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LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

Rick Simpson bókunin

„Byrjaðu fólk með litlum skömmtum, á stærð við hálft korn af þurrum stuttkornum hrísgrjónum. Þó að olían sé
skaðlaus  er  minna betra  en meira  fyrir  þá sem hefja  meðferð.  Í  upphafi  skaltu  taka örlítinn  blett  af  þessu
ótrúlega  efni  á  átta  tíma  fresti,  þá  auka  skammtinn  reglulega  á  fjögurra  daga  fresti  og  fljótlega  mun
umburðarlyndi þitt aukast. Ef viðkomandi segir að hann hafi ekki fundið fyrir áhrifum þess eða að þeir hafi
aðeins fundið fyrir þeim lítillega, myndi ég líta á þetta sem góðan skammt fyrir byrjendur. Þú vilt bara fá smá af
lyfinu í kerfið þeirra svo þeir geti byrjað að venjast því.

Þú veist aldrei nákvæmlega hvernig viðkomandi mun bregðast við, svo farðu rólega og aukið skammtinn á
fjögurra daga fresti, þar til sjúklingurinn getur neytt samtals eins gramms á 24 klst. Besta leiðin til að ná þessu
er að láta þá taka skammta sem jafngilda um þriðjungi gramms á átta klukkustunda fresti, þegar þeir eru vanir
notkun þess. Samt vil ég minna þá sem eiga í erfiðleikum með að hægt er að hækka skammtinn hægar en til að
ná sem bestum árangri ætti að neyta þess eins hratt og mögulegt er.

Þetta eru skammtaleiðbeiningarnar sem Rick mælir með, ef sjúklingurinn getur byggt upp þolið nógu hratt. Ef
þessari siðareglur er fylgt geta margir sjúklingar unnið sig upp að því marki á þremur vikum að þeir geta neytt
þriðjung af grammi á 8 klukkustunda fresti. En að meðaltali taka flestir sjúklingar venjulega fjórar til fimm
vikur áður en þeir geta neytt þessa skammts í skammt, en síðan geta þeir haldið áfram að taka eitt gramm á dag
þar til þeir eru læknaðir eða ástand þeirra er stjórnað.

Rick finnst gaman að útvega þetta lyf í plastsprautum, sem eru ekki með nálar, í staðinn er bara lítið op sem
hægt  er  að  kreista  olíuna  í  gegnum.  Hann  segir  að  með  því  að  útvega  olíuna  á  þennan  hátt  auðveldi
sjúklingurinn að mæla skammta þeirra og það hindri að erlend efni mengi lyfin.

Auðveldasta leiðin fyrir flesta til að skilja magnið sem þeir ættu að neyta er að bera það saman við eitthvað eins
og stuttkornótt þurr hrísgrjón. Byrjandaskammtur ætti að vera um það bil helmingur af stærð eins af þessum
hrísgrjónakornum eða um það bil einn áttundi tommu á lengd, þessi upphæð væri jöfn um fjórðungi dropa. Í
sumum tilfellum geta þeir sem eru með mjög lítið umburðarlyndi jafnvel fundið að þetta gæti verið of mikið
fyrir þá til að höndla þægilega í upphafi, svo ef þörf krefur gætu þeir byrjað með enn minna.

Skammta af þessari stærð ætti að neyta þrisvar á dag, snemma morguns, um miðjan síðdegi og um klukkustund
áður  en  sjúklingur  fer  að  sofa.  Allt  sem byrjandi  þarf  að  gera  er  að  kreista  ígildi  hálfs  korn  af  þurrum
hrísgrjónum úr plastsprautunni og það er skammturinn þeirra. Jafnvel þó að við séum að tala um mjög lítið
magn og það mun ekki skaða sjúklinginn, vegna styrkleika þess, verður að nota þetta efni með virðingu.

Eftir fjóra daga í þessum skammti er það síðan tvöfaldað í skammta sem jafngilda stærð hrísgrjónakorns eða
skammta sem eru um það bil fjórðungur tommu að lengd þegar þeim er kreist úr sprautunni. Síðan, fjórum
dögum síðar, er skammturinn tvöfaldaður aftur og þetta heldur áfram á fjögurra daga fresti þar til sjúklingurinn
getur neytt sem svarar sextán hrísgrjónakornum í skammt. Þetta magn jafngildir um átta til níu dropum af olíu í
hverjum skammti, sem er u.þ.b. þriðjungur af grammi.

Einn ml er aðeins meira en eitt gramm að þyngd, þannig að ef sjúklingar vilja geta þeir notað þessa mælingu til
að ákvarða skammtinn. Á þeim tímapunkti halda sjúklingar venjulega áfram með þessum skammti þar til þeir
hafa náð tilætluðum áhrifum með heilsufarsástandi sínu. Það munu vera sjúklingar sem munu ekki geta aukið
skammtinn svo hratt en Rick hvetur þá til að taka það eins hratt og þeir mögulega geta, svo olían geti létt
þjáningu þeirra. Að auki verða þeir sem geta tekið þetta lyf hraðar og Rick á ekki í neinum vandræðum með
það, svo framarlega sem sjúklingnum er þægilegt að taka það hraðar þýðir það einfaldlega að þeir læknast
hraðar.

Í raun og veru finnst Rick að sjúklingarnir eigi að vera áfram í sínu eigin þægindarammi þegar kemur að notkun
þessa lyfs. En hann heldur samt að allir með alvarlegt ástand ættu ekki að spila leiki með þessu efni, því ef það
er ekki tekið rétt getur það ekki sigrast á ástandinu sem það var ætlað að meðhöndla.

Vegna þess að þetta lyf er svo öruggt í notkun, mælum við venjulega ekki skammtana nákvæmlega, en fyrir þá
sem hafa gaman af nákvæmum mælingum og eiga nægilega mikla vog, byrjaðu á um 0,01 g (10 mg) eða minna
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þrisvar á dag í fyrsta skipti fjóra daga. Ef þú getur þá tvöfaldast það í 0,02 g (20 mg) í fjóra daga, síðan í 0,04 g
(40 mg) í fjóra daga, 0,08 g (80 mg) í fjóra daga, 0,16 g (160 mg) í fjóra daga og síðan 0,32 grömm (320 mg).
Þetta væri tilvalin skömmtunaráætlun fyrir þá sem geta neytt þessa efnis fljótt. Það er líka gott að vita að 1-5 mg
skammtar þola venjulega án einkenna.

Þegar þú getur fengið hágæða stofna af Indica bud til að vinna með verður olían sem er framleidd afar róandi.
Þetta eru áhrif olíunnar ef þú hefur framleitt alvöru „Rick Simpson olíuna“ og það er lítið að hafa áhyggjur af.
Sjúklingar sofna einfaldlega og að lokum munu þeir vakna. Sumum kann að finnast þeir vera svolítið grýttir í
upphafi en þeir verða ómeiddir og venjulega innan klukkustundar eftir að þeir standa upp fer þessi syfjulega
tilfinning.  Ef  olían  er  framleidd  úr  sativa  afbrigðum  af  hampi,  búist  við  vandræðum  og  langvarandi
orkusparandi sativa hár. Þú vilt ekki að fólk með alvarlegar aðstæður eins og krabbamein sé að reyna að taka
olíu með þessum áhrifum og sjúklingurinn fær ekki lækningabætur sem góð vísbending getur veitt. Það líkar
ekki öllum við að vera háir og það er ekki tilgangurinn læknisfræðilega að grýta of mikið í þetta efni.

Aðalatriðið er að fá lyfið inn í sjúklinginn þrisvar á dag. Sjúklingurinn getur einfaldlega sett það á fingurinn og
skafið það síðan af sér á tönnunum. Drekktu síðan kalt vatn eða te og þeim ætti að vera auðvelt að kyngja.
Sumir stofnar framleiða útdrátt sem hefur ekki skemmtilegt bragð en auðvelt er að takast á við þetta. Leggðu
einfaldlega skammt sjúklinganna á lítið brauð og brjótið það saman, stingdu því síðan í munninn og gefðu þeim
vatnsdrykk.  Það  sama  er  einnig  hægt  að  gera  með  því  að  nota  banana  eða  aðrar  tegundir  af  ávöxtum.
Hugmyndin er að fá olíuna inn í sjúklinginn eins fljótt og auðið er en Rick finnst samt gaman að sjá að þeir eru
áfram í þægindarammanum.

Allir eru mismunandi og umburðarlyndi okkar gagnvart þessu lyfi er mismunandi eftir einstaklingum, svo vertu
viss um að sjúklingurinn sé sáttur við það magn sem hann er að neyta. Með mörgum alvarlegum aðstæðum er
mikilvægt fyrir sjúklingana að neyta lyfsins hratt, svo að þeir hafi meiri möguleika á að lifa af. Eins og ég hef
þegar nefnt, þótt olían sé skaðlaus, ef of mikið er tekið, líkar sjúklingum oft ekki við reynsluna. Svo vinna
skammtinn rólega; þannig verða þeir ánægðir með notkun þess.

Samt, eins og við viljum segja, ætti að meðhöndla árásargjarn sjúkdóma með árásarhneigð, þannig að ef ég væri
með eitthvað sem væri lífshættulegt myndi ég neyta eins mikils þykkni og ég gæti tekið á sem stystum tíma. Ég
held að það borgi sig að vera undirbúinn, þannig að þeir sem geta ættu að byrja að venjast áhrifum olíunnar eins
fljótt og auðið er, því þá vita þeir hverju þeir eiga von á, ef þeir þurfa einhvern tímann að taka stærri skammta.

Hefðbundin meðferð til að koma líkamanum í gott heilsufar er 60 grömm af hágæða olíu sem er neytt á þriggja
mánaða tímabili. Fyrir þá sem hafa tekið lyf og geislun er gott að neyta 120 til 180 grömm af olíunni eins fljótt
og auðið er.  Venjulega  geta  60 g læknað alvarlegt  krabbamein,  en fyrir  þá  sem hafa orðið fyrir  skaða  af
læknisfræðilegu kerfi þarf oft meira til að koma í veg fyrir að krabbameinið komi aftur og afturkalla skaðann
sem þessar meðferðir hafa skilið eftir sig.

Þegar sjúklingurinn er orðinn heilbrigður aftur geturðu lækkað skammtinn niður í eitt eða tvö grömm á mánuði
eða eins mikið og sjúklingnum finnst gaman að neyta; frá sjónarhóli okkar, því meira því betra. Ekki sleppa
viðhaldsskammtunum, þar sem þeir eru mikilvægir til að viðhalda góðri heilsu. Gram á mánuði eða dropi á dag
eftir  vinnu  á  kvöldin  hljómar  ekki  mikið  en  að  sögn  Rick  ætti  það  að  vera  nóg  til  að  halda  líkamanum
heilbrigðum.

Að auki líkar honum vel við að sjúklingar noti aðra náttúrulega hluti eins og eplafræ og hveitigras í tengslum
við olíumeðferðina.  Af minni reynslu myndi ég líka láta  sjúklinga borða hampfræ, þar sem olían sem þau
innihalda er svo næringarrík og góð fyrir líkamann.

Rick telur einnig að sjúklingar ættu að reyna að fá pH líkamans upp eins fljótt og auðið er með því að neyta
vatnsmelóna eða sítrónusafa osfrv.

Sjúklingar ættu einnig að byrja að borða meira af hráum ávöxtum og grænmeti og borða minna kjöt, sérstaklega
unnu afbrigðin,  sem innihalda fleiri  eiturefni.  Rick trúir  sterklega á notkun safavéla og honum finnst stórir
skammtar af C -vítamíni einnig geta verið til mikilla bóta.
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Þetta er Rick Simpson siðareglur og það er ástæðan fyrir því að nafn hans verður þekkt um eilífð. Það er líklega
mikilvægasta uppgötvun allra tíma og ekki er hægt að ofmeta gagnleg áhrif þess sem þessi maður hefur gefið
okkur.  Hvað  gagnast  nútíma  læknisfræði  og  tækni  þegar  það  virkar  ekki?  Ef  þú  vilt  sjá  árangur,  reyndu
lækningaraðferð Rick.

Við höfum verið gagnrýnd fyrir að kalla þessa olíu lækna-allt en hvað annað gæti þú kallað efni sem hægt er að
nota með góðum árangri til að meðhöndla svo mörg læknisfræðileg vandamál? Sumir virðast halda að orðin
lækna-allt þýði að þessi olía muni veita eilíft líf en það var ekki ætlun Rick. Vissulega getur þetta lyf lengt líf
þitt og þú getur lifað miklu lengur með notkun þess, um það er lítill vafi. Þetta þýðir samt ekki að það muni
veita eilíft líf.

Þessi olía er enn ekki löglega í boði fyrir flesta og því mun taka mjög langan tíma að ákvarða hversu mörg ár
sem hún getur bætt við. Enn sem komið er lítum við ekki á þetta lyf sem elixir ódauðleika og við trúum því
staðfastlega að það geri þig ekki að skotskoti. Samt, eins og Rick segir, ef við finnum einhvern tíma lykilinn að
ódauðleika, þá er hann viss um að hampi verður aðal innihaldsefni.

Vinsamlegast ekki hugsa um að þegar þú notar það geturðu ekki smitast af vírus. Þú gætir samt lent í flensu en
áhrif hennar geta minnkað verulega og þú munt batna mun hraðar. Ef um heimsfaraldur eða eitthvað slíkt er að
ræða, ef þú neytir eða ert þegar að neyta dásamlegrar olíu sem þessi planta getur veitt, myndi líkur þínar á að
lifa af stóraukast. Jindrich Bayer, Phoenix Tears: The Rick Simpson Story

Upplýsingar um skammta

Er einhver siðareglur fyrir meðferðina?

„Það er bókun og það ætti að fylgja henni til að tryggja að meðferðin sé árangursrík. Hægt er að nota lítið magn
af olíu til að meðhöndla húðkrabbamein og aðrar aðstæður staðbundið eða það getur gufað upp og andað að sér
til að meðhöndla lungnasjúkdóma. Olían getur einnig frásogast í líkamann ef hún er notuð í formi stungulyfs
eða auðvitað er hægt að taka hana inn beint með munni. Til að meðhöndla innri krabbamein ætti sjúklingurinn
að neyta olíunnar eins fljótt og auðið er. Almennt viltu alltaf fá þetta lyf á svæðið sem veldur vandamálinu á
skynsamlegan hátt. Til dæmis, ef þú værir að meðhöndla krabbamein í þörmum, væri áhrifaríkasta meðferðin
líklega sú að taka olíuna í stunguformi.

Meðalsjúklingur getur fengið fulla 60 grömm krabbameinsmeðferð á um það bil 90 dögum. Fólk sem hefur mátt
þola  geislun  og  krabbameinslyfjameðferð  eða  sjúklinga  sem  hafa  þjáðst  af  MS  -sjúkdómum  og  öðrum
alvarlegum aðstæðum munu í sumum tilfellum komast að því að læknisfræðileg vandamál þeirra geta tekið
heilan tíma.

Þeir sem hafa orðið fyrir alvarlegu tjóni af læknisfræðilegu kerfi og eru rétt að hefja meðferð verða að gera sér
grein fyrir því að þessi náttúrulega olía framleiðir ekki tafarlausa lækningu. Oft þurfa slíkir sjúklingar miklu
meiri olíu og það þarf að taka það yfir lengri tíma. Slíkir sjúklingar ættu að reyna að neyta 120 til 180 grömm á
sex mánuðum til að afturkalla skaðann sem öll lyf og geislun hefur skilið eftir sig og gera við skemmdir af
völdum annarra langtíma sjúkdóma og þess sem var notað til að meðhöndla þau. Þegar sjúklingurinn hefur
læknað og öll tjón hefur verið afturkallað eða ástandinu hefur verið stjórnað, mæli ég með því að þeir haldi
áfram að taka 1 til 2 grömm af olíu á mánuði til að viðhalda góðri heilsu. Fyrir fullorðinn myndi þetta jafngilda
um dropa á dag, og þegar þeir eru vanir notkun þess, þá finna þeir ekki einu sinni fyrir áhrifum þess, svo ég get í
raun ekki ímyndað mér að þetta sé of hátt verð til að borga fyrir góða heilsu. Rick Simpson, hampi: mesta
lyfjaplöntan

Hvers vegna eru viðhaldsskammtar svona mikilvægir?
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„Allir ættu að taka viðhaldsskammta til að halda líkama sínum afeitrað og við góða heilsu. Það eina sem þarf er
1 til 2 grömm af olíu á mánuði, neyttu bara dropa á kvöldin um klukkustund fyrir svefn. Þetta mun gefa þér
góðan nætursvefn og mun jafnvel veita vernd gegn geisluninni frá Japan og víðar.

Olían  vinnur  með  líkama  þínum  til  að  viðhalda  heilsu  þinni  og  veita  vörn  gegn  margs  konar
heilsufarsvandamálum. Ég myndi ekki einu sinni leyfa barni mínu að taka þessi hræðilegu bóluefni og skot sem
fólk eins og Bill Gates er að reyna að troða niður í kokið á okkur. Ef ég vil vernda börnin mín fyrir svoleiðis
eins og flensu, mun ég treysta á rétt framleidda hampolíu, þar sem ég veit að hún er áhrifarík og mun ekki valda
neinum skaða.

Ég  legg  til  að  sjúklingar  byrji  með  þremur  skömmtum  á  dag  sem  er  á  stærð  við  hálft  korn  af  þurrum
skammkornum hrísgrjónum. Skammtur eins og þessi myndi jafngilda um það bil ¼ dropa, þannig að eins og þú
sérð ættu byrjendur í flestum tilfellum að byrja á örsmáum skömmtum.

Eina skiptið sem ég myndi mæla með því að sjúklingar byrjuðu með stærri skömmtum væri að losna fljótt við
ávanabindandi og hættuleg verkjalyf eða ef þeir væru rétt við dauðans dyr. Þegar fólk sem er að nota slík lyf
byrjar olíumeðferðina, skerðir það venjulega verkjalyf sín um helming. Markmiðið er að neyta nægrar olíu til að
sjá um sársauka og hjálpa sjúklingnum að losna undan notkun þessara hættulegu ávanabindandi lyfja. Að taka
olíuna auðveldar sjúklingnum að klára þetta verkefni og þeir verða fyrir minni fráhvarfsvandamálum vegna þess
að olían virkar frábærlega til að hjálpa til við að brjóta fíkn.

Fyrir þá sem eru í þessum aðstæðum held ég að fyrsti skammturinn þeirra ætti að vera um það bil tvöfaldur en
meðaltal byrjandi myndi neyta. Síðan ættu þeir að auka skammtinn eins hratt og mögulegt er þar til þeir ná þeim
stað að þeir þurfa ekki önnur lyf til að stjórna verkjum. Þegar þú tekur fólk af þér eins og morfín getur þú lent í
einhverjum vandræðum. Stundum þegar þú blandar olíu og morfíni getur það gert  áhrif  morfíns enn meira
áberandi og sjúklingurinn getur byrjað að ofskynja.

Þetta er aðeins galli til skamms tíma, þar sem inntaka sjúklingsins af morfíni minnkar mun ofskynjanir minnka
þar  til  þær  eiga  sér  ekki  lengur  stað.  Í  flestum  tilfellum  veldur  fá  vandamál  vandamálum  við  að  koma
sjúklingum frá þessum efnum, svo ekki búast við að hafa of mikinn vanda. Þegar þeir halda áfram að auka
skammtinn, mun sjúklingurinn þróa með sér meira umburðarlyndi og brátt mun hann ekki einu sinni finna fyrir
áhrifum olíunnar. Þegar þetta gerist geta þeir þá tekið inn það magn af olíu sem þarf mjög hratt þar til þau gróa.

Eftir fjögurra daga notkun byrjenda skammta geta flestir aukið magnið sem þeir neyta. Ég legg til að þetta ætti
að fara fram á fjögurra daga fresti, því þetta gefur sjúklingnum tíma til að byggja upp umburðarlyndi sitt fyrir
þessu efni. Það tekur venjulega manneskju fjórar til fimm vikur að komast á þann stað að hann getur neytt
gramm á dag. Þetta þýðir að sjúklingurinn myndi neyta 8 til 9 dropa af hágæða olíu á átta tíma fresti. Þegar þeir
hafa náð þessum skammti getur sjúklingurinn haldið áfram á þessum hraða þar til ástandið hverfur eða er undir
stjórn.

Margir sjúklingar þróa þol gagnvart þessu lyfi mjög hratt og geta tekið olíuna miklu hraðar. Ef þú ert einn af
þessu fólki skaltu ekki hika við að neyta þessa efnis eins hratt og þú vilt, þar sem lokaniðurstaðan verður sú að
þú munt lækna það miklu hraðar. Ég hvet sjúklinga alltaf til að vera á sínu eigin þægindasvæði með notkun
þessa lyfs, en ef hægt er að taka olíuna hraðar gefur það sjúklingnum betri möguleika á að lifa af.

Þessi aðferð gerir líkamanum kleift að byggja þolið hægt upp og eftir fjórar til fimm vikur eiga flestir í engum
vandræðum með að neyta gramm á dag eða jafnvel meira í sumum tilfellum. Fyrir hinn venjulega einstakling
sem eykur skammtinn á fjögurra daga fresti, venjulega koma upp fá vandamál. Reyndar hef ég skýrslur frá fólki
sem tók olíuna sem fullyrti að þeir hafi aldrei einu sinni orðið háir meðan á meðferðinni stóð. Við höfum öll
mismunandi þol gagnvart hvaða lyfjum sem er, þannig að mér finnst að best sé að leyfa sjúklingnum að ákveða
hversu mikið af þessu efni hann er ánægður með að taka.

Stærð þín og líkamsþyngd hefur lítið að gera með þol þitt fyrir hampi olíu. Ég hef séð byrjendur sem voru mjög
stórir  menn  taka  einn  dropa  af  þessari  olíu  og  innan  við  klukkutíma  gátu  þeir  ekki  einu  sinni  farið  af
chesterfield. Þó konurnar þeirra sem voru miklu minni gætu tekið sama skammt og ekkert fundið fyrir neinu.
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Svo, eins og þú sérð, er stærð ekki mikilvægur þáttur þegar kemur að því að ákvarða hversu mikið sjúklingurinn
getur tekið, það snýst í raun meira um sjúklinginn sjálfan.

Vertu meðvitaður þegar þú byrjar meðferð með þessu lyfi að það mun lækka blóðþrýsting þinn. Ef þú ert núna
að taka blóðþrýstingslyf skaltu athuga þrýstinginn þinn oft, því það er mjög líklegt að þú þurfir ekki lengur neitt
annað en olíuna til að stjórna blóðþrýstingnum þínum á mjög skömmum tíma. Að auki, ef sjúklingurinn er með
sykursýki, ætti hann að fylgjast með blóðsykri sínum. Í flestum tilfellum minnkar þörf þeirra fyrir insúlín og
sum þurfa ekki lengur efnið.

Þegar fólk er að taka olíuna finnst mér gaman að sjá það vera innan þægindarammans, en sannleikurinn er því
hraðar sem þeir geta tekið hana, því meiri líkur eru á að lifa af.

Ég lét einn karlmann með afar lítið umburðarlyndi taka sjö mánuði að neyta 60 g meðferðarinnar. Það læknaði
endanlega eitilæxli hans en ég hefði miklu frekar kosið það ef hann hefði getað tekið alla meðferðina hraðar.

Sem betur fer rekst ég sjaldan á sjúklinga sem taka svo langan tíma að neyta meðferðarinnar en það gerist. Ég
hef  meira  að  segja  séð  sjúklinga  sem  hafa  tekið  alla  meðferðina  á  mánuði  og  gátu  læknað  endanlegt
krabbamein. Þess vegna fer hraði olíunnar að mestu leyti eftir sjúklingunum sjálfum og hversu hratt þeir geta
byggt upp umburðarlyndi sitt.

Í lok meðferðar þeirra halda flestir áfram að taka olíuna, en með miklu minni hraða. Eins og ég nefndi áður væri
um  eitt  til  tvö  grömm  á  mánuði,  sem  jafngildir  dropa  af  olíunni  fyrir  svefn  á  hverju  kvöldi,  góður
viðhaldsskammtur.

Mér finnst ekki gaman að sjá fólk taka of stóran skammt af olíunni, en ofskömmtun veldur engum skaða, svo
ekki örvænta ef þetta gerist. Aðal aukaverkun þessa lyfs er svefn og hvíld, sem gegnir mikilvægu hlutverki í
lækningarferlinu. Venjulega, innan klukkustundar eftir að þú hefur tekið skammt, segir olían þér að leggjast
niður og slaka á. Ekki berjast gegn syfju tilfinningunni, láttu þér líða vel og leyfðu olíunni að veita þér hvíldina
sem  þú  þarfnast.  Í  flestum  tilfellum  hverfur  dagþreyta  í  tengslum  við  þessa  meðferð  innan  mánaðar  en
sjúklingurinn heldur áfram að sofa mjög vel á nóttunni.

Ég segi sjúklingum sem deyja úr krabbameini að olían mun gera annað af tveimur hlutum: hún mun annaðhvort
lækna krabbameinið og þau munu halda áfram að lifa, eða ef það er of seint að hafa áhrif á lækningu mun olían
létta leið þeirra út og þeir geta að minnsta kosti dáið án mikillar þjáningar og haldið reisn sinni.

Hampolía hefur mjög mikinn árangur í meðferð krabbameins og flestir hafa tilhneigingu til að lifa af. Því miður
hafa margir sem koma til mín orðið fyrir miklum skaða af læknisfræðilegu kerfi með lyfjameðferð og geislun
o.fl. Skaðinn sem slíkar meðferðir valda hefur varanleg áhrif og fólk sem hefur orðið fyrir þessum svokölluðu
meðferðum er erfiðast að lækna. En ekki örvænta, því þótt þú hafir orðið fyrir miklum skemmdum þá hefur
þessi olía ennþá 70 til 80% árangur.

Ef  það er framleitt  og notað á réttan hátt,  er  hampalyf  mesti  náttúrulegi  græðarinn á þessari  plánetustöng,
enginn. Sama hvað maður þjáist af, þá ættu þeir að prófa olíuna og sjá hvað hún getur gert til að hjálpa þeim. Ef
þú ert sannarlega þreyttur á þjáningu, gefðu þér þá hlé og prófaðu eitthvað sem virkilega virkar. Þegar þú hefur
uppgötvað hvað þetta lyf getur gert, muntu skilja hvers vegna ég og sagan köllum hampalyf öll lækning. Rick
Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Aðrir náttúrulegir hlutir sem þú getur gert sem gætu hjálpað

„Þegar sjúklingar koma til mín eftir olíu til að meðhöndla krabbameinið, þá er það fyrsta sem ég segi þeim að
breyta mataræði.  Reyndu að vera í  burtu frá dýraprótíni  eins  mikið og mögulegt  er,  þar sem þessi  tegund
próteina stuðlar að krabbameinsvöxt. Fáðu þér safavél og byrjaðu að borða eins marga hráa ávexti og grænmeti
og mögulegt er, því plöntuprótín berst gegn vexti krabbameins. Hættu að nota sykur og skiptu um notkun þess
fyrir náttúruleg sætuefni eins og hrátt hunang.
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Fáðu pH sjúklingsins eins fljótt og auðið er með því að neyta svo vatnsmelóna og sítrónusafa o.fl.

Fyrir áratugum höfðu vísindamenn frábæran árangur af því að meðhöndla krabbamein með stórskömmtum af C
-vítamíni, sem var sprautað beint í blóðrás sjúklingsins á svipaðan hátt og læknar sprauta lyfjameðferð, en án
hrikalegra aukaverkana sem geta valdið dauða sjúklingsins. Þess vegna held ég að stórir skammtar af vítamínum
gætu verið mjög gagnlegir sjúklingum sem þjást af alvarlegum aðstæðum eins og krabbameini.

Láttu  sjúklinginn líka byrja  að borða fræin úr tveimur eplum á hverjum degi,  þetta  mun gefa þeim góðan
dagskammt af B17, sem einnig er þekkt sem laetrile. Fyrir mörgum árum var mikill áróður fyrir því að þessi
meðferð væri ekki örugg en þessar ásakanir reyndust rangar. Í raun og veru hefur B17 í sjálfu sér nokkuð gott
afrek í meðferð krabbameins. Það eru líka aðrir náttúrulegir hlutir eins og hveitigras og blágrænþörungar sem
þú getur líka haft gagn af. Fyrir nokkrum árum var læknir á Ítalíu meira að segja að lækna sumar tegundir
krabbameins með því að nota matarsóda, þannig að við verðum að hafa hugann opinn fyrir öllum möguleikum.

Margir sem hafa notað olíuna til að meðhöndla krabbamein þeirra breyttu engu en olían vann samt galdra sína
og þau gróu. Samt, ef þú ert með alvarlegt ástand eins og krabbamein, þá held ég að það sé góð hugmynd að
taka aðra náttúrulega hluti sem geta hjálpað olíunni að uppræta krabbameinið og gefa þér betri möguleika á að
lifa af.

Það mikilvægasta af öllu er að fólk verður að gera sér grein fyrir því að það sem lækningakerfið veitir að mestu
leyti veldur miklu meiri skaða en gagni. Það er ástæðan fyrir því að ég segi fólki sem hefur samband við mig að
ef það vill lifa af er best að vera eins langt í burtu frá lækningakerfinu og mögulegt er.

Það er sorglegt ástand sem lækningakerfið sem við höfum í dag er í og það mun ekki breytast fyrr en fólk sem
starfar innan þessa kerfis kemst loks að því að efni og eitur gróa ekki. Hvað mig varðar gæti það sem flestir
læknar stunda í dag varla talist lyf. Það væri miklu nákvæmara að kalla það réttu nafni sínu, brjálæði.

Frá mínu sjónarmiði ættu allir með krabbamein að gera allt sem þeir geta til að hámarka lífslíkur sínar. Svo,
fyrir alla muni, taktu hampolíu til að meðhöndla krabbameinið þitt en ég held að það væri best að láta aðrar
náttúrulegar gagnlegar meðferðir fylgja líka. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Viðbótarráðleggingar fyrir lungnakrabbameinssjúklinga

Sp. Þessi var á olíunni í nokkurn tíma og þurfti enn að nota verkjalyf, þannig að við vorum að leita að fleiri
leiðum til að hjálpa sjúklingnum. 

A.1) Búðu til annan skammt af olíu og reyndu að blanda henni saman við þann sem þú átt, leitaðu að sem mest
róandi olíu sem hægt er, þú vilt ekki gefa sjúklingnum orku.

2) Reyndu að framleiða olíuna úr fleiri en einum stofni í einu, ef mögulegt er, þá hefur hún venjulega betri
teppiáhrif þannig. Aftur skaltu leita að grimmasta og róandi krafti upphafsefnisins og olíunnar.

3) Það væri betra ef hún hætti að nota olíuna í hylkjum. Þú vilt eitthvað af því í munninn til að auka frásog
tungumála (það hefur betri verkjastillandi áhrif þannig)

4) Búðu til 0,3-0,5 g suppositories með kakósmjöri og láttu hana nota þau að minnsta kosti tvisvar á dag, hún
getur notað það jafnt sem andlega. 

5) Láttu hana gufa upp olíuna nokkrum sinnum á dag - æskilegt er að hósta, hún þarf að hósta því sem á ekki
heima í lungunum, þar með talið æxlunum (þau munu einfaldlega minnka og falla síðan í sundur og hún mun
hósta þeim út).

6) Búðu til olíuveig með áfengi (20-30-50%, fer eftir því hversu mikið af olíu þú hefur; 1-2ml af olíunni í 4ml
af 96-99% áfengi) og berðu á staðinn sem hún var aðgerð á með augndropa eða dropa - einn eða tveir dropar
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gera venjulega og þú getur sparað mikla olíu á þennan hátt. Auðvitað geturðu líka borið smá olíu beint á blettinn
og hyljað það með sárabindi og endurtaktu það á þriggja daga fresti eða þegar sárabindi dettur af.

7) Gerðu salve með sheasmjöri eða leysið upp olíu í heitri hampfræolíu eða hágæða extra jómfrúar ólífuolíu og
nuddið því á svæðið nokkrum sinnum á dag. Þetta ætti að hjálpa til við að útrýma sársauka í rifbeinum hennar
og þú getur líka notað það fyrir sár í sæng og hvað sem er á húð hennar.

8)  Hafa  hampfræ,  hampahjörtu  og  hampfræolíu  í  mataræði  hennar  -  að  minnsta  kosti  handfylli  af
fræjum/hjörtum, eða 1-3 matskeiðar af hampfræolíu. 

9) Auka pH líkamans með vatnsmelóna og sítrónusafa osfrv. Láttu hana borða fræ úr tveimur eplum á hverjum
degi (B17). 

10) Reyndu að skipta um verkjalyf og plástra fyrir olíuna eins fljótt og auðið er. Ef þú byrjar að nota olíuna
staðbundið, þá ætti það að hjálpa mikið. Stuðlarnir gera einnig kraftaverk fyrir lungnasjúkdóma. Því meiri olíu
sem hún tekur inn og því hraðar sem hún gerir það, því betra. Hún ætti að vera á grammi eða meira á dag þar til
hún  sigrar  sjúkdóminn  og  halda  síðan  í  1-2g  viðhaldsskammt  á  mánuði.  Lestu  og  fylgdu  öllum  öðrum
leiðbeiningum á síðunni okkar líka. Bestu kveðjur, JB og RS

Leiðir til stjórnsýslu

Með hvaða lyfjagjöf olíunnar mælið þið og hverjir eru kostir þeirra?

„Ég legg alltaf til við sjúklinga að þeir neyti olíunnar um munninn vegna innri aðstæðna, eða til að koma líkama
sínum aftur í heilsu. Eftir nokkra áratugi þar sem við höfum orðið fyrir eiturefnum í daglegu lífi okkar ættu
jafnvel þeir sem líta á sig sem heilbrigða að íhuga að neyta fullrar 60g meðferðar til að afeitra líkama sinn áður
en þessi efni geta valdið heilsufarsvandamálum.

Til að meðhöndla marga sjúkdóma eins og gyllinæð eða krabbamein í þörmum o.fl., getur verið best að nota
olíuna í formi stungulyfs. Flestir átta sig ekki á því, en að taka olíuna inn í líkama þinn með þessum hætti er ein
áhrifaríkasta leiðin til að vinna verkefnið.

Ég held að það sé gagnlegt fyrir sjúklinginn að olían sé gefin eins nálægt æxli eða mögulegt er eða hvað sem er
til meðferðar. Þess vegna, ef þú ert með vandamál í þörmum, virðast setur líklega bestar, en ef þú ert með
krabbamein í hálsi myndi ég neyta olíunnar í munni.

Í mörg ár hafa læknar og vísindamenn sprautað æxli í tilraunadýr með THC og þeir hafa náð góðum árangri.
Samt, því miður, munu þeir ekki gera það sama við deyjandi krabbameinssjúkling, svo enn og aftur undirstrikar
þetta að lækniskerfi okkar hefur ekki gert það sem er rétt fyrir sjúklinginn. Ef læknar myndu bara viðurkenna
þetta ótrúlega lyf fyrir það sem það er og byrja að virka rétt með þessu efni, gæti margir sem eru að deyja
bjargast.

Oft koma sjúklingar til  mín með lungnakrabbamein og önnur lungnasjúkdóm. Fyrir slíkt fólk mæli ég með
notkun vaporizer auk þess að neyta olíunnar. Að gufa þetta lyf ásamt því að neyta þess getur haft mjög jákvæð
áhrif fyrir þá sem þjást af lungnakrabbameini eða öðrum lungnasjúkdómum. Eina sem sjúklingur þarf að gera er
að neyta venjulegs  skammts  og hita  síðan upp uppgufunartæki  og anda að sér gufuðu kannabínóíðunum í
lungun. Þetta gæti verið gert á átta klukkustunda fresti þegar þeir eru að neyta venjulegs skammts og það myndi
aðeins krefjast þess að sjúklingurinn andaði að sér uppgufuðu kannabínóíðunum nokkrum sinnum við hverja
stillingu. Með því að nota þessa aðferð er ráðist á lungnakrabbamein úr báðum áttum og þetta getur stóraukið
árangur meðferðarinnar.

Í flestum tilfellum hverfa æxlin bara en ég hef heyrt að sumir sjúklingar hafi í raun hóstað upp dauðum bútum af
æxlinu  sem þeir  þjáðust  af.  Ég er  viss  um að  þetta  er  ekki  upplifun  sem maður  myndi  njóta,  en  það  er
náttúrulega hvernig lungun okkar losna við hluti sem ættu ekki að vera til staðar.
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Að auki þekki ég sjúklinga sem hafa farið í gegnum æxli við hægðir, en auðvitað er þetta líka bara eðlilegt. Í
sumum tilvikum gæti þurft að fjarlægja þessi dauðu hjúpuðu æxli með skurðaðgerð, ef þau eru of stór til að fara
framhjá með náttúrulegum hætti, þannig að í aðstæðum eins og þessari væri læknir nauðsynlegur.

Miðað við þá sem ég hef veitt olíunni til sem þjáðust af krabbameini af ýmsu tagi veit ég ekki um neina tegund
krabbameins sem þessi olía myndi ekki skila árangri. Fyrir mér er hægt að lækna allar tegundir krabbameina,
sama  hvar  það  velur  að  birtast  í  líkama  þínum.  Því  minni  skaða  sem  sjúklingurinn  hefur  fengið  af
læknisfræðilegu kerfi, því meiri líkur eru á bata, þannig að að mínu mati ættu þeir sem vilja lækna krabbamein
sitt að nota þessa sannaðu náttúrulegu aðferð. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Staðbundin notkun

„Fyrir  staðbundna  notkun  er  hægt  að  blanda  olíunni  við  húðkrem,  sólbrúnkukrem  o.fl.  Hins  vegar,  við
alvarlegum húðsjúkdómum, ráðlegg ég að nota olíuna í sinni hreinustu mynd. Með því að blanda olíunni saman
við hvað sem er mun draga úr styrk þessa lyfs. Samt geta margar af þessum veiktu formum hampalyfja verið
mjög áhrifaríkar til að meðhöndla húðvandamál.

Oft fyrir fólk með mjög slæma húðsjúkdóma sem dreifast yfir stór svæði líkamans, mæli ég með kannabisveig.
Veig er einfaldlega olía í bland við áfengi eða einhvern slíkan burðarefni. Þegar maður notar augndropa til að
bera veig á húðsjúkdóm, veldur áfengið því að einn dropi dreifist á nokkuð stórt svæði. Áfengið gufar upp á
örfáum sekúndum og skilur eftir sig svæðið þakið þunnri olíufilmu.

Veig eru kostnaðarhagkvæm leið til að gefa olíuna á stórum svæðum og sjúklingarnir sjálfir geta aðlagað styrk
slíks veig að þörfum þeirra. Ef maður vill að veigurinn sé sterkari skaltu einfaldlega bæta við meiri olíu; ef þeir
vilja veikja það, þá er bara að bæta við meira áfengi.

Heldurðu að hampa veig gæti hugsanlega verið jafn öflug og hampolía þín?

Miðað við rúmmál væri ómögulegt fyrir hampa veig að vera jafn öflug og hrein olía. Sjúklingur gæti neytt
skammta sína blandaða áfengi, en hvað gagnast því að taka þetta lyf með áfengi? Olían er lyfið og að blanda því
með áfengi eða öðrum slíkum burðarefnum að mínu mati er ekki til bóta fyrir innri notkun.

Eins og er, er lyfjafyrirtæki sem selur of dýrt veig á kannabis sem kallast Sativex, sem er úðað undir tunguna til
að draga úr verkjum o.fl. frekari þörf á að kaupa Sativex, þar sem þeim fannst olían sem ég gaf skilvirkari. Við
staðbundnar aðstæður er hægt að nota veig til að láta olíuna ganga lengra en fyrir alvarlegt húðsjúkdóm eða
sýkingu myndi ég frekar vilja að hrein olía væri notuð við meðferðina.

Hver eru aðalnotkunin fyrir staðbundna notkun og hefur þú orðið vitni að ofnæmisviðbrögðum við olíunni?

Mér hefur fundist veig vera áhrifarík við meðferð á mörgum húðsjúkdómum og notkun olíunnar á þennan hátt
getur verið miklu minna sóun. Fyrir fólk sem hefur áhyggjur af yfirbragði sínu getur einfaldlega blandað olíunni
við uppáhalds andlitskremið og gefið sjálfri sér góða andlitsmeðferð.

Hægt  er  að  meðhöndla  herpes,  húðkrabbamein,  vörtur,  mól  og  önnur  húðsjúkdóm  með  hreinni  olíu  án
ofnæmisviðbragða sem ég veit um. Í raun og veru voru einu viðbrögðin sem ég hef orðið vitni að þegar olían er
notuð staðbundið af völdum sárabindanna sem notuð voru til að hylja hana. Þegar þú notar sárabindi í lengri
tíma getur það valdið því að svæðið sem er þakið klístraða hluta sárabandsins verður pirrað. Maður verður
einfaldlega að hætta að nota sárabindi í einn dag eða tvo og ástandið hverfur.

Annað sem ég verð að nefna er að olían leyfir ekki sárabindi að festast við sárið eða sýkinguna sem er að gróa.
Þetta hljómar kannski ekki of mikilvægt, en ef þú hefur einhvern tíma gengið í gegnum kvalir við að fjarlægja
sárabindi sem hefur fest sig við sár, þá muntu skilja hvað ég á við.

12



LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

Þegar ég var í Kanada blandaði ég oft olíum úr mismunandi afbrigðum, vegna þess að þær geta verið svo
mismunandi  hvað læknisfræðilega  dyggð varðar.  Með þessu fann ég að þessar blandaðar  olíur  höfðu betri
heildarheilandi áhrif á margar aðstæður, þannig að ef þú ætlar að framleiða olíu í stærri mælikvarða gætirðu
íhugað að gera það sama. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Getur þú sameinað ýmsar gerðir af gjöf olíunnar?

„Hægt er að sameina allar mismunandi leiðir til að gefa olíuna án skaðlegra aukaverkana og það getur raunar
verið til  mikilla bóta í sumum aðstæðum. Til  dæmis, ef ég væri með lungnakrabbamein,  gæti  ég sameinað
inntöku olíunnar með því að nota stoðlyf og ég myndi einnig gufa upp olíuna þannig að hægt væri að anda
henni beint inn í lungun. Bæði inntaka og stungulyf virka vel til að meðhöndla lungnakrabbamein og gufa upp
olíuna getur einnig verið til bóta fyrir þá sem þjást af þessu ástandi.

Vísindaleg bókmenntir segja að líkaminn geti ekki unnið THC nema hann sé leystur upp í dýrafitu. Væri 
ekki hagkvæmara að nota olíuna þannig?

Ég hef í raun litlar áhyggjur af því sem vísindalegar bókmenntir segja og ég held ekki að dýrafita sé góð fyrir
sjúklinga sem þjást af sjúkdómum eins og krabbameini. Af minni reynslu þarf ekki að blanda olíunni við neitt
til að vera áhrifarík. Þar sem ég hef tekið það oft án matar og enn fundið fyrir áhrifum þess, þá held ég að það
séu miklar líkur á því að það sem okkur hefur verið sagt að sé rangt. Ef líkaminn getur ekki unnið THC án þess
að vera blandaður dýrafitu, hvers vegna gæti ég þá fundið fyrir áhrifum olíunnar? Að auki, þegar kannabis er
reykt, er engin dýrafita til staðar í liðnum, svo hvernig kemst fólk hátt?

Með því að nota ferli sem leysa THC upp í dýrafitu, smjör, svín osfrv finnst mér styrkur lyfsins minnka. Það er
olían sem er að lækna, ekki smjör eða dýrafitu, þess vegna held ég að þetta lyf ætti að nota í hreinasta formi til
að ná hámarks árangri. Ef ég tæki manneskju sem var með tvö húðkrabbamein og ég meðhöndlaði annað með
hreinni olíu og hitt með fitudrykkblöndu úr olíu, þá efast ég ekki um að krabbameinið sem meðhöndlað var með
hreinu olíunni myndi gróa mun hraðar og á áhrifaríkari hátt. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Að reykja kannabis

Getur þú borið saman læknisfræðilegt gildi þess að reykja og borða hampi?

„Þegar  einstaklingur  reykir  lið,  þá  fóru  yfir  90%  af  lækningaþáttum  plöntuefnisins  upp  í  reyk.  Það  er
kaldhæðnislegt fyrir mig að sjá sjúklinga sem hafa tekið krabbameinslyfjameðferð til að draga úr ógleði, því
þeir eru að reykja efnið sem gæti læknað það ef það er tekið rétt.

Fyrir mér er lítill  sem enginn samanburður á því að reykja kannabis og neyta ilmkjarnaolíunnar úr þessari
plöntu til að lækna sjúkdóma. Ef þú ert einfaldlega að leita að smá léttir frá ástandi þínu, þá getur reyking af
kannabis verið til góðs. En ef þú vilt meðhöndla ástandið á réttan hátt er inntaka olíunnar besta leiðin til að ná
þessu. Það er engin spurning um að jafnvel að reykja kannabis hefur einhvern ávinning af lyfjum, en ekki búast
við að lækna alvarlegt ástand með þessum hætti.

Til hvers er reykt marijúana gott frá læknisfræðilegu sjónarmiði?

Frá læknisfræðilegu sjónarmiði hefur reykingar á kannabishampi takmarkað læknisfræðilegt gildi í samanburði
við inntöku olíunnar. Reykingapottur getur oft haft áhrif á blóðsykur hjá þeim sem eru með sykursýki og það
getur einnig hjálpað til við að draga úr augnþrýstingi hjá fólki sem þjáist af gláku. Við vitum öll um getu hampi
til að draga úr ógleði og reykingar á þessu efni munu oft hjálpa til við að berjast gegn sársauka sem fylgir
mörgum sjúkdómum.
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Jafnvel einfaldlega að reykja góða Indica -álag hefur tilhneigingu til að láta mann slaka á, sem í sjálfu sér getur
verið mjög gagnlegt. Reykingapottur getur hjálpað til við að draga úr einkennum margra sjúkdóma eins og MS
og er oft mjög gagnlegt fyrir þá sem eru með krampa. Það er enginn skortur á sönnunargögnum sem sýna
greinilega að jafnvel reykjandi hampi getur gert mikið til að hjálpa velferð ótal fólks um allan heim. En frá mínu
sjónarmiði, hvers vegna að draga aðeins úr einkennunum þegar lækning eða miklu betri stjórn á vandamálinu
getur verið möguleg ef lyfið er tekið rétt í formi olíu?

Það er lítill samanburður á milli þess að reykja hampi og neyta hampolíu. Reykingar eru minnsta áhrifaríkasta
aðferðin  til  að  nota  hampi  sem lyf.  Lækningarmáttur  hampi  er  margfaldaður  þegar  einbeitt  ilmkjarnaolía
hampplöntunnar er framleidd. Ef þú vilt sjá raunverulegan lækningatöfra í þessari plöntu skaltu byrja að neyta
hágæða hampiolíu. Þegar maður byrjar að neyta hrás, óbrunnins THC og kannabisefna þess í tengslum við það,
eru læknisfræðileg kraftaverk oft afleiðingin. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Á hverju ættu rannsóknir að einbeita sér?

„Í náinni framtíð er það mikilvægasta að rækta bestu læknastofna sem hægt er, svo að við getum ákvarðað
raunverulegar læknisfræðilegar dyggðir þeirra. Þar sem þetta lyf er skaðlaust getum við gert allar rannsóknir
sem krafist er meðan við erum að lækna fólkið.

Sumir stofnar af hampi eru mun áhrifaríkari en aðrir við mismunandi læknisfræðilegar aðstæður. Á stuttum tíma
ættum við að vera fær um að ákvarða bestu stofna til að meðhöndla hvaða ástand sem er og þetta mun leyfa að
meðhöndla þessar sjúkdóma á skilvirkari hátt. Að auki verðum við að koma á eins konar gæðaeftirliti eins fljótt
og auðið er og þróa staðla sem birgjar verða að fylgja. Sem stendur hafa sjúklingar ekki hugmynd um gæði eða
árangur olíunnar sem þeir eru að kaupa af öðrum. Sannarlega eru enn margar rannsóknir á læknisfræðilegum
eiginleikum þessarar plöntu, en ef við förum að því á réttan hátt, þá held ég á stuttum tíma að við getum lært
mikið. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„28 ára vinkona mín fór í aðgerð vegna brjóstakrabbameins í dag, þau segja að krabbameinið sé fjarlægt en vill
samt gera krabbameinslyf á hana. Við höfum talað áður og ég sagði henni að neita lyfjameðferð og taka bara
RSO. Hef ég rétt fyrir mér varðandi þetta? Miðað við það sem ég hef lesið um Phoenix Tears myndi ég halda að
þetta væri rétt en myndi vilja fá aðstoð þína við að svara þessu. Takk. ” Justin

- Vel gert, Justin. Engin lyfjameðferð eða skönnun. Aðgerðin var óþörf. Láttu hana borða 120-180g af olíunni á
næstu sex mánuðum og fylgdu leiðbeiningunum á síðunni okkar. JB

„Ímyndaðu þér að reyna að kenna fólki að fara í buxurnar ... Þetta virðist auðvelt. Hvað ef fólk væri að senda
þér sms á hverjum degi og spyrja þig hvernig þú ættir að fara í buxurnar þínar? (versnandi) Þetta er eins og
grísadagur! Ef ég fer í buxurnar og það er gert rétt þá er þetta leiðin sem ég ætla að sýna einhverjum öðrum. Ég
gæti hlegið að fólkinu sem vill prófa að fara í buxurnar aftur á bak og segja: „Hey, þær passa fínt, vissulega, en
það breytir því ekki að þær eru afturábak! (Það virkaði fyrir Khris Kross). ”

JB er einfaldlega að segja okkur hvað virkar og mun ekki segja okkur það á annan hátt vegna þess að það er
ekki þörf á öðrum leiðum. Fylgdu leiðbeiningunum eða farðu um með buxurnar þínar afturábak en ekki reiðast
JB þegar þú áttar þig á því að hann var bara að sýna þér réttu leiðina til að gera það! Við reynum ekki að breyta
texta í bók, við förum bara í aðrar bækur! “ Chad

- Þakka þér fyrir, Chad, þetta var frábær útskýring og já, það er rétt hjá þér. Allt þetta hefti RSO lyfja er svo
sóknarlega einfalt að það gerir það í raun flóknara. Það er of einfalt fyrir fólk að trúa því, nefnilega þegar það
getur ekki prófað lyfið sjálft og þarf aðeins að lesa um það.

Og málið er að líf fólks er í húfi. Ég tala við þá í eigin persónu, ég sé sársaukann í andliti þeirra, ekki spyrja mig
hvað það geri við mig eftir öll þessi ár. Fyrir mér er ekki mikið pláss fyrir spuna hér, enginn tími fyrir langa
bebop sóló eða ókeypis djass. Þetta er traustur gamall tímamælir tólf bars blús og hann er tólf barir að lengd.
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Rick gaf okkur leiðbeiningar um að fylgja en allir vilja finna upp hjólið aftur vegna einhverra egóvandamála
eða hvað það er.

Allt  sem ég segi um þetta  er:  „Lærðu hrísgrjón eldavél  og viftu fyrst.  RSO fyrst,  síðan allar  aðrar (minna
öflugar) tegundir kannabislyfja. Vegna þess að virkni skiptir máli. Því öflugri og róandi olían því betra fyrir
sjúklinginn. Þú þarft ekki að prófa innri aðstæður, prófaðu það fyrst á húðsjúkdómum og horfðu á hvort það
grær hraðar með raunverulegu mjög öflugu og róandi RSO með 95-98% THC eða með einhverju öðru, það ætti
að svara því fyrir þig. Veistu þá að það sama og er að gerast á húðinni þinni er að gerast inni í líkama þínum
þegar þú neytir þessa lyfs.

Þegar þú hefur gert það muntu í grundvallaratriðum missa áhuga á minna öflugu formi kannabislyfja. Ekki
vegna þess að þeir geta ekki hjálpað í sumum tilfellum heldur vegna þess að af hverju að fljúga á annan eða
þriðja flokk þegar þú getur flogið fyrsta flokks fyrir sömu peninga og bjargað lífi þínu hraðar og áreiðanlegri á
sama tíma?

RSO er úrvalslyf og hvernig ég lít á það allt hitt er ekki úrvalslyf. Og ég vil fá hágæða lyf, af hverju myndi ég
vilja þynna lyf í stað raunveruleikans? Því grimmari róandi og öflugri sem olían er því betra virkar hún sem lyf -
og þetta mun ekki breytast, aldrei. “JB

„Besta RSO er 95-98% THC og afar öflugt og róandi. Allt annað en það (óunnið kannabis, safi, matvæli, háar
CBD  olíur,  ódekarboxýlerað  BHO,  veig,  salfur,  blöndur,  macerates,  nefndu  það)  er  minna  öflugt  form
kannabislyfja. Allar tegundir kannabislyfja eru auðvitað að einhverju leyti gagnlegar, en veðjaðu ekki lífi þínu á
öflugri tegundir kannabislyfja. JB

Rick Simpson ferlið við að framleiða hampolíu

„Ég vinn venjulega með kíló eða meira af brum úr mjög öflugum hágæða indica eða indica dominant sativa
krossum. Aura af góðum brum mun venjulega framleiða 3 til 4 grömm af hágæða olíu og magn olíunnar sem er
framleitt er mismunandi frá stofni til stofns. Þú ert í raun aldrei viss um hversu mikið af olíu þú munt fá fyrr en
þú hefur unnið efnið sem þú ert að vinna með. Að meðaltali mun pund af góðum brum venjulega framleiða um
60 grömm af hágæða olíu og stundum getur þú jafnvel fengið verulega meira af sumum afbrigðum.

Margir virðast trúa því að olían hljóti að vera gulbrún og að þú ættir að geta séð í gegnum hana. Oft sýndu
olíurnar sem ég framleiddi þessa eiginleika en ekki alltaf. Litur og áferð olíunnar sem þú framleiðir fer mjög
eftir álagi, aðferð og leysi sem þú notar til að framleiða olíuna. Ekki hafa áhyggjur ef olían sem þú framleiðir
verður dökkari á litinn, þetta þýðir ekki að slík olía sé ekki öflugt lyf. Sumar af sterkustu olíunum sem ég hef
framleitt voru reyndar dökkar á litinn, en þær höfðu samt tilætluð áhrif.

Ég held að þessar leiðbeiningar ættu að auðvelda öllum að framleiða þessa olíu en áður en þú byrjar skaltu
ganga úr skugga um að þú hafir allt sem þú þarft til að gera hana almennilega. Það eina sem þarf er upphafsefni,
leysir,  trélengd,  tveir  plastföt,  nokkrir  litlir  ílát  með trektum og kaffisíum, rafmagns hrísgrjónapottur,  vifta,
ryðfríu stáli mælibolli, kaffihitari og sprautur.

Ferlið sem ég er að fara að lýsa felur í sér að þvo upphafsefnið tvisvar með góðum leysi eins og hreinu léttu
alífatísku nafta eða 99% ísóprópýlalkóhóli  til  að fjarlægja tiltækt plastefni úr plöntuefninu. Létt nafta hefur
reynst mjög gott leysiefni til að framleiða olíuna, það er líka frekar ódýrt að kaupa í samanburði við kostnað
annarra leysiefna. Það kemur í mismunandi formum og undir mismunandi nöfnum en leysirinn sem ég notaði er
kallaður ljós nafta í Kanada og í Evrópu er það oft kallað bensín (e). Það er selt undir mörgum nöfnum en ef þú
ferð  til  eldsneytisbirgða  ættirðu  ekki  að  vera  í  miklum  vandræðum  með  að  rekja  suma  ef  þú  biður  um
vatnsmeðhöndlað létt alifatískt leysiefni nafta/jarðolíueter/bensín/kolvetnis leysi með suðumark frá 40 til 100 °
C (140-212 ° F), CAS númer 64742-49-0.

Létt nafta hefur marga iðnaðarnotkun og er oft notað til að fituhreinsa vélarhluta eða þunna málningu o.s.frv.,
Svo ég er viss um að þú ættir ekki að eiga í erfiðleikum með að finna það sem þú þarft. Bara til að gefa þér
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hugmynd  um margvíslega  notkun þess,  þá  er  þetta  sama efni  og  notað  er  til  að  elda  Coleman  lampa  og
eldavélar. En því miður er ryðhemlum bætt við Coleman eldsneyti, svo ég mæli ekki með því að þetta eldsneyti
sé notað til að framleiða olíu. Það er einnig nafta (hexan) í læknisfræði í boði í mörgum löndum í heiminum, en
það er aðeins dýrara og venjulega erfiðara að fá og ég hef ekki fundið neinn marktækan mun á hreinu ljósnafta
og læknisfræðilegri útgáfu af því .

Bútan getur framleitt olíu en ég mæli ekki með notkun þess sem leysi til að framleiða þetta lyf, þar sem það er
mjög óstöðugt og krefst þess að nota dýran búnað til að hlutleysa hættuna. Að auki decarboxylate ekki fullunna
vöru með því að nota bútan til að framleiða olíuna, þannig að olíur sem framleiddar eru með þessum hætti hefðu
minni árangur til lækninga, nema lengri tími sé gefinn til að decarboxylate þær á réttan hátt.

Eina leysiefnin sem ég hef beina reynslu af hingað til eru eter, létt alifatískt nafta og 99% ísóprópýlalkóhól.
Ether er mitt uppáhald og það er mjög áhrifaríkt leysir en það er dýrt og getur verið ansi erfitt að fá. Ég held að
notkun eters  henti  betur  fyrir  lokuð eimingartæki  þar  sem hún er  mjög óstöðug og gufur hennar  gera það
hættulegt að vinna með.

Bæði eter og ljósnafta eru sértækari leysir í náttúrunni, sem þýðir að áfengi er ekki alveg eins áhrifaríkt og leysir
en samt virkar það vel. Áfengi mun leysa upp meira klórófyll úr upphafsefninu og vegna þessa verða olíur
framleiddar með áfengi venjulega áberandi dökkri á litinn.

Til að leysir sé árangursríkur ætti hann að vera 100% hreint og 100% hreint áfengi er dýrt og getur verið ansi
erfitt að finna. Létt nafta er aftur á móti frekar ódýrt í eign og er yfirleitt ekki of erfitt að finna. Við hliðina á
notkun eters er hreint ljós alifatískt nafta valið leysi minn.

Öll þessi leysiefni, þar með talið áfengi, eru eitruð í eðli sínu en ef þú fylgir þessum leiðbeiningum er leifar
leifar í fullunninni olíu ekki áhyggjuefni. Eftir að fullunnin vara kólnar að stofuhita er hún þykkt fitulík efni
frekar en olía og hún er um það bil eins eiturefnalaus og þú getur fengið. Jafnvel þó að það væri örlítið leifar af
leifarleifum eftir myndi olían sjálf hafa áhrif á hana til að hlutleysa öll skaðleg eitruð áhrif. Í rauninni er allt sem
þú ert að gera að þvo lyfjaefni úr bruminni. Eftir að olíublöndun leysiefnis hefur verið síuð og leysirinn hefur
verið soðinn burt, þá situr þú eftir með kvoðurnar í sinni læknisfræðilegustu mynd.

Til að ná sem bestum árangri verður upphafsefnið að vera eins þurrt og mögulegt er. Gakktu úr skugga um að
þar sem þú ert að vinna sé vel loftræst og að enginn neisti, opinn eldur eða rauðheitir þættir séu á svæðinu.

Setjið upphafsefnið í ílát með góðu dýpi til að koma í veg fyrir að blöndun olíu leysiefna skvettist út meðan á
þvotti  stendur.  Dempið  síðan  budduna  með  því  að  leysirinn  er  notaður  og  brumefnið  er  þá  mulið  með
viðarlengd eins og 2 × 2 stykki.

Eftir að það hefur verið mulið skaltu bæta við fleiri leysi þar til efnið er alveg sökkt í leysinn. Vinnið brumefnið
í um þrjár mínútur með viðarlengdinni sem þú notaðir til að mylja það. Hellið síðan leysiefnablöndunni rólega
af í annað hreint ílát og látið upphafsefnið liggja í upprunalegu ílátinu svo hægt sé að þvo það í annað sinn.

Bætið fersku leysi aftur við upphafsefnið þar til það er enn einu sinni sökkt í leysinn og vinnið það síðan í þrjár
mínútur til viðbótar með viðarlengdinni sem þú hefur notað. Helltu síðan olíublöndunni fyrir leysi í sama ílátið
og geymir olíublönduna úr leysinum frá fyrstu þvottinum sem þú þvoðir.

Að reyna að þvo þriðju plöntuefnið framleiðir mjög lítið af olíu og það hefði lítinn eða engan ávinning sem lyf.
Fyrsta þvotturinn leysir upp 70 til 80% af tiltækt plastefni úr upphafsefninu; seinni þvotturinn fjarlægir þá hvaða
plastefni sem er til bóta, sem er eftir.

Olíur sem framleiddar eru frá fyrstu þvottinum eru öflugustu lyfjameðferðina en ef hágæða upphafsefni er notað
hefur olía úr seinni þvottinum einnig ávinning. Ef þú þarft af einhverjum ástæðum að vinna með efni sem er
ekki eins öflugt og það ætti að vera, þá er best að nota olíuna frá fyrstu þvottinum aðeins til innri notkunar og
byrja síðan að vaxa eða leita að byrjunarefni sem er úr betri gæði. Mundu að gæði eru mikilvægari en magn og
því betra sem byrjunarefni er, því betra er lyfið.

Notaðu eitthvað eins og hreint vatnsílát með litlu opi að ofan og settu trektir í opin, settu síðan stórar kaffisíur í
trektirnar. Hellið leysiefnablöndunni úr fyrstu og annarri þvottinum í kaffisíurnar og látið leysiefnablönduna
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renna í gegnum síurnar til að fjarlægja óæskilegt plöntuefni. Því fleiri trektir og ílát sem þú notar, því hraðar
verður það síað. Þegar leysiefnaolíublandan hefur verið síuð er hún nú tilbúin til að láta leysinn sjóða.

Ef þú ert ekki þegar með einn getur þú keypt ódýrari stærri hrísgrjónavél með opnum toppi sem hefur bæði háa
og lága hita stillingu til að sjóða leysinn af olíunni. Gakktu úr skugga um að hrísgrjónapotturinn sé settur upp á
vel loftræstum stað og settu viftu í nágrenninu til að blása gufunni frá þegar leysirinn sjóður af. Þetta kemur í
veg fyrir að gufurnar þéttist og valdi hættu. Hríseldavélar eru hannaðar til að brenna ekki hrísgrjónin eins og
þau elda. Hitaskynjararnir  sem eru innbyggðir munu sjálfkrafa kveikja aftur á eldavélinni þegar hitastigið í
eldavélinni byrjar að verða of hátt.

Þegar olían er framleidd, ef hitastigið fer yfir 148 ° C, byrjar það að gufa upp kannabisefnin úr olíunni og
auðvitað viltu ekki að þetta gerist. Ef hrísgrjón eldavél virkar rétt mun hún sjálfkrafa losna við háhita við um
það bil 230 ° F (110 ° C), sem er yfir hitastigi þar sem afkarboxýlering er sögð eiga sér stað og er enn vel undir
þeim punkti sem THC og annað kannabisefni gufa upp. Þess vegna mæli ég eindregið með því að nota hrísgrjón
eldavél fyrir þá sem hafa aldrei framleitt olíu áður, þar sem það útilokar hættu á að skaða viðkomandi olíu. Auk
þess sem olían sem myndast er dekarboxýleruð, sem er einnig mikilvægt, svo hún geti náð fullum lyfjaáhrifum.

Ég legg til að fólk ætti ekki að reyna að nota crock-potta og svipuð tæki til að framleiða olíu. Þegar ég reyndi
fyrst  að framleiða olíuna notaði  ég krókapott  og þar  sem ég vissi  ekki  hversu mikinn hita þessi  tæki  geta
myndað hitnaði olían og skemmdist. Þannig að ég held að það sé aðeins skynsamlegt að byrjandi byrji með því
að nota hrísgrjónavél og fylgir leiðbeiningum okkar vandlega. Með því gæti bjargað þeim mikilli sorg.

Einnig er hægt að nota eimingarbúnað til að framleiða þetta lyf og endurheimta leysinn sem er notaður. Þessi
aðferð er í raun skynsamlegri en að nota hrísgrjónavél, en kyrrmyndir sem eru hannaðar til að sjóða leysiefni af
á öruggan hátt eru dýrar og flestir vita ekki hvernig á að nota eitt af þessum tækjum á réttan hátt. Ef einn er í
boði, þá kýs ég að nota kyrrmynd sjálfur, en í sumum löndum er að eiga kyrrstöðu andstætt lögum. Ef einhver
er alvarlegur og vill  framleiða mikið magn af olíu, skoðaðu eimingu og fræððu þig um rétta notkun þessa
búnaðar.

Gakktu alltaf úr skugga um að engin neisti, opinn eldur eða rauðheitir þættir séu á svæðinu meðan þú ert að
fylla hrísgrjónapottinn eða sjóða leysinn af því að gufurnar sem myndast úr leysiefnum eru mjög eldfimar og
eitraðar. Ég hef notað þetta sama ferli þúsundir sinnum og hef aldrei lent í óhappi, en vegna eigin öryggis skaltu
fylgja leiðbeiningunum og ganga úr skugga um að svæðið sé vel loftræst. Ég bendi þér einnig á að forðast að
anda að sér gufunni sem leysiefni framleiða þar sem þau geta haft óþægileg áhrif á alla í nágrenninu.

Gakktu úr skugga um að viftan sé í gangi og framleiðir nægilegt loftflæði til að blása burt gufunni, fylltu síðan
hrísgrjónavélina þar til hún er um það bil þrír fjórðu hlutar. Þetta gerir pláss fyrir leysiefnablönduna að sjóða
upp án þess að leka yfir. Setjið hrísgrjónapottinn á háan hita og byrjið að sjóða leysinn af. Aldrei reyna að gera
þetta án þess að nota viftu, þar sem gufurnar geta þéttst og ef þær komast í snertingu við upphitunarhlutann gæti
það valdið eldi.

Þegar magnið í hrísgrjónaeldavélinni lækkar, haltu áfram að bæta varlega við leysiefnablöndunni sem þú átt
eftir þar til ekkert er eftir. Þegar magnið í hrísgrjónaeldavélinni lækkar í síðasta sinn og hefur verið minnkað
niður í um það bil 2 tommur af leysiefnablöndu sem eftir er skaltu bæta um 10 til 12 dropum af vatni við
leysiefnablönduna sem eftir er. Þetta litla magn af vatni leyfir afganginum af leysinum að sjóða auðveldara af
olíunni sem er í eldavélinni.

Þegar mjög lítið er eftir í eldavélinni set ég venjulega á mig hanska og tek svo eldavélina og byrjar að snúa
innihaldi hennar. Þetta er gert með því að loftflæði frá viftunni tekur enn gufurnar í burtu og það getur flýtt
frágangi örlítið. Á stuttum tíma byrjar eldavélin sjálfkrafa að stilla háhita og fer síðan í lágan hita. Þegar verið er
að sjóða síðasta leysiefnisins heyrir þú brakandi hljóð frá olíunni sem er eftir í  eldavélinni og þú munt sjá
heilmikið loftbólur eiga sér stað í olíunni sem eftir er. Þú munt einnig taka eftir því hvað lítur út fyrir að lítill
reykur eða gufa komi frá olíunni í hrísgrjónakokunni, en ekki hafa áhyggjur, þar sem þetta er að mestu leyti
gufa  sem er  framleidd  úr  nokkrum dropum af  vatni  sem þú bættir  við.  Eftir  að  hrísgrjónapotturinn  hefur
sjálfkrafa skipt yfir í lágan hita, Ég læt það venjulega kólna þar til hægt er að skipta yfir í háhita aftur. Eftir að
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eldavélin hefur sjálfkrafa skipt um stillingu á lágum hita í annað skiptið, þá tek ég innri pottinn úr eldavélinni og
hella innihaldi hennar í ryðfríu stáli mæliglasi.

Það verður lítið magn af olíu eftir  í  pottinum sem þú munt nánast ómögulegt að losna við, nema þú notir
eitthvað eins og þurrt brauð til að gleypa olíuna á meðan hún er enn heit. Síðan er hægt að borða lítið magn af
þessu brauði sem lyf, en mundu að það getur stundum tekið klukkustund eða meira áður en þú finnur fyrir
áhrifum þess. Svo vertu varkár hversu mikið af þessu brauði þú neytir, því jafnvel lítið magn getur svæft þig í
nokkrar klukkustundir, alveg eins og hráolían mun gera sjálf. Önnur góð leið til að hreinsa upp hvaða olíu sem
er í pottinum er að þvo pottinn út með lítið magn af áfengi til að framleiða hampolíu veig.

Veig eins og þessi getur verið mjög áhrifarík við meðhöndlun á húðsjúkdómum og aðeins lítið getur farið langt,
sem getur sparað þér peninga. Þar sem mér finnst oft gaman að blanda olíu úr nokkrum stofnum, þá læt ég
venjulega eftir  olíuna sem eftir er í pottinum þar til  næst. Með því að blanda saman olíum úr mismunandi
stofnum færðu lækningabætur frá öllum þessum mismunandi olíutegundum og mér hefur fundist slíkar olíur
vera áhrifaríkar við meðferð á öllu. Ef þú hefur mörg mismunandi afbrigði af góðri hampi til ráðstöfunar finnst
mér blanda af olíunum góð hugmynd, en ef þú gerir það ekki þá tel ég að olían úr aðeins einum stofni muni
líklega fullnægja þörfum þínum.

Taktu olíuna sem þú helltir í mælibikarinn úr ryðfríu stáli og settu á mildan upphitunarbúnað eins og kaffihitara
til að gufa upp allt vatn sem er eftir í olíunni. Oft tekur það aðeins stuttan tíma að gufa upp vatnið sem eftir er,
en einnig mynda sumir stofnar náttúrulegri terpen en aðrir. Þessar terpenar geta valdið því að olían sem þú ert
með á kaffihitanum kúla í töluverðan tíma og það getur tekið smá tíma fyrir slíkar olíur að hætta þessari virkni.
Þegar olían á kaffihitanum er hætt að suða og lítil sem engin virkni er sýnileg skaltu taka olíuna af kaffihitanum
og láta hana kólna aðeins. Önnur leið til að klára olíuna án þess að nota kaffihitara er að setja olíuna í ofn sem er
stilltur á 130 ° C í um klukkustund. Þetta mun dekarboxýla fullunna olíuna og leifar leifar ættu ekki að vera
vandamál.

Notaðu síðan stimpilinn eða sprauturnar með engum nálum sem eru fáanlegar í apótekinu þínu á staðnum, til að
draga hægt olíuna upp í sprauturnar og leyfa henni að kólna. Á stuttum tíma mun plastefni verða að þykku
fitulíku efni.

Stundum er plastefni svo þykkt að erfitt getur verið að þvinga það úr sprautunum þegar það er kælt. Ef slíkt
gerist skaltu einfaldlega setja sprautuna í bolla af heitu vatni á stuttum tíma og þú getur auðveldlega pressað
skammtinn út. Stundum mun sjúklingur þvinga út of mikla olíu, en ef þetta gerist skaltu bara draga aftur í
stimpil sprautunnar og venjulega er hægt að draga umfram olíu aftur í sprautuna án of mikilla erfiðleika.

Að meðaltali mun þurrt kíló af efni þurfa um það bil 2 lítra (8-9 lítra) af leysi til að þvo þær tvær þvottar sem
þarf. Ef þú ætlar að framleiða olíuna úr meira eða minna byrjunarefni skaltu einfaldlega reikna til að ákvarða í
grófum dráttum hversu  mikið  leysiefni  þú  þarft.  Frá  upphafi  til  enda  tekur  það  venjulega  þrjár  til  fjórar
klukkustundir að klára allt ferlið og þá situr lyfið þar tilbúið til notkunar.

Þess má einnig geta að þessi olía hefur einstaklega langan geymsluþol. En til langtíma geymslu myndi ég setja
hana í dökka flösku með þéttu loki eða ryðfríu stáli ílát. Ef það er geymt á köldum dimmum stað þegar það er
geymt getur það viðhaldið lyfjastyrk sinni í mörg ár.

Í fyrstu getur það virst ógnvekjandi fyrir suma að reyna að framleiða eigin lyf en í raun er þetta ferli afar einfalt.
Allt sem þú þarft að gera er að fylgja leiðbeiningunum vandlega og eftir að þú hefur framleitt þetta lyf nokkrum
sinnum kemst þú að því að það er ekki miklu erfiðara að búa til en kaffibolla. Þegar þú hefur framleitt þín eigin
lyf, þá tekur það allan leyndardóminn úr lyfjum og þú þarft ekki lengur að reiða þig á lækna í flestum tilfellum,
nú ert þú orðinn þinn eigin læknir. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan
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Sp. Hvers vegna leiðir mala á þurru efni til THC taps? Er einhver skýring á þessu?

A. Hefur þú nokkurn tíma malað mjög öflugan bud? Ef þú gerðir það ættirðu að vita af hverju. Þetta hvíta duft
sem er allt í kringum borðið eftir að þú hefur malað það er THC (eða trichomes) og það er það sem hefði átt að
vera í olíunni. Plús, þegar það er malað, þá er það of fínt og þú munt ræma mikið af því sem þú vildir í raun
ekki ræna í olíuna þína.

Vinnið beinþurrkaða heilu buda eftir að þú hefur dempað þá með nafta eða leysinum að eigin vali, en ekki
snerta  það  mikið  áður  en  þú  vinnur  það  því  í  hvert  skipti  sem þú  snertir  það  taparðu  einhverjum.  Olíur
framleiddar úr jörðu efni eru marktækt öflugri en olía sem er framleidd úr budum sem voru muldar eftir að þær
voru vættar.

Fyrsta skyndiþvotturinn er öflugastur og ræmur um 70% af THC í boði, seinni ræmurnar um 20% og sú þriðja
um 5%. Þegar þú malar það færðu alla þrjá þvottana (reyndar fjóra) í olíuna þína og þú vilt það ekki. Gæði fram
yfir magn. JB

„Hæ JB. Hver er stysta tíminn sem þú getur látið brumann þorna ef þú þarfnast þess brýn? Takk. ” Priscilla

- Þangað til það er orðið þurrt. En ég myndi bara fljótþurrka segja 5-7g af brum, sem mun gefa þér um gramm
af olíu, nóg til að byrja með, og þá getur þú klárað það þegar það er þurrkað almennilega, eftir viku eða svo. Því
minna sem þú höndlar  byrjunarefnið  fyrir  vinnslu því  minna plastefni  eyðir  þú.  Þannig að það er  best  að
dekarboxýla ekki upphafsefnið (eins og GW gerir að ástæðulausu, þú getur dekarboxýlað olíuna með minni
vandamálum með því að hita hana, sem þú þarft að gera til að fjarlægja leifarleifina engu að síður). Það besta er
að setja brumið í fötu til vinnslu strax í þurrkherberginu, án aukinnar meðhöndlunar, hvenær sem því verður við
komið. Því minna sem þú snertir bruminn því betra. JB

1.) Ég mala beinþurrkaða buds með höndunum eingöngu, engin kvörn notuð. Upphafsefnið leit út eins og mjög
litlir budar u.þ.b. 5 til 10 mm þvermál, svo að mestu ekkert duft. Þar sem ég hef nú mína eigin „eldamennsku“
reynslu, þá er ég alveg sammála þér í öllum atriðum, nema punktur C. Ég hef séð olíur gerðar með áfengi sem
eru venjulega miklu dekkri þar sem vatnið í áfenginu leysir upp blaðgrænurnar. Ég bjó til olíuna mína með
hreinu jarðolíueter af rannsóknarstofu. Þessi olía er miklu bjartari á litinn (gullbrúnn) og hefur framúrskarandi,
ljúffengt kryddað bragð í samanburði við alkóolíuna sem ég fékk tækifæri til að prófa. Aðalatriðið mitt hér er að
ég trúi því að Nafta fjarlægi ekki eins mörg terpen og klórófyll eins og áfengi. Það sýður líka miklu stjórnaðri
og viðráðanlegri eins og áfengi gerir. Svo spurning mín hér er,

- Ekki mala efnið fyrst. Öll meðhöndlun á þurru brumefninu mun valda því að þú losnar við THC og önnur
kannabisefni (fína rykið á borðinu er það sem hefði átt að vera í fötunni). Já, mala og nafta væri „betri“ en mala
og áfengi - þessi samsetning er næstum tryggð bilun, þú getur einfaldlega ekki búið til góða olíu á þennan hátt.

Setjið  brumið  í  fötu,  dempið  það  með  nafta,  myljið  það  með  staf  í  tvær  til  þrjár  mínútur,  hellið  olíu-
leysiefnablöndunni  í  fötu.  Ef  þú  vinnur  með  efni  í  góðum gæðum skaltu  þvo  aðra  þvott  og  hella  seinni
blöndunni í  fötuna með fyrstu þvottinum. Ef þú ert  ekki að nota það góða efni,  notaðu þá fyrstu þvottinn
eingöngu í innri tilgangi (og haltu áfram að leita að góðu efni).

Eter framleiðir frábærar olíur (okkur líkar betur við gulbrúnar olíur en dökkar olíur, en mundu að sumir stofnar
framleiða dekkri olíur en aðrir). Okkur líkar líka við gulbrúnar olíur af hagnýtum ástæðum - hver vill hafa
svartar tennur með blaðgrænum merkjum á? En við mælum ekki mikið með því eins og er vegna þess að það er
nokkuð hættulegt að vinna með eter, það er erfitt að fá það í flestum heimshlutum og við höfum miklar áhyggjur
af öryggi þeirra sem framleiða olíuna. Það getur farið mjög vel í uppsveiflu við tiltölulega lágt hitastig. Svo,
fyrir flesta, mun ljós alifatísk nafta virka ágætlega. Við notum venjulega nafta, en eter myndi leysa að eigin vali.

Núverandi  listi  yfir  leysiefni  sem  við  myndum  nota  persónulega  er:  1.  eter,  2.  hreint  ljósnafta,  3.  99%
ísóprópýlalkóhól, 4. áfengi úr matvælum - helst 99%, en það er venjulega erfitt að fá og mjög dýrt. Þegar þú
vinnur með 96% áfengi eru þau 4% sem eftir eru venjulega vatn. 4% af 10 lítrum er 4dcl, næstum einn lítri af
vatni sem þú þarft að sjóða af - og það tekur tíma að þú gætir eytt meira á sanngjarnan hátt.
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2.) Ég setti endanlega 60 ° C hlýja olíuna í 1,5 klukkustundir í lofttæmi til að fjarlægja allar leifar leifar alveg.
Eins  og ég skrifaði  þér,  afkarboxýlaði  ég olíuna 35 étnum grömmum síðar ...  Bragðið af olíunni  var  fyrir
afkarboxýleringuna miklu sterkari, ég myndi ekki segja það verra, en það er rétt hjá þér með burpið.

- Eins og ég sagði síðast, var burping úr afgangi af vatni. Og vatnið var til staðar vegna „vísindalega“ lága hita
sem þú notaðir. Þú þarft að dekarboxýla olíuna engu að síður, þannig að hrísgrjónapottur sem lokast við 110 ° C
virkar ágætlega. Eða, auðvitað, það besta til að nota væri kyrrmynd - en aftur, margir eiga þær ekki og vita ekki
hvernig á að stjórna þeim og hætta á sprengingu er alltaf til staðar. Þegar enn springur mun það venjulega rífa
allt húsið. Þegar innihald hrísgrjónaeldavélar springur mun það aðeins kveikja í tveggja eða þriggja metra háum
loga sem er frekar auðvelt að takast á við.

Hvað varðar tómarúm - auðvitað, hvers vegna ekki. Ef þú ert með búnaðinn og ef þú veist hvernig á að nota
hann á réttan hátt, þá er það ekki slæm hugmynd að klára olíuna í honum, ef þú vilt vera 100% viss um að það
séu engar leysiefni í honum eða ef þú vilt loka munninum þeirra sem eru á móti jarðolíu leysum. Sumir nota það
með miklum árangri og ég er ekki á móti því. En eins og þú veist, meirihluti fólks á ekki þennan búnað og
margir sjúklinga okkar hafa ekki eða gátu ekki einu sinni leyft sér hrísgrjónavél og viftu, svo við mælum ekki
með tómarúmi sem nauðsyn.

Sjáðu hversu auðveld og einföld aðferð Rick er og hversu mörgum spurningum við eigum enn eftir að svara.
Ímyndaðu  þér  nú  hvað  mun  gerast  þegar  við  bætum  við  upplýsingum  um aðrar  aðferðir  við  framleiðslu
olíunnar. Það mun aðeins valda rugli og ég þarf að eyða dögum og vikum í að svara spurningum frá „rugluðu“
fólki, sem ég ætla samt ekki að gera mikið lengur.

3.) Vinsamlegast útskýrðu hvers vegna þú leggur til að þú neytir olíunnar beint úr túpunni, beint í munninn, án
hylkja? Einhver frásogsmál? Ég borða mest af olíunni á sígarettupappír en ég nota sjaldan nokkur hylki ef ég
þarf að fara að heiman í fleiri klukkutíma. Að auki finnst mér ekki gott að hafa það út um allar tennur, þar sem
það er mjög erfitt að komast af ...

-  Vegna  margra  ástæðna.  Aðalatriðið  er  að  þessi  inntökuaðferð  hefur  reynst  sjúklingunum áhrifaríkust  og
hagstæðust. Það bætir hreinlæti í munni vegna þess að það sótthreinsar einnig munninn og hjálpar síðan við
allar aðstæður í meltingarvegi eða í hálsi o.s.frv. Reyndar, þegar ég er með hálsbólgu, reyni ég að smyrja olíuna
aftan á munninn og halda síðan það í munninum eins lengi og ég þoli það. Í flestum tilfellum er séð um flensu
eða hálsbólgu (eða einkenni þess) á einni nóttu.

Eins og þú segir, þá situr einhver olía á tönnunum og undir tungunni, þannig að þessi inntökuaðferð sameinar í
raun tvítyngda vinnslu olíunnar (ala Sativex og aðrar úðabrúsar og veig sem fólk notar) og vinnslu í maga og
þörmum. Aðalatriðið er að fá olíuna í magann. Svo, ef þú ert með olíu með ekki svo góðu bragði, getur þú sett í
brauðbita eða banana osfrv. (Eða sígarettupappír, ef þú vilt borða efnin í því), brjóta það saman og gleypa það
eins og pillu og skola henni með vatni eða te eða hvað sem þér sýnist. Burstaðu tennurnar með olíu eftir að
segja tíu mínútur eða svo, það mun einnig hjálpa við munnhirðu. Margar olíur hafa yndislegt bragð (sérstaklega
þegar byrjunarefnið er ekki malað og þegar áfengi er ekki notað til að framleiða olíuna.

Hylki - a) þú verður að kaupa þau frá Big Pharma, sem þú styður við með peningunum þínum, b) sumir eru með
ofnæmi fyrir þeim, c) sumir leysast upp í þörmum þínum en ekki í maganum, d) sölumenn setja oft minni olía í
hylki en það ætti að vera, e) þau virka ekki svo vel við svo margar aðstæður, f) það er erfitt að fá olíuna úr þeim
þegar þú vilt gera samskeyti eða gufa upp olíuna fyrir lungnasjúkdóma eða þegar þú vilt nota olíuna staðbundið.
Ég er ekki að segja að þú getir ekki notað hylki, allt sem ég er að segja er að það er betra að læra að nota olíuna
beint úr túpunni. Eftir að þú hefur fengið meiri æfingu muntu læra hvernig á að nota olíuna án alls óþæginda.
Mér persónulega finnst gaman að borða olíuna beint úr hrísgrjónavélinni, ég dýfi bara fingrinum í hana og tek
eins mikið og ég held að ég geti tekið. Hugaðu að þér, þetta er mjög „olíunotandi“ og þú munt venjulega taka
meira en úr sprautu. Þegar olían er góð mun „ofskömmtun“ aðeins svæfa þig, mikið mál. En auðvitað get ég það
vegna reynslu minnar og umburðarlyndis, ég myndi ekki og mæli ekki með þessu fyrir byrjendur eða þá sem
hafa ekki eins mikla reynslu. Til hamingju líka Stefanía. Jindrich ”
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„Ef þú hefur áhyggjur af kostnaðinum, þá er hann miklu ódýrari en greiðsluþátttaka flestra krabbameinslyfja og
sum ef lyfin sem þú tekur heima fyrir krabbameinið eru ekki tryggð. Ef einhver í fjölskyldunni minni þyrfti
þessa olíu fyrir krabbamein myndi ég finna leið. Gangi þér vel!!!!" Lisa

- „Ég er sammála, Lisa, olían er miklu ódýrari meðferð þegar maður tekur mið af öllum öðrum kostnaði og
útgjöldum. Auk þess er það makalaust öruggara en allt sem lækningakerfið myndi bjóða, svo ekki sé minnst á
að það virkar mun skilvirkari og áreiðanlegri og það er örugglega skemmtilegra að taka en eitur eða geislun.
“JB

Sp. Ég veit að þú mælir með því að búa til RSO sjálfur en í apóteki er staðbundið og ég var bara að velta fyrir
mér hvað ætti að vera sanngjarnt verð á því. 

A. Maður þarf 4-7g af hágæða brum til að framleiða gramm af olíu, þannig að það ætti að vera „rétt verð“. Við
skulum ekki ræða fáránlegt verð á hampi, fyrir mér er rétt verð fyrir 60g skammt 50-100USD (eða minna, ef
það var ræktað löglega  úti  í  stórum stíl).  Ég er ekki  að segja að ég viti  hvar á að fá það á þessu verði  í
augnablikinu, olía í hæstu einkunn kostar það sem efstu einkunn kostar þar sem þú býrð. JB

Önnur útdráttarform

Hefur þú fundið aðrar leiðir til að framleiða olíuna?

„Það eru margar leiðir til að framleiða olíuna og ég fullyrði ekki að aðferð mín sé endilega sú besta, en að mínu
viti er hún sú eina sem hefur reynst vel í þúsundum tilfella.

Reyndar væri aðferðin sem við höfum sýnt heiminum í besta falli talin gróf, en hægt er að framleiða mjög hreint
form af þessu lyfi á þennan hátt. Ætlun mín var að kynna aðferð til að framleiða olíuna með búnaði sem er
aðgengilegur, þannig að ef þörf krefur gæti næstum hver og einn framleitt sitt eigið lyf á einfaldan hátt.

Þar til ráðist var á mig árið 2005 hafði ég notað eimingarferli til að framleiða lyfið og endurheimta leysina.
Þessi aðferð er miklu hættulegri og er „jörðvænn“ þar sem leysirinn er ekki sóaður. En lögreglan lagði hald á
búnað minn, sem neyddi mig til að byrja að nota hrísgrjón eldavélar til að sinna verkefninu.

Hvaða önnur útdráttarform er þá hægt að nota?

Aftur,  það  eru  nokkrar  útdráttaraðferðir  og  ég  segist  ekki  vera  sérfræðingur  í  slíku.  Vandamálið  með
vísindalegar  aðferðir  eins  og  útdráttur  af  göfugasi  osfrv.  Er  að  flestum skortir  búnað  og  þekkingu  til  að
framkvæma slíka útdrætti. Þess vegna sýndum við almenningi einfaldustu leiðina til að framleiða þetta lyf sjálft.

Það eru líka útdráttaraðferðir með köldu vatni sem hægt er að nota til að draga kvoðurnar út. Ég hef aðeins reynt
að gera þessa tegund útdráttar nokkrum sinnum og árangurinn var ekki eins góður og búist var við. Samt veit ég
um fólk sem segir að það hafi framleitt hágæða olíu með þessum hætti. Augljóslega getur kalt vatn ekki kviknað
eða sprungið, þannig að útdráttaraðferðir með köldu vatni gætu vissulega verið valkostur, en maður verður að
ganga úr skugga um að olían sé dekarboxýleruð áður en hún er gefin sjúklingnum.

Hvað er dekarboxýlering?

Dekarboxýlering á sér stað þegar sameindum innan olíunnar hefur verið snúið í delta 9 stöðu með því að nota
hita þannig að þær verða virkari lækninga. Það má deila um hitastigið við þetta þar sem margar skýrslur sem ég
hef skoðað um þetta efni eru ekki sammála. Með því að gera það sem ég hef lagt til er olían hituð að hitastigi
vel yfir  því sem sagt er  að dekarboxýlering eigi sér stað.  Karboxýlhópurinn er fjarlægður sem leyfir  síðan
sameindunum að passa inn í CB1 og CB2 viðtaka endókannabínóíðkerfisins okkar og gera þeim kleift að fara
framhjá heilaþröskuldinum.
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Er einhver leið til að gera olíuna öflugri?

Það eru nokkrar leiðir til að auka styrkleiki olíunnar, en aftur, margar af þessum aðferðum krefjast sérhæfðs
búnaðar og þekkingar sem meðalmaður hefur ekki. Í fortíðinni hef ég framleitt slíkar olíur og ég tel þær vera
öflugri og læknandi, en með þeim lögum sem eru til staðar og þeim búnaði sem þarf, var mér ómögulegt að
framleiða neitt magn.

Er eitthvað sem ég get gert þegar olían sem ég framleiddi eða keypti er ekki nógu öflug?

Ef gott upphafsefni er notað til að framleiða olíuna, ætti ekki að lenda í þessu vandamáli, en ég er viss um að
það verða þeir sem munu gera það. Þegar þú meðhöndlar alvarlega sjúkdóma mun aðeins það besta gera, þannig
að ef olían sem þú ert með stenst ekki verkefnið sem ég hef í höndunum myndi ég fá meira af brumefni og
framleiða það á réttan hátt.  Þar sem líf einhvers hangir í jafnvægi er þetta enginn tími til að leika sér með
lággæða olíu. Ef þú værir sá sem þjáðist, myndir þú ekki vilja fá bestu lyfin sem hægt er? Svo reyndu að veita
öðrum það sama. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Framleiða hágæða olíur sem mögulegt er

„Í þeim tilgangi að leyfa venjulegum manni að framleiða hágæða og flestar lækningaolíur sem mögulegt er, hef
ég  uppgötvað  einfalda  aðferð  sem  mun  gera  nánast  öllum  kleift  að  framleiða  olíur  með  enn  áhrifaríkari
lyfjagildi en ég hef sýnt almenningi áður . Allt sem þú þarft að gera er að bæta nokkrum skrefum við ferlið sem
við höfum þegar sýnt þér, en eftir að þú hefur framleitt olíu með þessum hætti held ég að þú sért sammála um
að það munar miklu.

Ef  þú  ert  með  hágæða  lyfjaknopp  til  að  vinna  með,  þá  ættir  þú  að  geta  framleitt  olíur  með  mjög  háu
kannabínóíðmagni,  einfaldlega með því að nota góðan leysi og hrísgrjónavél.  Olíur sem ég framleiddi með
þessum hætti sýndu venjulega THC -magn 95% eða meira ásamt mismunandi stigum annarra kannabisefna og
plantnavaxi.  Lækningarkraftur  olíu  eins og þessa er  það sem loksins hefur  veitt  kannabis  hampi plöntunni
læknisfræðilega viðurkenningu sem hún á skilið, en samt hef ég komist að því að hægt er að taka lækningarmátt
þessa efnis á alveg nýtt stig án mikilla erfiðleika.

Allt sem þú þarft að gera er að taka olíuna og setja hana í upphitunareiningu sem getur gripið kannabínóíðin
þegar  þau gufa upp og þetta  mun framleiða  olíur  af  meiri  gæðum og hreinleika.  Þrátt  fyrir  að venjulegur
vaporizer geti unnið þetta verkefni, þá eru þeir í raun ekki hannaðir almennilega til að sinna þessu hlutverki, þar
sem það myndi taka svo langan tíma að framleiða hvaða magn lyfja sem er og flestir vaporizers sem eru í boði
hafa tilhneigingu til að leka.

Til að framleiða olíu í stærri mælikvarða þyrfti miklu stærri uppgufunareiningu sem var loftþétt og það þyrfti
einnig að nota miklu stærri safnhvelfingu sem er stillt á horn, þannig að þegar kannabisefnin byrjuðu að safnast
myndu þau byrja að renna niður að lægsta punkti  hvelfingarinnar,  þar sem hægt var að safna þeim úr litlu
holræsi í formi mjög hreinsaðrar olíu. Sá sem er vélrænt hallaður ætti ekki að eiga í miklum vandræðum með að
setja saman einingu til að framkvæma þetta verkefni, en það mun taka smá tíma og fyrirhöfn að setja saman
tækið.

Olíumagnið sem hægt er að safna eftir að það hefur verið gufað upp fer eftir því hvaða kannabínóíð hlutfall að
þyngd sem upphaflega byrjunarolían hafði. Ef olían sem þú notar var með 99% kannabisefni að þyngd, þá ættir
þú að fá það magn til baka eftir að það hefur verið gufað upp.

Ég ætti einnig að nefna að þetta er frábær leið til að bæta gæði lægri olíu sem hafa mikið af óhreinindum,
þannig  að  þær  geta  verið  notaðar  sem  öflugri  og  áhrifaríkari  lyf.  Jafnvel  byrjunarolía  með  miklu  lægra
kannabisefni getur innihaldið ágætis lyf ef kannabínóíðin gufa upp og óhreinindi verða eftir í skálinni. Þú kemst
kannski ekki eins mikið út og þú setur inn en þú munt að minnsta kosti fá olíu sem er miklu lyfjameira en það
sem þú byrjaðir á. Þegar kemur að lækningu, þá þýðir hreinleiki og skilvirkni lyfsins allt  fyrir sjúklinginn,
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þannig að ef þú vilt framleiða sem mest lyfjaolíur, þá held ég að þú ættir að íhuga það sem ég er að segja
alvarlega.

Enn sem komið er get ég ekki útskýrt hvers vegna olíur sem framleiddar eru með þessum hætti eru miklu virkari
lækninga en jafnvel bestu olíurnar sem hafa verið framleiddar með öðrum aðferðum. Þar sem olíurnar sem ég
hef gufað upp höfðu verið dekarboxýleraðar áður en þær fóru jafnvel í uppgufunartækið, þá ætti það að þýða að
þær voru þegar eins læknisvirkar og mögulegt var, þannig að maður myndi búast við því að sjá lítinn mun á
styrkleika  eftir  að  olíunni  hefur  verið  safnað úr  uppgufunartækinu.  Þegar  kannabínóíðin  eru  gufuð upp úr
þessum hágæða olíum, þá er allt  sem eftir er í skálinni á uppgufunartækinu óæskilegt plantnavax og önnur
mengunarefni. Með því að skilja þessi óæskilegu efni eftir í skálinni verður olían sem þú safnar mun hreinni, en
þar sem þessar olíur höfðu lítið af óhreinindum áður en þær voru settar í uppgufunartækið, þá skýrir þetta lítið
af hverju olían er nú svo miklu öflugri .

Kannabínóíð gufa upp olíuna á bilinu 300 til 400 gráður á Fahrenheit og þessi hitastig er miklu hærra en það
sem okkur hefur verið sagt að þurfi til að ná afkarboxýleringu. Annaðhvort er eitthvað sem við skiljum ekki
ennþá um dekarboxýleringu sem veldur þessari ótrúlegu aukningu á styrkleika, eða allur þessi aukahiti sem þarf
til að gufa upp kannabisefnin getur verið að gera eitthvað við olíuna sem við höfum aldrei verið meðvituð um
áður .

Ég hef verið að tala um þetta nýja ferli síðustu vikur þegar ég tek viðtöl og nú eru nokkrir einstaklingar sem
hafa byrjað að framleiða olíur með þessum hætti og eftir því sem mér hefur verið sagt að þeir voru hneykslaðir á
muninum  á  styrkleika.  Mín  reynsla  er  sú  að  ekki  er  hægt  að  bera  saman  olíur  í  hæsta  gæðaflokki  sem
framleiddar eru með eimingarbúnaði eða hrísgrjónapotti með olíum sem safnast eftir að kannabínóíðunum hefur
verið gufað upp. Þær líta kannski svolítið eins út, en ég held að gufusuðu olíurnar séu margfalt sterkari og
vissulega ætti þetta að gera þær enn hentugri til að meðhöndla einstaklinga með alvarlegar aðstæður.

Sumir setja einfaldlega plöntuefni í uppgufunartæki og safna síðan kannabisefnum í olíuformi úr hvelfingu
uppgufunnar,  eftir  að plöntuefnið  hefur  verið hitað.  Með því að nota hráplöntuefnið  getur  maður framleitt
ágætis  olíu,  en  prófanir  hafa  sýnt  að  þessar  olíur  jafna  ekki  styrk  olíunnar  sem  framleiddar  eru  í
hrísgrjónaeldavél  og það er  ástæðan fyrir  því að ég leiðbeini  fólki  um að framleiða  olíuna  með aðferðum
mínum. Ef þú setur hágæða olíu í uppgufunartæki verður olían sem myndast eftir að kannabínóíðin hafa gufað
upp mun sterkari en jafnvel bestu olíurnar sem hægt er að gufa upp úr hágæða brumefni. Svo ef þú vilt sjá
frábæran árangur, þá er hægt að ná þeim einfaldlega með því að gufa upp bestu olíu sem hægt er og þetta mun
gefa þér lyf, sem mér finnst ekki bera saman.

Sama hvort stjórnvöldum líkar það eða ekki, á næstunni munu mörg okkar framleiða okkar eigin lyf og þar sem
þessar olíur eru svo árangursríkar fyrir svo mikið úrval læknisfræðilegra vandamála, býst ég við að sjá þetta
einfalda  þjóðlyf  framleitt  alls  staðar,  með  því  að  þeir  sem  eiga  ekki  peninga  til  að  spila  leiki  með
lyfjafyrirtækjum. Í framtíðinni er ég viss um að lyfjafyrirtækin munu reyna að segja að þau séu þau einu hæfu til
að framleiða þetta lyf, en við vitum öll að allt sem þessir glæpamenn eru tilbúnir til að veita myndi kosta mjög
hátt verð; og þar sem næstum allir geta framleitt þetta efni, þá sé ég ekki þörf fyrir lyfjafyrirtæki til að gegna
hlutverki.

Eftir að við höfum gert þær einföldu rannsóknir sem við þurfum, getum við blandað mismunandi náttúrulegu
kannabínóíðunum og framleitt olíur sem eru sérstaklega hannaðar til að meðhöndla mismunandi sjúkdóma, en
þrátt fyrir að þessar nýju olíur hafi ótrúlega græðandi hæfileika munu olíur sem við sjálf getum framleitt alltaf
eiga sinn stað í lyfjaskápunum okkar. Ég hef aldrei reynt að fá einkaleyfi á einhverjum af þeim aðferðum sem
ég hef uppgötvað, þar sem mér finnst að þessi þekking ætti að vera aðgengileg öllum sem kjósa að nota hana og
enginn hefur rétt til að halda aftur af neinu sem getur bjargað lífi einhvers og að öðru leyti í raun held ég að það
væri miklu betri heimur ef við hefðum alls ekki heitið einkaleyfi.

Þó að þeir sem vilja banna notkun þessa lyfs, eins og lyfjafyrirtæki, hafi sannað í fortíðinni að þeir séu meira en
fúsir til að eitra og drepa okkur með ruslinu sem þeir hafa veitt, þá er ég viss um að þeir munu reyna að segja
okkur að þeir eru þeir einu sem geta framleitt þetta lyf á réttan hátt. Með því að nota nýju aðferðina sem ég hef
lýst, getur hver sem er framleitt lyf sem eru alveg eins hrein og allt sem lyfjafyrirtæki gæti veitt. Að auki held
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ég að lyf sem við getum framleitt sjálf verði mun skilvirkari en lyfjafyrirtæki myndi bjóða, því ólíkt þeim erum
við ekki í þessu fyrir peningana og markmið okkar er einfaldlega að lækna okkur.

Það er nú engin skynsamleg ástæða fyrir því hvers vegna við getum ekki framleitt okkar eigin lyf og þegar
okkar keyptu og greiddu fyrir ríkisstjórnir reyna að koma í veg fyrir að við gerum það, verður það aðeins enn
eitt  dæmið um hvers vegna við verðum að losa okkur við spillingu þeirra og einu sinni og fyrir  alla,  losa
mannkynið úr klóm þeirra. Núna ætti það að vera meira en augljóst að lyfjafyrirtækjum og stjórnvöldum okkar
er lítið sem ekkert um heilsu okkar og líðan, svo við skulum gefa skynseminni og móður náttúru tækifæri til að
sjá hvað þau geta gert til að bæta heilsu okkar og einu sinni við gerum það, ég er viss um að við munum ekki
lengur sætta okkur við það sem hefur gerst áður. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Hampi eða marijúana?

„Í gegnum söguna hefur kannabis alltaf verið þekkt sem hampi af þeim sem í þúsundir ára ræktuðu það sem
ræktun. Þar sem stórhagsmunir og stjórnvöld, sem þeir hafa stjórn á, eru meðhöndlaðir, var stofni af hampi með
miklu plastefni innihaldið marijúana og skaðað almenningi almennt. Aftur á tímum þegar þetta gerðist hafði
almenningur að mestu leyti ekki hugmynd um hvað marijúana væri. Allt sem þeim var sagt var að marijúana er
hættulegt ávanabindandi og banvænt eiturlyf. Við vorum öll látin trúa því að það að reykja sameiginlega væri
næstum það sjálfseyðandi og skaðlegasta sem við gætum gert okkur sjálfum. Auðvitað var þetta allt saman bara
lygapakki, en á þeim tíma hafði almenningur ekki burði til að komast að öðru.

Hefði  almenningur  vitað þegar  ríkisstjórnir  þeirra  voru að reyna að láta  þessa plöntu útiloka  að margir  af
stofnföðurunum og fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna reyktu hampi nokkuð mikið á ferli sínum, hefðu þeir
kannski ekki gleypt þessar nýju takmarkanir sem voru þvingaðar þeim svo auðveldlega . Það er mikill fjöldi af
skjalfestum  frásögnum sem lýsa  mjög  lifandi  reykingaháttum  margra  þekktra  stjórnmálamanna  og  jafnvel
hvernig forsetar eins og Abraham Lincoln notuðu til að njóta tímann sem hann eyddi í að reykja hampi í pípunni
sinni, sitjandi á veröndinni.

Af sumum skjölunum að dæma hafa stjórnmálaleiðtogar þess tíma orðið til, svo sem sjálfstæðisyfirlýsingin og
stjórnarskráin, held ég að óhætt sé að fullyrða að þeir voru í raun mjög skýrir hugsuðir. Það virðist sem óttaleg
áhrif marijúana sem þeir voru að reykja sem almenningi var nú sagt að væru svo skaðleg, hefðu alls ekki áhrif á
slíka einstaklinga eða getu þeirra til að hugsa skynsamlega. Samt áratugum síðar þegar lög um takmörkun á
notkun hampa voru sett í upphafi 1900, höfðu mjög fáir vitneskju um slíkt.

Lyfjanotkun hampi í gegnum söguna er goðsögn. Það var notað til að meðhöndla nánast allar tegundir sjúkdóma
og  meiðsla.  Aðeins  síðustu  áratugina  hefur  lyfjanotkun  hampi  verið  neitað  almenningi.  Til  að  þekkja
hampplöntuna fyrir það sem hún er í raun og veru, þurfum við aðeins að aðgreina staðreynd frá skáldskap.

Kerfið gerði illgresi  að hampi fyrir  almenning með því að endurnefna það marijúana.  Foreldrum okkar og
ömmum og öfum var sagt í fréttum og kvikmyndamiðlum að marijúana og/ eða hampi planta væri banvænt,
hættulegt og ávanabindandi lyf. Ekkert hefði getað verið fjær sannleikanum en aftur á þeim tíma var næstum
ómögulegt fyrir almenning að komast að staðreyndunum sjálfum.

Þeir sem framleiddu þennan fáránlega áróður eru löngu dauðir, svo hvers vegna sitja lygar og blekkingar um
hampi?  Svarið  er  einfalt  -  peningar.  Við  þjáumst  og  deyjum vegna  þess  að  lyfjafyrirtæki  og  aðrir  stórir
peningahagsmunir vilja bæta hagnaðarmörk sín. Til að þeir haldi áfram að gera þetta verða þeir að tryggja að
hampi sé haldið ólöglegt og fjarri almenningi, til lækninga og annarra nota.

Ef við skoðum söguna á bak við allt þetta, munum við komast að því að það var John D. Rockefeller og ríkir
vinir hans ásamt spillingu þar sem ríkisstjórnir á því liðna tímabili gáfu okkur, sem veitti okkur lækningakerfið
sem við höfum í dag. Í læknaskólum sem fjármagnaðir voru af þeim ríku og öflugu fengu læknar að kenna
allopathic lyf, þ.e. lyf úr efnum og eiturefnum. Með tímanum hafa lygar þeirra og blekkingar sannfært ekki
aðeins lækna, heldur einnig almenning um að efni og eiturefni séu gagnleg fyrir sjúkdóma. Með öðrum orðum,
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þessir svokölluðu læknaskólar hafa heilaþvegið bæði lækna og almenning til að trúa því að svart sé hvítt. Rick
Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Hvaða stofn eða stofni ætti ég að nota til að búa til olíuna?

„Þetta er frekar erfið spurning til að svara, þar sem í raun erum við öll miskunn frækaupmannanna, því það eru
þeir sem hafa lokaorðið um það sem við erum að rækta.

Vandræðin eru ef þú pantaðir stofn eins og White Widow frá fimm mismunandi fræbirgðum, þegar þú ræktaðir
þær myndir þú líklega enda með að rækta fimm gjörólíkar plöntutegundir. Tegund White Widow sem ég var að
ala upp í Kanada hafði mjög mikil róandi áhrif eins og góða Indica fjölbreytni og það var eitt besta verkjalyf
sem ég hef kynnst. En ef ég reyndi að panta sömu fræin hjá fyrirtækinu sem ég keypti þau upphaflega frá, í dag
myndu þau líklega senda mér fræ með allt annað lyfjagildi.

Hvíta ekkjan sem ég hef séð í Evrópu er miklu orkugefandi en það sem ég var að rækta í Kanada, svo það
virðist  að  fræ  í  boði  hér  hljóti  að  vera  sativa  ríkjandi.  Því  miður,  að  mestu  leyti,  hafði  það  ekki  þau
læknisfræðilegu gildi sem ég er að leita að til að framleiða mikla syfjuáhrif eins og White Widow sem ég var að
vaxa aftur í Kanada.

Sumir stofnar eru betri til að draga úr sársauka en aðrir eru áhrifaríkari til að stjórna blóðsykri hjá sykursjúkum
eða til að lækka augnþrýsting hjá þeim sem glíma við gláku. Við þurfum gott og stöðugt framboð af fræjum sem
hafa þekkt lyfjagildi svo venjuleg manneskja veit hvað þau eru að rækta. Allt sem við þurfum er frelsi til að
rækta sem mesta lækningastofna á jörðinni, þá getum við með einföldu brotthvarfsferli ákvarðað hvaða stofnar
framleiða bestu olíuna til að meðhöndla mismunandi sjúkdóma.

Eftir að þessu er lokið gæti stöðugt framboð af þessum fræjum verið gert aðgengilegt almenningi og þá gæti það
vaxið stofna sem henta læknisþörfum þeirra. En þangað til þessi dagur kemur, get ég í raun ekki mælt með
tilteknum stofni eða fræ söluaðila og sagt að „þetta sé sá fyrir þig“ og hafi „tryggð áhrif“.

Sum fræfyrirtæki  hafa  upplýsingar  tiltækar  um lyfjagildi  stofna  sem þau  eru  að  selja.  Svo  það  væri  góð
hugmynd að skoða þessar upplýsingar áður en þú kaupir.

Hvaða álag ættu sjúklingar þá að leita að?

Á þessum tíma er allt sem ég get gert að segja almenningi að panta sterka og mjög róandi indica eða indica
ríkjandi sativa krossa sem hafa 20% THC eða meira til að framleiða olíuna sína. Að auki er fólk alltaf að spyrja
mig hvar það geti fengið fræ og þetta getur verið raunverulegt vandamál fyrir þá sem búa í sumum löndum sem
leyfa  ekki  að  selja  það.  Ef  þú  ferð  á  internetið  og  þú  munt  finna  mörg  fræfyrirtæki  sem  munu  útvega
kannabisfræ og sum skip um allan heim. (Ábending: Google orðin marijúana fræ um allan heim og þú munt sjá
úrval netverslana sem gætu fullnægt þörfum þínum).

Að hverju þarf að horfa þegar þeir velja eða kaupa plöntur til að framleiða olíuna?

Fyrir fólk sem hefur enga reynslu af hampi, verður það að vera varkár, þar sem margir ræktendur og sölumenn
munu einfaldlega reyna að selja þér það sem þeir hafa. Fyrir þá sem hafa aldrei reykt hampi legg ég til að þeir
taki einhvern með reynslu þegar þeir kaupa.

Þú getur ekki alltaf leitað og lyktað til að ákvarða styrk hampa. Ég hef séð buda sem glitruðu af kvoðu og
lyktuðu fallega en þeir skortu kraft til að framleiða góð lyf. Svo það er best að komast að því hversu öflugt efnið
er áður en þú kaupir mikið magn.

Þegar einhver kemur með kíló til að framleiða lyfið, prófa ég fyrst áhrif þess á sjálfan mig. Ég sker upp örlítið
af brum og rúlla lið með því. Ef hampinn er góður, þegar ég hef reykt helminginn af liðinu, finn ég fyrir áhrifum
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hans. Það sem ég leita að er mikil syfjuleg tilfinning sem fær þig til að vilja leggja þig. Ef ég er að reykja góða
vísbendingu eða indica ríkjandi sativa kross, munu yfirleitt slík afbrigði sýna þessi áhrif.

Ég hef komist að því að nánast allar hampafbrigði sem framleiða þessa þungu, syfjuðu tilfinningu eru mjög
læknandi. Þetta eru afbrigðin sem ég notaði með svo miklum árangri við framleiðslu á olíum til að meðhöndla
krabbamein og önnur alvarleg innri vandamál. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Hvernig á að ákvarða hvaða upphafsefni á að kaupa?

„Auðveldasta leiðin til að ákvarða hvaða eiginleika bud efni hefur innan þess er að einfaldlega reykja sum og
sjá hvaða áhrif það hefur á þig. Þegar fólk færir mér hampi til að framleiða þetta lyf velti ég liði. Þegar ég hef
reykt um helming þess veit ég hvort það hefur róandi áhrif sem ég er að leita að og þannig vel ég efnið sem ég
nota.

Ef  þú  ætlar  að  kaupa  hampi  til  að  framleiða  lyf  og  reykir  það  ekki  sjálfur  skaltu  taka  einhvern  með
reynslumikinn reykingamann og láta þá prófa eitthvað af því efni sem þú ert að hugsa um að kaupa. Segðu þeim
að þú sért að leita að róandi áhrifum og þú viljir ekki kaupa eitthvað sem er uppbyggjandi eða orkugefandi.

Það er heldur ekki slæm hugmynd að taka vasastækkara með sér, svo þú getur skoðað plastefni á bruminu sem
þú ætlar að kaupa. Góður brumur lítur út eins og hann sé þakinn frosti, oftast sést hann jafnvel með berum
augum. Þegar þú hefur vanist því að framleiða olíuna geturðu oft fengið nokkuð góða hugmynd um hversu
mikið olía stofn getur framleitt á hvert pund bara með því að skoða brumefnið með stækkunargleri. Plastefni
sem þú ert að fylgjast með er lyfið og yfirleitt því meira sem er til staðar á brumefninu, því meiri olía mun það
framleiða.

Hvers vegna mælir þú með því að fólk geri olíuna úr pundi eða meira af upphafsefninu? Gætu þeir framleitt 
það úr eyri af þurrkaðri hampi? '

Já,  auðvitað  er  hægt  að  framleiða  olíuna  í  minna  magni  líka.  Aura  af  góðum þurrum hampi  bud ætti  að
framleiða 3 til 4 grömm af hágæða olíu og aðeins um 16 vökva aura af leysi þyrfti til að þvo tvær þvottana.

En það eru ástæður fyrir því að ég legg til að sjúklingar framleiði olíuna úr pundi ef mögulegt er og þær fela í
sér að láta sjúklinginn líða vel með notkun hennar. Mér finnst að jafnvel þeir sem eru tiltölulega heilbrigðir ættu
að neyta fullrar 60 gramma meðferðar til að afeitra líkama sinn og koma þeim aftur í heilsu. Til að framleiða
þessa miklu olíu þarf venjulega um kíló af brum og ég held að það sé nokkuð auðveldara fyrir sjúklinginn ef
þeir reyna ekki að framleiða olíur úr mörgum mismunandi afbrigðum.

Hver stofn framleiðir olíur með mismunandi áhrif þannig að ef sjúklingurinn er að skipta úr einum stofni í
annan veit hann aldrei við hverju hann á að búast. Fyrir þá sem eru ánægðir með notkun þessa lyfs, skiptir olía
um lítið eða engin vandamál. En fyrir sjúklinga sem upplifa áhrif þess í fyrsta skipti, þá held ég að það sé best ef
þeir eru að neyta aðeins einnar tegundar olíu.

Hversu sterkar og öflugar eru plönturnar sem þú notar til að búa til olíuna?

Ég geri lyfið alltaf úr sterkasta og róandi efni sem mér stendur til boða og oft framleiða stofnarnir sem ég vinn
með líka euphoric áhrif. Olíur framleiddar af stofnum með þessa eiginleika hafa mjög skemmtilega áhrif og
sjúklingar hafa tilhneigingu til að njóta þess að taka þau.

Staðbundið eru margir pottreykingamenn að kvarta yfir því að ég kaupi allan góða hampann fyrir lyf og skil
ekkert eftir fyrir þá sem vilja reykja. Ég hef ekki mikla athygli á þessu, þar sem ég tel björgun mannslífa miklu
mikilvægari en afþreyingarþörf þeirra sem eru ekki veikir.

Ég er alltaf að leita að stofnum sem hafa mikið plastefni og rétt lyfjagildi. Mikið af efninu sem ég nota til að
framleiða lyfið kemur frá afbrigðum sem eiga að vera á 20% THC sviðinu. Auðvitað, ef þessir stofnar innihéldu
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í raun það mikið THC myndi eitt pund framleiða 90 til 100 grömm af olíu. Það eru sumir sem í raun rækta
lyfjahamp af þessum gæðum, en taka það frá mér, hampi eins og þetta getur verið mjög dýrt og erfitt að finna.

Flest af brumefninu sem mér bauðst myndi framleiða um 60 grömm af hágæða olíu á hvert þurrt pund; svo
eflaust hefðu gæðin getað verið betri. Í raun og veru hafði ég mjög lítið val í málinu. Ef ég ætlaði að bjarga lífi
sjúklinga varð ég að nota það sem til var. Það sem fólk þarf virkilega að vita er að hver stofn er breytilegur í
magni olíu sem hann framleiðir og þessar olíur eru einnig mismunandi í lyfjagildi.

Að auki hafa aðferðirnar sem notaðar eru til að rækta hampinn mikið að gera með hversu mikið THC er til
staðar í þurru brumefninu. Stofninn sem er ræktaður getur verið fær um að framleiða buds sem geta innihaldið
20% THC eða jafnvel meira en margir ræktendur hafa ekki þá hæfni eða búnað sem þarf til að ná þessu. Ég hef
unnið með stofna sem framleiddu 90 grömm af olíu úr einu þurru pundi af brum og stundum jafnvel aðeins
meira. Því miður er hampi af þessum gæðum frekar sjaldgæft, svo ef þú getur fengið 60 grömm af góðri olíu úr
þurru pundi af hampi, vertu ánægður. Leitaðu alltaf að öflugustu hampi sem hægt er þegar byrjunarefnið er
keypt; líf einhvers getur verið háð því. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Cannabis Sativa á móti Cannabis Indica

Hver er aðalmunurinn á kannabis sativa og kannabis indica í meðferð?

„Mér  líkar  ekki  að  sjá  neinn  neyta  sativa  olíu  til  að  reyna að  meðhöndla  krabbamein  og aðrar  alvarlegar
aðstæður.  Það er vissulega möguleiki  að olía  úr góðri  sativa gæti  læknað krabbamein en orkugefandi áhrif
þessarar olíu eru ekki til þess fallin að lækna. Vissulega myndi ég ekki hika við að meðhöndla húðkrabbamein
að utan með slíkri olíu en inntaka olíu úr sativa afbrigðum getur haft slæm áhrif á svefnmynstur sjúklingsins. Ég
tel líka slíkar olíur mjög árangursríkar við meðferð á fólki sem þjáist af þunglyndi. Í sumum tilfellum gætu þeir
sem þjást af þunglyndi hagnast ef þeir myndu taka lítinn skammt af þessari olíu þegar þeir stíga upp úr rúminu.
Þetta myndi gefa þeim orku og lyfta andanum, en ef of mikið er tekið geta sumar sterkar sativa olíur verið allt of
orkugefandi og flestum líkar ekki þessi áhrif.

Þó að olíur framleiddar úr sativas geti verið gagnlegar við sumar aðstæður, þá reyni ég að mestu leyti að forðast
notkun þeirra. Oft eru þessar olíur alltof orkugefandi og ég vil ekki sjá einhvern með banvænt krabbamein eða
aðrar alvarlegar aðstæður reyna að mála hlöðuna. Sumir sjúklingar ráða ekki vel við áhrif orkugjafa sem geta oft
valdið miklum óróleika. Af minni reynslu mun sjúklingurinn bregðast mun betur við ef olían er framleidd úr
róandi stofnum með eiginleika eins og þá sem ég hef nefnt.

Auka svefninn sem sjúklingurinn verður fyrir er mjög hressandi og rökrétt, vel hvíldur sjúklingur mun lækna
betur en sá sem á við svefnörðugleika að stríða. Til innri notkunar við flestum sjúkdómum legg ég eindregið til
að notaðir séu indica stofnar eða indica dominant sativa krossar. Vísir slaka á manni og veita þeim meiri hvíld,
svefn og hugarró.

Ég hef líka komist að því að olíur framleiddar  úr indica ríkjandi  stofnum eru áhrifaríkar  til  að meðhöndla
þunglyndi og önnur heilsutengd vandamál. Frá mínu sjónarhorni eru olíur framleiddar úr góðum indica stofnum
æskilegri til lækninga en flestar olíur framleiddar úr sativa.

Ég hef prófað olíur úr mörgum stofnum og samsetningum af stofnum. Ég man eftir einni olíu sem gaf mér 
næstum nirvana. Hvernig myndir þú lýsa hinni fullkomnu olíu sem myndi skila sjúklingunum ánægjulegri 
upplifun?

Það er ekki nauðsynlegt að ná til nirvana þegar þú notar þessa olíu til að lækna líkama þinn á áhrifaríkan hátt, en
jafnvel þó þú hefðir tekið of mikið og náð þessu ástandi, þá myndirðu ekki skaða þig. Reyndar, fyrir þá sem eru
næstum dauðir vegna krabbameins, myndi stór ofskömmtun af hágæða olíu auka líkur þeirra á að lifa af.
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Sjúklingurinn gæti gert þetta heima en ef olían væri leyfð held ég að þetta væri hægt að framkvæma mun betur á
sjúkrahúsi. Nema sjúklingurinn sé nálægt dauða, segi ég þeim að fylgja leiðbeiningunum um skammtastærð, en
fyrir þá sem eru í lífshættu þá mæli ég með því að þeir taki þetta lyf eins fljótt og auðið er.

Margir sem hafa reykt hamp að undanförnu óttast ekki þetta efni og ég hef séð nokkra með krabbamein lækna
ástand sitt á mánuði. Í raun er það undir sjúklingnum sjálfum komið hversu hratt lyfið er tekið. Þegar það verður
almenningsþekking hversu öruggt það er að neyta, býst ég við að fleiri reyni að neyta þess á hraðari hátt.

Indica, Sativa eða Ruderalis?

Til allrar hamingju virðist sem að flestir góðir kannabis indica stofnar séu áhrifarík meðferð fyrir allar tegundir
krabbameins. Það eru nú þúsundir mismunandi gerða af hampi sem hafa orðið til vegna þess að ræktendur fara
yfir mismunandi stofna. Þrjár helstu afbrigði þessarar plöntu eru kannabis indica, kannabis sativa og kannabis
ruderalis. Pure indicas framleiða mjög róandi lyf sem er áhrifaríkt við meðferð á flestum sjúkdómum.

Góðir indica stofnar sem hafa verið krossaðir  með sativa eða ruderalis  geta einnig haft  þessi þungu róandi
lyfjaáhrif. Samt fer það mikið eftir hlutfalli vísbendinga sem er til staðar í þessum nýju krossum um hversu
árangursríkir þeir verða sem lyf. Almennt, því hærra sem vísitöluinnihaldið er, því róandi og áhrifaríkari verða
þessir krossar sem lyf.

Pure sativa,  á  hinn bóginn,  hefur  öflug áhrif,  sem eru ekki  til  þess fallin  að stuðla að lækningu í  flestum
tilfellum og geta truflað svefnmynstur þeirra sem reyna að nota það sem lyf. Lyf sem eru framleidd úr hreinu
sativa eða sativa dominant indica eða ruderalis krossum geta verið gagnleg við meðferð á einhverjum sem þjáist
af þunglyndi eða húðsjúkdómum sem hægt er að meðhöndla staðbundið.

Til inntöku þarf að nota olíur framleiddar úr sativa og sativa ríkjandi krossum með varúð. Slíkar olíur geta verið
ótrúlega orkugjafar við inntöku og þessi áhrif, að mínu mati, stuðla ekki að lækningarferlinu.

Á síðustu árum hefur kannabis ruderalis vakið mikla athygli í hampaheiminum. Eins og ég skil það er verið að
krossa ruderalis með indicas og sativas til að gera þessa stofna harðari og mótaþolinn. Að auki eru ruderalis
afbrigði rík af CBD og sumir halda að þetta gæti haft mikla þýðingu, en það á enn eftir að sanna það. Ég get
ekki tjáð skoðun á því hversu áhrifarík lyf sem framleidd eru úr þessari fjölbreytni væru læknisfræðilega. Þar
sem ég hef enga reynslu af því að vinna með ruderalis afbrigði, þá finnst mér ég ekki hæfur til að koma með
skoðanir mínar.

Samt sem áður, til að ná sem bestum árangri, myndi ég nota hreina indica eða indica ríkjandi sativa krossa til að
framleiða þetta lyf, því það hefur þegar verið sannað að það er árangursríkt.

Af minni reynslu geta nánast allir indica ríkjandi stofnar framleitt lyf sem eru áhrifarík meðferð við mörgum
sjúkdómum. Jafnvel fólk sem þjáist af þunglyndi getur notið góðs af áhrifum olíu sem framleiddar eru af góðum
vísbendingum. Svo það er best að vera í burtu frá sativas til að framleiða lyf í flestum innri tilgangi. Samt ef þú
vilt  meðhöndla  húðsjúkdóm  eða  húðkrabbamein  staðbundið  held  ég  að  þú  munt  komast  að  því  að  olíur
framleiddar úr sativa afbrigðum geta verið mjög árangursríkar við meðhöndlun á slíku. Það er engin spurning að
sumir stofnar framleiða miklu öflugra lyf en aðrir  við mismunandi  sjúkdóma. Í  framtíðinni  verður að gera
rannsóknirnar þar. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan
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Utandyra gegn innandyra

Er munur á olíum frá plöntum innanhúss og utanhúss?

„Ég hef framleitt olíuna úr hampi sem var ræktuð bæði inni og úti með góðum árangri. Ég vil frekar vinna með
hampi sem var ræktaður utandyra, þar sem að meðaltali hágæða hampur sem ræktaður er úti á góðu vaxtarskeiði
getur verið öflugri og framleiðir oft meira plastefni. Ég rek þetta aðallega til sólarinnar, því ég trúi ekki að flest
inniljósakerfi geti keppt við þennan ljósgjafa. Einnig eru aðrar álag og þættir í náttúrunni sem geta haft áhrif á
styrk stofnsins sem er ræktaður sem plöntur sem ræktaðar eru innanhúss lenda ekki í.

Hampi sem er ræktaður innandyra getur auðvitað verið mjög öflugur og mun gefa góð lyf en það eru margir
gallar  við ræktun innanhúss.  Plöntur sem eru ræktaðar inni eru venjulega mun minni  að vexti  en þær sem
ræktaðar eru úti. Einnig, við uppsetningu innanhúss, koma upp vandamál varðandi lykt, lofthreyfingar, sýkingar
og  hita.  Ræktunarkerfi  innanhúss  framleiða  venjulega  mikið  magn  af  of  miklum  hita  og  oft  er  stjórnað
meindýrum og plöntuvöxt með notkun efna.

Ég get ekki sagt að ég hafi lent í vandræðum með að framleiða lyf úr ræktun innanhúss; þannig að ef þú hefur
ekki annan valkost, þá er þetta góð leið til að útvega þér sjálf. Fyrir þá sem ekki búa í dreifbýli, legg ég til að
þeir byggi eða kaupi lítið ræktunarkerfi innanhúss sem þeir geti fullnægt læknisþörf allrar fjölskyldunnar sinnar.
Eins og er eru margar mismunandi gerðir  af ræktunarhólfum innanhúss í  boði eða ef þú vilt  geturðu alltaf
smíðað þína eigin. Samt, frá mínu sjónarhorni, þá er aðeins ein leið til að rækta hampi almennilega og það er í
mikilli útivist. Opið land með góðu afrennsli og rétt pH er það sem þarf. Þetta ásamt miklu sólskini, hestamykri
og miklu magni af vatni getur skapað ótrúlega uppskeru.

Ég hef  ekki  tekið  eftir  neinum mun á hampolíu  sem er  framleidd  úr  plöntum innanhúss  eða  úti  en þeirri
staðreynd að plöntur innanhúss virðast vera örlítið minni. En það geta verið nokkrar ástæður fyrir því að þetta
gerðist og hugsanlega, við viðeigandi aðstæður, gætu plöntur innanhúss verið jafn sterkar og þær sem ræktaðar
eru úti.

Öflugustu olíurnar sem ég hef framleitt í Kanada komu frá plöntum úti. Innandyra plöntur geta framleitt aðeins
minna öflugar olíur en þær eru samt mjög áhrifaríkar sem lyf. Þannig að á þessari stundu myndi ég vinna með
öflugasta róandi brjóstinu sem þú getur fengið, sama hvort það kemur innanhúss eða utanhúss. Rick Simpson,
hampi: mesta lyfjaplöntan

Hvaða tegund af gerviljósi nærðu bestum árangri með?

„Ég  hef  náð  besta  árangri  innanhúss  með  blöndu  af  háþrýstiljósum.  Við  notuðum 1000 Watt  háþrýstings
natríum og 1000 Watt málmhalíð í sama ræktunarhólfinu til að framleiða stærstu buda sem ég hef nokkurn tíma
ræktað inni. Þó að ég hafi aldrei notað 600-Watt háþrýstingsnatríum í ræktunarkerfi innanhúss, þá eru slíkar
perur eftir því sem ég get safnað skilvirkastar vegna þess að þær setja út mest lumen á watt. Helsta vandamálið
með háþrýstiljósakerfi  er  hitinn sem þeir  framleiða  og krafturinn  sem þeir  neyta,  svo ég hef  skoðað aðrar
lýsingar til að hjálpa til við að leysa þessi mál.

Standard 4 feta kaldir hvítir blómstrandi perur munu vaxa hampi nokkuð fallega í gróðurlendi; en fyrir verðandi
myndi  ég  mæla  með  miklu  meiri  ljósstyrk.  Í  dag  eru  margar  gerðir  af  háum  styrkleiki  LED  og  þéttum
blómstrandi  innréttingum í  boði  sem ræktendur hafa sagt  mér að ná góðum árangri.  Þessi  tegund lýsingar
framleiðir mjög lítinn hita, hefur litla orkunotkun og þessar innréttingar hafa langa lífslíkur.

Undanfarin ár hefur kostnaður við þessar mismunandi lýsingar lækkað verulega, svo þessir innréttingar eru nú á
verðbili sem margir ræktendur hafa efni á. Fyrir alla sem eru nýir innanhússræktar tel ég að þetta lýsingarform í
tengslum við notkun flúrljómandi innréttinga sé góð leið til að byrja og getur útrýmt mörgum vandamálunum
sem tengjast háþrýstilýsingarkerfi.
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Þó LED og flúrljómandi innréttingar geti ræktað góða uppskeru innanhúss, þá er ljósgjafinn sem ég er mest
spenntur fyrir,  plasma lýsingu. Eftir  því sem ég skil er það mjög orkusparandi með lágt hitaframleiðslu og
ljósmagn sem aðeins ein 1000 Watt pera getur gefið frá sér er nánast skilningslaus. Bara notkun eins slíks peru
getur útrýmt þörfinni fyrir að nota mörg 1000 Watta háþrýstingsnatríum. Fyrir stærri ræktendur getur þetta
hjálpað til við að leysa hitavandamál þeirra og lækkað orku- og raflögnarkostnað verulega. Eins og er er slík
lýsing frekar dýr en líkt og LED innréttingar mun verðið fljótlega lækka.

Ég held að plasmabúnaður í sama ljósrófi og sólin okkar í ræktunarherberginu þínu væri góð fjárfesting fyrir
alvarlegustu ræktendur. Á stuttum tíma býst ég við að sjá þétt flúrljós, LED og plasmabúnað breyta andliti
innanhúss vaxandi að eilífu og gera hlutina mun flóknari fyrir alla sem taka þátt í ræktun kannabis hampi. “
Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Hvað þurfa sjúklingar að vita til að rækta hampi?

„Fyrir  alla sem eru nýir  í ræktun hampi er góð bók eða myndband um efnið nauðsyn. Farðu bara í eitt  af
kannabisritunum á netinu eða keyptu eina af þessum ritum í verslun þar sem þú býrð. Venjulega munu þessi
tímarit  segja  þér  hvar  góðar  bækur eru  fáanlegar  um efnið.  Persónulega  uppáhaldið  mitt  er  „Biblían  fyrir
innandyra lækninga ræktanda“ eftir Jorge Cervantes. Að auki hafa Ed Rosenthal og margir aðrir framúrskarandi
bækur um efnið í boði.

Fyrir þá sem vilja fræðast meira um hampi og margs konar notkun þess, þá mæli ég eindregið með því að þeir
lesi bók Jack Herers, „Keisarinn klæðist engum fötum“ eða horfi á myndbandið Jack “Emperor of Hemp.”

Eftir uppgötvunarferðina hefur þessi planta tekið mig að mér, sama hvaða læknisfræðilega vandamál þú ert, mér
finnst ef þetta lyf hjálpar þér ekki, þá finnst mér mjög ólíklegt að þú finnir eitthvað sem mun gera það. Ég hef
góða ástæðu til að kalla þetta undur náttúrunnar plöntuna með þúsund mismunandi lyfjasniðum. Þegar þú hefur
upplifað læknisfræðileg áhrif olíunnar sem framleidd eru úr mismunandi stofnum getur þú skilið nákvæmlega
hvað ég á við. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Sp. Er Afghan Kush rétt efni til að búa til olíu? Ég hef búið til olíu úr götudóti og hef notað það síðustu tvær
vikur þar sem ég var með svefnvandamál, nú sef ég eins og barn og vakna vel hvíld á morgnana. Vandamálið er
að það er erfitt að fá gott efni í London, þess vegna pantaði ég AK, þarf bara álit þitt núna. Margar þakkir.

A. Ég get í raun ekki nefnt stofninn. Ef það er öflugt og gerir þig syfju, gæti það framleitt góð lyf. Eins og þú
veist  mælum við með öflugustu og róandi  stofnum (helst  með 20% THC og meira)  og bestu olíurnar  eru
framleiddar úr blöndu af nokkrum mjög öflugum og róandi stofnum, svo ég myndi reyna að panta nokkra róandi
stofna ef yfirleitt mögulegt, það væri tilvalið. En jafnvel olíur með einum stofni geta gert kraftaverk, allt sem ég
er að segja er að bestu olíurnar eru venjulega framleiddar úr blöndu af nokkrum stofnum. Bestu kveðjur, JB

„Halló, ég var vísað til þín af vini mínum Bobby ... ég er umönnunaraðili/ræktandi í RI og ég komst að því að
faðir minn er með krabbamein, þannig að náttúrulega er búið að forgangsraða að búa til Rick Simpson olíu. Ég
hef fljótlega fyrirspurn um efnið sem notað er til að framleiða olíuna ...

Þarf það alltaf að vera indica ráðandi? Ég hef aðgang að miklu af A+ efni en mest af því er sativa ríkjandi þar
sem ég er ekki indy haus ... austurströnd súr dísel, chemdog d, chemdog 4, chemdog systir, bláberja sativa klón,
skátakökur, OG Kush o.s.frv. ... Öll halla sér meira að sativa litrófinu ... Ég gæti náð í meira indica ríkjandi efni
ef þörf krefur ... Takk fyrir allt sem þú gerir ... “Sam

- Sam, þú vilt að olían sé framleidd úr mest róandi efni, sativa hjálpar sjúklingnum of mikið og þeir hafa ekki
rétt græðandi áhrif sem við erum að leita að. Veldu því mest róandi knoppana, búðu til nokkur grömm af olíu
svo að hann gæti hafið meðferðina og haltu áfram að leita að réttu upphafsefninu. Bestu kveðjur, JB
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Eru einhverjar stofnar sem hafa ekki áhrif gegn krabbameini?

„Til allrar hamingju fyrir okkur, ef olían er rétt framleidd úr róandi afbrigðum, þá virðist hún virka mjög vel við
meðhöndlun á öllum tegundum krabbameina. Eins og ég hef þegar nefnt framleiði ég venjulega þessa olíu með
sterkum indica afbrigðum en indica ríkjandi sativa krossar geta oft skilað frábærum árangri líka. Rick Simpson,
hampi: mesta lyfjaplöntan

„Eftir að ég missti konuna mína úr krabbameini 35 ára og með bróður mínum að bíða eftir lifrarígræðslu síðustu
fimm árin vegna krabbameins, hef ég verið að leita að RSO í afgreiðslustofum. Það er breytilegt í verði milli
100 $/g allt að 30 g í Washington fylki. Einn af svokölluðum RSO stöðum hafði olíuna á guðlausum 7% THC
með hærri CBD, er þetta jafnvel þess virði? Þetta var 30 g olían. Hundrað dollara gramm olían var yfir 90, ég
held 92%. Hvert er hið fullkomna jafnvægi allra þriggja geðvirku efnanna? Heiði

-Heath, besta RSO er um 95-98% THC, venjulega í kringum 1% CBD og afar öflugt og róandi, með áherslu á
orðin öflug og róandi (sófalæsing, það þarf að gera þig syfjuð og slaka á við inntöku) . Þegar það gerist ekki
skaltu prófa aðra lotu og geyma orkugjafa olíuna til staðbundinnar notkunar).

Hvað varðar þessar „háu CBD“ olíur með 7% THC, þá veistu að minnsta kosti hvers vegna við erum á móti
slíkum olíum - flestar háar CBD olíur sem eru til staðar eru samheiti yfir það sem við köllum rusl, því við vitum
muninn á hágæða olía og í rauninni allt annað.

Það er í raun best að búa til sína eigin olíu þegar mögulegt er. Fáðu budduna frá apótekunum, keyptu það besta
sem þeir hafa og gerðu síðan olíuna, það er í raun ekkert við því. Sjálf myndi ég ekki kaupa olíuna af neinum,
ég myndi alltaf búa til mína eigin. Þú vilt vera þitt eigið gæðaeftirlit, þú vilt ekki vera háður neinum. Ef þú getur
búið til kaffibolla eða mojito geturðu líka búið til olíuna. JB

Geymsla

Hversu lengi er hægt að geyma olíuna?

„Af minni reynslu er engin„ best fyrir dagsetning “varðandi geymslu hampalyfja. Það er þrennt sem getur haft
áhrif á styrk hampolíu: loft, ljós og hiti. Ég segi fólki að geyma þetta lyf á köldum, dimmum stað, en það þarf
ekki kælingu. Þetta sér um öll vandamál sem tengjast ljósi og hita. Hvað varðar loft sem veldur erfiðleikum, þá
er olían þykk fitu, þannig að loft kemst ekki inn í hana, þess vegna er hægt að geyma olíuna í áratugi og samt
halda styrkleika hennar.

Af hagnýtum ástæðum gef ég venjulega olíuna í sprautum til að auðvelda sjúklingum að mæla skammtana og
koma í veg fyrir mengun. Til að geyma olíu í langan tíma mæli ég með ílát úr ryðfríu stáli eða dökkri flösku
með lokuðu loki. Ef olían er geymd á réttan hátt er hægt að horfa framhjá áhyggjum af framleiðsludegi hennar í
mjög langan tíma. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Væri betra eða öruggara að framleiða olíuna með áfengi í matvælum?

„Oft segir fólk mér að það myndi frekar framleiða olíuna með áfengi af korni. Einhverra hluta vegna virðast
þeir halda að áfengi af korni væri öruggara í notkun, en í raun er það enn eitur eins og hver annar leysir. Eitt
helsta vandamálið með kornalkóhól er að það er mjög erfitt að finna áfengi eins og þetta sem er 99 eða 100%
hreint. Í flestum tilfellum er erfitt að finna áfengi sem er yfir 95 % og venjulega verða hin 5 % vatn. Þar sem
þetta vatn er til staðar gerir það áfengið minna áhrifaríkt sem leysi og í lok ferlisins verður töluvert af vatni eftir
í olíunni sem þarf að gufa upp.
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Mín reynsla er sú að ég tel notkun kornalkóhóls ekki öruggari en ísóprópýlalkóhól eða létt nafta til að framleiða
olíuna. Sama hvernig þú horfir á það, áfengi er eitur og þegar þú neytir áfengis, framleiðir það eitur sem hefur
áhrif á hreyfifærni þína og þetta er þekkt sem drukkið. Ég er ekki að segja að hágæða olía sé ekki hægt að
framleiða með kornalkóhóli. Ég er fremur að segja að þú ættir að vera meðvitaður um að þetta efni er hvorki
betra né öruggara en önnur leysiefni sem ég hef notað og virkar að sumu leyti ekki alveg eins vel.

Oft er haft samband við mig af fólki sem vill vinna olíuna með því að nota smjör eða ólífuolíu o.s.frv., Þeir
spyrja oft hvort ég haldi að útdráttur með þessum hætti myndi framleiða lyf með svipaða virkni og lyfið sem ég
framleiði með því að nota aðferð mín. Svarið er nei. Ég tel útdrátt sem gerður er með þessum hætti einfaldlega
vera form veiklaðs hampalyfs. Miðað við rúmmál er engin leið til þess að lyf sem framleitt er sem þetta gæti
haft sama styrk og lyfið sem ég framleiði. Ef þú værir með alvarlegt krabbamein, myndir þú vilja meðhöndla
það með einhvers konar vökvuðu hampalyfi, eða myndir þú nota raunveruleikann fyrr í meðferðinni?

Er hægt að nota hampolíu ásamt áfengi?

Ég hef séð marga sem voru að verða mjög háir á áfengi róast strax eftir að hafa reykt lið. Það er enginn vafi á
því að áfengi er eitt það eyðileggjandi á þessari plánetu, en fólk verður fólk og mörgum finnst áfengið gott. Af
reynslu okkar virðist hampolía ekki vera nein hætta fyrir drykkjanda og getur örugglega oft dregið úr neyslu
þeirra  á  þessu  skaðlega  efni.  Oft  segja  miklir  drykkjumenn  sem  hafa  farið  í  hampolíumeðferð  vegna
læknisfræðilegra vandamála þeirra að áfengisþorsti þeirra hafi minnkað mikið og sumir hafi jafnvel alveg hætt
að drekka. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Leysiefni og leysiefni í olíunni

„Í gegnum árin hefur verið haft samband við mig af fjölda fólks sem hafði áhyggjur af möguleikanum á því að
leifar leifar gætu skilið eftir sig í fullunninni olíunni. Af minni reynslu finnst mér engin hætta vera á neyslu olíu
ef farið er eftir fyrirmælum sem við höfum veitt til að framleiða olíuna á réttan hátt. Ég hef sjálf neytt þessarar
olíu í um tíu ár án þess að hafa slæm áhrif. Að auki hef ég gert þessa olíu aðgengilega þúsundum manna og ég
hef fengið mjög fáar kvartanir. Ef einhver er í vandræðum með hvernig bragðið er af olíunni stafar það ekki af
leifarleifum. Í staðinn er orsökin náttúruleg terpen, sem olían inniheldur. Sumar olíur hafa mjög lítið bragð á
meðan aðrar geta haft óþægilegt bragð, en eftir því sem ég veit eiga lyf samt ekki að bragðast vel, svo ég hef
litlar áhyggjur af slíku.

Í rannsóknarstofuprófunum sem gerðar voru á olíunum sem ég framleiddi fannst engar leifar leifar. Mér finnst
fáránlegt að einhver hafi áhyggjur af leifarleifum í olíunni þegar þú skoðar hvað lækningakerfið hefur verið að
fæða almenning. Eiturefni í lifur, eiturefni, lyf, geislun, bóluefni o.s.frv. Mér sýnist að allir sem hafa áhyggjur af
því að vera eitraðir ættu að hafa miklu meiri áhyggjur af því sem lækningakerfið veitir, frekar en leifum úr leysi
sem hefur verið soðinn að fullu.

Ef einhver á í vandræðum með að taka olíuna, þá er það venjulega vegna þess að orkusparandi sativa var notað
til að framleiða efnið. Að auki geta önnur vandamál komið upp ef sjúklingurinn er að reyna að taka lyf ásamt
olíumeðferðinni eða ef hann notar hana ekki á réttan hátt. Við kjöraðstæður gætu aðrir fjölskyldumeðlimir tekið
olíuna með sjúklingnum. Þetta myndi hjálpa þeim að skilja  áhrif olíunnar og þeir  myndu þá ekki hafa svo
miklar áhyggjur af áhrifunum sem það hefur á sjúklinginn. Þar sem þeir vita ekki við hverju þeir eiga að búast
við notkun olíunnar, hafa fjölskyldumeðlimir oft tilhneigingu til að bregðast of mikið við ef sjúklingurinn fær
inn of mikið. En áhrifin hverfa á stuttum tíma og sjúklingurinn verður ómeiddur. Þess vegna held ég að aðrir
fjölskyldumeðlimir ættu líka að prófa olíuna í litlum skömmtum,

Hágæða hampiolía getur skipt um notkun flestra lyfja en þegar sjúklingur reynir að taka lyf með olíunni geta
stundum komið upp vandamál vegna milliverkana. Mörg efnanna sem læknar veita eru eitruð í eðli sínu og
olíunni líkar ekki við að slíkir hlutir  séu í líkama sjúklingsins. Venjulega, skömmu eftir að sjúklingur hætt
notkun lyfja, hverfa öll vandamál sem þeir upplifðu einfaldlega. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan
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„Nafta er viðskiptaheitið fyrir jarðolíu, annaðhvort, reyndu að leita að því að gæludýraeter hefur margvíslega
iðnaðar notkun, fituefni til að mála þynningarefni. Al

„Mundu að THC og CBD er óskautað ... og blaðgrænu og H2O er skautað ... Svo besta olían er gerð með
óskautuðu leysi ... hún er hrein ... án blaðgrænu. Michael

„Vinnufræðingur minn einfaldaði alla söguna fyrir mig og útskýrði fyrir mér hvers vegna nafta gæti verið betri
(þó hann telji ekki marktækt): nafta er óskautaður leysir svo hann dregur út óskautaðar sameindir auðveldara og
skilvirkari (THC og CBD eru í grundvallaratriðum óskautaðar sameindir) og sleppir skautasameindum.

Ísóprópýlalkóhól (og eter hvað það varðar) er veikt skautað leysi þannig að það er mjög gott í þessum tilgangi,
en kannski aðeins minna en nafta - þar sem JB segir að þeir hafi prófað bæði og þeir voru öflugri. EDIT: Ó, já,
ég var næstum búinn að gleyma: hann sagði líka að það er enginn ótti við að naphtha (eða iso) verði eftir í
lokaafurðinni ef þú fylgir uppskriftinni frá Rick Simpson (vinur minn sagði þó að nota ekki plastfötu, en glas
eða ryðfríu stáli) og ef þú ert ekki viss skaltu bara gera það sem JB segir alltaf að gera - bæta við vatni og setja
það í ofninn svo það gufi upp að fullu. Hann myndi samt nota ísóprópýlalkóhól því þú ert viss um að það er það
sem það á að vera ... “Sandra

- Sandra, aðferðin sem Rick sýndi heiminum er sú einföldasta, óbrotnasta og hagkvæmasta. Það er næstum
fíflalegt þegar maður fylgir leiðbeiningunum til T. Gler er gott en það brotnar og þú vilt ekki að það gerist,
aldrei. Ryðfrítt er auðvitað allt í lagi. 99,9% ísó virkar í lagi en við myndum samt sjálf nota létt alifatísk nafta,
hvenær sem það er mögulegt. JB

„Ég mæli líka með því að fá allt eins kalt og þú getur fyrir útdráttinn. Flestir setja áfengi, kannabis, ílát, allt sem
tengist útdráttinum í frysti í 24-48 klukkustundir. Þú munt fá miklu hreinni vöru þannig. Ávöxtun þín verður
lægri en þú þarft ekki eins mikið. Afsakið allar innsláttarvillur eða orð sem vantar, MS er sjúkt og ég hef engin
lyf, lol. Blessuð. " Chuck

- Chuck, frysting er allt gott og fínt en það er ekki nauðsynlegt að gera það þegar þú vinnur með gæða leysi og
byrjunarefni. Auk þess líkar okkur ekki við að kólna í höndunum, stofuhiti virkar fínt fyrir okkur og við munum
ekki eiga í vandræðum með liðagigt eftir nokkra mánuði eða ár þar sem brjóstið hefur verið fryst. Auk þess er
olían oft framleidd á stöðum þar sem engar frystar eru hundruð kílómetra í kring. Svo, já, þú getur fryst það ef
þú vilt en við myndum ekki gera það sjálf.

Mér líkar ekki sjálf við frosið grænmeti, ég forðast að borða það hvenær sem er, svo ég sé ekki af hverju ég ætti
að gera undantekningu og frysta grænmetið sem mér finnst best af þeim öllum. En já, það getur hjálpað þegar
þú þarft að nota áfengi til að vinna olíuna, þannig að ég er ekki alveg á móti því.

Það er bara það að við notum ekki áfengi sem leysi sjálf (eða betra: það er ekki leysir að eigin vali), ég sé ekki
eina ástæðu fyrir því að ég ætti að greiða ríkinu aukaskatt fyrir leysi sem mun gufa upp hvort eð er (nema þú
notir kyrrmynd, það sem við myndum gera hvenær sem mögulegt er). Ég get keypt lítra af léttu nafta fyrir um 3
- 4 dollara, lítrinn af 99% áfengi myndi kosta um fimm sinnum meira og það myndi framleiða minni olíu og sú
olía verður ekki alveg eins góð og ef ljós nafta eða 99,9 % iso var notað. Auk þess færðu minni olíu.

Hvar er þá kosturinn við að nota áfengi sem leysi? Ég get ekki séð eina skynsamlega ástæðu fyrir því að áfengi
ætti að vera fremur en hreint lágt sjóðandi ljós alifatískt nafta, nefnilega þegar maður lítur svo á að það séu
engar leysiefni í olíunni sem maður þyrfti að hafa áhyggjur af þegar olían er framleidd á réttan hátt. Þegar það
er ekki framleitt á réttan hátt getur leifar eða leifar leynst í olíunni. En ekki kenna okkur um olíur sem voru ekki
framleiddar á réttan hátt, við getum í raun ekki borið ábyrgð á skorti á gæðum olíu sem aðrir veita. Það er eins
einfalt og það. “JB

„Mjög einföld útskýring á spurningu sem aldrei endar ... ég hef persónulega notað nafta ... ísó áfengi ... og bútan
til að búa til olíu ... og lang best ... hreinasta ... sterkasta ... og besta að smakka olíu var frá nafta ... ég skil ekki
hvað fólki líkar ekki ... Það er ekkert eldsneyti eftir þegar það er gert á réttan hátt ... og nafta virðist taka meira
af plöntunum líka ... Það gerir það mikið fljótari ... Svo hreinni olía ... (gull) ... ”Pétur
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„Létt nafta er brotið sem sýður á milli 30 ° C (86 ° F) og 90 ° C (194 ° F) og samanstendur af sameindum með 5
- 6 kolefnisatóm. Þungt nafta sýður á milli 90 ° C (194 ° F) og 200 ° C (392 ° F) og samanstendur af sameindum
með 6 - 12 kolefni.

Nafta er fyrst og fremst notað sem hráefni til að framleiða bensín með háu oktani (með hvatabreytingarferlinu).
Það er einnig notað í jarðefnavinnsluiðnaðinum sem þynningarefni, jarðolíuiðnaðinn til að framleiða olefín í
gufuskeyti  og  efnaiðnaðinn  fyrir  leysiefni  (hreinsun).  Algengar  vörur  sem  gerðar  eru  með  því  eru
kveikjaravökvi, eldsneyti fyrir eldavélar og nokkur hreinsiefni. “

„Nafta hefur efnaformúluna CnH2n+2. Létt nafta hefur 5 og/eða 6 kolefnisatóm, sem kemur niður á C5H12 og
C6H14, einnig þekkt sem Pentane og Hexane. Svo það sem þú ert að leita að er nafta sem er eingöngu blanda af
pentani og hexani. Wouter

„Mig langaði bara að birta eitthvað um leysiefni. Ég fór til vinar míns sem er með nokkra doktorsgráðu og
meistaragráðu í efnafræði og spurði hann hvað ég gæti gert til að fjarlægja nafta alveg úr olíunni. Hann sagði:
„Taktu 5 ml af ísóprópýlalkóhóli og hrærið í því eftir að það hefur hætt að suða í síðasta sinn. Það mun gufa upp
og taka nafta með sér. Eitrað leysir verður þá óeitrað leysi. Þetta er ekki mitt rétta nafn, það er synd að ég get
ekki notað raunverulegan reikning minn af ótta við að verða rekinn eða ráðinn sem hjúkrunarfræðingur. Bobbie

„Til að finna Naphtha í Bretlandi, leitaðu að„ spjaldþurrkun “eða„ hraðþurrku á spjaldið “. Það er vara sem er
notuð við viðgerðir á bílum til að þrífa málminn og skilja eftir leifar. Erfiðleikarnir eru að finna ítarlegan lista
yfir nákvæm innihaldsefni þar sem þau geta verið mismunandi. 99,9% ísóprópanól ætti að vera auðvelt að finna.
Em

„Rick Simpson, við höfum fylgst með ferlinu þínu með því að nota VM&P Naphtha og allt gekk samkvæmt
áætlun að undanskildum fyrstu sprautudragunum sem komu aðeins meira af vökva en við bjuggumst við. Ég
bætti við nokkrum dropum af vatni og reyndi aftur og það virðist vera í lagi. Eina áhyggjuefni/spurningin mín er
bragðið. Það bragðast enn eins og leysir. Er það í lagi eða þarf ég að gera eitthvað meira? Viðtakandinn af þessu
sefur í um 12 tíma í hvert skipti sem hann tekur olíuna. Er það rétt þar til hann þolir umburðarlyndi? Öll hjálp er
vel þegin. ” Pamela

- VM&P virðist ekki vera góður leysir (þó að sum MSDS segi að það ætti að vera sama efni og það sem við
viljum nota). Það virðist vera þungt nafta og það virðist ekki sjóða alveg niður og það virðist þurfa frekari
aðgát.

Ég myndi bæta við vatni og setja það í rafmagnsofn við 130 ° Celsíus (266 ° F) í nokkrar klukkustundir, kannski
yfir nótt, eða þar til leysirinn er alveg horfinn, sumir segja að það taki allt að fjóra daga að fjarlægja leifarleifina
. Það ætti ekki að vera neinn bragð af leysi ef olían er framleidd á réttan hátt og olían ætti ekki að vera rennandi,
hún ætti að líkjast fitu. Gakktu úr skugga um að olían sé í raun síuð rétt, þar sem leifar leifar hafa tilhneigingu til
að festast við plöntuefni.

Gerðu einfaldlega fingrapróf með leysinum sem þú vilt nota. Dýptu fingrinum í það og sjáðu hvort það gufar
alveg upp innan 30 sekúndna eða hraðar. Því hraðar sem hún gufar upp og skilur ekki eftir sig kvikmynd, því
betra.

Ef þú getur ekki fengið hreint ljós alifatískt nafta (einnig kallað bensín í Evrópu skaltu biðja um CAS-númer
64742-49-0. Það er selt undir mörgum mismunandi nöfnum. Það er ekki sú tegund sem er notuð sem eldsneyti í
bíla heldur sú gerð sem er notuð sem leysi eða málningarþynni eða fituefni),  ég myndi fara fyrir 99% eða
jafnvel betra 99,9% ísóprópýlalkóhól - það virðist vera hægt að finna næstum hvar sem er í heiminum.

Í augnablikinu kjósum við létt alifatískt (lágsjóðandi, vetnað) nafta, en það framleiðir betri og öflugri olíur en
flest önnur leysiefni sem eru notuð um þessar mundir. Því minna plöntuefni og blaðgrænu í olíunni því betra
virkar það sem lyf, því betra bragðast það og því öflugra er það. Allt brellan er sú hversu öflug og róandi olían
er. Því öflugri og róandi því betra. JB
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„Rétt nafta er EKKI selt í Bandaríkjunum, ekki hjá Tractor Supply eða Home Depot eða Lowes eða jafnvel
Sherwin Williams. Það er samt ennþá selt í Kanada. Ég á vin sem eimar það í 100 ° F og sparar það sem leysir
losnar til að nota til að búa til olíu. Steve

„Ef þú býrð í Bandaríkjunum þá muntu ekki fá rétta Nafta, ekki er hægt að treysta öllu nafta sem er framleitt í
Bandaríkjunum vegna lausrar reglugerðar um innihaldsefni í þessari tegund af leysi. Þú munt aldrei fá hreint
nafta í Bandaríkjunum, jafnvel VM&P getur verið algjörlega ósamræmi frá einni flösku til annarrar og er ekki
einu sinni auglýst sem hreint. Í Kanada búa þeir til hreint nafta og það er besti leysirinn til að nota samanborið
við ISO eða kornalkóhól, ekki gera stór mistök og sóa lyfjum eða jafnvel verra að gera sjálfan þig eða einhvern
annan enn veikari með því að nota rangt leysi. Vertu varaður við því að nafta í Bandaríkjunum mun jafnvel búa
til olíu sem lítur alveg út eins og hún ætti að gera en mun gera þig mjög veikan. Elta

-Sú staðreynd að hreint alífatískt nafta virðist ekki vera selt alls staðar í Bandaríkjunum þýðir ekki að hreint
alifatískt nafta með CAS-númer 64742-49-0 og suðumark í kringum 60-80 ° C sé ekki til eða að það gerist
framleiða ekki betri olíu en flest önnur leysiefni, þegar þau eru notuð á réttan hátt.  Ef þú færð ekki hreint
ljósnafta, þá væri 99% eða jafnvel betra 99,9% ísóprópýlalkóhól annað val okkar.

En ég myndi samt ekki gefast upp - létt nafta (bensen) eða svipuð leysiefni eru notuð til að vinna olíur úr
plöntum, svo ég myndi spyrja framleiðendur jurtaolíu og sjá hvað þeir nota. Þar sem ég bý í Evrópu get ég
keypt  leysinn  í  nánast  öllum  vélbúnaðar-  eða  málningarverslunum,  hann  er  einn  af  algengustu  tæknilegu
vökvunum sem ég man frá barnæsku minni, við notuðum hann til að fitja hjólkeðjur o.s.frv. Og nánast allir áttu
flösku af því heima. Þannig að þessi endalausa umræða um leysiefni finnst mér hálf fáránleg. Þegar þú notar
rétta ljósnafta, þá eru engar leifarleifar sem þú þarft að hafa áhyggjur af, kannski nokkrar ppm, rétt eins og í
flestum ódýrum jurtaolíum sem eru framleiddar með næstum nákvæmlega sama leysi og það sem við mælum
með. JB

„Létt alifatísk nafta virkaði frábærlega, bragðaðist frábærlega, enginn vottur af leysi var eftir í olíunni minni. Ef
þú fylgir leiðbeiningum Ricks til stafsins ættu það ekki að vera nein vandamál. “ Rick

„Það eru tveir aðalflokkar nafta - léttir og þungir. Létt nafta inniheldur EKKI bensen, sem er það sem Raina
meinti (ekki hexan). Þó að ég myndi ekki mæla með einu ljósi nafta nema hægt sé að prófa kannabisþykknið
eftir að það er framleitt fyrir nafta leifar, þá er hægt að nota það ef það er allt sem þú getur fengið fyrir leysi.
Lykillinn er að ganga úr skugga um að þú sjóðir útdráttinn í þykkt fituástand - á þeim tímapunkti ætti mest af
nafta að vera horfið. Notkun eimingarbúnaðar er leiðin til að búa til hreinustu, leysiefnalausu olíuna, en umfram
getu flestra meðalfólks. Vona að það hjálpi. ” Mark

„Raina, ég ætla ekki að deila við þig. Frá Wikipedia: „Petroleum eter, þrátt fyrir samheiti þess, bensíns, ætti
ekki að rugla saman við bensen eða bensín, né að rugla því saman við bensín þó að mörg tungumál kalli það
með nafni sem er dregið af bensíni, td„ bensín “(þýsku) eða„ benzina “(ítalska). Petroleum eter er blanda af
alkönum, td pentani, hexani og heptani, en bensen er hringlaga, arómatískt kolvetni, C6H6. Sömuleiðis ætti ekki
að rugla saman jarðolíueter og flokki lífrænna efnasambanda sem kallast etrar, sem innihalda virknihópinn RO-
R '. Bakgrunnur minn er örverufræði - þar sem ég lærði lífræna efnafræði, einhverja lífefnafræði / einhverja
ólífræna efnafræði ... ég veit vissulega ekki allt, en ég veit svolítið. Létt nafta inniheldur EKKI bensen - tímabil.
Ég mun hunsa athugasemd þína, „Það væri öllum fyrir bestu ef þú færir ekki fullyrðingar utan vísindagagna.
Mark

„Hvað myndir þú vilja gefa föður þínum? Það besta af því besta eða eitthvað sem lítur svipað út en hefur
einfaldlega ekki rétt áhrif? Þegar þú framleiðir lyfið samkvæmt leiðbeiningum Rick eru líkurnar á bilun meðan
á  meðferð  stendur  mjög litlar.  Þegar  þú  framleiðir  olíuna  samkvæmt  leiðbeiningum frá  „sérfræðingum og
vísindamönnum“, ertu að búa til aðra vöru. Og byggt á reynslu okkar, gæti það ekki gert starfið eins vel og það
sem við mælum með.

Viltu að ég haldi kjafti og leyfi þeim að útvega lágt rusl? Eða viltu frekar læra af mér/okkur og vita hvernig á að
gera það rétt svo að þú hafir sömu niðurstöður og sjúklingar okkar tala um? JB

35



LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

„Ég  nota  99%  ísóprópýlalkóhólið,  það  var  það  sem  var  mér  aðgengilegast.  Ég  nota  kremið  af
uppskeruhnappunum mínum, ræktað 100% lífrænt og án varnarefna, vel meðhöndluð og beinþurr. Ég blanda
þessu saman við marga indica stofna. Ég meðhöndlaði sjúkling með Hodgkin eitilæxli, hann var á stigi 4 og
innan 6 mánaða frá því að taka olíuna samkvæmt fyrirmælum er hann nú krabbameinslaus !! Þakka þér Rick
Simpson fyrir fórnirnar sem þú færðir til að gera þessar upplýsingar aðgengilegar öllum! Nýlega kom annar
stigi krabbameinssjúklingur til mín um aðstoð, hann er með æxli á öðru nýra sem er óstarfhæft. Bið að fá tvær
staðfestar lækningar í röð. Guð blessi ykkur Rick Simpson og JB, haldið áfram að dreifa orðinu og fræða fólk
um þessa frábæru græðandi hampolíu. GrowGoddess

-  Það  er  alltaf  góð  hugmynd  að  blanda  nokkrum stofnum.  Horfðu  einfaldlega  á  það,  þú  veist  ekki  hvað
nákvæmlega tiltekinn stofn er góður fyrir,  þannig að þegar þú blandar nokkrum stofnum færðu miklu betri
teppiáhrif. Plús að slíkar olíur munu taka þig miklu hærra - þeir sem reykja pott „til afþreyingar“ vita hvað ég er
að tala um. Ímyndaðu þér að setjast niður með vinum þínum og láta hver og einn bjóða besta brúðann sem þeir
hafa. Eftir nokkrar klukkustundir muntu ekki geta gert mikið. Og það er áhrifin sem þú þarft til  að ná sem
bestum árangri, svo aftur er blanda af stofnum leiðin. Bestu kveðjur og þakka þér, GrowGoddess, ég er alltaf
ánægður að heyra um fólk sem einfaldlega fylgir leiðbeiningunum og fær niðurstöðurnar sem við tölum um. JB

„Hæ JB, ég er í vandræðum með rafmagns hrísgrjónavélina, allt sem ég hef séð fara niður í 100 ° C, ég horfði á
öll vörumerkin á markaðnum og allt sem þeir gera er með hitastilli sem slekkur á sér þegar innihaldið nær til
hitastig. Með hverju mælir þú?" Cristina

- Cristina, hvað er nákvæmlega vandamálið? Þú getur alltaf sett olíuna í rafmagnsofn sem er stilltur á 130 ° C
og skilur hana eftir í um klukkustund og dekarboxýlerar hana þannig. JB

„Þegar hitastigið er komið í 100 ° C slokknar á rafmagnshríseldavélinni! Leysirinn kemst ekki við 110 ° C.
Cristina

- Leysirinn getur í raun ekki náð því hitastigi vegna þess að hann myndi sjóða, held ég. Haldið áfram að sjóða
upp leysirinn þar til eldavélin slokknar í fyrsta skipti (bætið nokkrum dropum af vatni við síðasta lotuna). Láttu
það síðan kólna og kveiktu á því aftur. Það er allt sem við gerum. JB

„Kveikir aftur á og látið sjóða þar til það fer aftur í? Slokknar þá á og olían er þegar búin? Cristina

- Kveiktu á hrísgrjónavélinni, sjóða þar til hún stöðvast í fyrsta skipti, bíddu síðan í fimm mínútur þar til hún
kólnar, kveiktu á henni aftur og bíddu þar til hún slokknar í annað sinn. Hellið síðan olíunni í ryðfríu stáli bolla
og setjið í ofn sem er stillt á 130 ° C í klukkutíma og olían er tilbúin. JB

- Takk JB, þú bjargaðir lífi mínu. Cristina

„Þú andar Nafta inn þegar þú býrð til olíuna. Þú andar EITUR þegar þú kemst þannig. Ef þú finnur lyktina af
því þá ertu þegar dauður. Ég hef fundið lykt af Coleman herbúðareldsneyti, zippo kveikjaraeldsneyti og nafta
sem notuð voru í hluta hreinsunar og iðnaðartækja hundruð sinnum á ævinni ... Ekki dauð enn. Lol.

Í alvöru talað ... Ef þú notar hreint leysiefni (engin aukefni) og sjóðir leysinn almennilega af með vatni sem
hefur hærri suðumark bætt við í lokin, hvort sem það er isó, áfengi eða nafta, þú munt fá það allt út. Þú neytir
miklu meira nafta sem dælir eigin gasi í bílinn þinn á meira en ári en þú myndir fá af ævi að nota rétt framleidda
olíu. Matthew

„Hæ Rick (eða þeir sem lesa þennan póst), fyrst af öllu vil ég segja þér að þú ert að vinna frábært starf við að
kynna þessa norn virðist vera yndislegt lyf fyrir svo margt! Ég bý í Noregi og hef greiningu á Crohns sjúkdómi.
Ég á líka mjög náinn vin sem er með krabbamein sem læknarnir eru hættir að meðhöndla því það er ekkert
meira sem þeir geta gert. Ég vil prófa olíuna á báðum þessum skilyrðum.

Ég hef spurningu um olíuframleiðslu. Hér í Noregi er mjög erfitt að finna hreint nafta (að minnsta kosti eftir
reynslu mína) þannig að ég er að leita að góðum valkostum. Fyrir nokkrum árum keypti ég „hunangsfluga“
(hylki sem þú fyllir með beinum þurrum jurtum og notar bútangas til að vinna olíuna). Er þetta alveg eins gott
og að elda olíuna með nafta?
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Og hvernig er það að nota anda? Sem geymir yfir 90% áfengis? Ég á nokkra vini sem búa til sinn eigin anda og
það er ekki mjög dýr kostur fyrir mig að ná tökum á. Er þetta betra en bútan? Ég reykti „hunangsútdráttinn“
þegar ég gerði það síðast og var að velta fyrir mér hvort það væri gott lyf við þessum 2 sjúkdómum sem ég er að
nefna ef ég borða það. Ef ekki bútan eða áfengi er góður kostur - geturðu mælt með öðrum valkostum sem þú
veist að auðvelt er að ná í Noregi eða Svíþjóð? Kærar þakkir! Ég hlakka mikið til að prófa olíuna á sjúkdóminn
minn. Kær kveðja, Henry “

„Kæri Henry, ég hef enga reynslu af útdrætti hunangsfluga en mér finnst þessi aðferð ekki vera eins áhrifarík og
þær aðferðir sem ég nota. Með því að framleiða olíuna eins og ég hita olíuna í hitastig sem decarboxylates
fullunna vöru til að gera olíuna eins öfluga og mögulegt er. Þetta hitunarferli snýr sameindunum í delta 9 stöðu
sem gerir olíuna sterkari. Ef þú átt í vandræðum með að finna réttan leysi gætirðu prófað asetón. Ég hef aldrei
prófað asetón sjálfur til að framleiða olíuna en ég sé enga ástæðu fyrir því að aseton myndi ekki virka eins vel
og áfengi eða nafta til að framleiða lyfið. Þú ættir að geta fengið létt alífatískt nafta frá verslunum sem útvega
málningu þar sem þau selja venjulega nafta sem þynnri málningu.

Rétt framleidd olía ætti að sjá um vandamál þín og einnig ætti að gefa vini þínum með krabbamein tækifæri til
að lifa af. Áfengi sem er 90% mun vera minna áhrifaríkt leysir þar sem hin 10% eru venjulega vatn og meðan á
frágangi stendur verður þú að hafa mikið umfram vatn til að gufa upp. Bestu kveðjur, Rick Simpson “

„Rétt decarboxylation er mjög mikilvægur þáttur í fullkominni olíuframleiðslu vegna þess að hráplöntan veitir
ekki  mikið  hreint  delta9-THC og CBD hefur  í  staðinn  sýrurnar  þýðir  THCA og CBDA.  Til  að  fjarlægja
karboxýlhópinn er upphitun aðferðin. Gerðu þetta mjög varlega til að brenna ekki verðmætu sameindirnar þínar.
Ég fann í Journal of Chromatography góða athugasemd sem ætti að vera nauðsynlegt hitastig og tími til að hita
olíuna því það fer eftir hrísgrjónaeldavélinni að tíminn er kannski ekki nóg. Svo það er góð hugmynd að láta
olíuna þína hitna í minnst 27 mínútur á mín. 122 gráður á Celsíus. Athugaðu alltaf hitastig hitaplötunnar með
stafrænu  mælitæki  til  að  forðast  að  ofhitna  olíuna  þína.  Í  töflunni  hér  að  neðan  sérðu  suðumark  helstu
kannabisefna sem þú ættir aldrei að ná annars eldar þú þau í burtu. Ég tek einnig fram að það er rétt sem Rick
sagði allan tímann í myndböndum sínum að ofhitna ekki olíuna en hiti er nauðsynlegur til að búa til græðandi
olíu. Hitastig að lágmarki 106,2 gráður á Celsíus er nauðsynlegt fyrir rétt afkarboxýlering ferli á tilgreindum
tíma í skýringarmyndinni um klukkustund. Ef olían þín hefur aðeins súrt form THCA og CBDA þá er hún ekki
svo áhrifarík því sýrurnar passa ekki mjög vel við CB1 og CB2 viðtaka. Svo vertu viss um að þú gerir það á
réttan hátt vegna þess að það sem Rick sagði er satt, aðeins besta olían getur unnið verkið þegar lifandi fer eftir.
(…) Ef olían þín hefur aðeins súrt form THCA og CBDA þá er hún ekki svo áhrifarík því sýrurnar passa ekki
mjög vel við CB1 og CB2 viðtaka. Svo vertu viss um að þú gerir það á réttan hátt vegna þess að það sem Rick
sagði er satt, aðeins besta olían getur unnið verkið þegar lifandi fer eftir. (…) Ef olían þín hefur aðeins súrt form
THCA og CBDA þá er hún ekki svo áhrifarík því sýrurnar passa ekki mjög vel við CB1 og CB2 viðtaka. Svo
vertu viss um að þú gerir það á réttan hátt vegna þess að það sem Rick sagði er satt, aðeins besta olían getur
unnið verkið þegar lifandi fer eftir. (…)

Já, skoðaðu og túlkaðu þessa vísindamynd til að skilja að afkarboxýlering ferli er í gangi allan tímann sem þú
hitar kannabínóíða leysiefni blönduna í hrísgrjónaeldavélinni. Þannig að línuritin sýna að það er mikið mál að
koma hitanum í 130 gráður á celsíus nógu lengi til að fá hámarks decarboxylation. Allt spurning um hitastig og
tíma til að ná bestu stigunum.

Ef þú notar  stafrænt  hitastigsmælitæki  og setur  það á  botninn í  hrísgrjónaeldavélinni  meðan á öllu  ferlinu
stendur til að gufa upp leysinn, þá sérðu að aðeins í seinni fasa ferlisins þegar vatnsdroparnir koma inn í lokin í
lokin eldavél, hitinn kemur í kringum 100-110 ° C. En tíminn á þessu bili er að mestu ekki nógu langur fyrir allt
dekarboxýleringarferlið. Eftir þetta hitarðu olíuna í pínulitlum stálpotti á hitaplötu í lengri tíma. Svo lengi engin
virkni (ekki fleiri gasbólur) þú hitar og bíður. Stjórnaðu hitanum og best að fara ekki yfir 130 gráður á Celsíus í
um hálftíma. Mundu að THC hefur suðumark 157 gráður C. Svo ekki fara áhættusöm með því að ofhitna,
annars munu kannabisefnin þín gufa upp og gola í burtu ...

Í grundvallaratriðum er ekki mikilvægt að fá hámarksmagn decarboxylation, svo lengi færðu seinna nóg olíu í
líkamann. Áhugavert er verðmæti eins gramms á dag eða meira sem þú ættir að taka. Auðvitað fer hversu mikið
af olíu þú þarft eftir því hversu mörg delta9THC er í raun í olíunni - meina hversu áhrifarík dekarboxýleringin
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var. Ef þú fylgir tilmælum Ricks og vertu viss um að hafa olíuna nógu lengi hitaða í 130 ° C - allt verður í lagi.
Það er óháð hvaða leysi þú notar. “ Stefán

„Hæ JB, ég fann þessa Naphtha á mínu svæði ... (hlekkur) Það segir ekki Light Naphtha ... myndi þetta samt
virka? Takk aftur fyrir alla hjálpina og frábærar upplýsingar! ”

- Það ætti að vera létt alífatískt nafta- athugaðu MSDS til að sjá hvort það er hreint ljósnafta án aukefna), skelít í
Ástralíu, (tæknilega eða iðnaðar) bensín í Evrópu (bensín, ekki bensen, og ekki sú tegund sem notuð er sem
eldsneyti í bílum). Það er selt undir mörgum mismunandi nöfnum. Það er notað sem málningarþynningarefni,
leysir, fituefni, það var áður mjög algengt heimilisleysi eða textílhreinsiefni, það er einnig hægt að nota sem
léttari vökva osfrv. Suðumark í kringum 60-80 ° C, því lægra því betra .

Smyrjið smá á hreint Petrí fat eða dýfið fingrinum í það og ef það gufar upp innan þrjátíu sekúndna og skilur
ekki eftir sig fitugar leifar ætti að vera í lagi að nota það. Það eru margir birgjar, ég get ekki sagt þér hver er
bestur eða hverju við mælum með í augnablikinu, svo við gefum aðeins almennar leiðbeiningar.

CAS númer 64742-49-0, hreint, jarðolíu eiming, án aukefna, ef unnt er, og suðumarkið ætti að vera eins lágt og
mögulegt er. Flestir hreinsunarstöðvar framleiða það, spurðu þá einfaldlega hverju þeir myndu mæla með fyrir
jurtaseyði.

Annar  kosturinn  er  99%  eða  99,99%  ísóprópýl  alkóhól  eða  mjög  dýrt  99%  áfengi  úr  matvælum.
Ísóprópýlalkóhól og áfengi í matvælum eru ekki eins áhrifarík og leysir og nafta, og þau ræma meira plöntuefni
og blaðgrænu í olíuna, sem gerir það minna öflugt og smekklegt, þess vegna mælum við með því að nota nafta
alltaf þegar það er mögulegt/tiltækt. Bestu kveðjur, JB ”

Sp. Rick, í Mexíkó er „nafta“ aðeins eitt af nokkrum vöruheitum af nafta. Til að forðast banvæn mistök, myndir
þú hafa vísindalega nafnið á „nafta“ sem þú notar, takk?

A. Leitaðu að hreinu ljósnafta án viðbótar innihaldsefna. Það er í grundvallaratriðum það sama og Coleman
eldsneyti sem þú getur séð á myndinni hér að neðan, en leitaðu að nafta án ryðvarnaraukefna sem er bætt við
Coleman eldsneyti.

Ef þú kemst að því að ljós alífatískt nafta er bannað í þínu landi (sem var til dæmis í Hondúras), leitaðu þá að
99% eða betra 99,9% ísóprópýlalkóhóli, það ætti að vera auðvelt að finna það. 99% áfengi er þriðji leysirinn
sem við myndum nota, en við myndum gera allt sem unnt er til  að forðast að nota það vegna þess að það
fjarlægir  of  mikið  af  blaðgrænu  og  öðru  óæskilegu  plöntuefni.  Sumum  finnst  gott  að  frysta  leysinn  og
upphafsefnið þegar þeir nota ísóprópýlalkóhól eða áfengi sem leysi. Við notum persónulega ekki þessi leysiefni
nema við þurfum að gera það og okkur líkar ekki að fá frosnar hendur þannig að við stuðlum í raun ekki að
frysta það, en sumir segja að það hjálpi til við að bæta gæði olíunnar. Þegar þú notar óskautað hreint ljós nafta
með lágan suðumark þarftu ekki að frysta neitt og þú munt samt fá góða vöru ef þú fylgir leiðbeiningunum. JB

„Hey JB, hvað ef það er ofnæmi fyrir því að nota Naptha? Við erum með fjölskyldumeðlim sem hefur alvarleg
ofnæmisviðbrögð við ALLT smá, sérstaklega leysiefni. Við viljum búa til olíu fyrir hana en þurfum að nota
lífrænan leysi. Við hugsuðum um að búa til lífrænt „tunglskín“ sem var eimað nokkrum sinnum til að öðlast
hreinleika en hverjar  eru hugsanir  þínar um þetta? Hver eru meðmæli  þín fyrir  alvarlega ofnæmi fyrir  svo
miklu? Hún getur alls ekki tekið lyf vegna þess að hún er með ofnæmi fyrir bindiefnunum, hún þjáist svo mikið
vegna ofnæmis fyrir öllu. Með fyrirfram þökk!" Sara

- Jæja, þú getur notað 99% áfengi, við sögðum aldrei að þú gætir það ekki. Það er bara þannig að samkvæmt
okkar  reynslu  eru  olíur  framleiddar  með  óskautuðum leysum örlítið  öflugri  og  innihalda  venjulega  minna
plöntuefni. Sumir frysta áfengið og brumast áður en það er unnið til að fá olíu sem er meira gulbrún. Þannig að
ég held að þetta sé leiðin fyrir þig, Sara.

Hátt THC eða mikið CBD olía?
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„Ég er hálf ringlaður. Vinur minn er með nýrnakrabbamein á stigi 4 og krabbamein í lungunum. Er best að gefa
mikla CBD olíu eða THC olíu? CBD olían hefur aðeins snefil af THC? Ég fékk honum tíu gramma rör og það
hefur 18% CBD og minna en 1% THC. Er ég að fara rangt með þetta? “Richard

Mikees: Já, það er ekki það, þú verður að fá alvöru RSO.

-95-98%  THC  er  ekki  18%  CBD,  er  það?  Segðu  hverjum  sem  gaf  þér  það  að  hætta  þessu.  Hin  mikla
markaðssetningarsvipur CBD mun drepa marga grunlausa sjúklinga eins og það virðist, það er sorglegt. Hvers
vegna geta þeir ekki einfaldlega farið eftir  leiðbeiningunum sem raunverulega virka? Notkun á háum CBD
olíum er mjög takmörkuð, þær virka ekki svo vel, jafnvel við húðsjúkdóma, ég skil í raun ekki af hverju allir eru
svona hrifnir af þessari CBD vitleysu. Já, það er líka öflugt lyf, en notkun þess er í raun aðeins takmörkuð í
samanburði við raunverulega RSO.

95-98% THC, 1-2% CBD, afar öflugt og róandi og gleðiefni; það er besta olían þín og það er það sem mun
virka best. Prófaðu þetta fyrst. Þegar þú gerir það muntu ekki snerta eða nálgast þessa miklu CBD olíu og þú
munt skilja muninn og enginn mun rífa þig af. RSO fyrst. JB

„Ég hef mjög gaman af þessari síðu og þeim upplýsingum sem ég get lært af henni. Hins vegar eru það svo
vonbrigði að heyra önnur kannabisefni fyrir utan að THC er sett niður sem aukaatriði. Þessi stelpa, og foreldrar
hennar, líta ekki á CBD sem aukaatriði. Það hefur gefið henni líf. Var ekki THC sem gerði það, var CBD. Hættu
að skíta út um allt takk. Þú ert að letja fólk frá því að prófa mikla CBD stofna þegar það getur raunverulega
hjálpað þeim. Hátt THC er ekki svarið við öllu og þess vegna er meira en eitt kannabisefni í plöntunni. Tina

„JB svaraði um lungnakrabbamein, ekki Dravet heilkenni, enginn er að skíta yfir neitt. Fyrir krabbamein benda
sjúklingaskýrslur  og  vísindarannsóknir  til  þess  að  THC er  það  sem  drepur  krabbamein.  Það  eru  nokkrar
rannsóknir sem segja að CBD sé gagnlegt  fyrir  sumar tegundir krabbameina en fáar í  samanburði  við þær
rannsóknir sem gerðar voru á THC. Núna eru flog og aðrar aðstæður með mikla CBD það sem þú ert að leita að.
Kellin

- Kellin og Tina, olíurnar sem við notum vinna líka á krampa. Og sjúklingar fengu óviðjafnanlega betri árangur
ef þeir notuðu raunverulegan hlut og reyndu að lækna orsökina en ekki bara einkennin.

Ég er ekki að leggja CBD niður, það er mjög öflugt lyf út af fyrir sig og mér finnst það til dæmis frábært í
tyggigúmmí fyrir börn o.fl. En ef þú vilt raunverulegan kraft þarftu öflugasta RSO og mikið af THC. Það er
sjónarmið mitt og það mun ekki breytast.

Einfaldlega prófaðu það á húðsjúkdómum og sjáðu hvort brunasár eða sár grói hraðar með raunverulegu RSO
eða með lágri  hágæða CBD útgáfu af því. Ég hef séð það með mínum eigin augum, ég þarf ekki að gera
tilraunir með mikla CBD olíur fyrir sjálfan mig. Ég vil það besta fyrir sjálfan mig sem og sjúklingana mína.

Flestar háar CBD olíur eru af auka gæðum í samanburði við bestu og fíkniefna öflugustu og róandi RSO með
95-98% THC.

Helsta vandamálið þitt er að þú keyptir inn eina kannabínóíð kenninguna sem Big Pharma er að þrýsta á svo að
þeir gætu hagnast á kannabislyfjum. Þú vilt í raun ekki lyf sem eru byggð á einstökum kannabisefnum, þú vilt
öflugustu og róandi olíu til að ná sem bestum árangri.

Og þú getur ræktað plönturnar sjálfur og þú getur búið til olíuna sjálfur líka, þú þarft virkilega ekki að kaupa
hana  af  stórum  lyfjafyrirtækjum  sem  munu  reyna  að  setja  gífurlegan  verðmiða  á  afkarboxýlerað
kannabisplastefni að ástæðulausu en græðgi þeirra. .

Þú gætir og líklegast þurft kíló af olíunni einn daginn - fyrir sjálfan þig eða fjölskyldu þína - hversu mikið viltu
borga  fyrir  grammið? Buck er  of  mikið,  ef  plönturnar  voru ræktaðar  utandyra  og í  stórum stíl.  Svo engir
sérstakir skattar, ekkert svoleiðis. 100% löggilding er eina leiðin til að fara og það þarf að gera það núna, það er
engin ástæða til að láta hundruð milljóna sjúklinga um allan heim þjást.

Ekki hika við að deila um það; en það er samt allt sem þú getur gert í málinu. Bestu kveðjur, JB
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„Vinsamlegast haldið áfram að útskýra eins og þú hefur, ég er að taka minnispunkta og læra eins mikið og ég
get af þér um hvað er gott fyrir hvað og svo framvegis, ég vil vera tilbúinn og undirbúinn með rétta þekkingu
fyrir mig og mitt ... Ef þú sagðir ekki frá því að þú þyrftir háan THC þá hefði ég haldið að allt væri í lagi, ég er
þakklátur fyrir ALLAR UPPLÝSINGAR. Vicky

„Rick hefur alltaf haldið því fram að það sé hátt THC sem er mikilvægt að gefa þér besta tækifærið, það var
augljóslega  það sem hann hafði  bestan  árangur  af.  Það er  margt  sem CBD gæti  verið  betra  fyrir,  það  er
venjulega notað á börn vegna Dravet heilkennis, ADHD og alvarlegrar áráttu þráhyggju vegna þess að margir
eru enn hræddir við að fá börn hátt. THC er það sem fær þig hátt. Ég hef fundið fólk sem notar mikla THC olíu
til að meðhöndla meirihluta fólks en ef sjúklingurinn er ekki að bregðast við eins og vonast var til þá fór hann
yfir í mikla CBD og þetta hefur virkað betur.

Ég  giska  á  að  allir  séu  mismunandi  og  hvert  krabbamein  er  öðruvísi.  En  þangað  til  að  leyfðar  eru  allar
nauðsynlegar rannsóknir er líklega best að halda sig við aðferð Rick. Há THC, ríkjandi vísbending í samræmi
við bókunina. Það er sagt að ef þeir byrja smátt og tvöfalda skammta á fjögurra daga fresti geti sjúklingurinn
byggt upp þol fljótt og alvarleg syfja muni minnka eftir smá stund á olíunni. Olía Rick er 95-8% THC en sálræn
áhrif munu ekki skaða þig.

Og þegar ég reyni að ákveða hverja aðferðina á að fylgja þá trúi ég ekki að nokkur hafi haft meiri reynslu af
þessu lyfi en Rick. Ég hef séð hollensku aðferðina og hugsa bara ef einhver er að deyja hvers vegna myndir þú
þynna lækninguna? Nick

„Síðan ég hef heyrt um háa CBD olíuna sem hjálpa til við krampa hef ég alltaf hugsað um að ef foreldrarnir
myndu gefa barninu sínu blending en ráða yfir indica olíu myndi barnið gróa. Ég veit að CBD olíurnar stjórna
krampa og ég er svo fegin að EITT getur hjálpað börnum eins og Charlotte en ímyndað mér lækninguna sem
gæti gerst ef THC og hitt litróf kannabínóíða í plöntunni væri gefið. Þannig að krakkinn þinn sefur mikið vegna
THC,  líkamar  þeirra  aðlagast  skammtinum.  Ég  held  bara  að  öll  plantan  sé  gagnlegust,  ekki  ein  aðgreint
kannabisefni. Sara

„Fjölmiðlar halda áfram að einbeita sér að því að aðskilja kannabisefni en það hefur verið sannað að bæði THC
og CBD drepa krabbamein og minnka æxli. Rick Simpson olía unnin úr Cannabis Indica er lyfið sem læknar
Landon og Brave Mykayla og marga aðra og allir geta gert það. Ekki láta fjölmiðla láta þig halda að þú þurfir
að bíða eftir þessari lækningu eða aðskilja CBD! THC vinnur líka með endókannabínóíð kerfi okkar. Lærðu um
lækninguna sem allir geta gert. “ Hanan

Er óhætt að nota olíuna?

„Öryggi þessa lyfs er ómetanlegt og af því sem ég hef orðið vitni að er það ekki hættulegra en að drekka bolla af
fersku vatni. Jafnvel þótt einstaklingur ofskömmti sig illa, þá skaðar hann engan þegar áhrif olíunnar hverfa.
Algengasta  aukaverkunin  sem við  höfum tekið  eftir  hjá  fólki  sem neytir  hampolíu  vegna læknisfræðilegra
aðstæðna er mikil hvíld og bros á vör.

Líkt og öll önnur öflug lyf, getur sum einstaklingur neytt of mikið getur það valdið óæskilegum aukaverkunum.
Þó að áhrifin sem þessi olía getur haft í för með sér séu ekki hættuleg, þá eru þeir sem njóta þess ekki að verða
háir af ofskömmtun. Jafnvel þó að þetta lyf sé öruggt og flestir eigi í vandræðum með notkun þess, þá ætti
einnig að taka tillit til þess að það verða þeir sem eiga í erfiðleikum.

Þess vegna leiðbeina ég öllum um að byrja með mjög litlum skömmtum og auka síðan magnið sem þeir neyta á
fjögurra daga fresti. Með því gefur það einstaklingnum sem er að nota þetta efni tækifæri til að byggja upp
umburðarlyndi  sitt og margir  sjúklingar hafa greint frá því að þeir  hafi ekki einu sinni orðið háir  meðan á
meðferðinni stóð. Ef hampolía er framleidd á réttan hátt úr mjög öflugum róandi stofnum kannabis indica, eða
oft þegar hún er framleidd úr sumum tegundum indica-ríkjandi sativa krossa, þá kemst maður að því að áhrif
slíkra olía munu stuðla að syfju og svefni, sem eru augljóslega mikilvægur þáttur í lækningarferlinu.
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Sjúklingar  ættu  að  vera  meðvitaðir  um  þá  staðreynd  að  þessi  olía  getur  einnig  lækkað  blóðþrýsting,
augnþrýsting og blóðsykursgildi. Ef einstaklingar eru að taka lyf til að meðhöndla þessi mál ættu þeir að geta
minnkað þörf sína fyrir notkun lyfjanna sem þeir nota nú mjög hratt í flestum tilfellum. Ég verð að upplýsa
sjúklinga sem taka blóðþrýstingslyf að þegar þeir hafa byrjað á olíunni þurfa blóðþrýstingsvandamál þeirra oft
ekki lengur að nota lyf og þetta á einnig við um sykursjúka og þá sem glíma við gláku.

Vinsamlegast  hafðu í  huga að  ef  olía  á  að  neyta  til  að  meðhöndla  aðrar  aðstæður  og hún er  tekin  ásamt
blóðþrýstingslyfjum getur það í sumum tilfellum dregið blóðþrýsting sjúklingsins of lágt niður. Þó að ég viti
ekki um einhvern sem upplifði þetta sem varð fyrir raunverulegum skaða, finnst mér samt að maður ætti að
reyna að forðast þessa stöðu ef það er mögulegt. Svo athugaðu blóðþrýstinginn þinn oft og ef þú þarft ekki lyf
lengur skaltu ekki taka hann inn.

Sumum einstaklingum getur þótt  ótrúlegt  að þeir  geti  hætt  notkun þessara ávísuðu efna.  Hins vegar,  þegar
maður hefur áttað sig á lækningarmöguleikum þessa náttúrulyfja, skilja þeir fljótlega að þessi ótrúlega olía getur
komið í stað notkunar á næstum öllum lyfjum.

Hvernig þolist olían venjulega?

Við  höfum öll  mismunandi  þol  gagnvart  öflugum lyfjum,  svo  ég  hvet  sjúklinga  til  að  vera  á  sínu  eigin
þægindasvæði þegar þeir ákveða hvaða skammt þeir munu neyta. Umburðarlyndi flestra byggist mjög hratt upp
og að meðaltali tekur venjulegur einstaklingur venjulega um 90 daga að neyta 60 gramma meðferðarinnar. 60
grömm af rétt framleiddri olíu virðist geta læknað flest krabbamein nema sjúklingurinn skemmdist mikið af
lækningakerfinu með lyfjameðferð og geislun o.s.frv.

Sjúklingar sem hafa orðið fyrir áhrifum lyfja og geislunar þurfa meiri olíu til að afturkalla skemmdirnar sem
lækningakerfið hefur skilið eftir sig. Að mestu leyti, þegar einstaklingur er orðinn vanur olíuáhrifunum, virðast
sjúklingar njóta þess að taka efnið. En vegna þess að þetta lyf er ekki ávanabindandi, þá munu þeir sem nota
efnið oft gleyma að taka skammtana sína rétt. Það er ekki þannig að olían valdi því að þau gleymi, það er
einfaldlega vegna þess að líkamar þeirra skynja ekki þörfina fyrir nærveru þess og þetta undirstrikar aðeins þá
staðreynd að efnið er sannarlega ekki ávanabindandi.  Því ef  það væri ekki,  þá er ólíklegt  að sjúklingurinn
gleymi að taka skammtinn, því ef það væri ávanabindandi, eftir átta klukkustundir, myndi líkaminn gráta eftir
efninu.

Eru einhverjar aukaverkanir sem maður ætti að hafa áhyggjur af?

Sumir sjúklingar hafa greint frá því að þeir hafi  fundið fyrir  kvíða eða ofsóknaræði við notkun þessa lyfs.
Fjallað verður um leiðir til að takast á við þetta þegar spurningin kemur aðeins lengra fram í þessari bók.

Helstu aukaverkanir hampolíu sem hafa verið tilkynntar mér eru góð heilsa, hamingja og góður nætursvefn, svo
hvað gæti einhver beðið um lyf sem þeir nota?

Margir neyta mikils fjölda lyfja á hverjum degi. Getur það verið gott fyrir líkamann?

Ég hef ekki hugmynd um hvers vegna þeir sem sjá hættulegar aukaverkanir allopathic lyfja í lyfjaauglýsingum
myndu samt íhuga að taka þessi lyf. Það virðist sem huglaus margir einstaklingar muni gera eins og læknirinn
fyrirskipar og mikill  fjöldi þessa sama fólks hefur tilhneigingu til  að hafna notkun hampalyfja.  Einfaldlega
vegna lyga sem stjórnvöld þeirra og þeir  sem standa í skugganum á bak við lyfjaiðnaðinn hafa sagt þeim.
Enginn deyr vegna notkunar á hampalyfjum og enginn skaði er af völdum. Ég vildi að ég gæti sagt það sama
um það sem læknarnir ávísa okkur á hverjum degi en því miður er það varla raunin.

Stundum eru mismunandi milliverkanir sem þessi svokölluðu lyf valda nóg til að koma okkur í snemma gröf.
En jafnvel þótt við finnum ekki fyrir neinum vandræðum, þá er notkun þeirra samt hættuleg. Með tímanum
safnast  efni  og  eitur  sem  þessi  lyf  innihalda  í  líkama  okkar  og  þetta  getur  einnig  valdið  alvarlegum
heilsufarsvandamálum sem geta oft leitt til  dauða. Jafnvel einfaldir hlutir eins og aspirín töflur valda árlega
þúsundum dauðsfalla um heim allan. Þannig að ég held að ekkert okkar ætti að treysta á lyfjaiðnaðinn eða neitt
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sem þeir veita. Ef þú vilt sjá raunverulegan lækningamátt skaltu snúa þér til móður náttúru, því þú munt finna
mjög lítið í pilluverksmiðju sem mun hafa mikið gagn.

Hvernig bera sjúklingar saman aukaverkanir hampi olíu við þær frá efnafræðilegum lyfjum?

Það er enginn raunverulegur samanburður á milli aukaverkana hampolíu og eitruðra efna sem lækningakerfið
veitir. Þessi efni sem læknar útvega eru eitthvað sem við ættum ekki að hafa í líkama okkar vegna þess að þau
eru eitruð í lifur. Þetta þýðir að ekki má neyta þessara svokölluðu lyfja vegna þess að þau eitra lifur okkar og
skerða virkni þess. Að auki getur notkun þeirra valdið alls kyns öðrum heilsufarsvandamálum sem hægt væri að
forðast ef hampolía væri notuð í staðinn.

Með  notkun  efnafræðilegra  lyfja  berum  við  okkur  oft  fyrir  aukaverkanir  sem geta  verið  jafnvel  verri  en
upphaflega var verið að meðhöndla. Sumir sjúklingar með sjúkdóma eins og krabbamein og sykursýki o.fl. Svo
virðist sem læknarnir sjálfir séu að minnsta kosti að hluta til ábyrgir fyrir núverandi ástandi sjúklingsins. Margir
sjúklingar hafa lýst mér ítarlega fyrir skelfilegu aukaverkunum sem þeir urðu fyrir vegna lyfjanna sem þeim var
ávísað, svo ég myndi reyna að forðast notkun þeirra ef það er mögulegt.

Þar sem efnafræði líkama okkar og umburðarlyndi okkar fyrir mörg önnur efni er mjög mismunandi. Oft hafa
læknar ekki hugmynd um hvaða áhrif uppsöfnun mismunandi efnalyfja getur haft á heilsu okkar og líðan. Við
erum engin tvö  eins  og mismunandi  lyf  í  bland eru ekkert  minna en eitraður  efna kokteill,  sem í  sumum
tilfellum gæti haft alveg óvæntar afleiðingar heilsufarslega fyrir sjúklinginn. Svo hvernig gæti einhver læknir
tekið þátt í öllum óþekktum til að ákvarða hvað er öruggt og hvað er óviðunandi?

Ég  held  satt  að  segja  að  aðstæður  eins  og  Alzheimer  og  margir  aðrir  sjúkdómar  séu  oft  af  völdum
efnablöndunnar sem læknarnir hafa ávísað. Margir sjúklingar hafa sagt mér frá vandamálunum sem þeir lentu í
við notkun lyfja, en þegar þeir hættu að taka þessi efni og byrjuðu að neyta olíunnar, hurfu vandamálin. Til að
draga hlutina upp beinlínis, ef hampalyf eru framleidd á réttan hátt, eru þau afar örugg og skaðlaus í notkun, en
það sem læknar veita er ekki.

Er hægt að bera saman áhrif allopathic og empiric lyfja?

Hvað mig varðar er enginn samanburður á milli allopathic lyfja og empiric lyfja. Ofnæmislyf eru að mestu leyti
blanda af skaðlegum efnum og eiturefnum sem enginn ætti að neyta. Tilfinningalyf (lyf frá plöntum) hafa verið
notuð í þúsundir ára og lyf framleidd úr hampi eru ósamrýmanleg þegar kemur að öryggi. Læknisfræðilega
áhrifaríkt  og  skaðlaust  eðli  hampi  kvoða  sem olían  er  unnin  úr  gerir  hampplöntuna  að  „drottningu  allrar
reynslulækninga“.

Í gegnum árin hef ég verið í sambandi við marga sjúklinga sem tóku allt  sem í boði var til  að meðhöndla
aðstæður þeirra og eftir að allt annað hafði mistekist komu þeir síðan til mín. Ég held að sjúklingarnir sem hafa
notað bæði allopathic og empiric lyf séu hæfari til að tala um muninn á efnafræðilegum lyfjum og hampolíu í
staðinn fyrir sjálfan mig. En því miður eru margir enn hræddir við að koma fram, svo ég get aðeins miðlað því
sem þeir hafa greint frá.

Flestir þessara sjúklinga sögðu mér beint að þeir myndu miklu fyrr nota hampolíu en lyfin sem læknarnir veittu.
Einfaldlega vegna þess að það virkaði miklu betur, hafði engar óþægilegar aukaverkanir og á stuttum tíma gætu
margir farið aftur í venjulegt líf. Þeir upplifðu ekki þessi áberandi græðandi áhrif með notkun allopathic lyfja og
töldu flestir að þessi lyf væru að valda miklum skaða. Ég held að þetta tali mikið um hvers vegna ég myndi nú
ekki einu sinni íhuga notkun allopathic lyfja og í náinni framtíð held ég að mörgum fleiri muni líða það sama.

Er einhver ástæða til að hafa áhyggjur af fíkn í THC?

Einnig er hægt að nota útdrætti úr hampplöntunni til að auðvelda þeim sem eru háður hættulegum efnum að
hætta notkun þeirra. Kerfið segir okkur að marijúana hafi gáttaráhrif, sem mun valda því að þeir sem nota það
henda  lífi  sínu  og  verða  háður  vímuefnum.  Svona fullyrðingar  eru  algjört  bull.  Hvernig  getur  lyf  sem er
gagnlegt til að brjóta fíkn valdið því að einhver fíknist í sömu hættulegu efnin og valda vandamálinu?
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Ég væri sammála því að hampi olía er hlið lyf, en það er hlið til baka fyrir fólk sem þjáist af fíkn og það tekur
ekki þá sem nota það niður á leið til eyðingar, eins og stjórnvöld okkar myndu láta okkur trúa. Þegar þú hefur
raunverulega fengið að vita hvað lyf sem framleitt er úr þessari plöntu getur gert,  muntu komast að því að
lyfjanotkun hennar er takmarkalaus.

Nú skulum við skoða „hrikalegar“ áhrif mjög stórrar ofskömmtunar á hampi olíu. Þetta lyf veldur hálfsjúkdómi
sem kallast  svefn og þegar það er framleitt  úr réttum stofnum er það einnig mun áhrifaríkara verkjalyf en
morfín. Ef venjuleg manneskja myndi taka allt of mikið, eflaust, myndi hún sofa í nokkurn tíma, en þegar hún
vaknaði væri hún ómeidd og þjáist ekki af fíkn.

Ég hef útvegað mörgum sjúklingum þetta lyf, en samt veit ég ekki um ástand sem gæti komið í veg fyrir að
sjúklingur notaði þetta efni til góðs; samt, með tímanum finnum við að það eru þeir sem geta það ekki. Það eina
sem ég er að segja er að ég veit ekki um lyf sem eru skilvirkari og öruggari í notkun og ég er viss um að
lækningakerfið notar ekkert sem þeir geta sagt það sama um. Skoðaðu nú áhrif hampolíu og horfðu á áhrif þess
sem lækningakerfið veitir. Ég held að þú sért sammála því að það að taka háan úr hampalyfjum er bara um leið
lélegustu afsökun sem þau hefðu getað komið með þegar þú lítur á skaðlegt og hættulegt eðli efna sem þeir nota
núna til að taka sinn stað.

Þetta lyf er hægt að neyta, nota staðbundið, gufa upp, eða þú getur líka notað það í stoðformi með góðum
árangri. Þegar þú byrjar að neyta olíunnar eru litlir örlitlir skammtar sem teknir eru með um átta tíma millibili
bestir í upphafi. Ef þú ert með alvarlegt ástand og tekur sterk verkjalyf skaltu auka skammtastærð eins fljótt og
auðið er og reyna að hætta notkun þessara hættulegu efna.

Fyrir þá sem halda að þeir þurfi leiðsögn, þar sem læknirinn þinn var sá sem setti þig á öll þessi ávanabindandi
viðbjóðslegu efni í fyrsta lagi, spyrðu þá ráða þeirra um hvernig best sé að hætta notkun þessara efna. Ef þinn
eigin læknir er  ekki fús til  að hjálpa,  leitaðu ráða hjá náttúrufræðingi  eða hómópatískum lækni.  Í  mörgum
tilfellum áður hef ég séð fólk sleppa óþarfa lyfjum sjálfum sér án ráðgjafar frá neinum.

Þegar meðferð með olíunni er hafin geta margir sjúklingar sem taka lyf sem byggjast á ópíum, dregið strax úr
notkun þeirra á þessum hættulegu efnum til  helminga.  Í flestum tilfellum getur sjúklingurinn innan eins til
tveggja vikna sleppt algjörlega frá þessum lyfjum og þeir munu fá minni fráhvarfseinkenni.

Þetta lyf snýst í raun ekki um að koma þér hátt, það snýst um að leyfa þér að læknast af náttúrulegu efni sem
skaðar ekki. Hvers vegna ættum við sem menn að leyfa öðrum að halda áfram að neita okkur um notkun þessa
lyfs? Ókeypis lyfjanotkun á hampi er mikilvægasta mál samtímans og þar sem svo margir deyja að óþörfu deyja
allar aðrar áhyggjur í samanburði. Hampi er lyf fyrir fjöldann sem nánast allir geta ræktað og framleitt.  Nú
framleiða óteljandi fólk um heim allan sín lyf og þeir ná sama árangri og við höfum lýst í upplýsingum okkar.
Tími breytinga er nú á næsta leiti,  vinsamlegast  taktu þátt  með okkur til  að hjálpa til  við að binda enda á
þjáningar svo margra og til að færa von í annars vonlausan heim.

Hampplöntan var sett á þessa jörð fyrir okkur öll til að nota frjálst fyrir mat, trefjar, lyf, orku og margs konar
önnur forrit. Við síðustu tölu er hægt að framleiða yfir 50.000 mismunandi hluti úr þessari mögnuðu plöntu.
Þegar þessar ólöglegu takmarkanir eru fjarlægðar mun það koma fólki aftur á landið þar sem það á heima. Enn
og aftur munu þeir komast í snertingu við náttúruna og verða miklu sjálfbærari. Milljónir starfa væru þá til
staðar  til  að  taka  við  jörðuvænum  iðnaði  sem  byggir  á  hampi  og  á  skömmum  tíma  gætum  við  haft
hampahagkerfi. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Þegar ég byrjaði að taka olíuna fékk ég„ hryllilegar “aukaverkanir, ég hlýt að hafa borðað hálfan kassa af
kleinum !!! Ha Ha Ha !!! Ég vildi að ég hefði fengið eitthvað meira ég svaf yndislega! Á hverjum degi hlakkaði
ég til  kvöldsins svo ég gæti  sofið.  Ég myndi  taka smá olíu  klukkan 7:00 sofna um 9:30 og sofa til  8:30.
Dásamlegt !!! ” Tom

„Það  er  kaldhæðnislegt  að  við  heyrum svo  margar  sögur  af  fólki  sem notar  kannabisþykkni,  daglega,  án
hryllingssagna, án fíknar, engra aukaverkana eða tengdra dauðsfalla, en lögreglumenn á staðnum berjast gegn
ræktun, notkun og sölu marijúana í þágu almennings áhyggjur af öryggi, sem er hulið fyrir tryggð þeirra við Big
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Pharma og fjárhagslega mútuþörf „áfengis-Baróna“ til að takmarka vöxt kannabisiðnaðarins í Bandaríkjunum ...
“Raphael

„Byrjaði á að gefa pabba olíunni í vikunni. Háþróað krabbamein í blöðruhálskirtli sem hefur breiðst út á suma
bletti  á beinum. Hingað til  sefur hann mikið og hefur endurheimt matarlystina.  Hann borðaði ekkert vegna
geislameðferðar í hálsi. Einnig hefur einhver kvíði hans snúist til að því er virðist hressandi gangur í hausnum á
honum!

Hann er enn að fá verkjalyf á sjúkrahúsi sem eru gagnleg við bráðum verkjum þar til allt er undir stjórn. Læknar
vita þó ekki um olíuna. Við gafum jafnvel í skyn hugmyndina um að sameina olíu með lyfjum, en læknar komu
aftur með tilbúning af stórkostlegum aukaverkunum. Langaði að biðja þá um að sýna okkur rannsóknirnar, en
vil ekki tefla því að pabbi verði látinn hætta því við höfum verið merktir sem „erfiðir“ til að efast um þörfina á
óhóflegum lyfjum sem gera hann verri og verri.

Ég myndi ekki óska minn versta óvin. Ég hafði heyrt hryllingssögurnar, en ég held að á einhverju plani hafi ég
haldið að hlutirnir yrðu öðruvísi hjá pabba. Vona innilega að það sé ekki seint. ” Edmund

- Edmund, þeir höfðu rétt fyrir sér varðandi hugsanlegar aukaverkanir, en þær myndu stafa af efnunum sem þeir
gefa honum, ekki olíunni. Því fyrr sem þú færð hann aftur heim og fyllir hann af olíu því meiri líkur eru á því.
Það er aldrei  of seint að byrja á olíunni,  eina spurningin er hvort  það sé ekki of seint að komast á undan
sjúkdómnum. En það er í beinum tengslum við hversu mikla olíu þú munt ná í hann og hversu hratt.

Með þessu er ég ekki að segja að þú ættir  ekki að fylgja siðareglunum eða að þú ættir  að byrja á stórum
skömmtum. Fáðu hann heim, fylgdu bókuninni og láttu okkur vona það besta. JB

„Halló Jindrich, vil deila nokkrum af„ aukaverkunum “olíunnar. Fyrst hef ég verið að búa til mitt eigið í smá
tíma núna og einnig keypt eitthvað á apóteki (eins og mitt eigið betra!), Ég er ekki með neitt sérstakt ástand eða
sjúkdóm, hef sennilega neytt nálægt 30 ml síðan 2012, svo ...

* get ekki drukkið áfengi lengur ... eitt glas af víni og ég er úti! Ég var ekki að reyna að hætta að drekka en í
raun er líkami minn að hafna því algjörlega og það fellur mjög vel að vera skýr í kollinum !!

* Irisið í augunum á mér er alveg grænt ... ekki fleiri litlir brúnir punktar hér og þar (ef þú veist hárlitun þá eru
litlu punktarnir vísbending um bilun líffæra eða jafnvel dauða), svo skýr augu þýðir mikla heilsu! 

*  Sama áhrif  fyrir  10 ára gömlu hirðhundahreinsuðu augun mín  og mikil  orka!  (Hann hefur  fengið  um 6
skammta). Olían og allar óvæntu aukaverkanirnar !! Þakka þér og Rick fyrir alla viðleitni þína til að deila þessu
lyfi með heiminum. Mikil ást, Estelle “

„Ég get sagt þér að stelpuhundurinn minn (fjárhundur) var með mjólkurkirtilskrabbamein, stóra mola. Ég gaf
henni 2 dropa daglega fyrir nóttina. Á 3 vikum ALLT FARA !!! (Það er eins og brjóstakrabbamein hjá mönnum
líka estrógenviðkvæmt !!!). OG það bjargaði lífi vinkonu minnar, hún var með krabbamein í þvagblöðru - Farin.
SVOO GLEÐILEGT að geta hjálpað fólki og dýrum. ” Dolly

„Ég gef hundunum mínum þremur dropa af olíu daglega til að koma í veg fyrir krabbamein eftir að ég missti
alla hunda áður af krabbameini. Roger

„Ég skrifaði bara í síðustu viku um uppköst á olíunni. Ég hætti að lokum og er enn að nota sama olíuskammtinn.
Mér líður frábærlega núna. Ég held að ég hafi verið að afeitra öll lyfin úr kerfinu mínu. Þetta var ömurleg
reynsla en afeitrun er aldrei skemmtileg. “ Robin

„Ég veit það ekki með vissu en ég giska á að þú hafir tekið of mikið of snemma. Það er eitthvað sem er að verða
of hátt og það getur fengið sumt fólk til að æla. Ég veit þetta af eigin reynslu. (Ég áttaði mig á því að þetta
hljómaði eins niðrandi og ég meinti það ekki þannig.) “Tina

“Tina, ég hugsaði líka um það og hafði margar spurningar um hvers vegna ég væri svona veik. Ég trúi virkilega
að  það  hafi  verið  afeitrun  vegna  þess  sem  kom  fyrir  mig  í  desember  síðastliðnum.  Mér  var  sagt  af
krabbameinslækninum mínum að ég væri á „lokastigi“ að olía væri uppurin og ég fékk IV af Zometa til að
styrkja beinin. Í ljós kom að olían virkaði sem ofnæmispillur og bjargaði mér frá áhrifum Zometa. Eftir olíuna
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varð ég lystarlaus, var mjög sárþjáður þar sem Zometa var að fara inn í beinin á mér og ældi, fékk kuldahroll og
lagðist inn á sjúkrahús.

Frá því atviki gat ég ekki einu sinni setið í indverskum stíl vegna þess að liðir mínir og mjaðmir voru svo
slæmar. Þegar ég byrjaði aftur á olíunni var ég í lagi í fyrstu en varð svo smám saman veik.  Ég varð svo
virkilega  veik og þegar  ég var  að  æla í  marga daga  og ömurlega  gerðist  eitthvað skrýtið,  allir  liðir  mínir
hreinsuðust út og ég hef ekki meiri liðverki eftir 6 mánuði. Ég er sveigjanlegur aftur. Ég trúi ekki öðru en að
olían hafi fengið þetta vitleysa úr liðum mínum sem getur verið hjá þér í eitt ár. Robin

„Það er mjög mikilvægt að fá eins mikið og mögulegt er til sjúklings eins fljótt og auðið er. Flestir endanlega
sjúklingar hafa farið í lyfjameðferð/geislun, verkjalyf osfrv. Gakktu úr skugga um að það sé rétt gert og byrjaðu
að taka eins mikið og mögulegt er eins fljótt og auðið er og ég myndi ekki hætta að taka það að minnsta kosti
fyrr en krabbameinið er alveg horfið! ” Bonny

„Þegar læknarnir segja þér„ þú ert endanlegur “, myndirðu ekki vilja reyna hvað sem er þarna úti? Hugsaðu um
það ... Eftir svona greiningu, hvað hefur þú að tapa? Ég á frænku sem er á lífi í dag ... vegna þessarar olíu ...
Þarf ég að segja meira? Carol

„Það er ég frænka hennar. Það virkaði virkilega. ” Joanne

„Ég fór í hálfmaraþon, ég safnaði $ 5000 fyrir rannsóknir á krabbameini. Lítið vissi ég að það væri þegar til
helvítis  lækning og þeir myndu ekki gefa mér það. Þeir gáfu mér virkilega sterka krabbameinslyfjameðferð
tvisvar. Þeir eyðilögðu lifur minn; þeir eyðilögðu nýrun mín. Þeir sendu mig heim til að deyja í apríl í fyrra. Þeir
sögðu að ég myndi ekki lifa í sex vikur. Og hér er ég í dag, enn á lífi, því ég fann út hvernig ég gæti búið til mín
eigin lyf svo ég gæti verið hér í dag.

Við þurfum að segja öllum frá þessari lækningu. Allir þurfa að vita: það eru raunverulegar læknisfræðilegar
marijúana vörur sem hjálpa þér að lifa og hjálpa vinum þínum að lifa sem eru með krabbamein. Allir þurfa að
vita:  enginn þarf að deyja úr krabbameini. Það er lækning, það hefur alltaf verið lækning. Þeir bara ... Big
Pharma lætur okkur ekki hafa það. Hvernig þora þeir ?! Krabbameinsrannsóknir eru margra milljarða dollara
iðnaður ... Og hvað eru þeir að gera? Þeir drepa fólk eins og mig með lyfjum sínum. Það er kjaftæði! Það er
lækning! Phoenix Tears olía virkar! Segðu öllum frá. Vinsamlegast! ” Joanne

„Hæ, ég hef trú á olíunni og er núna að nota hana fyrir móður mína sem er með krabbamein, en ég er með
spurningu, þú segir  að það ætti  að neyta 2 aura á þremur mánuðum, en mamma mín er mjög veik vegna
sjúkdómsins og aðeins tekið sem eyri og er að fara að mæta þremur mánuðum, en samt taka það, og ég vil vita
hvort  það  sé  sama áhrif,  því  þú  sagðir  að  það ætti  að  vera  eftir  þrjá  mánuði.  Vinsamlegast  svaraðu  mér
skilaboðunum því ég hef áhyggjur. ” Esmeralda

„Ekki hafa miklar áhyggjur af því hversu mikið hún hefur tekið hingað til. Haltu bara áfram að reyna að fá hana
til að borða aðeins meira. Segðu henni að borða stærri bita en hún hefur nokkru sinni áður, þegar hún fer að sofa
á nóttunni mun hún smátt og smátt geta borðað meira. Gakktu úr skugga um að hún borði stærri skammt á
nóttunni og hún mun byggja upp þol hraðar. Pabbi gerði það sama fyrstu þrjá mánuðina. Það tók hann langan
tíma áður en hann gat borðað meira en hálft gramm á dag og krabbameinið var að hverfa jafnvel þegar hann var
varla að borða 1/4 grömm á dag- (æxlið var að minnka). Núna er hann allt að um gramm á dag og hann hefur
borðað meira en hundrað grömm á 10 mánuðum. Gangi þér vel!" Jose

Skipt um lyf

„Með reynslu minni af olíunni veit ég persónulega ekki um eitt lyf sem ég væri fús til að nota. Ég hef nokkrar
ástæður fyrir því en aðalatriðið er að þær eru ekki nauðsynlegar. Líkaminn þinn getur aðeins unnið það sem
forfeður þínir borðuðu; það er ekki tilbúið til að vinna úr hvaða efni sem er og neysla efna mun að lokum valda
vandræðum. Þeir geta hjálpað til við ástandið sem þú ert með núna, en þú greiðir verðið síðar. Olían endurómar
mannlegu DNA og hjálpar til við að endurnýja og yngja frumur í öllum líkamanum. Olían vinnur sértækt og
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ræðst á allt sem er óhollt í líkama þínum. Að auki veldur olían ekki skaðlegum aukaverkunum. Í smá ýkju
viljum við segja að einu aukaverkanirnar af því að nota olíuna eru svefn, hamingja og heilsa. Það er ekki þar
með sagt að sjúklingur muni ekki upplifa óvenjulegt ástand líkama og huga, sérstaklega þegar þeir taka meiri
olíu en þeir eru vanir að taka. En jafnvel þótt þeir noti það, ef þeir nota hágæða hampolíu, fara þeir einfaldlega
til að sofa og sofa. Það þýðir ekkert að reyna að berjast gegn áhrifum olíunnar, best er einfaldlega að láta hana
virka og flæða með henni. “JB

„Allt í lagi svo ég verð að deila þessu. Ég fékk olíu frá vini í öðru ríki. Fyrsta dótið sem ég tók var frá sjúkrahúsi
og ég hafði á tilfinningunni að það væri ekki það sem það ætti að vera. Ég var að taka nokkuð stóran skammt á
nokkurra tíma fresti og það virtist ekki gera mikið. Þegar ég fékk dótið frá vini mínum í gær fann ég að ég gæti
tekið sama magn og ég hafði verið af afgreiðsluefninu. Drengur, ég hafði rangt fyrir mér! Þú ert ekki að grínast
þegar þú segir að byrja rólega! Þegar þú hefur raunverulegt efni er það örugglega öflugt! Því miður hafði ég alls
ekki góða reynslu,  mikil  ofsóknaræði og gat ekki sofið alla nóttina.  Sonur minn þurfti  í  raun að koma og
“passa” mig! Ég er mjög þreyttur í dag og finn enn fyrir áhrifunum þannig að ég mun líklega ekki taka neitt í
dag og ef ég geri það verður minna en hálft hrísgrjón! Ég held að á góðri hliðinni sé ég ekki sársaukafull í
morgun.

- Casey, lol. Það er líklega einhver sativa í nýju lotunni, svo reyndu að fá þér annan. Olía framleidd úr því sem
við mælum með gerir það ekki. Ég myndi prófa nýjan skammt eða helminginn af því sem þú tókst. Þessar
óþægilegar tilfinningar geta stundum komið fyrir einhvern, en þegar þú hefur lært hvernig á að takast á við það,
þá er það ekki mikið mál, eins og barnapían þín getur líklega staðfest.

En aftur, eins og ég segi, það er líklega einhver sativa sativa í olíunni. En kannski hefur það betri verkjalyf en
fyrri olía. Reyndu að taka minna og sjáðu hvernig það virkar. Ef þér líkar það ekki heldur í annað skiptið, gefðu
syni þínum það í afþreyingarskyni eða notaðu það staðbundið (til fegurðar osfrv.) Og láttu hann fá þér eitthvað
öflugra og róandi sem uppfyllir kröfurnar sem tilgreindar eru í okkar "Leiðbeiningar." Bestu kveðjur, JB

„Það virkar fyrir alls konar sjúkdóma og sjúkdóma. Ef þú ert að taka það, passaðu þig á kalíumgildum þínum
þar  sem  það  virðist  lækka  hjá  sumum.  Fyrir  alla  með  nýrna-,  lifrar-  og  hjartasjúkdóma,  skoðaðu
kirtilfæðubótarefni ásamt RSO og q10 til að fá endurnýjandi áhrif. Matthew

„Aðeins kannabisefni stjórna frumum. Flest smyrsl/efni fyrir sár eru sótthreinsiefni og reyna aðeins að búa til
kjöraðstæður fyrir líkamann til að gróa. Kannabínóíð eru sýklalyf / sveppalyf / veirueyðandi osfrv. Osfrv. Og
þeir stjórna frumunum þannig að ljótu skemmdu frumurnar eru stjórnaðar en ekki hálf asnar gerðar og afritaðar.
Með öðrum orðum, þú ert ólíklegri til að fá ör við notkun kannabisefna á sár vegna þess að frumum er stjórnað
með eftirfarandi rökfræði:

Er ég eitthvað skemmd? - Já = Autophagy til að endurvinna/gera við klefann. Er ég mikið skemmdur? - Já =
Forritaður frumudauði (Apoptosis)

Er ég búinn að nota minn dagsetningu? - Já = Forritaður frumudauði (Apoptosis)

Er ég mjög skemmdur? Já = drep. Þegar skemmdir eru svo alvarlegar, nema kannabisefni séu sett á svæðið,
mun innræna kannabisefni í blóði venjulega ekki ná frumunum og stjórna þeim og það mun leiða til rotins holds
/ drep.

Krabbamein stafar venjulega af skemmdri frumu sem er áfram stjórnlaus vegna þess að CB viðtaka hennar virka
ekki vegna skemmda.

Efni sem vitað er að valda krabbameini eru venjulega efni sem seint fara út úr líkamanum og valda stöðugum
frumuskemmdum meðan á ferðinni stendur.

Því oftar sem frumur skemmast því meiri líkur eru á því að frumur verði til án þess að CB -viðtaka virki. “ Scott

Heilun krabbameins með olíunni
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Miðað við athuganir á fjölda sjúklinga sem þú hefur meðhöndlað, er olían áhrifarík fyrir allar tegundir 
krabbameina, eða er þér kunnugt um einhverjar tegundir krabbameina sem það hjálpar ekki við?

„Olían er áhrifarík við meðhöndlun á öllum gerðum húðkrabbameina og að því er ég best veit, gildir það sama
um innri krabbamein og aðra sjúkdóma. Eftir margra ára reynslu í að takast á við sjúklinga sem þjáðust af alls
konar læknisfræðilegum vandamálum. Ég get í hreinskilni sagt að ég veit ekki um ástand þar sem olían er ekki
árangursrík meðferð.

Hágæða hampi olía, þegar hún er gerð og notuð samkvæmt leiðbeiningum mínum, virðist virka á allar tegundir
krabbameins  og  ég  er  ekki  meðvitaður  um neina  tegund  krabbameins  sem það  væri  ekki  árangursríkt  að
meðhöndla.  Fyrir  nokkru  heyrði  ég  um  rannsókn  sem  fullyrti  að  THC  geti  valdið  ákveðinni  tegund
krabbameins, en ég held að þetta hafi bara verið meiri áróður sem var kastað inn til að koma í veg fyrir að
almenningur læri sannleikann. Ég get aðeins sagt að þessi rannsókn hlýtur að vera gölluð og ég mun nú útskýra
hvers vegna ég komst að þessari niðurstöðu.

Einfaldlega sagt, flestar rannsóknir segja okkur að krabbamein sé bara stökkbreytandi frumur sem fengu að
fjölga  sér  vegna  undirliggjandi  vandamála  í  líkama  sjúklingsins.  THC drepur  stökkbreytandi  frumur.  Svo
hvernig getur THC framleitt frumurnar sem það er svo gott að eyðileggja?

Ef þú ert að leita að meðferðum sem geta valdið krabbameini skaltu ekki leita lengra en krabbameinslyf og
geislun. Báðar þessar svokölluðu „meðferðir“ eru mjög krabbameinsvaldandi, með öðrum orðum, þær geta og
geta valdið krabbameini.  Jafnvel tölvusneiðmynd sýnir  líkamann fyrir miklum skammti  af  geislun.  Geislun
veldur  því  að  frumur  stökkbreytast  og  það  er  það  sem  okkur  hefur  öllum  verið  sagt  að  krabbamein  sé
stökkbreytandi frumur. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Er hægt að nota olíuna ásamt krabbameinslyfjameðferð og geislun?

„Þegar  sjúklingar  spyrja  mig  þessarar  spurningar  segi  ég  þeim  að  já,  olíuna  væri  hægt  að  nota  ásamt
lyfjameðferð og geislun. Ég efast ekki um að notkun þessarar olíu væri mjög hagstæð og hún myndi gefa þeim
betri möguleika á að lifa af þeim áhrifum sem slíkar meðferðir hafa. Samt, hvers vegna ætti einhver með sinn
rétta hug að íhuga að taka lyf og geislun?

Lyfjameðferð og geislun læknar ekki krabbamein, þau valda því og áður hef ég neitað að útvega fólki olíu sem
ætlar að fara í svokallaða meðferð. Hvers vegna ætti ég að eiga á hættu að fara í fangelsi til að framleiða olíuna
fyrir einhvern sem ætlar að taka meðferðir eins og þessa úr lækningakerfinu? Ef maður kýs að taka lyf eða
geislun, þá er það val þeirra. En frá mínu sjónarhorni finnst mér að það væri heimskulegt af minni hálfu að veita
lækninguna, ef þessir einstaklingar eru svo viljugir að láta lækningakerfið eitra fyrir þeim. Það er eins og að
gefa mótefni meðan verið er að dæla eitri í æð sjúklingsins.

Í fortíðinni hef ég veitt sjúklingum þessa lyf sem vilja árangursríka meðferð sem skaðar ekki og gefur þeim
mjög gott tækifæri til að lifa af. En ég tel mest af því sem lækningakerfið veitir snúast meira um morð en um
lyf.  Það er ástæðan fyrir  því að ég segi fólki með alvarlegar sjúkdómar að taka olíuna og vera í burtu frá
lækningakerfinu og læknum þeirra.

Nema læknar fari að haga sér af skynsemi gagnvart meðferð krabbameins þá tel ég að sjúklingnum sé betra að
leita alls ekki ráða hjá þeim. Það sem lækningakerfið veitir að lokum gerir venjulega miklu meiri skaða en gagn
og dregur úr líkum sjúklingsins á að lifa af. Skemmdirnar sem krabbameinslyf og geislun valda og skilja eftir
sig mun í flestum tilfellum leiða til dauða sjúklingsins nema hann neyti mikils olíu til að afeitra sjálfan sig.
Mikill meirihluti fólks sem tekur krabbameinslyfjameðferð og geislun deyr af áhrifum sem þessar meðferðir
valda en ekki krabbameini sem þeir voru meðhöndlaðir fyrir.

Eins og ég sagði, af minni reynslu virðist olían virka á allar tegundir krabbameins, en ég hef haft nokkra sem
hafa fengið meðferðina og síðan neitað að taka hana. Ég get ekki útskýrt hegðun þeirra öðruvísi en að segja að á
endanum virðist sem þeir hafi ekki viljað brjótast við lækningakerfið. Það hafa aðeins verið fáir sem hafa gert
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þetta og, eftir því sem ég veit, dóu allir þessir sjúklingar að lokum. Ég vildi að ég gæti útskýrt hvers vegna fólk
gerir það sem það gerir og hvers vegna það er svo kærulaus með líf sitt. En nema þeir séu tilbúnir til að fræða
sig um hvað lækningakerfið hefur í vændum fyrir þá býst ég við að þetta haldi áfram. Rick Simpson, hampi:
mesta lyfjaplöntan

Árangurshlutfall krabbameinssjúklinga?

„Þegar fólk kemur til mín með krabbameinsgreiningu og það hefur neitað að taka krabbameinslyfjameðferð eða
geislun, þá er nánast sjálfgefið að hægt sé að lækna það nema það hafi beðið þar til það er við dauðans dyr að
taka meðferðina, eða það neitar að neyttu olíunnar á réttan hátt.

Krabbamein  getur  jafnvel  snúið  við  hjá  um  það  bil  75%  þeirra  sem  hafa  orðið  fyrir  miklum  skaða  af
læknisfræðilegu kerfi ef þeir taka olíumeðferðina á réttan hátt. Hins vegar eru um það bil 1 af hverjum 4 sem
hafa orðið fyrir svo miklum skaða að það besta sem maður getur vonast til er að veita þeim mun betri lífsgæði
meðan þeir eru enn hjá okkur. En fyrir sjúklinga í þessum aðstæðum er það samt skynsamlegt að neyta olíunnar,
því það mun auðvelda þjáningar þeirra mikið og oft munu þau lifa miklu lengur en búist var við.

Jafnvel þótt þú getir læknað krabbameinið, þá mun skaðinn af lyfjameðferðinni og geisluninni oft leiða til dauða
sjúklingsins nema hægt sé að bæta skaðann sem olli. Þessir einstaklingar deyja ekki úr krabbameini; þeir eru í
raun að deyja úr svokölluðum „læknismeðferðum“ sem þeir fengu frá lækningakerfinu. Eins og þú sérð hefur
hampi olía ótrúlega velgengni, sérstaklega þegar engir læknar taka þátt. En ef lækningakerfið myndi byrja að
haga sér af skynsemi og nota þetta lyf eins og það ætti að gera, þá held ég að lifunartíðni gæti aukist enn meira.

Hversu margir sem þú veist um hafa læknað sig með olíunni?

Síðan 2003 hef ég veitt þessari olíu u.þ.b. 5.000 manns sem glímdu við alls konar læknisfræðileg vandamál.
Margir þessara sjúklinga voru með nokkur læknisfræðileg vandamál sem þurftu athygli en flestum var stjórnað
eða læknað með notkun þessarar olíu. Vegna ólöglegrar stöðu lyfsins hélt ég ekki skrár, en það er óhætt að segja
að ég hef séð hundruð manna lækna með utanaðkomandi og innri krabbameini, auk fjölda annarra sjúkdóma.

Að auki fæ ég mikinn fjölda tölvupósta í hverri viku frá öllum heimshornum og segir mér hversu mikið þessi
olía hefur hjálpað sjúklingum í fjarlægum löndum. Þegar við settum leiðbeiningarnar á vefsíðu okkar og komum
með heimildarmyndina „Run From the Cure“ og útskýrðum fyrir einstaklingum hvar sem er hvernig þeir geta
læknað sig, vakti það mikla athygli og margir notuðu þessar upplýsingar til að hjálpa þeim sem þurfa á lyfjum
að halda sem virkaði. Þar sem þessi olía er svo auðveld að framleiða hefur þegar ótal fjöldi fólks um allan heim
upplifað kosti hennar og það er von mín að í náinni framtíð munum við öll hafa frelsi til að gera það sama. Rick
Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Er það of seint að byrja að nota olíuna?

„Það er aldrei of seint að byrja að nota þetta ótrúlega lyf. Jafnvel fólk sem hefur orðið fyrir miklu tjóni af
læknisfræðilegu kerfi hefur enn góða möguleika á að ná bata. Við áttum einn herra með lungnakrabbamein sem
var á sjúkrahúsi og læknar höfðu gefið honum tuttugu og fjórar klukkustundir til að lifa. Þrátt fyrir andstöðu frá
lækningakerfinu gaf sonur hans honum stóran skammt af olíu og hann fór af sjúkrahúsinu strax daginn eftir. Um
fimmtán  mánuðum síðar  dó  þessi  83  ára  gamli  öldungur,  en  ekki  úr  lungnakrabbameini,  hann  lést  vegna
hjartasjúkdóms sem hann hafði áður þjáðst af í mörg ár. Á þeim aukamánuðum sem hann hafði lifað naut hann
góðra lífsgæða og hann dó í svefni án sársauka. Er það ekki betra en að deyja á sjúkrahúsi, drukkna í eigin
vökva úr lungnakrabbameini?
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Við höfum náð frábærum árangri í meðferð þeirra sem eru með krabbamein í 4. stigi og ekki var búist við að
þeir  lifðu.  Auðvitað  gátum  við  ekki  bjargað  þeim  öllum,  en  eitt  er  víst,  við  björguðum  miklu  meira  en
lækningakerfið gat með brjálæðislegri meðferð þeirra og dapurlegri lifun. Eins og ég sagði áðan er þessi olía
áhrifarík við meðhöndlun á öllum tegundum krabbameins en árangurinn sem ég varð oft vitni að hjá þeim sem
þjást af lungnakrabbameini og hvítblæði voru sannarlega undraverðir. Oft bregðast þessar tegundir krabbameina
mjög verulega við olíumeðferðinni og það er ekki óvenjulegt að sjúklingar sjái daglega batnað í aðstæðum
sínum.

Ég hvet alltaf þá sem eru að taka olíuna til að koma henni inn í kerfið eins fljótt og auðið er. Hugmyndin er því
hraðar sem þeir geta neytt THC hlaðna olíunnar í líkama þeirra, því hraðar geta þeir læknað krabbamein sitt og
aðrar aðstæður. Þetta mun tryggja að sjúklingurinn hafi miklu betri möguleika á að lifa af, en samt mun þeim
ekki skaðast.

Ég segi öllum með alvarlegar lífshættulegar aðstæður: „Olían mun annaðhvort bjarga lífi þínu eða auðvelda þér
leiðina út.  Jafnvel þótt  sjúklingurinn deyi,  mun hann gera það með sóma og hægt er að forðast áhrif  allra
þessara hræðilegu verkjalyfja. Markmið okkar er að bjarga eins mörgum og við getum, en fyrir þá sem eru utan
hjálpar, þá er samt gaman að vita að þeir þurfa ekki að ganga í gegnum sársaukafullan kvöl dauða, eins og aðrir
með sömu aðstæður verða að þola á sjúkrahúsum. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Er sumt fólk erfiðara að lækna en annað?

„Fólk  sem er  erfiðast  að  lækna  er  það  sem hefur  leyft  sér  að  vera  alvarlega  skemmt  af  lækningakerfinu.
Lyfjameðferð og geislun eru báðar krabbameinsvaldandi meðferðir, með öðrum orðum þær valda krabbameini.
Ef sjúklingur getur lifað af þessum svokölluðu meðferðum getur hann orðið vitni að því að stærð æxlis minnkar.
En að lokum eitra þessar meðferðir líkamann svo illa að þeir eiga ekkert ónæmiskerfi eftir til að vernda þá. Þetta
í tengslum við krabbameinsvaldandi áhrif meðferðarinnar sjálfra hjálpar til við að dreifa krabbameini til annarra
staða í líkamanum.

Þar sem sjúklingurinn er ekki lengur með ónæmiskerfi sem virkar á réttan hátt til að vernda þá eru þeir nú ófærir
um að verja sig fyrir mörgum læknisfræðilegum vandamálum sem geta leitt til dauða hans. Sérhver skynsamur
einstaklingur ætti ekki að eiga í erfiðleikum með að skilja hvers vegna meðferðirnar sem lækningakerfið veitir
virka ekki. Samt halda læknar áfram að segja okkur að engar aðrar árangursríkar meðferðir séu í boði. Ég býst
við að þetta sanni að ef þú borgar læknum og öðrum sérfræðingum nægilega mikinn pening til að skilja ekki
eitthvað, þá eru þeir í flestum tilfellum ánægðir með að fara eftir því.

Ég verð líka að nefna þá staðreynd að sjúklingar eru oft þegar að taka lyf sem hindra kannabínóíðviðtaka þeirra
eða  trufla  virkni  endókannabínóíðkerfisins.  Slík  lyf  innihalda  Remonabant,  Surinabant,  Taranabant  og
Ibipenabant, svo eitthvað sé nefnt. Þar sem það voru læknarnir sem ávísuðu þessum efnum í fyrsta lagi finnst
mér þetta vera eitthvað sem ætti að ræða við þau. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að ég segi sjúklingum að
hætta að nota lyfin eins fljótt og auðið er. Ef virkni kannabínóíðviðtaka þinna er skert, gerir það slíkt fólk miklu
erfiðara eða ómögulegra að meðhöndla.

Margir einstaklingar í dag virðast halda að hugur okkar hafi mikið að gera með að jafna sig eftir alvarlega
sjúkdóma. Þeir telja oft viss um að jákvætt viðhorf og sterk trú á meðferðina sem notuð er sé mjög mikilvæg
þegar kemur að lækningu. En flestir þeirra sem komu til mín trúðu því ekki þegar þeir hófu meðferð að þessi
olía myndi gagnast. Svo þó að ég sé sammála því að kraftur jákvæðrar hugsunar gæti verið gagnlegur, virtist
mikill meirihluti þeirra sem ég meðhöndlaði geta læknað ágætlega án hennar.

Ég hef tilhneigingu til að líta á lækningu með góðum árangri sem að hafa meira að gera með rétt lyf sem notuð
eru,  frekar  en  hugarástand  sjúklings.  Ég  býst  við  því  að  margir  sem  trúa  á  þessa  nýaldar  orðræðu  hafi
tilhneigingu til að vera ósammála, en ég hef enga ástæðu til að snúa staðreyndum um það sem ég hef orðið vitni
að. Að auki hafa gæludýr okkar og annað dýralíf kannabínóíðviðtaka í líkama sínum svo að þeir geta líka notið
góðs af áhrifum þessarar olíu. Ég hef meðhöndlað mörg dýr og þó að sumar þessar skepnur hafi verið nokkuð
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greindar, þá er ég viss um að kraftaverkin sem þessi olía framkallaði höfðu ekkert með jákvæða hugsun að gera.
Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Hvítblæði

„Ef  þú meðhöndlar  einhvern sem er  með hvítblæði  með hampi  olíu,  þá skilar  það oft  árangri  mjög hratt.
Hvítblæði, af minni reynslu, er eitt auðveldasta innra krabbameinið til að lækna og við höfum séð stórkostlegan
árangur með notkun þessarar olíu. Fyrsti staðurinn THC fer eftir að hann hefur komist í líkamann er beint inn í
blóðrásina. Ef krabbamein er til staðar í blóði mun það líklega ekki vera til staðar lengi. Ég hef séð fjölda hvítra
blóðkorna hjá þeim sem þjást af hvítblæði lækka verulega á tveimur dögum og að mínu mati finnst mér að það
sé engin betri meðferð fyrir þá sem þjást af þessu ástandi. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Meðhöndla húðkrabbamein

„Ef olían er framleidd á réttan hátt mun hún örugglega virka til að lækna húðkrabbamein og það þarf venjulega
aðeins lítið magn af olíu til að vinna verkefnið. Berið olíuna á svæðið sem veldur vandamálinu og hyljið það
með sárabindi, berið síðan á ferska olíu og nýja sárabindi á þriggja eða fjögurra daga fresti og krabbameinið ætti
fljótlega að hverfa.

Ég segi alltaf  sjúklingum að halda meðferð  áfram þar  til  krabbameinið  er  horfið  og halda síðan áfram að
meðhöndla svæðið í um það bil tvær vikur í viðbót eins og krabbameinið sé enn til staðar. Að gera þetta mun
tryggja að allar krabbameinsfrumur séu dauðar og ég hef aldrei séð húðkrabbamein koma aftur ef leiðbeiningum
mínum er fylgt.

Ef þú hefur verið með húðkrabbamein í nokkuð langan tíma og krabbameinið er vel þekkt getur það tekið
nokkurn tíma að lækna en venjulega jafnvel í mjög alvarlegum tilfellum mun húðkrabbamein hverfa á innan við
mánuði. Í öfgafullum tilfellum getur það tekið lengri tíma, en ef svo er, þá er bara að halda meðferðinni áfram
þar til hún er alveg læknuð. Margir geta læknað húðkrabbamein sitt á skömmum tíma, en það veltur allt á eigin
lækningahraða og hversu djúpt innbyggt krabbameinið er orðið.

Hversu margir hafa læknað húðkrabbamein með því að nota hampolíu þína?

Ég hef veitt hundruðum manna með húðkrabbamein olíuna. Venjulega innan þriggja vikna er krabbameinið
horfið og það eina sem er eftir er heilbrigð bleik húð. Ég get í raun ekki gefið þér mat á því hversu margir
sjúklingar hafa notað meðferðaraðferð mína til að lækna slíkt krabbamein. Samt, þar sem þetta er að verða svo
þekkt, býst ég við að á þessum tíma hafi hundruð þúsunda, ef ekki milljónir, um allan heim læknað sig frá þessu
ástandi með þessum hætti.

Geturðu líkt þessari meðferð við venjulegar aðgerðir?

Það er enginn samanburður á því að meðhöndla húðkrabbamein með hampi olíu og það sem lækningakerfið
hefur tilhneigingu til að kalla rétta meðferð. Oft er gerð skurðaðgerð og stundum tekst þeim að fjarlægja allar
krabbameinsfrumur sem eru til staðar. En miðað við þá sem ég hef hitt, sem þurftu að snúa aftur og aftur til að
fjarlægja það, myndi ég segja að þetta er frekar sjaldgæft. Í allt of mörgum tilfellum verða sjúklingar að snúa
aftur til lækna til að láta þessar aðgerðir endurtaka sig aftur og aftur.

Jafnvel  þegar  þessar  aðgerðir  eru  gerðar  nokkrum  sinnum,  tekst  lækningakerfinu  oft  ekki  að  uppræta
vandamálið. Læknar nota einnig aðrar meðferðir við húðkrabbameini, svo sem fljótandi köfnunarefni og krem 
sem innihalda  krabbameinslyf.  Þessar  meðferðir  eru venjulega  sársaukafullar  og í  mörgum tilfellum kemur
krabbamein bara aftur og hefur tilhneigingu til að versna.
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Þegar  hampolía  er  notuð  til  að  meðhöndla  húðkrabbamein,  drepur  hún  aðeins  stökkbreytandi
krabbameinsfrumur og ástandið grær venjulega fljótt. Þessi skaðlausa árangursríka meðferð veldur engum skaða
á heilbrigðum frumum og af minni reynslu tel ég að það sé lang skynsamlegasta leiðin til að meðhöndla þetta
ástand. Aðferðir sem lækningakerfið notar eru vægast sagt óþægilegar í samanburði og maður þarf ekki að hafa
áhyggjur af sýkingum eða öðrum fylgikvillum þegar olían er notuð. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan
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Olía á móti krabbameinslyfjameðferð

Hverjir eru helstu kostir þessarar meðferðar í samanburði við krabbameinslyfjameðferð, geislun eða önnur 
efnafræðileg lyf?

„Hampolía  hefur þrjá helstu kosti  fram yfir  svokallaða hefðbundna meðferð.  Í fyrsta lagi veldur  hampiolía
engum skaða, í öðru lagi virkar hún og í þriðja lagi drepur hún ekki sjúklinginn. Lyfjameðferð, geislun og önnur
eitruð efnalyf valda miklum skaða á líkamanum og minnka í allt of mörgum tilfellum líkur okkar á því að lifa
af. Að auki enda sjúklingar sem þola slíka meðferð oft með öðrum læknisfræðilegum vandamálum af völdum
þessara meðferða sjálfir.

Ég get í raun ekki líkt hampalyfi við það sem lækningakerfið veitir, þar sem ég lít ekki á það sem þeir eru að
gefa okkur sem lyf. Efnafræðileg lyf eru lifrar eitruð. Sem ætti að gera öllum ljóst að slík efni ættu ekki að vera
í líkama okkar, þar sem þau eru eitur og eru hættuleg fyrir sjúklinginn.

Lyfjameðferð og geislun eru bæði krabbameinsvaldandi sem þýðir að þessar meðferðir eru ekki aðeins eitraðar
heldur geta þær einnig valdið krabbameini. Oft er hægt að minnka stærð æxlis með krabbameinslyfjameðferð
eða geislun en í mörgum tilfellum leyfir það einfaldlega krabbameini að dreifa sér. Vegna krabbameinsvaldandi
áhrifa slíkra meðferða og eitraðs eðlis þeirra eyðileggja þau ónæmiskerfi þitt þegar þú þarft mest á því að
halda. Að mínu mati er fáránlegt að kalla krabbameinslyfjameðferð eða geislun meðferð við krabbameini eða
öðru ástandi, þegar augljóslega ætti alls ekki að nota þau.

Getur notkun olíunnar komið í stað geislameðferðar?

Hugtakið geislameðferð hljómar nokkuð góðkynja. Það lítur út fyrir að sjúklingur þurfi ekki annað en að hlusta
á  tónlist  í  útvarpinu  og  þeim  batni.  Auðvitað  eins  og  flest  okkar  vita  þegar  er  þetta  langt  frá  því  sem
raunverulega á sér stað, svo við skulum kalla það hvað það er í raun geislameðferð.

Mér finnst geislameðferð ekki betri en krabbameinslyfjameðferð, þar sem báðar þessar meðferðir eru eitraðar
og valda krabbameini. Hampalyf ættu að vera fyrsta vörnin gegn krabbameini og öllum öðrum sjúkdómum,
ekki meðferðir sem gætu leitt til dauða okkar eða gert ástand okkar verra.

Eftir  því  sem ég  kemst  næst  er  það  fljótlegri  leið  til  að  deyja  til  að  leyfa  lækningakerfinu  að  gera  slíka
eyðileggjandi  hluti  fyrir  líkama  okkar.  Hjá  sumum  virkar  krabbameinslyfjameðferð  og  geislun  sem
seinkunaraðferð, en að lokum er skaðinn sem þessar meðferðir valda líkamanum skelfilegur. Ef þú ert einhver
sem hefur  upplifað  slíka  meðferð  og  varanleg  áhrif  þeirra  skaltu  telja  heppnu stjörnurnar  þínar  því  mikill
meirihluti er ekki svo heppinn. Að auki vil ég vara fólk við því að best sé að halda sig fjarri tölvusneiðmyndum
og  slíkum  hlutum,  þar  sem  þeir  verða  einnig  fyrir  miklum  skammti  af  geislun  sem  aftur  getur  valdið
krabbameini eða öðrum heilsufarsvandamálum.

Hampolía er ekki eitruð fyrir líkamann og þegar þessi olía er notuð til að meðhöndla krabbamein eða annan
sjúkdóm, skaðar það ekki heilbrigðar frumur. Eftir að hafa tekið hampolíu setur það sjúklinginn í mjög slaka
ástand þannig að hann getur þá fengið meiri hvíld og svefn, sem stuðlar að lækningu.

Frá mínu sjónarmiði er enginn samanburður á milli efnafræðilegra lyfja og hampolíu. Efni og eitur valda skaða
og hafa áhrif á líðan þína; þau geta einnig haft alvarlegar aukaverkanir og geta jafnvel leitt til dauða. Hampolía
er skaðlaus og hvetur til góðrar heilsu og skjótrar lækningar. Mér finnst gaman að segja að þetta efni stuðlar að
lífi og af reynslu minni af notkun þess get ég í raun tilkynnt að svo sé.

Viltu lýsa því hvernig THC verkar á krabbameinsfrumur á móti heilbrigðum frumum?

Í fyrsta lagi skaðar THC ekki heilbrigðar frumur en það getur haft skelfileg áhrif á frumur sem hafa orðið
krabbameinsvaldandi. Flestir einstaklingar hafa litla þekkingu á því hvernig þessar frumur haga sér en í raun eru
krabbameinsfrumur að reyna að fremja sjálfsmorð og þetta er vel skjalfest staðreynd. En ef ónæmiskerfi okkar
er orðið í hættu getum við ekki framleitt nægilega mikið af náttúrulegum kannabisefnum til að stöðva vöxt
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þeirra.  Þegar  frumur  verða  krabbamein  framleiða  þær  í  raun  fleiri  kannabínóíðviðtaka,  sem  gerir  hinum
náttúrulegu kannabínóíðum sem líkamar okkar framleiða kleift að komast auðveldara inn. Þessir sömu viðtaka
munu  einnig  taka  við  kannabínóíðum  eins  og  THC  sem  hampplöntan  framleiðir  og  þetta  getur  verið
sjúklingnum til mikils gagns. Svo ef líkaminn framleiðir ekki nóg af þessum náttúrulegu efnum til að stöðva
vöxt krabbameinsins,

Með því að neyta hampolíu veitir  það þessum kannabínóíðum í miklu magni og þá er hægt að ná stjórn á
sjúkdómnum og lækna hann. Líkamar okkar framleiða krabbameinsfrumur á hverjum degi, þannig að í raun
erum við öll með krabbamein en ef ónæmiskerfi okkar virkar sem skyldi hafa þessar frumur litla sem enga
hættu á líðan okkar. Þegar ónæmiskerfi okkar verður skert, þá er það oft þegar krabbamein mun láta vita af
nærveru sinni. En ef maður er nógu skynsamur til að neyta hampolíu til að gefa ónæmiskerfi sínu uppörvun í
stað þess að fara í lækningakerfið, mun nærvera hennar ekki finnast lengi.

Við höfum rannsakað rannsóknarritgerðir um efnið og ég mun nú gefa þér vísindalegar skýringar á því hvers
vegna THC er áhrifaríkt við meðferð krabbameins. Þegar hampolía er neytt sem krabbameinslyf veldur THC í
olíunni  uppsöfnun  fitusameindar  sem  kallast  ceramide.  Þegar  ceramide  kemst  í  snertingu  við
krabbameinsfrumur veldur það forrituðum frumudauða en skaðar ekki heilbrigðar frumur. Þannig var útskýrt í
vísindarannsóknum sem við höfum rannsakað en ég hef aldrei hætt að leita að öðrum skýringum.

Með hjálp dásamlegrar konu að nafni Batya Stark, hef ég þróað nýja kenningu sem felur í sér kirtilkirtil okkar
og melatónínið sem hann framleiðir. Flúoríð og mörg af þeim efnafræðingum sem læknar útvega auk annars
sem við komumst í snertingu við, skerðir oft getnakirtilskirtilinn til að framleiða melatónín. Melatónín er mesta
andoxunarefni sem menn þekkja og berst til allra frumna í líkama okkar. Pineal kirtillinn og melatónínið sem
hann framleiðir geta gegnt mjög stórkostlegu hlutverki við að viðhalda góðri heilsu og hefur örugglega mikið að
gera með vellíðan okkar í heild.

Þar sem starfsemi pinealkirtilsins er skert, minnkar hæfni þess til að framleiða melatónín. Það hefur komið í ljós
að  þegar  við  eldumst  lækkar  melatónínmagnið  og  mér  finnst  þessi  lækkun  einnig  geta  haft  áhrif  á  þróun
krabbameins. Það hefur verið vísindalega sannað að bara að reykja hampi getur hækkað melatónínmagn mikið.
Kannski er þetta ein af ástæðunum fyrir því að einstaklingar sem reykja hampi hafa lægra krabbameinshlutfall
en  þeir  sem gera  það  ekki.  Hugsaðu  þér  nú  bara  hvað  inntaka  hráu  óbrenndu  olíunnar  myndi  gera  fyrir
melatónínmagn þitt.

Eftir því sem ég skil getur kannabínóíð í olíunni valdið því að furukirtillinn fer í of mikinn kraft og í kjölfarið
eykst magn melatóníns verulega. Þetta, að minnsta kosti að hluta til, er það sem við teljum valda þeim frábæru
áhrifum sem þetta lyf hefur á svo margar aðstæður þar á meðal krabbamein. Ef furukirtillinn framleiðir mikið
magn af melatóníni, skaðar það ekki líkamann, en það getur haft skelfileg áhrif á sjúkdóminn sem sjúklingurinn
þjáist af. Þegar melatónínmagn er áfram hátt er oft hægt að ná stjórn á sjúkdómnum eða sjúkdómnum sem hefur
hrjáð sjúklinginn eða jafnvel lækna hann að fullu. Í raun og veru er ég ekki læknir né hef ég nauðsynlega hæfni
til að verða það, en mér finnst samt að við ættum að láta hugann opinn fyrir öðrum skýringum. Ef ég hef rétt
fyrir mér varðandi mikilvægi melatóníns, þá gæti það gefið okkur nýja leið til að skoða sjúkdómsvarnir og það
gæti hjálpað til við að útskýra áhrif öldrunar sem þetta lyf hefur. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Vitnisburður um krabbamein

Mottó: Skyndileg fyrirgefning krabbameins virðist koma á óvart oft í návist kannabisolíu

„Vinur er með krabbamein í beinum. Byrjaði bara á olíunni í síðustu viku, verkirnir eru farnir, honum líður
betur. Krabbameinslæknar eru í sjokki. “ Jói

„Svolítið frábærar fréttir í gær. Maður sem við vorum nýbúin að gefa sumum leiddi gólf til læknis síns þegar
það fannst nokkrum vikum síðar að æxli í lungum hans voru horfin eins og sá sem var á lifrinni sem hafði
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minnkað niður á aðeins blett. Eitt lítið rör! Við erum með nokkra á ferðinni og þeim gengur allt vel. Ég vona að
hlutirnir séu góðir. Phoenix Tears er lifandi og vel. “ Chris

„Uppfærsla  -  81  árs  gamall  vinur  minn  fór  í  gegnum  3  æxli  saman  úr  andliti  hans  (húðkrabbameini)
flöguþekjukrabbameini. Þeir áttu ekki möguleika á móti bestu lyfjum heims. 5 vikur á olíunni og honum líður
betur  en  honum hefur  liðið  í  15  ár.  Matarlystin  er  komin  aftur!  Hann  vinnur  bardagann  !!!  Við  vinnum
bardagann! Jose

Steve: Var hann að neyta olíunnar og nota hana staðbundið líka?
Jose: Báðir
Steve: Frábær Er það ekki ótrúlegt að vita að við getum skipt máli í lífi einhvers þannig
Jose: Hann byrjaði að nudda 68% THC olíu blandað með ólífuolíu og kókosolíu á kinnina í 2 vikur áður en það 
kom upp á yfirborðið. Hann neytir þess einnig án ólífuolíunnar eftir að hafa nuddað því innan á kinnina.
Jose: Læknirinn hans hringdi í mig í gær og sagði mér að hann væri einnig með húðkrabbamein og myndi vilja 
fá olíu til að prófa sjálfur.
Steve: Nú eru frábærar fréttir um að læknirinn vilji hjálp. Vel gert vinur minn !!!! Og ég er feginn að 81 árs 
gamall vinur þinn er kominn aftur til að njóta lífsins.
Jose: Já, það er í raun ótrúlegt! Dr P við munum hringja í hann, er þekktur höfundur tveggja bóka og frábær 
Naturopath græðari og læknir. Hann hefur vísað 5 sjúklingum sínum til mín á síðustu 2 vikum. Allir banvænir 
krabbameinssjúklingar. ”

„Fyrir tveimur vikum gaf ég öðrum af húð-/hálskrabbameinssjúklingnum/vini mínum græðandi olíu til að neyta
og nota staðbundið, ásamt smá kókosolíu. Þriðjudag sagði hann mér að húðin á kinninni hefði opnast og æxlið
var afhjúpað. Ég sagði honum að halda áfram að bera á olíuna en án kókosolíunnar bara hreina græðandi olíu.
Hann setti græðandi olíu beint á upplýsta æxlið og hann sagði „höggið sem stakk út hvarf daginn eftir. Það
byrjaði að tæma innan nokkurra mínútna eftir að hafa nuddað því á. Það flæddi út - olían dró krabbameinið út
eins og salva. “ Krabbameinsæxlið var til staðar, nú er það horfið ... Tvær vikur !!! ” Jose

„Fjölskyldumeðlimur var með krabbamein í krabbameini í golfkúlu innan 48 klukkustunda eftir að olía kastaði
upp æxlinu sem það virkar. Það er skjalfest. Hjálpar einnig við kvenkyns vandamál. Engum er annt um að finna
lækningar eða hjálp við því að gefa aðeins tilbúið hesthormón og velta því fyrir sér hvers vegna konur verða
brjálaðar. Debra

„Halló Rick Simpson og Jindrich Bayer, mig langaði að deila mjög GLEÐILEGAR GLEÐILEGAR fréttum.
Skönnun mömmu sýndi „mælanlega“ fækkun á ÖLLUM æxlum í lifur og brisi. Eins er æxlið í lungum hennar
nú ALGJÖRT, 100% FARA !!!

Það er svo mikið að þakka að fara í kring en manneskjan númer eitt sem á skilið mesta ást er Rick fyrir að deila
þessum upplýsingum svo opinberlega með heiminum til að byrja með.

Þakka þér Jindrich fyrir allt sem þú gerðir, þar á meðal stuðningsvináttu þína og leiðbeiningar. Ég veit að við
erum enn að ganga á eggjaskurnum með greiningu hennar/horfur en ef hlutirnir halda áfram að batna (æxli
minnkar eða „leysist“ eins og þeir kalla það án frekari meinvörp). Ég mun að lokum senda þér hana fyrir og
eftir  læknisskýrslur svo þú getir  séð að þú hjálpaðir  til  við að bjarga lífi  ótrúlegrar,  kærleiksríkrar,  virkrar,
gefandi konu, sem er úti að planta jurtagarðinn sinn meðan ég skrifa. : o). Mikil ást, Barbara “

-Hæ Barbara, takk fyrir, þú gerðir daginn okkar með tölvupóstinum þínum. Segðu hæ við mömmu þína fyrir
okkur og vertu viss um að hún fari ekki í aðrar skannanir eða röntgenmyndir eða aðra krabbameinsvaldandi
vitleysu. Láttu hana fara eftir því hvernig henni líður, hún ætti að borða 120-180g af olíunni á sex mánuðum eða
minna. Ef ég væri hún myndi ég borða olíuna á hverjum degi alla ævi alla  vega,  krabbamein á mjög litla
möguleika þegar olía er til staðar í líkamanum. Viðhaldsskammtar eru afar mikilvægur þáttur í þessari aðferð.
Bestu kveðjur, Jindrich

„Mamma læknaði stig 3 smáfrumukrabbamein með olíunni !! J Nefndi ég að hún væri krabbameinslaus aðeins
fjórum mánuðum eftir greiningu? Jæja, það er það sem gerðist. J ”Dögun
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„Pabbi minn er einnig með krabbamein í brisi sem dreifðist í lifur hans og lungu meðan á lyfjameðferð stóð, en
þá breiddist það út aftur, hann var mjög veikur og versnaði hratt. Hann byrjaði á olíunni fyrir 3 mánuðum síðan
nýjasta skönnunin á mánudaginn sýnir að allir 7 blettirnir hafa horfið og krabbamein í brisi hefur minnkað,
honum líður 100% betur og lífsgæðin eru aftur. Olían er sannarlega mögnuð. ” Lisa

„Pabbi minn er einnig á olíunni fyrir krabbamein í brisi sem breiddist út á sjö aðra bletti þar sem hann hefur
verið á olíunni í 5 mánuði, allir sjö blettirnir sem birtust meðan á lyfjameðferð stóð hafa horfið síðan olían
byrjaði og krabbamein í brisi hefur minnkað, olían bjargaðist lífið hans!" Lisa

„Hæ, ég vildi  bara uppfæra þig.  Pabbi hefur  fengið aðra skönnun síðan hann byrjaði  á  olíunni  fyrir  fimm
mánuðum eftir krabbameini í brisi. Síðasta skönnun sýndi að krabbameinið í brisi hafði minnkað og hinir 7
blettirnir sem höfðu birst meðan hann var í lyfjameðferð höfðu horfið síðan olían byrjaði. Nýjar niðurstöður
sýna að krabbamein í brisi hefur minnkað aftur og það eru engir aðrir blettir sem eru blóðugir frábærir í ljósi
þess að þess vegna er krabbamein í brisi svo banvænt vegna þess hversu hratt það dreifist. Þannig að 8 mánuðir
meðfram 5 af þessum mánuðum með því að nota olíupabba gengur mjög vel í raun og veru líður honum betur
núna en þegar hann greindist fyrst. Svo aftur takk Rick, JB og allir sem hjálpa til við að fá þessar upplýsingar út
ef það væri ekki fyrir olíuna sem ég hefði ekki pabba minn !! ” Lisa

„Pabbi var einnig með 4. krabbamein í brisi. Hann var einnig með 10 bletti á lifur ... það var seint í nóvember
2012. Hann er nú með 1 blett á lifur (.08) og 1 blett í brisi (8 mm). Við erum að slá þetta. Læknar hans eru í
sjokki. Hann er að þyngjast og allt í allt líður frábærlega. Kannabisolía er einnig góð. “ Angie

-  Ekki  leika  þér  með  þynnt  lyf,  Angie.  Það  er  gott  til  staðbundinnar  notkunar  en  þú  vilt  ekki  gefa
krabbameinssjúklingum kannabisolíu sem eina meðferðina. Fullur kraftur fullur litróf árás virkar best.

Sérstaklega fyrir þá sem „þurfa“ að fara í skönnun „of sjá“ hvernig það er að lækna. Slíkt fólk ætti sjálfkrafa að
bæta  við  60g  af  olíunni  í  samskiptaregluna  vegna  þess  að  þeir  fóru  bara  að  óþörfu  í  gegnum  mjög
krabbameinsvaldandi aðferð „til að sjá“ hvernig þeim líður. Forvitni kostar peninga, fyrirgefðu það.

Til hamingju og bestu kveðjur. Það er frábært að sjá árangur fólks sem hugsar öðruvísi. JB

„Ég er staðreynd sönnun þess að RSO hefur bein áhrif á MPNST og NF1. Sjúkraskrár, segulómun, PET, CAT
skannanir sanna verulega fækkun æxlisstærðar og ástríðu. Kristyne

„Allt í lagi Peeps mínir. Í dag er dagurinn sem ég hafði aðeins vonað að myndi gerast. Niðurstöður vefjasýni eru
komnar  inn.  Corrie  Yelland  HEFUR  BARA  FARIÐ  FYRIRTÆKI  AÐ  KRAFTINN  hennar  er  100%
HLUTUGUR !!!! ÉG ER Krabbameinsfreeeeee !!!!! Ekki einu sinni nein dysplasi hvað þá stóra C.

Ótrúlegum,  ótrúlegum vinum mínum sem í  sameiningu  stóðu að  því  að  ég  hafði  efni  á  lyfinu  =  það eru
nákvæmlega engin orð til að lýsa því hve þakklátur ég er hverjum og einum. Þið eruð öll ótrúleg!

Til Heather sem sendi mér fyrst Hlaup úr lækningunni-Þetta myndband breytti bókstaflega lífi mínu. Hver hefði
dottið  það  í  hug,  hæ?  Ég elska  þig!  Til  Rick  Simpson,  til  Jindřich  Bayer  af  hjarta  mínu  ...  TAKK fyrir
þekkinguna og stuðninginn. Ég er á lífi í dag vegna ykkar allra! Ég er sannarlega blessuð að eiga svona ótrúlega
fjölskyldu og vini. ” Corrie

Hæ Jindrich, bara smá athugasemd til að láta þig vita að ég hitti lækninn minn í dag. Í skýrslunni segir að
krabbameinið (endaþarmskrabbamein) sé ekki lengur greinanlegt.  Í fyrrahaust var mér sagt að ég hefði 2-4
mánuði ef ég gerði ekki geislun. Ég valdi að gera enga geislun og prófa RSO í staðinn. Augljóslega virkaði það!
Frá hjarta mínu, takk, takk, takk, Rick og sjálfum þér !!!! ” Corrie

„Nýjasta velgengni mín. Þetta er kona seint á fimmtugsaldri sem greindist með 3. stig, en mjög nálægt 4. stigi
lungnakrabbameins. Í dag fékk ég þetta: „Jæja mamma fór í tölvusneiðmyndatöku fyrir mánuði síðan og fékk
niðurstöðurnar til baka fyrir nokkrum dögum. Það er alveg farið! Læknirinn hennar las þær og sagði að stærri
massinn væri skýr og ekkert væri eftir ...
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Hún er enn með langvinna lungnateppu en við munum vinna að því og reykingum hennar lol ... Þakka þér
kærlega fyrir öll ráðin og þekkinguna á hlutum sem við höfum aldrei verið meðvitaðir um. Allt kom saman af
ástæðu og við erum svo ánægð. Guð blessi þig og fjölskyldu þína. " Corrie

- Skyndileg fyrirgefning lungnakrabbameins virðist koma furðu oft fyrir í nærveru kannabisolíu. JB

„Allt í lagi, allir yndislegu Peeps mínir, þetta verður langur lestur, en ég held að ég gæti hafa slegið PAYDIRT í
gær. Ég hef ekki hitt tannlækninn minn síðan í september síðastliðnum. Á þessum tíma var ég í óða önn að
berjast fyrir lífi mínu. Tannlækninum mínum var sagt á þeim tímapunkti að ég væri með krabbamein. Við áttum
venjulegt samtal þar sem ég sagði honum að ég væri ekki með geislun og væri í „annarri meðferð“. Á þeim tíma
hafði hann spurt hvað ég væri að gera. Ég hikaði við að segja honum það, þar sem hann var þekktur fyrir
„stífni“, en sagði honum að horfa á Run From the Cure. Hann hringdi í raun í mig eftir að hann hafði horft á
það. Hann sagði að sem læknir hefði hann tilhneigingu til að vera í kassanum, að hann ætti bróður, (lækni) og
annan bróður, (lyfjafræðing) og hvernig þeir „hefðu stundum ekki öll svörin.

Hratt fram í gær. Hann var agndofa yfir því að sjá hversu vel ég leit út og var orðlaus þegar ég sagði honum að
kannabisolían  hefði  virkað.  Hann  byrjaði  að  spyrja  alls  konar  spurninga.  Margir  þeirra  „vísindalegar
spurningar“  sem  ég  gat  ekki  svarað.  Hann  spurði  um  klínískar  rannsóknir,  mism.  sjúkdóma  sem  eru
meðhöndlaðir með kannabis o.fl. Væri í lagi ef hann tæki farsímanúmerið mitt og netfangið mitt?

Hérna  verður  það  stórt.  Bróðir  hans,  læknirinn  Jake  Theissen,  var  áður  forseti  og  var  brautryðjandi  í
lyfjafræðinámi við Waterloo háskólann. Hann er nú ráðgjafi lyfjafyrirtækja og sérhæfir sig í „nýjum aðferðum
við krabbameinsmeðferð“. Hann er sterklega bundinn við kanadíska krabbameinsfélagið. (Það er líka hann sem
hefur verið beðinn af stjórnvöldum um að stýra rannsókninni á þynntu krabbameinslyfjameðferðinni.)  John
sagði að bróðir hans hefði oft sagt að það þyrfti að vera eitthvað betra til að meðhöndla krabbamein. Eitthvað
eðlilegt, frekar en efnafræðilegt. Ég sagði honum að „leita ekki lengra“. Kannabis er „eitthvað náttúrulegt“.

Krosslagði fingurna fyrir mér. Að hafa einhvern svona áhrifamikinn vera „okkar megin“ gæti verið svakalega
stór!  Janet  Sweeney,  Robert  Melamede,  Peter  O'Toole,  Lester  Grinspoon,  Gersh  Avery,  Rick  Simpson.
Kannabisvísindi, myndirðu vera um borð til að hjálpa mér með þessa ef þörf krefur, og væri í lagi ef ég beindi
tannlækni mínum eða bróður hans til ykkar?

Takk fyrir að lesa Peeps. Haltu áfram að dreifa orðinu ... CANNABIS OIL KILLS CANCER! ” Corrie

Sp. Hefur þú einhvern tíma séð RSO hjálpa til við að lækna krabbamein í blöðruhálskirtli? 

A. Auðvitað. Fylgdu leiðbeiningunum til að ná sem bestum árangri. Hér er dæmi um hvernig það virkar og
Dennis veitir einnig vísindalega skýringu á því hvernig olían virkar. Fylgdu samt leiðbeiningum Rick, borðaðu
olíuna  eins  og leiðbeint  er  (lítill  skammtur  eins  og þeir  sem Dennis  notaði  gæti  ekki  verið nóg fyrir  aðra
sjúklinga) og notaðu olíuna í formi stungulyfja líka. Bestu kveðjur, JB

„Snemma árs 2013 greindist ég með krabbamein í blöðruhálskirtli  sem fékk Gleason 9 einkunn. Sem fyrsti
kosturinn minn tók ég þá ákvörðun að prófa kannabisolíu Rick Simpson. Flest krabbameinið var horfið 90
dögum síðar samkvæmt seinni vefjasýni en æxlið var enn til staðar. Ég ákvað að minn skammtur væri of lítill,
sem var tíunda gramm á dag svo ég ákvað að gera það aftur í 90 daga í viðbót. Í þetta skiptið jók ég skammtinn
í 3 tíundu gramm á dag fyrstu 60 dagana og 5 tíundu gramm síðustu þrjátíu dagana nema síðasta daginn sem ég
tók fullt gramm. Næsta vefjasýni sýndi að æxlið var horfið. Og enn betra, krabbameinið mitt var 99,9% horfið!
Ég þakka Guði fyrir að leiða mig í kannabis beint.

Fyrir krabbameinið hafði ég verið mjög á móti marijúana í hvaða mynd sem er en þegar þú ert að horfast í augu
við dauðann með hræðilegri geislun og lyfjameðferð fann ég að ég hafði engu að tapa. Þvagfæralæknirinn minn
sagði að hann hefði aldrei séð neitt þessu líkt, það var alveg út af kortinu. Vilhjálmur

„Ég  hringdi  bara  í  símann  með  þvagfæraskurðlækninum.  Maðurinn  minn  hefur  verið  í  miklum
læknisfræðilegum  vandræðum  eftir  krabbamein  í  blöðruhálskirtli  fyrir  mörgum  árum.  Hann  var  sendur  í
vefjasýni fyrir um það bil 2 mánuðum síðan en vegna vandamála í rörinu frá nýrum í þvagblöðru gátu þeir ekki
gert heildarsýni. Þeir fengu hins vegar nægjanlegan vef til að sjá að krabbamein í blöðruhálskirtli var komið
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aftur og nú voru krabbameinsfrumur á veggi þvagblöðru hans. Þeir urðu að meðhöndla hann vegna annarra
mála áður en þeir  gátu farið aftur til  að taka lífsýni  aftur vegna annarra læknisfræðilegra vandamála.  Með
miklum erfiðleikum náðist þetta í dag. Ég hringdi bara í símann hjá lækninum og þó að hann sé með nýrnakvilla
vegna geislunar og gæti hugsanlega misst nýra, þá var hún meira hneyksluð á því að krabbameinsfruman fannst
ekki 2 mánuðum áður. Engar vísbendingar um krabbamein og hún getur bara ekki fundið það út. Eftir fyrstu
vefjasýni, gerði ég strax Phoenix -tár. Við höfum bæði ágætis umburðarlyndi þannig að innan viku til 10 daga
fékk ég hann í 1 gramm skammtinum. Mánuði síðar höfum við ekkert krabbamein! Ég er steinhissa þótt ég hafi
aldrei efast um kraftaverk krafta allsherjar illgresisins. Ég er líka með sjaldgæfa sjálfsnæmissjúkdóm (sama og
leikarinn Harold Ramis). Ég undra mig daglega þar sem ég hef verið í eftirgjöf í yfir 3 ár sem ég held að sé
frekar óalgengt. Ég veit ekki af hverju en kannski gæti dagleg neysla mín haft eitthvað með þetta að gera líka. 2
af læknunum mínum eru meðvitaðir um meðferðir mínar og styðja 100%. Svo ég er þakklátur herra Simpson!
Þakka þér fyrir  að leiða  veginn!  Mig langaði  bara að senda þér  vitnisburð  minn vegna þess að ég er  svo
þakklátur. Ég mun gefa málstað þínum þegar hann er kominn heim og ég læt hann koma sér fyrir. Enn og aftur
þakka þér frá hjarta mínu! Með kveðju, DKS ”

„Ég er með sama sjúkdóm og Harold Ramis dó frá síðasta mánuði ... æðabólga. Ég hef haft það í yfir 15 ár en
var reyndar loks greind fyrir um 4 árum síðan þegar einkennin voru svo hræðileg að ég gat ekki einu sinni
gengið. Ég hef verið í eftirgjöf núna í 3 ár síðan upphafleg meðferð á cýtoxani (chemo) og prednisóni. Síðan á
imuran til  viðhalds. Ég vildi  hætta öllum lyfjum vegna þess að fyrir mér voru aukaverkanir  þeirra verri  en
sjúkdómurinn. Læknirinn minn sagði nei. Svo ég gerði það sem hver annar harðsnúinn, þrjóskur maður myndi
gera ... ég tók mig af þeim með mínu eigin leyfi !!! Hehe. Sterar niður í 2 mg á dag núna. Það er erfitt að hætta
þeim !!! Síðasta heimsókn læknis vegna þess að mér gekk svo vel tók læknirinn mig loksins af lyfjunum sem ég
hætti áður (hún vissi aldrei að ég hætti árum áður). Ég veit það ekki, en ég hef verið í bið í 3 ár núna.

Flestir sem þjást af þessum sjúkdómi eru með svo mörg vandamál allan tímann en mér líður eins og venjulegri
manneskju með aðeins nokkur vandamál sem sjúkdómurinn skapaði í upphafi eins og taugakvilla í fótum og
höndum.  Annars  er  ég  góður.  Æfðu  á  hverjum  degi  og  hlupu.  Allt  sem  ég  veit  er  að  sem  daglegur
kannabisnotandi virðist ég vera mjög heppin manneskja í samanburði við svo marga aðra sem eru með þennan
sjúkdóm og eru á handfylli af hræðilegum pillum til að bæla ónæmiskerfið og stjórna sjúkdómnum. Það eina
sem ég veit fyrir víst er að kannabis hefur hjálpað mér að líða eins og ég geri í dag. Ég hef 100% stuðning frá
tveimur af mörgum læknum mínum, einn er taugalæknirinn minn!

Það er mjög auðvelt að búa til þitt eigið RSO. Ég var kvíðin í fyrstu svo ég reyndi að gera lítið magn fyrst. Það
reyndist yndislegt þannig að með þeirri þekkingu bjó ég til meira. Ég fylgdi bara uppskriftinni hans Rick með
smá hjálp frá vini! Frá og með nýlegri Facebook færslu sem ég skrifaði (ég er BARA með þessa kraftaverka
jurt) hef ég fengið fjölmörg einkaskilaboð um árangurinn sem fjölskylda mín hefur haft í leit að hjálp! Ég er að
fara að koma heilbrigðu fullorðnu börnunum mínum í viðhald bara svo að þau eigi minni möguleika á að verða
fyrir skelfilegum hamförum. Ég elska þetta!!! Takk kærlega herra Simpson !!! Hollusta þín við alla er mjög vel
þegin af þessari galvasku í Kaliforníu !!! ” Deborah

„Maðurinn  minn  gerði  Phoenix  Tears  forritið  þegar  hann  var  með  krabbamein  í  þvagblöðru  í  stigi  4.
Slóðaskýrslan  eftir  aðgerð  (sem  hann  hefði  EKKI  fengið  ef  við  hefðum  meiri  trú  á  áætluninni)  sýndi
nákvæmlega ekkert krabbamein. Ég er ekki til í að fullyrða um árangur með Alzheimer, en fyrir krabbamein er
nákvæmlega enginn betri kostur. “ Caren

„Halló aftur Rick! Ég vona að þessi tölvupóstur finnist þér vel. Ég skrifa í dag til að spyrja þig hversu lengi
sjúklingur ætti að vera á olíunni? Við erum með sjúkling með mikið æxli. Hann byrjaði 15. mars og hefur farið í
gegnum 40 grömm hingað til. Hann hefur verið á 1,5 grömmum eða meira/dag síðan dag 2. Stöðvar þú í 60
grömmum meðferðarskammti? Peningar eru þáttur fyrir þennan sjúkling. Hann hefur ekkert greitt fyrir lyfin sín
til þessa. Umönnunaraðili þeirra hefur gefið fyrstu 60 grömm af olíu en getur ekki gefið ókeypis lyf að eilífu.
Takk fyrir innlitið. Ég virði innsýn þína. Með kveðju, Janet “

„Kæra Janet,  þú segir  að hann hafi  verið á 1,5 grömmum eða meira á dag síðan dagur tvö.  Olían sem ég
framleiði er svo sterk að það tekur venjulega venjulega manneskju um það bil 5 vikur að komast á þann stað að
hann getur neytt 1 gramm á dag. Það kann að vera vandamál með stofninn sem var notaður til að framleiða
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þessa  olíuhampa  stofna  getur  verið  mjög  mismunandi  í  lækningahæfni  þeirra  svo  vandamálið  gæti  verið
stofninn. Venjulega þegar sjúklingurinn hefur neytt 60 grömm af olíu er krabbameinið horfið. En ef það er ekki,
myndi ég halda áfram að gefa þeim olíuna þar til hún er. Tíminn og olíumagnið sem þarf þarf mjög mismunandi
eftir einstaklingum. Við erum öll mismunandi og sumt fólk læknar miklu hraðar en annað. Venjulega mun fólk
sem hefur orðið fyrir miklum skemmdum vegna lyfjameðferðar og geislunar þurfa lengri meðferð og meiri olíu.
Olían þarf að afturkalla allan þann skaða sem þessar svokölluðu meðferðir skildu eftir sig. Mitt ráð væri að
prófa að framleiða olíuna úr öðrum sterkum vísbendingum en hafið hann fyrir alla muni á olíunni, það er það
eina sem ég veit sem getur bjargað lífi hans. Bestu kveðjur, Rick Simpson “

„Ég er ekki viss um hvort þetta hafi tekist- En ég tel það vissulega sem einn! Bara ef einhver veltir fyrir sér
hvers vegna ég er með karlmannlega rödd, þá er það ekki vegna þess að ég var sígarettureykjandi eða neitt- ég
reykti aldrei, heldur vegna þess að ég lét fjarlægja skjaldkirtilinn. Ég er 51 (og hálfur!) Og hef notað olíu síðan
ég  var  tvítugur.  Mér  fannst  bara  alltaf  yndislegt  að  gufa  upp.  Fyrir  nokkrum árum-  ég  byrjaði  að  eiga  í
erfiðleikum með að kyngja og læknarnir mínir fundu hnúta á skjaldkirtli mínum. Hnútar á skjaldkirtli sem ég
þurfti að fara í krabbameinspróf. Þegar þeir gera það- stinga þeir bara stórri asnál í hálsinn og komast í hnútana
til að prófa. Þeir gefa þér ekkert- engin deyfilyf- vegna staðsetningarinnar. Svo- gerðu þetta nokkrum sinnum og
sjáðu hvort þú getur setið kyrr. Engu að síður- eftir að ég var stunginn við 6x- og skjaldkirtillinn minn varð svo
stór að ég átti í erfiðleikum með að kyngja og anda- ég lét fjarlægja skjaldkirtilinn. Með allt krabbameinið í
fjölskyldunni- ég hélt að ég væri á undan leiknum. Enginn krabbamein. Enginn. Ég er sú eina í fjölskyldunni
sem hefur sloppið við krabbamein hingað til. Ég hef verið að gera olíu síðan ég var tvítugur. Ég hef fengið
nánast  öll  krabbameinspróf  þarna  úti  vegna  fjölskyldusögu-  og  nada  hingað  til  Guði  sé  lof!  Þú  gerir
stærðfræðina :-) “Janet

„Hæ Rick! Amy lést í morgun. Amy hætti að nota olíuna þegar tölur hennar komu skrítið fram. Þú sagðir að
eitthvað lyktaði ekki rétt- jæja, læknirinn ruglaði niðurstöðum rannsóknarstofu hennar og þær voru slæmar.
Amy var svo þreytt (23 lotur af geislun, 3 eða 4 af krabbameinslyfjameðferð). Hún gafst bara upp. Ég er ekki að
grínast. Hún hafði gengið í gegnum svo margt fyrir okkur, að henni fannst tími hennar vera kominn. Hún hafði
rétt fyrir sér. Án olíunnar- var henni lokið. Vikuna áður en hún leit svo vel út- ég sver það! Hún vildi fara upp í
tvö grömm á dag og virkilega sparka í þetta. Svo komu þessi fjandans próf aftur og hún var búin. Ég bað hana
um að halda áfram að taka það. Hvernig bregst þú við þessu? Ég er niðurbrotinn. Janet ”

„Elsku Janet, ég veit hvernig þér líður, elskan, ég hef lent í því sama með nokkra sem ég var í meðferð og það er
ekki góð tilfinning. Að minnsta kosti getum við tekið hjartað í því að það sem við vorum að gera hjálpaði og við
erum ekki þeir  sem ollu skaðanum. Það er oft mjög erfitt  að taka ekki djúpt þátt  í  þeim sem við erum að
meðhöndla og þegar eitthvað eins og þetta gerist fær það mig alltaf til að vilja kyrkja þá sem bera ábyrgð. Mér
er alveg sama hversu mikið þeir fávitar læknar hugsa um sjálfan sig og starfsgrein sína, morð er morð og áður
en þessu er lokið ætlar almenningur að sjá þá alla fyrir það sem þeir eru. Ég lít á þetta svona Janet, við getum
ekki bjargað öllum, en það sem við erum að gera er að draga úr þjáningum ótal fólks. Þannig að það eina sem
við getum gert er að halda áfram, þar til við getum komið þessum heimi til skila. Þú ert yndisleg kona með stórt
hjarta og það sem þú ert að gera, þýðir svo mikið fyrir þjáningu fjöldans. Svo reyndu að einbeita þér að öllu því
góða sem þú hefur gert og ekki kenna sjálfum þér um vanhæfni annarra. Það er fólk eins og við sem skiptir
sköpum og fólkið okkar eins og við sem mun breyta þessum heimi, svo ekki láta neitt hrífa þig af þeirri leið sem
við erum báðar að fara. Bestu kveðjur, Rick Simpson “

„Ég deildi  Phoenix Tears Rick Simpson á Facebook veggnum mínum margoft ... þá var vinur minn einn á
dánarbeði hennar með eitilæxli. Þegar hún sá innleggin mín á olíunni byrjaði hún strax að taka olíuna og er nú
Krabbameinslaus! Læknarnir hennar eru hissa að þeir sögðu henni að hún ætti þrjá mánuði eftir að lifa ... Þær
voru rangt. “ Jamie

„Kæri herra Simpson, ég er með sjúkling í Bandaríkjunum sem er nýlega byrjaður á Phoenix Tears. Það er
löglegt í okkar ríki. Hann er um mánuður í dagskrána en hefur beðið um rúmt gramm á dag frá annarri viku.
Gerir meira en gramm á dag eitthvað gagn? Ég tók þennan sjúkling að kostnaðarlausu og ég hef á tilfinningunni
að hann sé að leika mig svolítið. Hann langaði í gramm á dag síðan í viku tvö og vildi svo fá tvö grömm á dag -
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og þetta er afar öflugt. Ég fæ lykkju á fjórðungs grammi. Við erum að nota Búdda - 100% vísbending með yfir
15% THC innihaldi. Hvernig bregst þú við sjúklingum sem vilja meira og meira? Takk, George “

„Kæri doktor, ég hvet alla með alvarlegt ástand til að taka olíuna eins fljótt og auðið er. Því hraðar sem þeir geta
tekið því, því hraðar er hægt að lækna þá. Ég hef séð nokkra fólk neyta allrar 60 grömmu meðferðarinnar á
mánuði og lækna endanlega krabbamein sitt. En svona fólk er sjaldgæft og það er meira en hægt að þessi strákur
sé að leika þig. Ég lét nokkra reyna þetta með mér og ég lagði hlaupið að þeim. Ég nenni ekki að útvega þeim
olíu sem þurfa á henni að halda læknisfræðilega en ég mun ekki láta hana fá heimskingja sem eru að reyna að
koma með óþekktarangi. Ef þér finnst þessi gaur vera að reyna að svindla, segðu honum þá að hann verður
sjálfur að finna hampann til að framleiða lyfið. Ef hann er í alvöru, þá mun hann líklega reyna að gera einmitt
það ef ekki þá muntu líklega aldrei heyra frá honum aftur. Þú hefur ekki endalausar birgðir af þessari olíu og
hún þarf að fara þangað sem hún mun gera mest gagn. Haltu áfram góðu starfi. Bestu kveðjur, Rick Simpson “

„Ég er að meðhöndla konu með TERMINAL krabbamein, með RS hampi olíu og hún er loksins að batna. ÞAÐ
VIRKAR!" voodootattooo

„Að gera það sama núna. 25% THC SKYWALKER OG, síðasta OG olía PSA mín var 160. Eftir 100 grömm í
dag var hún 7. ” Jimmy

„Hæ Chris,  uppfærðu  ...  krabbamein  er  að  hverfa  ...  hún  hringdi  frá  ringlaða  krabbameinslækni  sínum  í
gærmorgun. Venjulega höfum við augliti til auglitis skipun en hann hringdi í hana að þessu sinni til að ráðleggja
henni um niðurstöður allra skannanna sem gerðar voru fyrir nokkrum vikum.

Lifur  -  krabbamein  sést  ekki  lengur.  Lungnakrabbamein,  annað  lungnakrabbamein  farið  og  hitt
lungnakrabbamein minnkaði verulega. Brjóst - hann tjáði sig ekki ... Hann minntist ekki á brjóstahugsunina ...
svo mamma hringir aftur til hans í nokkrar spurningar og pantar tíma fyrir okkur til að fara inn og tala við hann
og skoða fortíðina og nýlegar skannanir. Ég er hræddur um að hún hafi verið svolítið hneyksluð þegar læknirinn
byrjaði  að  tala  um  að  lifrar-  og  lungnakrabbamein  hennar  væri  horfin  og  hún  gleymdi  að  spyrja  um
brjóstsvæðið.

Allar skannanirnar voru fyrir forskoðun á nýrri hormónameðferðarleið ... en læknirinn segir að hún sé ekki
lengur í framboði fyrir hormónaprófið þar sem sjúklingur þurfi að hafa vöxt á krabbameinssvæðum og öll svæði
hennar séu EKKI að vaxa en deyja.

Við erum komin yfir  tunglið  með niðurstöður  olíunnar  !!!  Þegar  ég talaði  við Rick fyrir  mánuði  eða svo
varðandi móður mína, stakk hann upp á því að hún ætti að fara í 2. 90 daga meðferð og því erum við að plana
það í byrjun september. Á meðan munum við setja hana í viðhaldsskammt.

Vá! Hún vissi frá því að meðferðin hófst að olían var að vinna á æxli hennar, hún fann að þau minnkuðu og
fóru. Við erum öll svo þakklát fyrir að þú kynntir mér heimildarmynd þína og deildir þessari meðferð. Ég er
heima í kvöld ef þú hefur tíma til að spjalla. Að eilífu þakklát, Cindy “

„Halló elsku Corrie ... Vildi bara láta þig vita að ég gaf olíunni sem ég átti frá mömmu til vinar vinkonu minnar
sem er með brjóstakrabbamein ... Hún tók í mánuð og það er í eftirgjöf ... Sumar krabbameinsfrumur eru dauð í
æxlinu ... Og læknirinn var undrandi og jákvæður og greinilega ef hún hefur betri árangur næst mun hún byrja
að gera eitthvað við olíuna. Ég er svo ánægð og þakka Guði fyrir að leyfa mér að gefa þessar upplýsingar um
kannabisolíuna til þessarar konu .. :)) Svo vildi til að mamma hefði getað tekið olíuna daglega ... ”

„Hæ Rick,  ég  hef  fengið  góðar  fréttir.  Móðir  mín  þoldi  ekki  meira  andlega  þá  vitund  að  hún  væri  með
krabbamein í brjóstinu svo hún fór í aðgerðina. Samt sem áður borðaði hún 30 g af skammtinum og var að
drekka jurtate frá einhverjum strák sem hefur alls konar lækningajurtir og hún setti líka sárabindurnar úr þessum
jurtum. Engu að síður, þegar læknar tóku krabbameinið út var það ekki meira en 7 mm stórt og úr 100% vefjum,
aðeins 1% var virkt og illkynja og var í deyjandi fasi. 3 læknar voru að horfa á þetta, og þeir sögðu að þeir
hefðu aldrei séð neitt svoleiðis ... Þannig að ef hún færi meira í eina eða tvær vikur án aðgerðarinnar væri allt
horfið. Núna er hún að taka olíuna á hverjum degi í 1 og hálft gramm og hún skilur núna að aðgerðin var
algjörlega óþörf.
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Hins vegar er hún miklu rólegri núna en hún var, því hún var að æsa sig, svo við gátum ekki talað hana út úr
aðgerðinni ... en nú er allt gott og jurtirnar og olían gerðu sitt. Allavega, heimsku læknarnir veittu henni 23
útvarpsmeðferðir en hún sagði að hún myndi ekki gera það og læknirinn sagði á milli línanna að hún hefði rétt
fyrir sér. Það er ótrúlegt hvað þessi læknar ganga langt. Allir kveðja, Rick. Þakka þér kærlega fyrir meðmælin
og þakka Jindrich enn og aftur kærlega. Sasa

„Rick ... vinur hafði bara fjarlægt heilaæxli úr höfðinu á honum ... hann er með bletti á lungunum ... þeir vilja að
hann sé með krabbameinslyfjameðferð og geislun ... myndi taka olíu sem sóun meðan á lyfjameðferð stendur og
geislun? Að sjá hvernig hann er eftir að heilaæxlið var fjarlægt er merkilegt, hann er 80 % betri en hann var í
síðustu viku með það í hausnum ... ég vil segja honum að gera ekki krabbameinslyf og geislun og gera olíuna en
það er ekki mitt val ... “Sharon

- Sharon, það myndi auka lífslíkur hans. En í raun mun lyfjameðferðin aðeins valda því að hann verður að borða
120-180g af olíunni á eftir bara til að afturkalla skemmdirnar. Auðvitað, það er ef hann lifir af eitruninni. Bestu
kveðjur, JB

„Fyrir alla ykkar hrollvekju sem haldið að Rick Simpson sé svik, þá ættuð þið að vita að Michelle Aldrich
læknaði bara lungnakrabbamein af stigi 3 með kannabisolíu, veitt af Valerie Corral og WAMM! Af hverju geta
fjölmiðlar og læknar ekki einu sinni byrjað að segja sannleikann ?! Kannabis læknar krabbamein, fjandinn !!!
Og ábyrgðarlausa fólkið er það sem er að reyna að þagga niður í þessum veruleika, ekki fólk eins og ég og
Tommy sem vilja að heimurinn viti sannleikann um kannabis og krabbamein. Steven

„Hæ allir,  ég fékk frábærar fréttir.  Konan fékk niðurstöður PET -skönnunarinnar á mánudag. Hún var með
krabbamein í 5 ár eftir 6 umferðir af krabbameinslyfjameðferð og einni stofnfrumuígræðslu, þá kom það samt
aftur. Fyrir 6 mánuðum átti hún að gera aðra ígræðslu en henni var aflýst vegna þess að þeir gátu ekki fundið
gjafa. Svo byrjaði hún á olíunni. Á mánudaginn sagði læknirinn okkur að krabbameinið væri horfið. Takk fyrir
olíuna, Rick. Þú ert maðurinn, takk. ” Luc

- Þakka þér fyrir, Luc. Læknisskjöl væru meira en vel þegin. Hún ætti að halda sér í viðhaldsskammti, ég myndi
borða eins mikla olíu og mögulegt er hvenær sem mögulegt er. Láttu hana vera í burtu frá fleiri skönnunum, ef
mögulegt er. Vitnisburður frá Youtube myndbandi væri frábær. Bestu kveðjur, JB

„Árið 2013 er nú liðið og ég er ánægður með að geta séð 2014 sem læknar héldu ekki að ég gæti séð árið 2013.
En hér er ég enn á lífi og vel. Nokkrir sem ég hef ekki séð í nokkur ár sögðu: vá, þú ert enn á lífi! Já, ég er enn á
lífi því ég hef notað rétt jurtalyf (Cannabis Oil) til að drepa ólæknandi GBM heilakrabbamein mitt.

Svo  þakka  þér  guð  fyrir  að  sýna  mér  leiðina  til  að  lækna.  Og  Dr  Tiew  Han  fyrir  hæfileika  þína  í
kraníumlækningum, einnig Rick Simpson fyrir að deila þekkingu þinni um þessa Guðs sendu olíu og konu mína
Cinimin Mansur fyrir að sjá um mig og englana mína fyrir auðmjúka hjálp þína og vini og fjölskyldu mína fyrir
frábæra frammistöðu sína. stuðning og ást. Án ykkar allra er ómögulegt að sjá mig heilbrigðan aftur. Mér finnst
ég svo heppin og blessuð. Og já, ég trúi á engla.

Gangi ykkur öllum vel árið 2014, reynið að stressa ykkur ekki, vera ánægð og vera heilbrigð. Elía

„Ég þakka (xxx) fyrir olíuna sem var gefin fyrir krabbameinið mitt !! Eins og er er ekkert krabbamein að finna í
líkama mínum !! Það virkar virkilega  gott  fólk,  sönnunin er öll  í  sjúkraskrám mínum! Þakka ykkur öllum
kærlega fyrir og stórar leikmunir til táranna !!! ” Becky

„Þumalfingur til Jindrich, það var alveg rétt hjá honum að staðbundin notkun væri beitt beint á húðina frekar en
sárabindi. Munurinn var eins og nótt og dag. Roland

-- Auðvitað. Veig með 20-30-50% olíu virka líka frábærlega, því þau komast auðveldlega undir yfirborðið. Í
sumum tilfellum eru hampfræolía (eða sheasmjör) og hampolíublöndur einnig mjög gagnlegar. En rökrétt, því
meiri olía sem þú færð beint á sárið, því betra. JB

„Ég skrifaði áður að okkur hefði tekist að meðhöndla brjóstakrabbamein. Nú sögðu læknar við sjúklinginn að
árangur hennar sé svo góður að hún þurfi að fara að vinna. Sjúklingurinn sagði TAKK GUD og læknirinn sagði
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að hún þyrfti að þakka honum ekki guði og ég er að spyrja fyrir hvað hann hafi ekki gert neitt en haldið áfram
að segja henni að hún verði að taka lyf og geislun ... brjálæðisleg læknir .. .

En við tókum það á næsta stig, við erum að lækna andlit einhvers því það eyðilagðist með pillum fyrir 5 árum.
Þessi manneskja átti í miklum vandræðum með þörmum og þeir halda að það hafi verið krabbamein í fyrstu og
þeir gefa henni sterkar töflur sem eyðilögðu andlit hennar en hún var eins og froskur. Þá sögðu þeir að þetta
gæti verið Crohns sjúkdómur og svo framvegis og svo framvegis.

Punkturinn minn er að þessi  manneskja var að reyna að lækna andlit  hennar í  5 ár án árangurs. Hún setti
hampolíu á andlitið í 5 skipti og aftur getum við ekki trúað því hvernig húðin hennar lítur út núna. OMG hún er
svo hamingjusöm núna að hún getur verið hún sjálf aftur.

Ég reyni að taka nokkrar myndir en á 3 daga fresti en húðin gróði svo hratt að ég get ekki sýnt þér hvernig
andlit hennar leit út áður, en með leyfi hennar munum við næstu daga sýna gömlu myndirnar hennar (aðeins
andlitshúð hennar) og nýtt þannig að þið fólk sjáið muninn ... “Jasmin

„Ég er 39 ára kona með 2 ára og hef kynnst brjóstakrabbameini. Þessi olía er mitt lyf og lækning. Þetta fólk er
svo fullt af græðgi. Þeir hafa ekki hugmynd um sársaukann og angistina sem við og fjölskyldur okkar upplifum.
Bara eigingjarn græðgi. Karma. ” Sally

„Ja, tvær vikur ... Læknir sagði að ég væri með 2-3 cm æxli í þvagblöðru. Langaði að fara með mig beint í OR.
Lét það hverfa á innan við 14 dögum. Staðfest með CT -skönnun. Greindist 2/15, CT -skönnun gerð 2/29. Gersh

„Þessi CT-skönnun var gerð 14 dögum eftir að 2-3 cm æxli sást, með umfangi, í þvagblöðru minni. Á aðeins 14
dögum,  með því  að  nota  eingöngu  ilmkannabisolíu,  sést  ekkert  æxli  í  þvagblöðru.  Kannabis  aðeins  ...  14
dagar ... farnir. Lögmenn vinsamlegast skilið þetta. Ekki taka lyfið mitt. Þetta er ekki bara önnur leið til að
verða fullur. Þetta lyf bjargar lífi mínu. ” Gersh

„Allt í lagi ... ég fékk sjúkdómsskýrsluna. Æxlið í þvagblöðru minni hafði minnkað áður en þau tóku það út.
Síðast þegar læknirinn sá það mældist það um 2,5 cm. Þegar þeir fjarlægðu það hafði það minnkað í 0,5 cm. Ég
velti því fyrir mér hvað þessi læknir muni segja um það. Gersh

„Kæri  Rick,  Guð  blessi  þig!  Ég  hef  misst  móður  mína,  ömmu,  ástkærar  frænkur  og  frændur  og  vini  úr
krabbameini í gegnum árin. En sú sem sló mig verst var glæsilega,  gáfaða, yndislega systir mín Kim. Hún
greindist með 4. krabbamein í lungum í júlí 2010, 42 ára að aldri, og í febrúar 2011 var hún látin. Ég veit ekki
hvaða meðferðir hún beitti vegna þess að hún sagði engum í fjölskyldunni að hún væri að deyja fyrr en of seint
og fyrrverandi eiginmaður hennar, drasl, steig í umsjá hennar og læsti fjölskylduna úti. Ég komst ekki að olíunni
fyrr en í síðasta mánuði og hef verið að rannsaka mikið síðan. Í fyrstu hélt ég að þetta væri snákaolía, eins og
margt annað, en hingað til hef ég skráð 27 manns sem segjast hafa læknað eða dregið verulega úr krabbameini
sínu með því. 27 Fólk !!! Og það er bara á YouTube og netbloggum einum saman! Ég vildi að ég hefði vitað af
þessu aftur 1997, þegar mamma mín greindist, eða árið 2000 þegar amma kom úr eftirgjöf, eða árið 2010 þegar
systur minni var sagt að fara heim og deyja, eða í fyrra þegar bróðir minn -lög greindust með krabbamein í
munni og hálsi og þurfti að láta fjarlægja og endurbyggja hálft andlit hans. En nú geri ég það, þökk sé þér. Guð
blessi þig og allt sem þú elskar, og takk fyrir að vinna svo mikið að því að gera þetta frábæra lyf aðgengilegt
öllum. Denise og takk fyrir að vinna svo mikið að því að gera þetta frábæra lyf aðgengilegt öllum. Denise og
takk fyrir að vinna svo mikið að því að gera þetta frábæra lyf aðgengilegt öllum. Denise

-  Kæra  Denise,  hvað  á  ég  að  segja?  Þeir  drápu  mömmu  mína  með  lyfjameðferð  vegna  snemma
smáfrumukrabbameins, svo ég veit nákvæmlega hvernig þér líður. Ekkert skemmtilegt. Allan tímann hefði lyfið
átt að vera tiltækt og væri ekki aðeins vegna þess að einhver vill græða peninga. C'est la vie, en það munu ekki
allir gleypa það eins friðsamlega og ég. Það er mjög átakanleg reynsla þegar þú kemst að því hvað öll olían
getur læknað eða stjórnað og hvað hefur allt verið notað í stað þess.

Vinsamlegast sendu mér lista yfir þessar vitnisburðir á netinu, hann gæti verið áhugaverður og gagnlegur fyrir
aðra  sem  voru  jafn  heilaþvegnir  og  ég  áður  en  ég  hitti  Rick  og  komst  að  raun  um  stöðu  mála  á  sviði
„hefðbundinnar læknisfræði“.
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Þakka þér fyrir stuðninginn og hjálpa okkur að breiða út boðskapinn um þetta lyf. Eftir tveggja og hálfs árs
vinnu með Rick get ég ekki annað sagt en að rétt framleidd og notuð olía geri nákvæmlega það sem hann segir
að hún geri. JB

„Hæ Corrie! MAGNAÐAR fréttir enn og aftur. Vinur minn ***** ***** sem þú talaðir við og sendir til *** í
Los Angeles, jæja, hann hefur verið á kannabisolíu í um það bil tvo mánuði síðan og hann fór í læknisskoðun í
dag  og  það er  EKKI MEIRI  KREFTUR í  líkama  hans  !!!!!!!  ALLT SKÝRT !!!!!!!  Hann  er  mér  ofviða
þakklátur fyrir mig fyrir að hafa sagt honum frá þér og þakklátur fyrir að hafa sagt honum frá **** !!!

TAKK ævinlega meira. Þú ert svo góður að hjálpa öllu þessu fólki sem þú þekkir ekki einu sinni og bjarga
mannslífum um allan heim! Ég ætla að keyra niður til Los Angeles til að vinna með **** og reyna að stöðva
allan niðurganginn og koma mér af klósettinu frá því að fara 60-80 sinnum á dag. Hvað með þetta fyrir enn eina
ótrúlega skýrsluna? Við ELSKUM þetta !! ”

„Ég vil deila athugasemd frá lækninum mínum í dag. Ég hef lengi verið með þvagblöðru sýkingu og læknirinn
hefur verið að meðhöndla sýkinguna. Í dag leit hann með eigin augum með myndavél (ekki mjög skemmtilegt)
OG svo virðist sem ég sé með leifar af þvagblöðru (æxli) sem hefur dáið á sinn stað (orð hans ekki mín) og
veldur því að sýkingin dvelur.

AFTUR! ORÐ hans EKKI MINE; Læknirinn sagði „Ég hef stundað læknisfræði í yfir 40 ár og hef aldrei séð
æxli deyja á sínum stað án einhvers konar inngripa utan frá. Ég hef tekið olíu af og á síðan í mars en síðan
uppskeran kom inn hef ég skammtað olíu í um það bil 6 vikur. Ætla að fara í smá hreinsunaraðgerð 8. október
til að ganga úr skugga um að massinn sé farinn (ef ég kemst ekki framhjá því fyrir þá). ÉG VEFÐI nokkra
efasemdir um olíuna en FÓLKAR HEF ÉG EKKI MEIRA.

Ég hef nóg af brumefni til að búa til um 5 eða 6 aura af olíu. Efnið sem notað er er Sativa Blend Pineapple
Kush, 25% THC. Ég get ekki sagt þér hversu ánægður ég er með árangurinn hingað til. Ég hef ekki sagt lækni
mínum neitt ennþá því í FLa mun einhver læknir þá neita að meðhöndla þig. Svo í bili veit hann ekkert. " John

- En þú veist  meira en nóg, John. Til  hamingju.  Ég myndi halda áfram að taka olíuna og ég myndi hætta
aðgerðinni síðar. Ekki fleiri skannar ef mögulegt er. Og ég myndi líka taka olíuna í stunguformi, þú vilt alltaf fá
olíuna sem næst sárum stað. Reyndu einnig að búa til olíuna úr fleiri en einum stofni til að ná sem bestum
árangri, ef þú getur. Bestu kveðjur til þín, JB

„Fullt samkomulag þar JB. Og undirstrika seinkun skurðaðgerða. Öll ífarandi líkamsvinna leyfir sýkingum í
kerfið.  Geggjaðar  venjur  og  algjört  virðingarleysi  gagnvart  eigin  furðulyfjum,  við  erum  nú  með
sýklalyfjaónæmar holdbakteríur sem eru algengar á flestum sjúkrahúsum. RSO mun laga þetta en hvað með
skurðaðgerð „botch-job“? Run From the Cure segir allt sem segja þarf. ” Tielman

„Fyrir þremur dögum síðan meðhöndluðum við grunnfrumukrabbamein vinar með RSO. Við skoðuðum það í
dag og það var næstum farið. Við notuðum RSO aftur og þakið sárabindi. Við munum athuga það eftir 3 daga í
viðbót og búumst við því að það sé farið að dæma eftir 3 daga fyrri niðurstöðu. Þessi er á hægri hendi hans.
Fyrri krabbamein sem við læknuðum af honum voru á vinstri hendi hans. Húrra, það virkar. ” Mark

- Já, það gerir það. Við myndum ekki gera það sem við erum að gera ef það væri ekki. JB

„Ég heiti George og ég vil gefa þér vitnisburð minn. 82 ára, 22. desember 2010, greindist ég með krabbamein í
vélinda. Mér var sagt að ég myndi hafa 6 mánuði til 2 ár til að lifa og hugsanlega gæti þurft að setja blæju í
hálsinn einhvern tíma eftir geislameðferð til að hjálpa við kyngingu.

Áður en ég greindist var ég í erfiðleikum með að anda og kyngja mat, var með bólgu í báðum fótleggjum og
þreyttist á léttri virkni. Ég hafði farið í geislameðferð snemma árs 2011. Í september 2011 átti ég erfitt með að
kyngja og tyggja fastan mat. Mér leið eins og ég væri að kafna. Maturinn minn varð að skera niður í litla bita.
Ég vildi helst borða grófan mat og Boost shakes í staðinn. Ég upplifði líka mikla gas í maganum. Gasið fór í
gegnum magann á mér eins og þrumur og eldingar. Ég var farin að finna fyrir svima í öndunarerfiðleikum,
mæði og svita.  Jafnvægi mitt  var lélegt  og ég gat ekki komist mjög vel. Það var erfitt  að flytja matvöru í
föruneyti mitt án mæði og svita.
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Seinna sendi ég mikinn svimahring á sjúkrahúsið og læknirinn setti mig á aðra blóðþrýstingspillu. Skömmu eftir
sjúkrahúsdvölina kom ókunnugur maður til  mín og bauð mér hampolíu til  að meðhöndla krabbameinið og
vísaði mér á vefsíðu Phoenix Tears til að fá frekari upplýsingar. Ég var órólegur í fyrstu og dauðhræddur við að
taka hampolíu, ég hélt alltaf að kannabis væri hliðarlyf sem myndi valda fíkn og leiða mig í önnur harðlyf. Eftir
að hafa rannsakað hampolíu Rick Simpson ákvað ég að ég myndi taka meðferðina. Ég áttaði mig á meðan og
eftir meðferðina að hampi/kannabisolía er „hlið“ til betri heilsu.

Eftir  fyrsta  skammtinn  minn  -1/2  hrísgrjónakorn  af  hampi  olíu,  tók  ég  eftir  því  að  það  virkaði  strax  í
líkamanum.
 Ég fann hvernig það flæddi í gegnum líkama minn frá fingrum til táa. 
 Ég upplifði slökun, hamingju og aukinn húmor minn. 
 Fæturnir á mér fannst gúmmíkenndir sem hverfu eftir 6 tíma. 
 Öndun var rólegri meðan á hvíld stóð og einnig þegar sofið var
 Eftir daga/vikur:
 Haugarnir mínir/gyllinæðin hurfu.
 Verkir í öxl minnka
 Mæði minnkaði. 
 Frá og með öðrum degi róaðist uppbygging gas og óþæginda í maga og varð reglulegri og hélt meðferð

áfram. 
 Ég minnkaði og hætti að taka blóðþrýstingspillurnar mínar þar sem blóðþrýstingurinn var að fá of lágan

lestur. Þegar búið var að slökkva á blóðþrýstingspillunum, þá fór blóðþrýstingurinn í eðlilegt horf
 Bólga í báðum fótleggjum og ökklum minnkaði töluvert. 
 Dró úr matarlystinni og stjórnaði þyngd minni - ég missti 26 kíló hingað til. 
 Húðlitur batnaði
 Sundl hvarf
 Hjartsláttur virðist reglulegri og ekki svo truflandi, þar sem ég er með óreglulegan hjartslátt síðan ég fæddist
 Barmhreyfingar urðu reglulegri
 Upplifði betri, afslappandi svefn. 
 Jafnvægi og samhæfing batnaði
 Fær að komast betur um án mæði. 
 Varð orðasamari í samtölum
 Breytti sýn minni á hlutina og lyfti skapi mínu
 Breytti skoðun minni á marijúana
Almennt hverfa öll einkenni sem ég var að upplifa áður en ég fór í hampolíu meðferðina.

Það tók mig 3 1/2 mánuð að ljúka meðferðinni. Þessi reynsla var ekki svo óþægileg. Það var aðlögun þó þegar
ég jók skammtana en eftir einn eða tvo daga var allt lagað. Ég fylgdi meira eða minna skammtahækkunum sem
Rick Simpson stakk upp á.

Eftir 2 mánaða meðferð kom heimsókn mín til krabbameinslæknis á óvart. Hann lýsti því yfir að húðliturinn
minn leit vel út, blóðþrýstingur og hjartsláttur væri eðlilegur og vegna þess að ég ætti ekki í neinum vandræðum
með að kyngja, þá var engin þörf á stunt. Einnig fullyrti hann að röntgenmynd frá fyrri tíma leit vel út og að ég
þyrfti ekki að koma aftur í að minnsta kosti 6 mánuði. Venjulega átti ég að hitta krabbameinslækni á 3 mánaða
fresti ...

Ég trúi því að hampolían hafi drepið krabbameinið mitt. Allar aðrar heilsubætur sem ég upplifði af hampolíunni
lætur mér líða eins og nýr maður. Ég er alveg hissa á kraftaverki hampolíu. Ég er svo þakklát fyrir að ég ákvað
að taka hampolíuna.

Hampolía endurnýjaði heilsu mína og lengdi líf mitt. Ég þakka þér Rick Simpson, guð blessi þig! Haltu áfram
að gera gott! Ég er alveg sannfærður um að hampolía getur bjargað mannslífum. Þakka þér fyrir." George

„Lítil  uppfærsla fyrir George ... Hingað til  hefur hann misst +31 kíló, nú, fyrir stuttu síðan, þurfti hann að
heimsækja tannlækni sinn vegna þyngdartaps (hann var áður eitthvað eins og 280 kíló). Hann hefur lært að hann
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gæti þyngst til baka frekar auðveldlega ef hann vildi núna, en hvernig sem hann velur heilbrigðari lægri þyngd
og lífsstíl), þá þurfti hann að setja aftur/aðlaga gervitennurnar. Tannlæknirinn sagði frá því hversu vel hann leit
út og að liturinn væri líka betri.

Ég verð að nefna að George sagði að hann hafi ennþá haft góða öndun og ekki verið í neinum vandræðum með
að kæfa til þessa, hann hafi fengið sér steik, kartöflur og grænmeti í kvöldmatinn fyrr í vikunni og maturinn
lækkar miklu, miklu auðveldara en nokkru sinni fyrr vanur fyrir „meðferðina“. Hann segir okkur að hann hafi
heimsótt heimilislækni (venjulegt lækni) fyrr í vikunni ... Læknirinn hrópaði „VÁ !, ertu viss um að þú sért sami
George og ég sá áður?“ Læknirinn sagði einnig að litur hans hefði batnað. George segir mér að hann hafi síðar
sýnt lækninum sínum hversu miklu meiri vökva hann missti í báðum fótleggjunum og sagði honum að hann
héldi að það væri næstum horfið ... Þá sagði læknirinn: „George, þú ert ekki lengur með bjúg.“

Hann hefur aflað sér gamalla læknisupplýsingapappíra og honum var líka sagt (núna) að hann ætti/ gæti reynt
að fá gamla röntgenmynd auk CT-skönnunar myndar (á diski)  frá krabbameinslækni  sínum við næsta tíma
(júní). Hann er að reyna að komast í tíma hjá krabbameinslækni fyrr ... með hjálp heimilislæknisins núna. Í
þeirri heimsókn mun hann biðja um segulómun. Hann er kominn langur vegur núna ... en eina raunverulega
vandamálið hans núna (annars segir  hann að hann væri frábær !!) er  að hann hefur verið með óreglulegan
hjartslátt  síðan hann fæddist,  og undanfarið hefur það aukist aðeins meira en venjulega.  Ég veit ekki hvort
þyngdartapið kallar á óreglulegan hjartslátt eða spennuna frá þessum atburði sem breytir lífinu eða hvað er að
gera  þetta  fyrir  víst,  ég  veit  aðeins  að  ég  vil  að  þetta  sé  of  lagað  fyrir  hann.  Hann hefur  nú  tilvísun  til
hjartalæknis varðandi hjartslátt o.s.frv. Einnig nýlega varð liturinn enn betri hann er með meira rautt/rósrautt
andlit, blóðrásin hans virðist ennþá betri líka. Jæja, það er það eina sem ég gæti fengið í bili ... Friður 1 ”Frelsi

„Jæja, Rick og Jindrich, vinnusemi mín og tryggð við RSO hefur loksins skilað árangri.  Ég hef fylgst með
tárum Rick og Phoenix síðan 2004 og ég var strax trúaður á lækningarmöguleika olíunnar. Ég dreif orðið og
stóð 100% á bak við það jafnvel þegar fólk hló og kallaði mig brjálaðan. Ég hef nú læknað 3 einstaklinga með
krabbamein  og  nýjasta  sjúklinginn  minn  á  ég  mikið  hrós  skilið  fyrir  að  hafa  í  raun  farið  í  gegnum
lækningakerfið og neitað allri meðferð þar og fengið það skráð að hann notaði RSO til að lækna krabbamein sitt
... bæði lungun voru full af krabbameini og þau gáfu honum 3 mánuði til að lifa þegar hann greindist fyrst ...
fyrir  5  mánuðum.  Í  dag  er  hann  formlega  krabbameinslaus  og  hann  þyngdist  í  raun  27  kíló.
Krabbameinslæknarnir eru hrifnir af kraftaverki hans á aðeins 5 mánuðum með varla hjálp frá þeim og segja í
raun að hann sé heilbrigðari en þeir eru núna. Lol hann var að borða olíuna fyrir framan læknana á sjúkrahúsinu
og bar um tímaritið Weed world með grein í Phoenix -tárum þar sem hún sýndi öllum hinum sjúklingunum og
dreifði  orðinu  um  RSO.  Ég  mun  hafa  afrit  af  öllum  sjúkrahúsgögnum  fljótlega  um  að  RSO  læknaði
krabbameinið sitt ... það stendur rétt á pappírsvinnu hans að hann notaði hampolíu til meðferðar. Ég mun setja
saman sögu fyrir hann eins fljótt og auðið er til að dreifa orðinu eins mikið og ég mögulega get, ég veit líka um
25 aðra sem hafa séð RSO kraftaverkið vinna fyrir marga mismunandi sjúkdóma og þeir vinna nú að því að
lækna sig líka. .. orðið er út !!!! : ) Fyrir hönd hinna læknuðu og brátt að verða margir aðrir á mínu svæði vil ég
segja  TAKK krakkar  fyrir  áframhaldandi  vinnu og tryggð  við  enduruppgötvun  á  lækningunni  ...  Þið  eruð
björgunarmenn ... Bókstaflega !! FRIÐ OG ÁST frá PA ”Steve

„Hæ, ég verð að segja þér sögu um kraftaverk sem gerðist í gær. Ég á vin og hún heitir Shannon O'Brien. Hún
er 17 ára lifandi af krabbameini í heila. Hún hefur verið með óstarfhæft æxli sem vex í um það bil ár. Hann var
orðinn nær heilri stærð heilans. Ég deildi með henni RSO og í gær sýndu niðurstöður Hafrannsóknastofnunar að
æxlið hafði minnkað um næstum helming. Hún hefur tekið það síðan 14. febrúar. Þú verður að skilja að þetta
var Hail Mary. Ég er svo þakklátur að andi minn fann sögu þína og ég gat miðlað henni áfram. Nadine

„Vinur minn hefur algjörlega læknað sig af krabbameini í þörmum, á 4 vikum eftir að hafa tekið kannabisolíu.
Læknarnir klóra sér í hausnum, þeir geta ekki fattað það. Þessi maður átti að gangast undir róttækar aðgerðir 12.
október, hann hafði 10% líkur á að hann kæmi út úr aðgerðinni. Þann 1. nóvember gáfu læknar hans honum
hreint heilbrigðisreikning. Þetta eru sömu læknarnir og sögðu honum að hann væri ekki á lífi til að sjá jólin.
Hallelúja. Lofið herra fyrir að hafa sett þessa einstaklega græðandi plöntu á þessa jörð, til að lækna alla sem
hafa næga trú til að nota hana. ÞAÐ VIRKAR." Sherrie
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„Jæja, mér líður betur. Hef verið á RSO í um 30 daga vegna heilaæxlis og sykursýki. Blóðsykurinn minn er að
lækka. Ég hætti insúlíni fyrir tveimur dögum vegna þess að blóðsykurinn lækkaði of lágt. Jeff

„Það hreinsaði einnig brjóstakrabbamein annars vinar 1. Fór úr æxli  í  golfkúlu í  minna en baun á tveimur
vikum. 0,4 g tvisvar á dag, hráolía. Annar vinur með húðkrabbamein fjarlægði það með staðbundinni lausn sem
var nuddað beint á húðina.

Á sjálfri mér hef ég losnað við sýkingu og bólgu í slæmri tönn, hreinsað úr mér lungun eftir astma og fjarlægt
tvo angurværa bletti úr húð minni sem hafa verið krabbamein eða ekki ... aldrei fengið það athugað og það er
farinn ... úff. Engin lyfjameðferð, engin geislun, engar aukaverkanir, ekkert vandamál. Bruce

„Ég notaði olíu sem ég bjó til með því að nota myndbandsleiðbeiningar Rick og læknaði mig af Stage 4 Diffuse
Large“ B ”frumuæxli,  meint„ ólæknandi “eggbúskrabbameini á aðeins 58 dögum !! Síðan þá hef ég haldið
áfram að búa til olíuna fyrir mig og aðra og séð yfir 10 staðfest tilfelli af lungum, brjósti, blöðruhálskirtli, heila,
ristli, hvítblæði, brisi, sjúklingar lækna sig með dökkgrænum olíum !! Ég bý til olíu með báðum laufum og
blómum vegna sérstakra bólgueyðandi efnasambanda sem finnast BARA innan grænu laufanna! Ég missti alla
þarmana árið 1992. Ég hef látið búa til „poka“ úr smáþörmum mínum sem virkar eins og venjulegar pípulagnir í
20 ár sem hefðu átt að vera ormur fyrir 7 árum! Samkvæmt meltingarfærasérfræðingnum mínum hjá PAMF;
hann lýsir þungri kannabisefnum fyrir heilbrigða „poka“ „í betra formi en fyrir 20 árum, daginn sem hann var
fyrst settur inn. „Hann hefur heyrt sömu niðurstöður frá mörgum öðrum sjúklingum sem nota kannabisefni og
mælir nú með því við sjúklinga sína! Craig

„Whoot Whoot, Rick Simpson Oil er MAGNAÐ !! Þakka þér fyrir að deila með heiminum hvernig á að gera
þessa frábæru lækningu fyrir alla. Ég lét Carmen vinkonu mína taka olíuna þegar hún greindist með krabbamein
í Hodgkin eitlum. Hún hefur verið Krabbameinslaus í eitt ár núna !!! Og Addison sjúkdómurinn minn er horfinn
með enga snefil af því og læknarnir geta ekki útskýrt hvernig eða hvers vegna þar sem þetta hefur ALDREI
gerst áður. EN ég get og ég GER !!! Kannabis lækningar !!! ” Amy

„Halló, ég hélt bara að ég myndi deila með ykkur góðum fréttum. Krabbameinssjúklingurinn sem ég ræddi við
þig um áður hefur nýlega farið í gegnum CAT skönnun. Það eru engin æxli til staðar !!! Það var æxli á brjósti
hans sem var á stærð við hafnabolta. Það og önnur æxli eru alveg horfin! Það eina sem eftir er er örvefur. Hann
og ég lofum guð fyrir þetta frábæra lyf. Kannabis, æðisleg planta, gjöf sem okkur öllum er gefin frá Guði. Við
ættum öll að þakka Rick Simpson og fórnunum sem hann færði til að gera fólkið meðvitað um hvað planta
Guðs getur gert. Sjúklingurinn hefur bætt á sig 40 kílóunum sem hann missti. Hann lítur heilbrigðari og betri út
en ég hef nokkru sinni séð. Ég er 100% viss um og trúi því sannarlega að Rick Simpson olían, þegar hún er gerð
og notuð á réttan hátt, getur læknað krabbamein. Nú eftir 12 ára baráttu við þennan sjúkdóm, þessi sjúklingur er
krabbameinslaus. Við getum aðeins gefið Guði okkar dýrð fyrir þetta.

Takk aftur Rick, fyrir að vera uppistandandi strákur sem fórnaði miklum fórnum fyrir fólkið. Í eitt ár hef ég
verið að breiða út boðskapinn um hvað RSO getur gert.  Núna er ég 100% viss um að allt  sem sagt var í
myndböndunum þínum er satt blátt. Ég er að taka við öðru stigi krabbameinssjúklingi og hef fulla trú á því að
hann verði krabbameinslaus innan við árs. Ég mun halda áfram að dreifa orðinu eins vel og ég get. Ég mun líka
hjálpa eins mörgum og ég get. Sannleikurinn mun sigra. Þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert og gerir enn. Með
kveðju, vaxið gyðja “

„Þessi lækning er að veruleika NÚNA. Þau sögðu mömmu að hún væri á 4. stigi lungnakrabbameins í desember
síðastliðnum. 14 mánuðum síðar lítur hún út og líður betur en hún hefur gert í mörg ár! Þakka þér fyrir að hafa
bolta til að halda fast við trú þína. “ CK

„Dr. Rondeau sagði mér fyrir jólin að þessi svarti blettur á bakinu væri sortuæxli. Ég fór til hans eftir að það
byrjaði að blæða. Ég kom heim og byrjaði að setja bud olíu á bakið á mér og ég byrjaði líka að borða olíu
stöðugt. Það tók innan við 2 vikur og bletturinn á bakinu hreinsaðist upp og ég hélt áfram að borða um 2 aura af
olíunni. Varla merki á bakinu og mér líður frábærlega.

Philip  fór  einnig  í  eins  árs  skoðun  og  hann  hefur  verið  krabbameinslaus  í  rúmt  ár.  Svo  þeir  kalla  það
krabbameinsfrjálst. Hann þarf ekki að fara til læknis í að minnsta kosti 3 ár. HANN TEKI EKKI CHEMO OG
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EKKI RADIATION, HANN TEKIÐ UM 4 AUR CANNABIS olíu og hann borðar ENDAN LITT bit næstum
því á hverjum degi. EKKI MARGT FÉLAGSSLÁTTARKRAFT. RICK ER HETJA okkar. ” Flautuviður

„Ég og kærastinn minn höfum nýlega búið til olíu þína og boðið góðum vini upp á hana sem var með slæmt
sortuæxli á fæti. Við útskýrðum hvernig á að nota olíuna þína og bara í gær hringdi hann til að hrópa hissa á því
að hún væri algjörlega farin! Með ferska nýja húðvöxt undir. “ Gwendolyn

„Það  er  aðeins  erfitt  að  trúa  fólki  sem  hefur  ekki  fengið  tækifæri  til  að  mennta  sig  um  lækningamátt
kannabisolíu ... Ég bý á svæðinu sem Rick Simpson er frá og við höfum séð lækningamáttinn í 10 ár. Það
læknar krabbamein, sykursýki, vöðvasjúkdóma, tannverki, sérstaklega kraftaverkalyf við bruna (þú verður að
sjá það til að trúa því).

Hingað til er ekkert sem við höfum séð að það mun ekki virka ef það er tekið rétt og reglulega. Sérstaklega gott
fyrir húðkrabbamein, ógleði, krampa í maganum og hvað sem maður þarf. Góður nætursvefn. Það er ekkert sem
léttir kannabisolíu af stressi og flest innri vandamál okkar stafa af streitu. Svo að þú ferð. Gangi ykkur öllum
vel. Það virkar í raun, þú verður bara að treysta því. Treystu á Guð og Rick Simpson. Terry

„Það eina sem ég veit er að ég var tilbúinn að fara, gat ekki meira, setti sögu mína hér og engillinn minn steig
upp og tengdi mig við RSO olíuna. Ég var hætt að borða og með örfáum hrísgrjónakornastærðum olíunnar fann
ég breytinguna innra með mér. Áður en þetta var var líf mitt í sófanum með hitapúða, drykkjarlausir. En seinni
daginn var ég uppi, í ískassanum, að leita að einhverju að borða, fór í sturtu. Fyrir suma er þetta ekki mikið mál,
þar til sá tími kemur að þú þolir ekki nógu lengi í sturtu. Ég hélt mig við það, þyngdist, byrjaði að lifa aftur og
fékk líf mitt virkilega aftur. Aðeins eftirsjá að ég vissi ekki af því áður en ég fór í aðgerð. 56, hvítt kvenkyns
brjóstakrabbamein fórnarlamb Kathleen “

„Móðir  vinkonu  minnar  var  með  brjóstakrabbamein  þrisvar  sinnum.  Hún  notaði  marijúana  reglulega  en
læknirinn sagði henni að nota það ekki þegar hún væri í krabbameinslyfjameðferð. Hún hlustaði á lækninn sinn
og hætti notkun marijúana en henni batnaði aldrei. Í þriðja sinn sem það kom aftur hunsaði hún lækninn og
notaði marijúana meðan á meðferðinni stóð og heldur áfram að nota það með Rick Simpson olíu og ætum. Hún
hefur verið krabbameinslaus í 5 ár núna og hefur engin merki um að það komi aftur! Duane

„Ég verð bara að deila þessum ágætu fréttum með þér og þínum á eftir ... Vinkona vinnukonu minnar sagði
henni fyrir nokkrum mánuðum að krabbamein í brisi eiginmannsins hefði komið aftur í annað sinn, ég og konan
mín vissum þegar af RSO þinni svo við settu þá á síðuna þína til að læra meira um það o.s.frv., hann byrjaði
strax á því og fór í gær aftur á sjúkrahúsið fyrir niðurstöður síðustu prófa sinna, sjúkrahúsið var nokkurn veginn
að segja  honum að hann þyrfti  aftur  lyfjameðferð,  en það sem gerðist  í  raun og veru þegar  þeir  skoðuðu
niðurstöðurnar er að krabbameinið var örugglega orðið mun minna en þegar það tók fyrst eftir því að það var
komið aftur, var næstum horfið í raun. Þeir voru undrandi á því hvernig það hefði getað minnkað (þeir ættu að
læra um allar tegundir lyfja, þá ekki bara eitruðu lyfin). Þeir sögðust vilja fjarlægja það sem eftir er, en ég
ráðlagði honum að halda áfram með sömu skammtana og hann var að gera áður, þar sem það hefur augljóslega
haft  jákvæð áhrif,  og nenni ekki að hleypa þessum slátrurum nálægt sér. Ég var samt svo ánægð að heyra
fréttirnar og gat ekki beðið eftir að láta þig vita. :) “Mark

- Vel gert, Mark, farðu eftir því hvernig sjúklingnum líður, skannanir eru í flestum tilfellum ekki nauðsynlegar.
Ef hann borðar 120-180g á sex mánuðum hefur hann ekki miklar áhyggjur af því virðist. JB

„Það eru þúsundir skjalfestra sannana fyrir því að það læknar krabbamein hjá fólki sem neitaði að hafa neitt
með lækna að gera, bara olíuna. Ég var með krabbamein í stigi 4. Ég átti aðeins þrjá mánuði eftir að lifa og það
var fyrir 14 mánuðum síðan. Tom

„Bara til að láta þig vita, hér er uppfærsla á Tom frænda mínum. Nýja PSA stigið hans er 0,1 og stöðugt. Þakka
þér fyrir að gefa okkur þekkingu til að bjarga lífi hans. Hann var á 4. stigi krabbamein í blöðruhálskirtli. Við
erum að leita að vitnisburði. Guð blessi þig." Sherri

„Síðan  ég  batnaði  eftir  sáraristilbólgu  og  krabbamein  hefur  meltingarlæknirinn  nú  alla  sjúklinga  sína  á
kannabisvörum vegna þess að þeir eru öflugustu bólgueyðandi bólgueyðandi lyfið sem hann veit um ... og þeir
virka BETRA en nokkur lyf sem hann getur forskráð !!!“ Craig
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„Ég veit að það læknar krabbamein ... ég læknaði mömmu þrisvar og hún er nú krabbameinslaus. Mc Jay

„Elsku Lara, ég vildi bara senda þér skilaboð mjög hratt til að þakka þér fyrir allt sem þú gerir. Ég hef fylgst
með síðunni þinni í um 6 mánuði núna. (Því miður er þetta í fyrsta skipti sem við tölum. Ætli ég sé ekki mikill
ræðumaður.) Þó ég segi mjög sjaldan neitt á síðunni þinni, þá hef ég metið mikils þær rannsóknir sem þú hefur
gert vegna þess að þær leiddu til mín gera mínar eigin rannsóknir. Eitt af því sem ég lærði um þegar ég byrjaði
að fylgjast með færslunum þínum var hvernig kannabis getur læknað krabbamein. Þetta sló í gegn hjá mér
vegna þess að mamma mín hefur verið mjög veik af krabbameini í brisi í um það bil ár. Hún var mjög slæm um
stund og við vorum virkilega hrædd um að hún myndi ekki komast í gegn. Einn daginn las ég færsluna þína um
kannabisolíu og ákvað að spyrja mömmu hvort hún myndi prófa það. Hún hafði aldrei neytt kannabis áður, en á
þessum tímapunkti var hún tilbúin að reyna hvað sem var. Þar sem við búum í suðurhluta Kaliforníu gat ég
pantað henni 3 mánaða birgðir af kannabisolíu frá dreifingaraðila á staðnum. Við gerðum okkur grein fyrir því
að við myndum skera niður lyfjameðferðina í nokkra mánuði til að sjá hvort kannabisið virkaði af sjálfu sér.
Ótrúlegt, þú gætir séð hana batna strax. Henni leið betur, hún var fær um að borða betur, hún hafði meiri orku
en hún gat fengið góðan nætursvefn án þess að vakna stöðugt .. Hún gat meira að segja gengið um herbergið án
aðstoðar göngugrindar í fyrsta skipti í mánuðum. Fyrir örfáum dögum fórum við með hana til sérfræðings til að
sjá hversu mikið krabbameinið hafði minnkað. Hún hefur tekið þessa olíu í 2 mánuði og 2 vikur frá og með
deginum í dag og ég er ánægður að tilkynna að krabbameinið hennar er næstum alveg horfið. Læknirinn sagði
að það væri aðeins 5 prósent af stærðinni sem hann var einu sinni. Þegar ég sagði honum hvernig þetta gerðist
trúði læknirinn því ekki. Ég held virkilega að þú hafir hjálpað til við að bjarga lífi mömmu minnar. Baráttunni
er ekki lokið ennþá, en henni er næstum lokið og hún er algjörlega vinningshæf núna. Þessi skilaboð eru frá mér
og allri fjölskyldunni minni ... Þakka þér fyrir það sem þú gerðir Lara. Þakka þér frá hjarta okkar. ♥ ”Dean

„Kæri CureYourOwnCancer.com, fyrir nokkru síðan las ég um Rick Simpson olíuna og ákvað að prófa að búa
til. Ég hef ræktað marijúana í mjög langan tíma. Ég notaði nokkrar af bestu budsunum mínum og bjó til hágæða
hampolíu. Ég reyndi það og trúði því ekki. Það var svo öflugt að það var eins og ekkert sem ég hef nokkru sinni
fengið.

Eftir að hafa reynt það vissi ég um sjúkling sem hafði barist við krabbamein (Hodgkins eitilæxli) í um 11 ár á
þeim tímapunkti. Ég bauðst til að vera marijúana umönnunaraðili hans og útvega honum olíuna án endurgjalds
svo lengi sem hann tæki olíuna eins og mælt er með. Á þeim tíma var hann ókunnugur mér meira en minna. Ég
hafði hitt hann fyrir um ári áður á samúðarklúbbfundi og komst þá að því að hann var með krabbameinið. Mig
langaði virkilega að sjá hvort olían gæti læknað krabbamein, eins og getið er í Rick Simpson „Run From the
Cure“.

Svo, eftir  að hafa komist í  snertingu við þennan sjúkling og lagt fram tilboðið fyrir hann, lögðum við inn
viðeigandi  pappíra  hjá  ríkinu  okkar  og  hófum  meðferð.  Við  settum  það  upp  þar  sem  hann  væri  í  eigu
plantnanna, svo að lokum gæti hann veitt olíunni sjálfum sér. Það var einnig hluti af samningnum, að hann lærði
að hjálpa sjálfum sér. Við byrjuðum á meðferð. Í fyrstu var það erfitt fyrir hann vegna þess að olían var svo
öflug og það getur verið ansi erfitt að taka hana þrisvar á dag.

Eftir þrjá mánuði byrjaði mjög æxli á efri bringu hans að minnka. Eftir fimm mánuði var æxlið alveg horfið.
Hann fór síðan í CAT skönnun. Niðurstöðurnar komu aftur að hann er krabbameinslaus! Læknarnir hafa reynt
að lækna krabbamein hans í að minnsta kosti 11 ár. Chemo, beinmergsígræðslur og svo framvegis. Það eina sem
þurfti var um kíló af hágæða brum breytt í hampolíu. Hann er með niðurstöður fyrir og eftir CAT skönnun á
disknum (verður afhent okkur fljótlega). Hann hefur stigið fram og talað opinberlega við fólk. Reyndar er hann
nú umönnunaraðili sem hjálpar öðrum sjúklingum með græðandi hampolíu!

Þessi saga er raunverulegt mál, ekkert BS I á tvö myndbönd (bæði til hægri) sem voru tekin í kannabisbúðum á
staðnum. Eitt myndband er bara sjúklingurinn minn. Hitt myndbandið er vitnisburður sjúklings míns og annarra
sjúklinga. Við sjúklingurinn gefum Guði dýrðina fyrir þetta kraftaverk. Með kveðju GrowGoddess “

„Fyrir ári síðan krabbameinslæknirinn sagði okkur að hafa samband við sjúkrahús fljótlega, krabbamein í ristli
var aftur í lungum og ristli, hafði verið fjarlægt úr ristli árið 09 og lifur í 11. Maðurinn minn krafðist þess að
þeir reyndu enn eina lotu af krabbameinslyfjameðferð. þegar ég uppgötvaði kannabisolíu byrjaði ég að taka
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olíuna  sama dag og lyfjameðferð.  Æxlismerkið  mitt  var  17,6.  Eftir  Eina  meðferð  (og 2 vikur  af  olíu)  var
æxlismerkið  mitt  10,6.  Síðastliðinn  föstudag  eftir  2  meðferðir  og  5  vikna  olíu  er  æxlismerkið  mitt  4,8.
Hjúkrunarfræðingurinn minn sagði mér að hún vissi ekki hvað ég væri að gera, en þessi lyfjameðferð átti ekki
að skila þessum niðurstöðum. Mér líður betur en mér hefur liðið í langan, langan tíma. “ Diane

„Ég prófaði það, ég var með ristilkrabbamein, krabbamein er horfið !!! Jean

„Kæri Rick, þrátt fyrir að ég þekki þig ekki persónulega, þá finnst mér næstum eins og þú værir meðlimur í
fjölskyldu minni hversu mikilvægt hlutverk þitt hefur verið þegar fyrir líf mitt og líf fyrir fjölskyldu mína!

Ég mun aldrei hafa nógu mörg orð til að þakka þér fyrir skuldbindingu þína við að hjálpa öllu mannkyninu í
algjörlega óeigingjarnt markmið. Ég bý í Slóveníu og ég heyrði að þú munt vera hér í lok mánaðarins og ég
mun ekki missa af tækifærinu til að þakka þér persónulega fyrir að taka í hönd hetjunnar minnar!

Móðir kærustunnar minnar hefur greinst fyrir tæpum 3 mánuðum með 4 stigs smáfrumur lungnakrabbamein
(æxli stórt eins og tennisbolti í hægra lunga, með 2 meinvörp á lifur og eitlum). Aðeins nokkrum mánuðum áður
en ég hafði mikla heppni að rekast á myndbandið þitt „Run From the Cure“ og jafnvel þótt ég vissi um marga
kosti læknis marijúana, þá var ég hneyksluð á opinberuninni í myndinni þinni og ég man að ég hugsaði „ef það
gerist hjá mér með krabbamein, ég mun örugglega fara eftir olíunni. Þá gerðist það ekki hjá mér heldur en
móður kærustunnar minnar, mjög sérstakri manneskju sem ég elskaði alltaf fyrir utan það að hún er kærasta
mín!

Þannig að við ákveðum að grípa strax til aðgerða og ég var svo heppin að finna allt hráefnið til að útbúa lyfið!
Þrátt  fyrir  að  hún  væri  opin  fyrir  hugmyndinni  um  að  taka  olíu,  byrjaði  hún  einnig  með
krabbameinslyfjameðferð því á þeim tíma var hún svo hrædd um að hún myndi gera hvað sem er til að losna við
þennan skitna sjúkdóm.

Svo fyrst byrjaði hún með lyfjameðferð og frá deginum eftir  byrjaði hún líka með olíu. Hún gat séð mikil
andstæðingur-lyfjaáhrif eftir aðeins 1 klukkustund eftir að hún tók fyrsta skammtinn af olíu. Það var ótrúlegt,
þrátt fyrir að við vissum að olían myndi líklega virka, við bjuggumst ekki við svona skjótum framförum! Eftir
24 klukkustunda samfellda uppköst og tilfinningu fyrir því að hún væri að hverfa fór henni að líða betur frá
hvaða  sjónarhorni  sem var  (engin  ógleði  lengur,  ekkert  slæmt  í  munninum,  mikil  matarlyst,  frábær  svefn
o.s.frv.) Og hún batnaði stöðugt og betra þangað til næsta lyfjameðferð.

Eftir 3 lotur af krabbameinslyfjameðferð og 35 ml af olíu fór hún í fyrstu CT -skönnun og niðurstöðurnar voru
virkilega  hvetjandi,  stóra  æxlið  á  lungum  hennar  var  nú  helmingurinn  af  því  sem  var  á  fyrri  CT  og  af
meinvörpunum 2 var bara einn eftir, og hann var minni!

Á þessu tímabili byrjaði ég einnig að rannsaka mikið um endókannabínóíð kerfið og eiginleika kannabisefna.
Og það er ótrúlegt að sjá hversu margar rannsóknir, rannsóknir og tilraunir eru til um efnið og það lítur virkilega
út  eins  og  öll  vísindin  styðji  það  sem  þú  uppgötvaðir  næstum  fyrir  tilviljun.  Undanfarið  opnaði  jafnvel
krabbameinsstofnunin (í Ameríku) hluta á vefsíðu sinni sem heitir „kannabis og kannabisefni“ og fyrir aðeins
einum mánuði var það uppfært með miklum gögnum um THC og krabbamein.

Núna er ástæðan fyrir því að ég myndi vilja hitta þig í eigin persónu (fyrir utan það að ég þarf að þakka þér eins
og þú átt skilið) er vegna þess að ég þarf aðstoð til að sannfæra móður kærustunnar minnar um að hætta þessari
vitleysu efnafræði sem, jafnvel þótt hún sé að lækna sig frá krabbamein, er að skaða hana gífurlega!

Ég hef reiknað út að 15. þessa mánaðar mun hún hafa lokið 60 ml meðferðinni, en þann 27. þyrfti hún að fara í
5. lotu af krabbameinslyfjameðferð (sem fylgt verður eftir jafnvel sjötta!).

Svo  eins  og  þú  getur  skilið,  vil  ég  forðast  að  hún  fari  í  lyfjameðferð  þegar  hún  gæti  þegar  verið
krabbameinslaus! Vandamálið er að vitað er að smáfrumukrabbamein bregst vel við upphafi lyfjameðferðar
(eða að minnsta kosti er þetta það sem læknar segja) svo þeir sögðu henni að það kæmi í raun ekki svo á óvart
hversu góðar niðurstöður hún fékk við síðustu tölvusneiðmyndatöku ...
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Það sem ég stakk upp á var að gera aðra CT -skönnun áður en ég fór í 5. lyfjameðferð til að vera viss um að hún
myndi ekki gera krabbameinslyf á hreinum líkama. Hún samþykkti það en samt veit ég að hún er hrædd við að
fara á móti því sem læknar segja ...

Ég var að velta því fyrir mér hvort það væri kannski hægt að eiga einka fund með þér fyrir þingið og fyrir 5.
lotu hennar af krabbameinslyfjameðferð. Ég er viss um að hún mun verða áhugasöm um að hitta þig og líklega
gætirðu fundið réttu rökin og veitt henni réttan hvata til að hætta lyfjameðferð!

Ég get ímyndað mér að þú ert líklega ofhlaðinn alls konar beiðnum um hjálp svo ég myndi alveg skilja það ef
þú hefur ekki tíma og orku eða vilt  jafnvel  taka þátt  í  hverri  persónulegri  sorgarsögu sem þú hittir  á vegi
þínum ... Og óháð framboði þínu að hitta þig persónulega verð ég alltaf endalaust þakklátur fyrir það sem þú
hefur gert fyrir mig og fyrir allan heiminn!

Þakka þér frá hjarta mínu. Ég óska þér alls hins besta í lífi þínu og ég vona að einn daginn muntu einnig geta
farið aftur í venjulegt líf í venjulegum heimi! Virðing, xxx

PS Ef þú vilt birta þessa vitnisburð skaltu ekki hika við að gera það, en vinsamlegast ekki merkja eða nota
nafnið mitt því við erum enn að nota olíuna og búum enn í bannalandi landi þannig að ég hef ekki efni á því að
verða veiddur. Ég mun engu að síður halda þér uppfærðum við þróun meðferðarinnar og ég væri fús til að veita
þér góða sögu sem lýkur vel.

„Xxx,  hún  ætti  að  borða  120-180  g  af  hágæða  olíu  á  sex  mánaða  hraðar,  ef  hún  getur.  Ekki  meira
krabbameinslyf,  ekki fleiri  tölvusneiðmyndir ef mögulegt er - þær eru báðar krabbameinsvaldandi og munu
dreifa krabbameininu enn frekar. Búðu til suppositories með 0,2-3g af olíu í (bræddu kakósmjör, bætið við olíu,
hrærið, hellið í mót, látið kólna við stofuhita) og látið hana nota þau tvisvar eða þrisvar á dag til viðbótar við
olíuna sem hún borðar ( ef hún getur tekið hana, ef hún er ekki minnkuð örlítið). Hún ætti einnig að gufa upp
olíuna  nokkrum sinnum á  dag -  hósti  hjálpar  til  við  að hreinsa lungun og síðar  mun hún einnig  hósta  út
æxlunum.

Hvað varðar að hitta þig í eigin persónu, þá munum við vera meira en ánægðir með það, en við gerum venjulega
mjög stutt ferli með þeim sem vilja taka krabbameinslyf, við eyðum ekki tíma okkar í að sannfæra þá lengur,
ákvörðunin er þeirra. Frá okkar sjónarhóli eru allar upplýsingar sem þeir þurfa á vefsíðu okkar og í bókum Rick.
Ef einhver kæmi og sagði að hann vildi taka olíuna með lyfjameðferð, þá myndum við ekki einu sinni útvega
þeim olíuna, einhver annar verður meira en ánægður með að borða hana án banvæna lyfjafræðinnar. Sérhver
skynsamur  maður  verður  að  vita  að  það  er  ekki  gott  að  taka  eitur.  Olían  mun  gera  miklu  betra  starf  án
lyfjameðferðarinnar.

Síðan, því meira sem hún tekur af lyfjameðferð, því meiri olíu þarf hún að borða til að losna við skaðann - ef
hún lifir auðvitað af lyfjameðferðinni sem þú veist aldrei fyrirfram og hver innspýting gæti verið sú síðasta.
Leitt að segja það, en svona er þetta.

Þannig að ég lít á það, hún ætti að slá olíuna í hana og forðast lækna og meðferðir þeirra eins mikið og hún
getur. Hún ætti að auka sýrustig líkamans, borða fræ úr tveimur eplum á hverjum degi og borða síðan olíuna,
taka hana í stungulyf, gufa upp olíuna og kannski líka nota hana staðbundið á bringuna á áfengisveig eða í
blöndu með hampfræi olíu eða álíka. Fylgdu einfaldlega leiðbeiningunum á síðunni okkar og í bók Rick til að
ná sem bestum árangri. Skoðaðu líka Youtube myndbönd Rick - þú munt heyra nánast sömu setningarnar og þú
myndir heyra frá honum eða okkur í eigin persónu, skilaboðin eru þau sömu - og það er „Vertu í burtu frá
lyfjameðferð og geislun“ eins mikið og þú mögulega getur. Bestu kveðjur, Jindrich Bayer ”

„Sem einhver sem hafði farið í lyfjameðferð sem unglingur get ég sagt þér að það er engin ganga í garðinum !!!
Með tilfinningu fyrir þessu get ég sagt þér að við erum að reyna að finna lækningu og hvers vegna ekki að reyna
allt sem við getum til að finna það á síður sársaukafullan hátt. Að gefa eitur til að drepa eitur er ekki alltaf
svarið, reyndu náttúrulega lækningu og sjáðu hvað gerist. Constance

„Við þurfum að sjá raunverulegar breytingar ... og ekki ætti að þvinga foreldra til að sprauta eitri í barnið sitt
(lyfjameðferð)! Ef fólk vissi í raun hvað lyfjameðferð væri myndi það giska á að dæla því inn í líkama sinn. Svo
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ekki sé minnst á ef þú ert heppinn og slær krabbamein aukaverkanirnar fyrir lyfjameðferð! Það er ógeðslegt!
Tími til kominn að vekja Ameríku og heiminn! “ 46/7 Berjast fyrir lækningu

„Hæ Jindrich, í gær var ég búinn að lesa bók Rick. Góðir hlutir! Í hreinskilni sagt þarf ég í raun ekki fleiri
sönnunargögn um sannarlega galdrakraft olíunnar!

Ég  hef  líka  gert  nokkrar  tilraunir  og  á  hverjum degi  uppgötva  ég  eitthvað  nýtt  sem þetta  lyf  getur  gert!
Æðislegur! Því miður þó ég sé sannfærður um það og þó að kærastan mín sé sannfærð um að mamma hennar
geti einhvern veginn ekki „sleppt“ alveg…

Ég er stöðugt að reyna að koma fram með góð rök en ég get ekki ákveðið fyrir hana! Hún er krabbameinssjúk
og hún er sú eina sem getur ákveðið hvað hún á að gera við líf sitt.

Ég veit  að hún mun lækna hvort sem er í lokin því við munum fylla í hana svo mikla olíu að það verður
ómögulegt fyrir hana að deyja. En samt finnst mér það svo heimskulegt og svo hættulegt að leika sér með þessi
helvítis efni, sérstaklega þegar þú hefur aðgang að náttúrulyfjum sem hefur verið sannað að læknar krabbamein!

Ég las um reynslu þína af krabbameini og lækningakerfi ... mér þykir mjög leitt að þú missir ... og nú skil ég
betur afstöðu þína til hefðbundinna svokallaðra „lyfja“! ” Luigi

- Hæ Luigi, takk fyrir falleg orð þín um bókina og það er synd að þú þurfir að ganga í gegnum það. Það er
hennar val hvaða meðferð hún velur en ég myndi ekki fara nálægt lyfjameðferðinni - lestu bara sögu mömmu
fyrir  hana,  kannski  fattar  hún að  eitrun  er  aldrei  góð hugmynd,  sérstaklega  þegar  það er  ekki  rökstutt  né
nauðsynlegt. Líkur hennar á því að lifa aðeins af lyfjameðferðinni munu stórbatna ef hún tekur olíuna, en aftur,
af hverju að valda enn meiri skaða á sjúka líkama hennar? Það meikar engan sens. Bestu kveðjur, Jindrich

„Vinur minn settist niður til að horfa á Run From the Cure fyrir um tveimur og hálfu ári síðan og hélt að það
gæti hjálpað psoriasis mínum. Við gerðum olíuna saman- í fyrsta skipti fyrir okkur bæði- innan þriggja vikna
var skellusóri mín farin. Ég hef verið að búa til olíuna og neytt hennar síðan. Ef ég neyti á hverjum degi og ber
olíuna staðbundið á nóttina á einstaka bletti sem birtast af handahófi, er psoriasis mjög stjórnað og næstum
ósýnilegt. Vegna þessarar reynslu stökk ég á fætur og á nú fyrsta læknisfræðilega marijúana fyrirtækið með
fullu leyfi í Colorado. Ári eftir viðskipti mín greindist pabbi með sortuæxli á stigi IV- það hafði breiðst út í
lungu og lifur. Krabbameinslæknirinn gaf honum 3 til 12 mánuði og sagði honum að vera undirbúinn fyrir
umönnun á sjúkrahúsi. Ég byrjaði strax á RSO meðferð og fimm mánuðum síðar er krabbamein hans horfið.
Farin. Auðveldast í heimi! Takk Rick, fyrir að kynna þetta magnaða lyf aftur fyrir heiminum! :-) ”Erica

„Kannabisolía læknar krabbamein. Ég er brjóstakrabbameinssjúklingur á stigi 3 og nota olíuna til að lækna mig.
Adele

„Engin lyfjameðferð, engin geislun ... RSO og breyting á mataræði ... RSO læknaði magakrabbamein mitt án
þess að skíta ...“ Dale

„Gerði það, gaf 18 ára syni mínum það ... Engin merki um krabbamein núna. Ég á þér mikið að þakka Rick
Simpson. Sonur minn greindist í október með samsárs sarkmein eftir að hafa fjarlægt æxli áður en hann fór í
vefjasýni ... Var sagt að krabbameinið væri enn til staðar og hefði getað breiðst út í lungun vegna árásargjarnrar
krabbameins sem það er ... Nýjasta prófunarniðurstöður, þeir geta ekki fundið neina snefil af því til ráðvillu
þeirra  ...  Kannabisolía  var eitt  af mörgum hlutum sem ég byrjaði  á honum næstum strax eftir  greiningu.  “
Amanda

„Náinn vinur minn var áður gefinn morfín vegna æxlisverkja í heila. Morfínið sjálft olli fíkn, fráhvarfi og það
versnaði  aðeins  við  notkun þess.  Kannabis  sjálft  var  eina  lyfið  sem veitti  fráhvarfseinkennum,  þunglyndi,
verkjum og krabbameini sjálfu. Skilaboðin þín eru það sem bjargaði vini mínum. Jasper

„Ég er svo spenntur fyrir olíunni. Þessi síðasti mánuður var í fyrsta skipti sem ég hef lesið eða heyrt um það. Ég
er heillaður ... Herra Simpson, mörg okkar þakka þér fyrir óeigingjarnt og kærleiksríkt starf sem þú hefur unnið
fyrir alla mannkynið. Þú ert mín skilgreining á mannúðarstefnu !!! Ég hef boðið mig fram hjá Hospice síðan
1998, ég hef séð marga þjást og deyja, jafnvel í fanginu. Að halda að svo mikið af þessum þjáningum hefði
verið hægt að létta er bókstaflega hugljúft ... “Cindy
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- Það er vissulega svo, sérstaklega þegar litið er til þess að allar upplýsingar um „kraftaverkalækningarmátt“
Rick  Simpson  olíunnar  eru  sannar.  Rétt  framleidd  og  notuð  olía  getur  raunverulega  læknað  krabbamein,
sykursýki og þúsundir annarra sjúkdóma. Það getur virkilega hjálpað við sársauka sem morfín snertir ekki. Það
endurnærir virkilega líkamann og endurvekjar vöðvana. Orðið hugaróra lýsir því ekki að fullu, held ég. JB

"GUÐ MINN GÓÐUR. Ég fékk bara skilaboð frá einhverjum sem ég var að gefa Phoenix tár til sem átti og ég
meina að ég væri með krabbamein í nýrum. Eftir að hafa tekið olíuna í 90 daga sýnir nýjasta PET skönnunin að
æxlin eru horfin. Þetta er ótrúlegt. Ég hef séð Phoenix Tears lækna marga síðan ég hef unnið með það. Þakka
þér fyrir að hjálpa mér að hjálpa öðrum að lækna. ”

-  Til  hamingju  og  takk  fyrir  að  hjálpa  öðrum,  Gregg.  Ekki  fleiri  skannanir,  bara  olían.  Skönnunin  er
krabbameinsvaldandi, hún gæti valdið því að krabbameinið komi aftur og hver vill það? JB

„Halló kæri ljúfi Rick Simpson og Jindrich Bayer, ég vona að þið hafið það bæði gott og hamingjusamt. Miðað
við magn tölvupósta sem þú verður að fá er ég viss um að þú manst ekki eftir mér fyrir mánuðum síðan svo ég
lét fylgja með fyrri bréfaskiptum okkar.

Mamma er lifandi og mjög heilbrigð! Að segja að við erum svo þakklát er vanmat.

Við greiningu febrúar 2012 (4. stig krabbameins í krabbameini í brisi með meinvörpum í lifur og lungu) voru
horfur hennar 3 til  6 mánuðir  með miklum heilsufarslegum vonum á þeim tíma.  Þess í  stað er hún á lífi,
hamingjusöm og vel 10 mánuðum síðar.

Ég veit að þið eruð báðir á móti krabbameinslyfjameðferð og við líka ... En þegar þeir sögðu í þrjá mánuði
hentum við ALLT á það, þar með talið lyfjameðferð ásamt því að hefja RSO strax. Okkur hefur verið sagt að
enginn sé eins heilbrigður og mamma í jafn miklu Gemzar lyfjameðferð og hún fékk. RSO þurfti að hafa haldið
heilsu hennar á þeim tíma.

Lyfjameðferð hætti fyrir 6 vikum þegar hún ákvað að hún gæti fundið fyrir upphafi lyfjaskemmda. Hún hefur
nú farið í lyfjameðferð í 6 vikur og líður frábærlega.

Síðan hún greindist í febrúar 2012, eftir upphaflega uppbyggingu, hefur hún tekið gramm RSO á dag (samtals
um 300 grömm hingað til).

Nýjasta skönnunin sem gerð var mánudaginn 12-17-12 sýndi meiri rýrnun æxlis, þar á meðal skjöl um að sum
æxlanna væru of lítil  til  að hægt væri að sjá þau með tölvusneiðmynd. Þetta voru ótrúlegar fréttir!  Síðan á
þriðjudag fengum við niðurstöðurnar  úr  rannsóknarstofuvinnunni  hennar.  Eftir  að hafa fengið svona góðar
skannafréttir var okkur brugðið við að heyra að æxlismerkjapróf hennar (CA19-9) hafði aukist úr 285 í 2100.
Hefur þú einhvern tíma séð þetta gerast áður? Hefur þú einhverjar skýringar á því hvers vegna eða hvernig
merkjunum fjölgaði? Allar hugmyndir? Einhverjar ábendingar? Þessi spurning hefur farið fram til nokkurra
RSO framleiðenda en enn sem komið er ekkert endanlegt svar.

Hér eru niðurstöður hennar CA19-9 til þessa. Venjulegt stig er minna en 37. Það var prófað æxlismerki við
fyrstu greiningu í febrúar. 4-30-12 ... 23.568; 5-30-12 ... 5.240; 6-18-12 ... 4.458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285
(Síðasta lyfjameðferð var 10-29-12); 12-17-12 ... 2.100. Öll innsláttur sem þú gætir haft mun vera mikils virði
af fjölskyldu minni! Mikil ást, B ”

- Kæri B, tölvusneiðmyndir gefa stóran skammt af geislun og það er það sem gæti hafa valdið því, auk þess sem
lyfjameðferðin var algerlega óþörf. Ég myndi láta hana borða 180 g af bestu gæðaolíunni eins fljótt og auðið er.
Ekki fleiri tölvusneiðmyndir eða önnur krabbameinsvaldandi bull, bara olían og eins mikið og hún getur tekið.
Þú verður að afturkalla skemmdirnar af lyfjameðferðinni og geisluninni fyrst og það mun taka nokkurn tíma,
það gerði verkið erfiðara fyrir olíuna. Eins og að gefa mótefni meðan þú dælir eitri í æð hennar, þá meikar það
engan sens fyrir mér. Bestu kveðjur, Jindrich Bayer

„Kona með brjóstakrabbamein leitaði til mín fyrir um 4 vikum síðan og tókst að beina henni í rétta átt. Hún er
með ansi marktækt æxli, (ég held að hún gæti verið með fleiri en eitt.) Og getur fundið fyrir því. Það eru aðeins
3 vikur síðan hún byrjaði á olíunni og þegar er æxlið örugglega að mýkjast. Ekki slæmt í 3 vikur! Mér finnst ég
mjög hvött til hennar og ég VEIT bara að þessi kona verður önnur velgengnissaga. Ein ást." Corrie
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„Pabbi minn er 89 ára, er með húðkrabbamein í andliti. Þrisvar sinnum hef ég farið með hann á sjúkrahús til að
fá smá útskurð, sem opnar hann fyrir sýkingum svo ekki sé minnst á að taka frá hjúkrunarheimilinu og til baka,
það er  erfitt  fyrir  hann.  Ég byrjaði  með kannabisolíu  fyrir  nokkrum vikum.  Sumar  þeirra  eru  á  stærð við
barnfingur minn að þumalfingri. Það voru 11 sem ég hef meðhöndlað núna, það eru 4 á stærð við þumalfingurs
stærð á fingri. Þeir deyja bara og falla af húðinni gróinn. Ég er hissa eins og allir hjúkrunarfræðingarnir og
læknirinn. “ Steve

„Ég vil bara segja að ég er afskaplega ánægður með að tilkynna að skönnun föður míns eftir krabbameini hans
hefur komið hreint út í annað sinn eftir að sá fyrsti sýndi bletti á lungunum. Við byrjuðum hann á olíunni strax
eftir að sá fyrsti sýndi bletti. Kannabis hefur tekið lungun á honum og hreinsað þau! Honum var sagt að hann
þyrfti Chemo. Við vorum á móti því og settum hann á olíuna í staðinn. Kannabis læknar krabbamein !!! Ég hef
líka byrjað litla pomeranian minn á olíunni því hann er með fallinn barka og meðfæddan hjartabilun. Hann hefur
ekki verið á venjulegum lyfjum síðan í sumar og hann hefur alls ekki hóstað varla í fyrsta skipti síðan í sumar
(hann hóstaði stöðugt og labbaði jafnvel á lyfjum sínum sem læknirinn gaf). Hann hefur meiri orku og stendur
sig betur en hann var þegar hann var á lyfjum. Karen

„Það læknar leghálskrabbamein líka! Ég hafði ekki efni á meðferðum (ekki einu sinni EINN ...) og fór í eitt ár
án nokkurrar læknisaðstoðar ... en ég reykti næstum á hverjum degi ... svo ári seinna í ársprófi mínu, læknirinn
og hjúkrunarfræðingar voru fjúka ... þeir gátu ekki fundið eitthvað annað en örlitla ör þar sem krabbameinið
hafði verið ... ég er 100% krabbameinslaus núna ... þökk sé marijúana ... ekki læknum ... ekki “lyfjum “... ekki
meðferðir ... heldur vegna hreinnar, jurtaríkrar, náttúrulegrar plöntu ... ég er lifandi sönnun ...

Læknarnir sögðu að ég hefði átt að vera á krabbameini á stigi 5 frá því að fara án nokkurrar meðferðar ... en
samt var það BARA ... án hjálpar frá þeim ... þeir voru svo brjálaðir að þeir sendu mig á STOÐSSJÓKJA í
LITTLE ROCK (UAMS) til frekari prófana ... og UAMS fann heldur ekki annað en örlitla ör ... þeir sögðu að
þetta væri kraftaverk ... ég held að þetta hafi bara verið marijúana ... Lögleiða það nú þegar. .. hjálpaðu fólki ...
er það ekki það sem mannkynið NOTAR að vera um? “ Monica

„Ég er svo þakklátur fyrir að David Triplett setti myndbandið sitt þarna úti ... elskaði myndbandið og það var
ein af sögunum sem fengu mig til að prófa kannabisolíu á húðkrabbameini með grunnfrumukrabbameini í enni
mínu ... sem er nú horfið! ... ekki hætta að breiða út sannleikann! ” Dee

„Ég notaði kannabisolíu til að meðhöndla grunnfrumukrabbamein í höfuðið á hálsi og andliti. TIL árangurs.
Þetta er tilvalið krabbamein til að rannsaka. Það er greinilega sýnilegt berum augum og allar breytingar sem
eiga sér stað sjást auðveldlega. Ég hef reynt að vekja áhuga á þessu hér í Bandaríkjunum, en samtökin hafa
hvern sem er og það virðast allir vera dauðfánir að snerta. Sjáðu hvað þú getur. ” Joseph Siler (Fyrsta færsla á
CANNABIS CURES CANCERS! Facebook hópnum stjórnað af Kane Slater, 7. janúar 2010)

„Ég er með hnút í læri, það var áður hart, næstum 2 cm, nú er það innan við helmingi stærra og orðið mjúkt (4
vikur). Katri

„Ég komst að því að ég er krabbameinslaus eftir að hafa verið á olíunni í fimm mánuði samfleytt !! Mimi

Sp. JB, hefur þú eitthvað til að lækna ákveðnar tegundir æxla sem kallast „hemangioblastomas“? Ég fylgist með
færslum þínum, sem og öðrum. Ég hef ALDREI séð meðferð á þessari tegund æxla annað en útskurð. Ég á fullt
af þeim. Graeme

A. Ekki í eigin persónu, við höfum vissulega ekki haft tækifæri til að meðhöndla allar sjúkdómsgreiningar sem
maður þekkir persónulega, en miðað við það sem ég hef lesið um það núna, þá sé ég enga ástæðu fyrir því að
olían ætti ekki að hjálpa. Eftir því sem ég veit geta þeir aðeins greint það með tölvusneiðmyndum og hvernig ég
lít á það ættu allir sem taka tölvusneiðmynd að borða að minnsta kosti 60g af olíu á eftir. Og ef þú borðar 60g
fyrir aðgerð, þá er ég í flestum tilfellum viss um að aðgerðin verður ekki nauðsynleg vegna þess að æxlin verða
ekki til staðar. Þannig að ég myndi örugglega prófa olíuna sjálf. Allar góðar óskir, JB

„Sú staðreynd að lyfleysur lækna sumt fólk er ástæða til að farga lyfjum að eilífu og rannsaka list lyfleysu.
Þegar þú hefur sagt að þú gerir aldrei lyfleysurannsókn þegar þú ert með árangursríka lækningu, þá hefurðu rétt
fyrir þér, það myndi drepa helming sjúklinga þinna, veikir og grimmir. Kristófer
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- Það væri vissulega sjúkt og grimmt og þess vegna mun ég persónulega ekki gera það. Aðrir geta það ef þeir
vilja, en ég geri það ekki. Ég vil að lækningakerfið byrji að nota olíuna sem lyfleysu - ef þeir sanna að allt sem
þeir vilja nota er öruggara og skilvirkara en olían (og skemmtilegri/skemmtilegri fyrir sjúklinginn), þá geta þeir
haldið áfram og selt hana . Ef ekki, þá ekki. Það er frekar einfalt og mjög skynsamlegt, held ég. Og þannig
verður það engu að síður í framtíðinni, svo hvers vegna að bíða? JB

„Það er aldrei of seint að sætta sig við að kannabis er einfaldlega lyf. Á sama tíma er aldrei of seint að byrja að
nota olíuna sem lyf, sama hvernig ástand þitt er eða hversu alvarlegt það er. Með notkun olíunnar eru venjulega
líkur fyrir sjúklinginn eða olían mun veita þeim hámarks lífsgæði þar til yfir lýkur. Og það er líka mikið. “JB

„Þegar sjúklingar sem hafa tekið lyfjameðferð byrja að nota olíuna, þá er það fyrsta sem olían þarf að gera er að
afeitra líkamann. Þannig að það þarf stundum að segja 120-150g af olíunni áður en hún byrjar að ráðast á
krabbameinið sjálft. Það er í raun ekki góð hugmynd að taka lyfjameðferð, sérstaklega þegar það er algerlega
óþarft miðað við að lækningakerfið hefur vitað um kannabis sem lækningu á krabbameini í tugi ára. “JB

Sp. „Krabbameinssjúklingar“: byrja þú þá árásargjarn með 1 grammi á dag eða vinnur þá að því í rúma viku eða
svo? Ráð af reynslu?

A. Nei, við byrjum alltaf með litlum skömmtum og förum nokkurn veginn eftir leiðbeiningunum. Auðvitað, ef
þeir hafa fyrri reynslu af kannabis og vita að það er ekkert að óttast, þá getur þú stundum byrjað með stærri
skammti. En þú veist aldrei hvernig sjúklingurinn ætlar að bregðast við olíunni, auk þess sem þeir eru venjulega
á blöndu af ýmsum lyfjum, svo þú gætir viljað fara varlega og fylgjast með blóðþrýstingi sjúklingsins osfrv.
Almennu ráðleggingarnar eru að fylgja leiðbeiningunum, því minna formlega er - fylgdu eðlishvöt þinni og
dómgreind og þegar sjúklingurinn hefur „engu að tapa“,

Ég myndi  ekki  hika  við  að  gefa  þeim stóran  skammt  þegar  þörf  krefur  (bráð  bakverkur  osfrv.).  Gram af
virkilega hágæða olíu getur fengið óreyndan notanda mjög mjög háan. Stundum væri þetta kommu af völdum
hampi gagnlegt og ég er viss um að það verður notað þannig við svæfingu fyrir aðgerð fyrr eða síðar hvort sem
er, en núna viljum við sjá sjúklinga vera á þægindasvæði sínu eins mikið og mögulegt er. Ég vona að ég hafi
útskýrt það vel. Bestu kveðjur, JB ”

„Corrie, vinur minn, þú hjálpaðir mér með ***. Ég hef verið að gefa honum lyf fyrir tauga -innkirtlaæxli. Hann
hefur verið á lyfinu í 1 mánuð og það er farið að minnka. Það var svo stórt að það var að þrýsta á magann á
honum en nú er komið að því að hann getur borðað aftur og læknirinn sagði að hann hefði aldrei séð æxli eins
og þetta skreppa svona hratt. Það brást við honum og öll blóðvinna kom aftur eðlilega svo önnur á leiðinni til
lækninga og það er ÆÐISLEGT. Og þú ert FRÁBÆR og Guð er frábær. ”

„Ég á vin sem er með krabbamein í heila og ég er með Cml. Olían er að virka fyrir okkur bæði !!! Vinur minn er
fyrstu hendi sönnun í mínum augum um að þessi olía er kraftaverk ... ég hafði efasemdir mínar áður en ekki
núna! Taktu olíuna, hún virkar! Tyler

„Ég var spurð í fyrra af vinkonu móður minnar hvort ég gæti útbúið sex mánaða hampolíu handa mömmu sinni,
úr  kannabis  af  hæstu einkunn.  Hún var  með krabbamein  í  hálsi.  Ég gerði  henni  olíuna eftir  ráðleggingum
Youtube, ég sendi hana síðan til Rússlands. Hún notaði fyrsta 6 mánaða námskeiðið með mögnuðum árangri og
bað um annan 6 mánaða skammt, ég sendi henni aðra byrði og núna 14 mánuðum síðar er hún við góða heilsu.
Þú vinnur ótrúlega vel, Rick. Þakka þér fyrir." Gareth

„Halló ég heiti Alysa Erwin og ég er 16 ára. Árið 2011 greindist ég með stig 3 anaplastic astrocytoma. Við
(fjölskylda mín og ég) tókum þá ákvörðun að nota kannabisþykkni. Háskólinn í Michigan sagði okkur að ekki
væri  líklegt  að  ég  lifði  meira  en  tvö  ár  og  krabbameinið  sjálft  væri  óstarfhæft  vegna  þess  að  það væri  í
köngulóarmyndun. Í janúar síðastliðnum fór ég í venjulega segulómskoðun mína við háskólann í Michigan. Öll
æxli eru horfin. ”

„Ég  greindist  aftur  með  krabbamein.  Í  þriðja  sinn.  Stig  4  bein  og  lifur  mætast,  úr  brjóstakrabbameini.
Krabbameinssagan mín byrjaði fyrir  tæpum 7 árum, ég er ein þeirra  heppnu að hafa lifað af því magni af
lyfjameðferð sem ég hef lagt líkamann fyrir, svo ekki sé minnst á geislunina. Þessi þriðja sjúkdómsgreining
hafði mig til að sannfæra um að ég væri búinn að því; Ég meina hver lifir af svona greiningu ??
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Svo ég fór að leita að kraftaverkum og ég fann Rick Simpson. Ég var viss um að það væri engin leið að þessi
strákur segði satt, svo ég leit dýpra. Ég byrjaði að tengjast fólki í Michigan og lærði meira um Rick Simpson
olíu eða kannabisolíu og útkomuna sem fólk eins og ég var að upplifa, sem var lifun, eftirgjöf, lækning !!

Á þessum tímapunkti hef ég engu að tapa, svo ég náði til og bað um hjálp. Ég byrjaði að neyta gramm á dag af
lyfinu mínu og vann hægt upp að skammtinum. Hvíld varð stór hluti af deginum mínum, sem er einmitt það
sem baráttulíkami minn þurfti. Eina aukaverkunin sem ég hef upplifað var magn og yndisleg svefngæði sem ég
fékk. Það plús blóðþrýstingsstjórnandi og verkir mínir eru nú undir stjórn.

Fyrir tæpu ári greindist ég með 4. stigs bein- og lifrarkrabbamein með ótal æxli (svo mörg að þeir hættu bara að
telja), mér var sagt að koma hlutunum í lag. (Það dregur enn andann frá mér.) Fljótlega áfram til dagsins í dag
og ég er tommur frá eftirgjöf. PET skönnunin mín í síðustu viku var neikvæð ... Neikvæð! Ég hef aldrei fengið
einn slíkan. Það þýðir að það er ekkert krabbamein. Eina ástæðan fyrir því að ég er ekki í fullri eftirgjöf er
vegna þess að það eru nokkrir skuggar á beinunum í köttaskönnuninni, en ég held meðferðinni áfram og þeir
munu líka bráðlega hverfa. Þetta er ekkert annað en kraftaverk, óteljandi æxli í nokkra skugga sem koma ekki
einu sinni fram á PET -skönnun.

Fólk getur sagt að farðu varlega með orðið lækning ... En ég meina, það er það sem það er. Ég er hér og ég er að
verða heilbrigðari með hverjum deginum og John hefur hjálpað mér að komast þangað. Hann tók mig inn þegar
ég hringdi til hans og bað um hjálp. Hann og hópur hans hafa gefið sér tíma til að setjast niður með mér til að
ganga úr skugga um að ég sé menntaður um alvarleika þessa lyfs og þá skuldbindingu sem það þarf á öllum
hlutum okkar til að gera þetta mögulegt. Fyrir mér og þér er þetta líf og dauði. Ég vona að allir taki því svona
alvarlega! Við munum reiða okkur á þetta lyf það sem eftir er ævinnar.

Cannabis -klúbburinn í Michigan hefur séð um þarfir mínar og menntunarþörf. Þetta er alvarlegur hópur og þeir
þurfa alvarlegan stuðning, blessaður John Roberts, fórnir þínar hafa haldið mér á lífi. Vinsamlegast hjálpaðu
þeim núna, svo þeir geti haldið áfram að hjálpa svo mörgum. Þakka þér fyrir!!"

- Þessi uppfærsla var birt fyrir nokkrum mánuðum og hún er nú í fullri eftirgjöf. Krabbameinsverkefni Michigan

„Ég er 68 ára gamall karlmaður sem bjó í því sem ég taldi eðlilegt heilbrigt líf án stórra mála og viðhélt mér
árlega með flensuskoti og skoðun. Líkamsstarfsemi mín var í lagi og allt virtist í lagi þar til ég vaknaði einn
morguninn með miklum magaverkjum.

Hélt að þetta væri viðauki eða kviðslit og konan mín flýtti mér í neyðartilvik. Ég fór í bráðaaðgerð um 2 tímum
síðar, 15. ágúst 2012, og það var gríðarlegt æxli á ristli mínum sem var fjarlægt ásamt 14 eitlum. Viku seinna
opnaðist innviði mín og eitraði fyrir mér og það leiddi til annarrar skurðaðgerðar.

Byrjaði að líða betur fjórum dögum síðar, ég var á fótum og hægt og rólega að fá hreyfigetu aftur og ég byrjaði
að blæða út. Aftur í aðgerð númer 3 og degi síðar fékk vægt hjartaáfall.

Skömmu eftir þessa -33 daga á gjörgæsludeild- var ég útskrifaður og var með OSTOMY BAG. Pokinn var með
mér í 8 mánuði og bakkunaraðgerð var gerð án fylgikvilla.  Skurðlæknirinn sagði að krabbamein hefði ekki
breiðst út fyrir hnútana.

Þrátt  fyrir  það  gengu  þeir  með  mig  á  krabbameinsstofuna  og  byrjuðu  að  ræða  efnafræði  og  geislun  sem
„eftirfylgni“. Staðlaðar siðareglur sögðu þeir. BULLSHIT sagði ég! Það verður engin geislun á líkama minn eða
eitra hann meira með Chemo eða geislun. Krabbameinslæknirinn á Krabbameinsstofnuninni brást ekki og lýsti
eftirfylgni á þriggja mánaða fresti í eitt ár, sem fól í sér tölvusneiðmynd og blóðprufu.

Ég fékk efnið eins og Rick Simpson lýsti  og framleiddi RSO. Eftir  að hafa fylgt öllum leiðbeiningum um
útdráttarferlið og notað Naphtha sem leysi, var ég með fullunnna olíuna í sprautum og byrjaði að neyta hana
tvisvar á dag, örlítið magn í hvert skipti.

Ég lauk fjórðu eftirfylgni minni á Krabbameinsstofnuninni og þeir fullyrtu að tölvusneiðmyndin sýnir EKKI
neitt sem gæti bent til þess að krabbamein sé til staðar. Blóðvinnan sýndi CEA stig 1.4, en hvað í andskotanum
eru allir með krabbameinsfrumu eða tvo í þeim. Þeir telja allt að 5+ valda áhyggjum. Ég er núna að undirbúa
annan skammt og mun neyta daglega sem fyrirbyggjandi ráðstöfun.
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ÖLLUM sem þjást núna af krabbameini mæli ég með að þið gerið það sama. Við höfum EKKERT að tapa og
allt að vinna. “ Gerry

„Er of seint að bjarga einhverjum sem er með stig 4 og er þegar með húð og bein og getur varla gengið lengur
frá því að missa styrkinn? Snúa

"Það er aldrei of seint. Mörg kraftaverk hafa sést við notkun þessarar olíu. Ef það getur ekki bjargað þeim, það
minnsta sem það mun gera er að létta þjáningar þeirra án þess að harðar aukaverkanir lyfja. Athugið að ef þeir
byrja á stórum skömmtum verður mikill svefn þar til umburðarlyndi byggist upp. Það er mjög öflugt. ” Nick

„Ég er tvívegis baráttumaður fyrir brjóstakrabbameini. Ég vil vera lifandi sönnun þess að olían þín hjálpar til
við að bjarga mannslífum. Michelle

„Ég líka, krabbameinsfrjálst í skjaldkirtli !!“ Michelle

„Dögun: Segðu hvað þú vilt um mig, vináttu mig, dæmdu mig ... Rök þín eru ógild! Þetta er síðasta skönnunin
sem mamma mun fá !!! CANNABIS DÆPAR KREFT!

Stacy: Á hvaða stigi var mamma þín? Ég veit að þú hefur sent það einu sinni áður, en ég gleymi því. Þetta er 
stórkostleg skýrsla strax !!
Dögun: Stacy, það var stig 3 smáfrumukrabbamein í lungum. 5 æxli með litlum metrum í efra eitilkerfið.
Debbie: Þetta er svo stórkostlegt! Ég hef aldrei heyrt um neinn lækna litla klefa, jafnvel með öllum venjulegum 
samskiptareglum. Þetta er merkilegt! Þú bjargaðir ekki aðeins lífi mömmu þinnar, heldur mun þetta bjarga öðru 
lífi því það er sönnun þess að kannabis virki. Takk kærlega fyrir að deila þessu!
Dögun: Debbie, hún gerði allt, kannabisolía - krabbameinslyfjameðferð EN læknaðist áður en lyfja- og 
geislameðferðirnar voru gerðar svo hún neitaði meðferðinni sem var eftir og festist við olíuna ... Sem hún tekur 
samt og mun taka hvern dag fyrir það sem eftir er ævinnar!
Steve: segir „þetta er best samhæft við breytingar eftir geislun“. Var hún í geislameðferð?
Dögun: Steve, já hún gerði það en hún kláraði aldrei ... Dr er á gólfi! “

„Sjúklingur: Linda V., Afgreiðsludagur: 16.11.2013, verklagsreglur: CT -brjóst með mælingu

Gerð var brjóstamyndataka á brjósti ... Samanburður er gerður við fyrri brjóst CT frá 7/8/13

ÁBENDING: Þetta er 64 ára kona með sögu um lungnakrabbamein ...

NIÐURSTÖÐUR: Það er aukin milliverking og þykknun milli hnefaleikanna ... sem er betri miðað við fyrri
skoðun ... Engin ákveðin hnúta í miðjum mjúkvef eða miðkirtlabólga. Það eru engar ákveðnar vísbendingar um
axilliary lymphadenopathy eða hillar lymphadenopathy. Burtséð frá breytingum eftir geislun í miðgildi hægra
efra blaðsins, er ekki sýnt fram á frekari ógleði í lungum eða grunsamlegum lungnablettum. Barkinn og helstu
berkjur  eru einkaleyfi.  Það er  engin  bláæðabólga.  Hjartastærðin  er  eðlileg.  Það er  engin  útrennsli  í  hjarta.
Sýnishlutar efri hluta kviðar eru ómerkilegir. Það er engin árásargjarn lucent eða sclerotic osseous meiðsli.

HÆGT: Bættar  breytingar  eftir  geislun  í  hægri  hæðinni  og miðhluta  hægra  efra  lobbsins.  Engar  ákveðnar
vísbendingar um endurtekna sjúkdóma eða eftirstöðvar.

„Olía sneri við öllum geislaskemmdum og læknaðist óhugsandi ... Læknisfræðileg marijúana bjargaði mér og
heldur mér frá fimm apótekum. Ég missti hægra nýra í krabbameinslyfjameðferð og það byrjar að grípa þangað
sem það er sárt að hafa húð á mér ... og innan nokkurra mínútna frá því að ég neytti olíuna í veig sem ég læt
flogin stoppa og vera í burtu í marga mánuði ... Ótrúlegt og það er aðeins ein olían sneri taugaskemmdum í
augun af völdum lyfjameðferðar þar sem ég greindist með gláku og í síðustu heimsókn minni fyrir aðeins 6
mánuðum síðan er ekkert merki um gláku og sjónin er betri þegar ég lyf ... “Teresa

„Frænka mín, með glioblastoma stig 4, fór úr hjólastól í að ganga eftir aðeins þrjá skammta! Vinstri hlið hennar
lamaðist í rúman mánuð. En núna fullkomlega hagnýtur !! Svo spennt!" Nicolette

„Ég vann í hópi og í mörg ár og var með húðkrabbamein á vinstri handleggnum vegna þess að ég hengdi það út
um gluggann við akstur. Nú veit ég að enginn þarf að trúa mér en ég byrjaði að setja RSO olíu á það á hverjum
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degi og ég sver það er horfið. Það tók nokkra mánuði en það er í raun horfið þar sem það hefur verið í mörg ár.
Randy

„Þetta hefur breytt lífi mínu eftir að ég greindist með CML (langvarandi mergfrum hvítblæði) fyrir tæpu ári
síðan og ég horfði á myndbandið Run From the Cure um hvernig kannabisolía læknaði krabbameinssjúklinga.
Jæja, ég er lifandi sönnun þess að það er verk. Það hefur breytt krabbameinsstigi mínu. Ekki læknað ennþá en
vonandi einn daginn fljótlega get ég sagt að ég sé eftirlifandi, þannig að nema þú hefur gengið kílómetra í skóm
krabbameinssjúklinga skaltu ekki byrja að baska eitthvað sem þú veist ekkert um. Denise

"Ég trúi. Vinur minn greindist með 3 tegundir krabbameins. Hann fékk 3 vikur til að lifa. Núna tveimur árum
síðar er hann orðinn einn góður og hefur það gott. “ Sandra

„Bróðir minn var með eitilæxli, maga, meinvörp í hrygg. Lyfin sem þeir gáfu honum héldu honum vöku alla
nóttina alla daga og fengu aldrei að sofa eða borða vikum saman. Eitt gramm af olíutöflu og hann fær að sofa í
18  klukkustundir  og  borða  af  hjartans  lyst.  Viku  síðar  er  hann  78% laus  við  krabbamein.  Læknirinn  var
ráðvilltur. Við sögðum honum það ekki vegna þess að hann var í læknisfræðilegu ástandi en kannabis bjargaði
lífi hans og okkar. Nú ári seinna bróðir minn BEAT LYMPHOMA! Enginn gerir það ... án kannabis. “ Errl

„Ég er núna með krabbamein í stigi 4. Ég hef farið í lifrarblástur og skurðaðgerð auk folfox kemó. Ég hef notað
olíu- og æxlismerkin fóru frá 1200 upp í 3. All med team segja NSD. Engin merki um sjúkdóm. " Jim

„Ég losnaði við 5 af æxlunum mínum með kannabisolíu ... það var áhugavert að sjá læknana standa frammi fyrir
því þegar hann fann ekki 5 af upprunalegu æxlunum ...  hvert  fóru þeir? Skiptir  það máli?  Þakka þér fyrir
kannabisolíu. ” Kelly

„Ég átti stórt hettuglas með því, fyrir nokkru síðan. Ég myndi taka dropa á dag. Sá sem gaf mér það bað um að
fá það aftur. Hann endaði á því að gefa konu sem var að hverfa frá krabbameini. Hún gat ekki borðað, drukkið
og hvað þá í rauninni lifað. Hún vó innan við 70 lbs. Vinur minn gaf henni olíuna ... voila! Hún byrjaði að
borða, drekka og hélt baráttunni áfram ... með góðum árangri. Trúir fastlega á græðandi eiginleika kannabis. “
Tara

„Í dag fékk ég orð til manns sem ég gaf mikið magn til. Hann var með krabbameinsæxli í hálsi. Algjörlega hefur
verið túffóður síðan í byrjun apríl 2013. Eiginkona hins sjúka kallar allt grátandi. Eftir 4 vikna inntöku olíu 2
sinnum á dag er það horfið. Algjörlega farinn ... Hann hefur borðað fastan mat ... Engar nýjar meðferðir eða ný
lyf, bara RSO. Deildu þekkingunni, bjargaðu lífi. Jared

„Dean: Frænka mín notaði krabbameinslyfjameðferð. Sömu niðurstöður. DEAD.

Stefán: Fyrirgefðu missi þinn. Ég hef séð hampolíu draga húðkrabbamein úr guðmóður minni. Ég held að þú
þurfir samt að ná því snemma. Ég er viss um að kannabis hjálpaði. “

„Ég  var  að  frétta  að  16  ára  sjúklingurinn  minn  sem  var  með  Hodgkins  eitilæxli  er  LJÓST!  Æxli  farin,
rannsóknarstofur eðlilegar. Janet

„Fékk símtal frá banvænum sjúklingi. Hún er í meðferð hjá RSO í nokkra mánuði núna. Krabbamein í þörmum.
Ted læknir, hún átti marga mánuði að lifa. Jindřich Bayer, ég er ánægður að segja frá því að síðasti læknirinn
Appt gaf hann henni bestu jólagjöfina. Hann sagði henni, ég finn ekki krabbamein, og þú gætir lifað !!!! Það er
jólagjöf. Þakka þér Jesús !!!! Aldrei segja aldrei ... “Raymond

„Ég hef  átt  tvo vini  sem lifðu af  krabbamein  með því  að gera hina frægu Simpsons olíu! Annar  var með
lungnakrabbamein og fékk 6 mánuði til að lifa, hann hefur verið á lífi í 7 ár núna og hinn hefur farið í gegnum
krabbamein tvisvar, síðast var krabbamein í eggjastokkum og ég er ánægður með að segja frá því fyrir 2 vikum,
ekki meira krabbamein! Í bæði skiptin notaði hún kannabisolíuna !! ” Vicki-Jane

„Ég hef fylgst með síðu Rick um eitt ár núna, síðan mamma fékk greiningu á lungnakrabbameini í smáfrumum.
Hún  greindist  í  mars  á  síðasta  ári  og  byrjaði  fljótlega  í  krabbameinslyfjameðferð.  Hún  þjáðist  af
krabbameinslyfjameðferð og brjóstgeislun í gegnum sumarið og veiktist mikið þar sem radíum brann í hálsinn
svo hún gat ekki kyngt/borðað o.s.frv., Hún var lögð inn á sjúkrahús í tæpa tvo mánuði. Hún fékk síðan heila
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geislun (fyrirbyggjandi, bleh:/) allan þennan tíma sem við höfðum rannsakað í stórum dráttum og hafið ferð
okkar til að ná öllu saman til að framleiða okkar eigin olíu frá grunni. Sem okkur tókst að gera -já!

Svo eftir fyrstu tvo sólarhringa heilageislunarinnar varð hún mjög veik af henni svo við tókum þá ákvörðun að
hún myndi byrja á olíunni (október). Frá fyrsta skammtinum leit hún aldrei til baka !!!! Hún sigldi í gegnum
afganginn af heilastrengnum og undraði lækna yfir því að hún væri ekki með mígreni eða mikla uppköst eða
minnistap osfrv.! Hún var að fljúga!

Svo eftir skoðun hennar í október sýndi það mikla fækkun lungnaæxlis en það var enn til staðar. Þeir vildu sjá
hana aftur í janúar til að ákveða næstu skref. Þannig að við plögguðum áfram út nóvember og desember og
gáfum henni bara olíu og enga aðra meðferð. Hún varð fyrir smávægilegu áfalli um jólin og varð þunglynd og
uppköst í  tvær vikur en við settum hana aftur á hráu vegan smoothies hennar og hveitigrasi  og hún hefur
virkilega dafnað og lítur ljómandi út. Stóra skoðun hennar eftir nýjustu skannanir hennar var í gær giska á
hvað ... mamma mín er Krabbameinslaus !!!! Það er horfið !!!! Hversu ótrúlegt er það !!!! ” í gegnum Janet

„Fyrir um það bil 6 mánuðum greindist mamma með krabbamein með meinvörpum sortuæxli með 6 æxli á
báðum lungum.  Læknarnir  sögðu  okkur  að  krabbameinslyfjameðferð  og  geislun  myndi  ekki  gera  neitt  og
sögðust hafa fengið nýja meðferð sem þeir höfðu fengið til að koma í veg fyrir að æxli myndu vaxa og ef til vill
lengja líf hennar í nokkur ár í viðbót. Við byrjuðum á nýju meðferðinni og aukaverkanirnar voru hræðilegar svo
við hættum. Um viku seinna minntist vinur minn á heimildarmynd þína á Youtube, Run From the Cure.

Eftir að hafa horft á þetta ákvað ég hvaða skaða gæti orðið af því að reyna? Hey, ef það virkar ekki þá deyr hún
engu að síður. Til að gera langa sögu stutta þá hefur mamma neytt olíunnar í um 3 mánuði og hún var með
skannanir fyrir 2 dögum síðan og 5 af 6 æxlunum eru alveg horfin og það síðasta er helmingi stærra en það var.

Ég get ekki lýst með orðum þakklæti sem ég hef fyrir upplýsingarnar þínar og bjargað lífi mömmu minnar. Það
er hræðilegt að hugsa til allra fólksins og barna í heiminum sem þjást og deyja þegar einföld planta getur lagað
allt þetta. Ég er nú staðráðinn í að breiða út boðskapinn og kannski rækta mína eigin og búa til olíu fyrir fólk
sem ég þekki sem þarfnast hjálpar. Takk aftur og gangi þér vel í framtíðinni með allt. ” í gegnum Janet

„Krabbamein í eggjastokkum, 5,5“ æxli, 90 dagar eftir að lifa, dreifist í maga ... Neytt 90 grömm á 38 dögum.
Ekkert krabbamein lengur. Hefur öll skjöl sem maður þyrfti að trúa en samt hefur fólk það ekki! Guð blessi þig
St. Simpson fyrir að hjálpa okkur að halda mömmu okkar !!! ” Larry

„Ég er með ansi æðislegar fréttir gott fólk. Einn af peeps mínum aftur austur gaf einn, tel það ... EINN glasi af
olíu til vinar sem var með gríðarlegt æxli vafið um hálsslagæð sína. Hann hunsaði það bara, lengdi hárið til að
fela það þegar það varð stærra og stærra. Bróðir hans, læknir, var týndur um hvað hann ætti að gera þar sem
sjúklingurinn neitaði lyfjameðferð/geislun. Gat ekki hunsað það lengur, fyrir tveimur dögum fóru þeir með hann
inn á skurðstofuna vegna mikillar skurðaðgerðar. Nokkrir sérfræðingar/ skurðlæknar voru viðstaddir þar sem
þetta var mjög hættuleg, löng og flókin skurðaðgerð. Þeir myndu reyna að fjarlægja eins mikið og mögulegt var
af æxlinu og þurftu að taka bláæð frá fótleggnum og ígræðslu í hálsinn.  Þeir  opnuðu hálsinn á honum og
VOILA æxlið var alveg hylkið og aðskilið frá hálshálsi. Þeir náðu bókstaflega inn og drógu það út! Læknarnir
eru hneykslaðir og vilja fá ítarlega skýrslu um allt sem hann gerði. Það verður ekki langur listi gott fólk. Bara
safi og EINN rör af olíu. Corrie

“Olía er ótrúleg !! Vinur minn var með blöðrur í eggjastokkum ... hún fór í aðgerð til að fjarlægja eina og
mánuði síðar var hún komin aftur inn til að uppgötva að hún var með fleiri! Mánuður leið og það tvöfaldaðist að
stærð og henni var sagt ef eitthvað kemur aftur og þeir gera bráðaaðgerð! Gaurinn hennar bauð henni olíu ... hún
tók hana í 3 vikur ... henni til undrunar þegar hún fór í næsta ómskoðun var hún næstum farin !!! ” Jolie

„Fyrir ári síðan í dag sagði einhver mjög nákominn mér að hann væri með krabbamein. Honum var sagt að hann
ætti 8 mánuði eftir að lifa. Innan 5 daga gaf ég honum kannabisolíu til að neyta með því að borða helming af
hrísgrjónskornastærð af olíunni.  Innan 6 vikna minnkaði stærð æxlis hans og engin merki voru um að það
breiddist út eins og þeir sögðu.

Ég er  ánægður með að segja að æxlið var  á  stærð við stóra greipaldin  og í  dag var  það á stærð við eik.
Kannabisolían hefur bjargað lífi hans. Hann mun halda áfram að borða olíuna þar til hún er farin. Það læknar

77



LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

ekki einungis krabbamein hans heldur hefur það einnig haft ótrúleg áhrif á heilsu hans. Hann var fyrir sykursýki
og offitusjúklingur og hann er núna kominn niður í fullkomna þyngd og er ánægður en nokkru sinni fyrr!

Ég hvet alla til að skoða kannabisolíumeðferð. Vinsamlegast horfðu á -> RICK SIMPSON „RUN FROM THE
CURE“ myndbandið á Youtube ... Það gæti bara bjargað lífi þínu eða einhverjum sem þú þekkir. Gefðu þeim
gjöf lífsins! ” Jose

Vísbendingar

„Rick Simpson Oil hefur fullan vísindalegan trúverðugleika ef þú nennir að lesa vísindaritin“ Robert Melamede,
einnig kallaður Dr. Bob

„Hömlun á lifunarferli frumna leiðir til fosfórýleringar á slæmu og til að flytja þetta Bcl-2 prótein inn í hvatbera
og í kjölfarið til apoptosis. Ummmm, skilmálar leikmanna takk ??? ” Tækifæri

- Það þýðir: „Kannabis drepur krabbameinsfrumur,“ tækifæri. JB

Sp. Hvers vegna ætti ég að ætlast til þess að læknar styðji þá fullyrðingu að kannabis lækni krabbamein? 

A. Jæja, vegna þess að það læknar krabbamein og það er allt sem þarf. THC veldur fósturláti, svo að furðu
veldur því að það dreifist í öllum krabbameinum. Hvers vegna? Jæja, vegna þess að dekarboxýlerað olía kemst
einhvern veginn inn í allar  frumur líkamans ef það er neytt  í  réttu magni.  Endókannabínóíð kerfið stjórnar
ónæmiskerfinu, þannig að þegar þú fær ónæmiskerfið til að virka rétt getur það barist gegn krabbameini líka.
Ekki mikið um þetta, í raun, það er í raun móðgandi einfalt.

Rétt framleidd hágæða olía er besta tækifærið sem sjúklingurinn hefur engu að síður (skurðaðgerð verður krafist
í nokkrum lífshættulegum tilfellum, kannski). Og ef þú veist um meðferðarúrræði sem eru öruggari, áhrifaríkari
og skemmtilegri fyrir sjúklinginn en olíuna, þá skaltu segja okkur það. Það er engin.

Horfðu á það sem Mechoulam og Pacher segja: „Bólga/vefjaskaði veldur hröðum hækkunum á staðbundnu
endókannabínóíðmagni,  sem aftur  stjórna  merkisviðbrögðum í  ónæmiskerfi  og  öðrum frumum sem breyta
mikilvægum aðgerðum þeirra. Greint hefur verið frá breytingum á endókannabínóíðstigi og/eða CB2 viðtaka
tjáningu í næstum öllum sjúkdómum sem hafa áhrif á menn, allt frá hjarta- og meltingarvegi, meltingarvegi,
lifur,  nýrum,  taugahrörnun,  geðrænum,  beinum,  húð,  sjálfsofnæmi,  lungnasjúkdómum  til  sársauka  og
krabbameini  og  mótandi  CB2  virkni  viðtaka  hefur  gríðarlega  lækningarmöguleika  í  þessum  sjúkdómum.
http: //www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/21295074

Og hvernig gerirðu allt þetta? Jæja, með olíuna. Þú kemur jafnvægi á stigin eða setur þau í yfirkeyrslu, þegar
þörf krefur. Þú getur borðað olíuna, nuddað hana á, gufað hana upp og tekið hana í stólum og á milli þessara
fjögurra aðferða geturðu fundið leið til að hjálpa hverjum og einum sjúklingi á þessari plánetu. Síðar munu
læknar sprauta æxlunum með olíunni og minnka þau á mettíma þannig (ekki mælt með því heima).

Og hvers vegna stakk ég upp á húðkrabbameini (eða sársauka eða bruna á sykursýki)? Jæja, vegna þess að þú
getur séð hvað er að gerast þar og það tekur venjulega ekki langan tíma að lækna þá með olíunni, nokkrar vikur
að hámarki í flestum tilfellum. Gerðu þér þá einfaldlega grein fyrir því að það sama og gerist eftir staðbundna
notkun á húðina gerist inni í líkamanum þegar þú neytir olíunnar. Aftur, móðgandi einfalt,  en það er mjög
nákvæm skýring að lokum. Og farðu síðan aftur  að því  sem Mechoulam skrifaði:  „Greint  hefur  verið  frá
breytingum á endókannabínóíðmagni og/eða CB2 viðtaka tjáningu í næstum öllum sjúkdómum sem hafa áhrif á
menn, allt frá hjarta- og meltingarvegi, lifur, nýrum, taugahrörnun, geðrænum, beinum, húð, sjálfsnæmingu,
lungnasjúkdómar  vegna  sársauka  og  krabbameins  og  mótandi  virkni  CB2  viðtaka  hefur  gríðarlega
lækningamöguleika í þessum sjúkdómum.

- Vitandi allt þetta, ég ætla að fara að breyta CB2 viðtaka virkni minni strax. JB

„Það læknaði mig af krabbameini… Stig 4 heilinn… Svo já. Kristal
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„Að  segja  að  það  lækni  krabbamein  er  frekar  hættulegt  og  blekjandi  ofmat  á  annars  gildum  punkti  sem
verðskuldar frekari rannsóknir. En nei, nei, nei. Kannabis læknar ekki krabbamein. Það er engin endanleg og
engin raunveruleg lækning við krabbameini um þessar mundir og aðeins fjöldi yfirlætislegrar læknisfræðilegrar,
meltingarfræðilegrar  og sálfræðilegrar  viðleitni  getur  hjálpað til  við að draga  úr  hættu  á  dauða af  völdum
krabbameins. Kannabis læknar ekki krabbamein og sjúklingar verða að vita þetta. Davide

„RSO drepur krabbamein, félagi ... Reykir það, nei, en RSO já. Kevin

„Viltu hjálpa mér hérna vinsamlegast félagi ...? Jeff

„Í fyrsta lagi er„ krabbamein “allt  frá blöðru til  taugakvilla,  þannig að„ lækning krabbameins “er almennt,
blekking, ósértæk. Þá hefur kannabis mjög góð áhrif á tvítekningu frumna, sem hjálpar vissulega en læknar ekki
æxli kerfisbundið. Aftur, hver tegund krabbameins er öðruvísi og kannabis hefur sýnt einhvern veginn jákvæð
viðbrögð við brjóstakrabbameini, sem eru krabbamein af tegund o, sem eru meðhöndluð víða og mjög vel með
hefðbundnum lækningum líka. Að þessu sögðu, þá er ég ALDREI að lögleiða kannabis, en þó ég sé mjög opinn
fyrir öðrum meðferðum þá verð ég að finna fyrir því að ég er ósammála þessari hrokafullu fullyrðingu. Davide

“Jindrich Bayer, hjálp, takk !!!” Kevin

„Að segja að kannabis sýni jákvæð viðbrögð við að berjast gegn ákveðnum tegundum æxla er fullyrðing sem ég
get tekið undir. Davide

- Davide, taktu við hverju sem þú vilt, það er í lagi með mig. Já, það eru mjög lítil  hörð gögn til um Rick
Simpson olíuna,  en  það er  aðeins  vegna spillingar  lækningakerfisins  og peningameistara  þeirra.  Þetta  mun
breytast mjög fljótlega þegar Colorado og Washington byrja að leggja fram gögn sín. Auk þess eru Ísrael og
Holland farin að prófa olíuna núna, Tékkland mun líklega ganga mjög fljótlega til liðs við sig.

Eftir því sem við vitum og af hagnýtri reynslu okkar með þúsundir sjúklinga virðist olían virka á allar tegundir
krabbameina mun betur en allt sem lækningakerfið býður upp á. Ef þú vilt sönnun, búðu til olíu og finndu
einhvern með húðkrabbamein og horfðu á hvað gerist þegar olíunni er borið á hana. Bestu kveðjur, JB

„Gerðu það sjálfur, við vorum að spyrja Rick hvar við getum fengið það og eftir smástund áttuðum við okkur á
því þar sem við búum langt í burtu frá Ameríku og getum ekki ferðast einhvers staðar til  að fá það vegna
fjárhagslegra takmarkana, horfðum við bara á myndbandið eins og 100 sinnum , lagði það næstum á minnið,
fann kannabis frá staðbundnum veitanda, keypti hrísgrjónavélina, áfengið, jafnvel hitamæli til að vera viss um
hitastigið. Það var auðveldara en við héldum, VIÐ BUÐUM ÞETTA OKKAR, kærastinn minn er búinn að taka
það í 4 daga núna ... Við munum bíða og sjá. Við höfum lesið læknatímarit og horft á margar heimildarmyndir,
allar  niðurstöður  þeirra  eru  þær  sömu (klínískar  rannsóknir  gerðar  við  UCLA,  Harvard  ...)  -  olían  drepur
krabbameinsfrumur! Svo við ákváðum að gera það því þegar allt kemur til alls geturðu aldrei núna fyrr en þú
reynir það! Ioanna

„Sú staðreynd að lyfleysur lækna sumt fólk er ástæða til að farga lyfjum að eilífu og rannsaka list lyfleysu.
Þegar þú hefur sagt að þú gerir aldrei lyfleysurannsókn þegar þú ert með árangursríka lækningu, þá hefurðu rétt
fyrir þér, það myndi drepa helming sjúklinga þinna, veikir og grimmir. Kristófer

- Það væri vissulega sjúkt og grimmt, Christopher, og þess vegna mun ég persónulega ekki gera það. Aðrir geta
það ef þeir vilja, en ég geri það ekki. Ég vil að lækningakerfið byrji að nota olíuna sem lyfleysu - ef þeir sanna
að allt sem þeir vilja nota er öruggara og skilvirkara en olían (og skemmtilegri/skemmtilegri fyrir sjúklinginn),
þá geta þeir haldið áfram og selt hana . Ef ekki, þá ekki. Það er frekar einfalt og mjög skynsamlegt, held ég. Og
þannig verður það engu að síður í framtíðinni, svo hvers vegna að bíða? JB

„Hey Kim, ég skora á þig að Sanna að kannabis sem eitrað lífseigandi lyf er„ orðræða “. Gangi þér vel með
þetta.  Ég notaði til  að hljóma alveg eins og þú. Þá ákvað ég að ég ætlaði að sprengja göt í gegnum þessa
„orðræðu“ vegna þess að þetta VERÐUR að vera bull ... drengur, ég hafði rangt fyrir mér. Ég meina Dauður
rangt. Þú getur ekki neitað vísindalegum 100% JÁRNKLÆDDUM STAÐRUM. Ég gat það ekki og þú munt
ekki  gera  það  heldur.  STAÐRINN eru  staðreyndir  og  þetta  er  staðreynd,  Kim.  AMA og Big  Pharma eru
glæpamenn. Þeir hafa vísvitandi leyft að djöflast í þessari frábæru gjöf frá Guði og ljúga að þeim fyrir HREINA

79



LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

hagnað!  Þeir  hafa  leyft  fjölskyldumeðlimum þínum að  þjást  og  deyja,  Kim.  Ef  þú  heldur  að  þessi  Petro
Chemicals sem þeir eru með lyf séu lyf, þá hugsarðu best aftur. Þú vilt uppgötva „orðræðu“, farðu að tala við
lækninn  þinn,  farðu  að  tala  við  American  Cancer  Society,  farðu  að  tala  við  eiturlyfjaframleiðendur  þína.
Vinsamlegast athugaðu, Kim, ALLAR pillur sem þær fullyrðingarnar eru „ÖRUGAR“ er EKKI! Finndu mér
einn sem er ekki EITUR, bara EINN! Samt höfum við hér EKKI EITURGREINA sem framleiðir öflugasta lyfið
á jörðinni sem hefur verið SÉRT til að lækna sjúkdóma og „heilbrigðisstarfsmenn“ okkar og stjórnvöld hafa séð
sér fært að neita okkur um þetta lífbjargandi grænmeti,  sem gerir okkur kleift  að þjást og deyja OG láta í
fangelsi til að gera hlutina enn öruggari í samfélaginu ... Viltu tala um “RETORIC” ??? Ég vona að þessi færsla
opni augu þín fyrir SANNLEIKINN. Ef ekki, RIP Kim, þá er engin von fyrir þig og þína tegund, þú hefur
„Klínískan endókannabínóíð skort. Flettu upp, það er satt. ” Dan Samt höfum við hér EKKI eitruð grænmeti
sem  framleiðir  öflugasta  lyfið  á  Jörðinni  sem  hefur  verið  SÉRT  til  að  lækna  sjúkdóma  og
„heilbrigðisstarfsmenn“ okkar og stjórnvöld hafa séð sér fært að neita okkur um þetta lífbjargandi grænmeti,
sem gerir okkur kleift að þjást og deyja OG láta í fangelsi til að gera hlutina enn öruggari í samfélaginu ... Viltu
tala um “RETORIC” ??? Ég vona að þessi færsla opni augu þín fyrir SANNLEIKINN. Ef ekki, RIP Kim, þá er
engin von fyrir þig og þína tegund, þú hefur „Klínískan endókannabínóíð skort. Flettu upp, það er satt. ” Dan
Samt höfum við hér EKKI eitruð grænmeti sem framleiðir öflugasta lyfið á Jörðinni sem hefur verið SÉRT til
að lækna sjúkdóma og „heilbrigðisstarfsmenn“ okkar og stjórnvöld hafa séð sér fært að neita okkur um þetta
lífbjargandi grænmeti, sem gerir okkur kleift að þjást og deyja OG láta í fangelsi til að gera hlutina enn öruggari
í samfélaginu ... Viltu tala um “RETORIC” ??? Ég vona að þessi færsla opni augu þín fyrir SANNLEIKINN. Ef
ekki, RIP Kim, þá er engin von fyrir þig og þína tegund, þú hefur „Klínískan endókannabínóíð skort. Flettu upp,
það er satt. ” Dan Þú vilt tala um „RETORIC“ ??? Ég vona að þessi færsla opni augu þín fyrir SANNLEIKINN.
Ef ekki, RIP Kim, þá er engin von fyrir þig og þína tegund, þú hefur „Klínískan endókannabínóíð skort. Flettu
upp,  það  er  satt.  ”  Dan  Þú  vilt  tala  um  „RETORIC“  ???  Ég  vona  að  þessi  færsla  opni  augu  þín  fyrir
SANNLEIKINN.  Ef  ekki,  RIP  Kim,  þá  er  engin  von  fyrir  þig  og  þína  tegund,  þú  hefur  „Klínískan
endókannabínóíð skort. Flettu upp, það er satt. ” Dan

„Maðurinn minn hefur rétt fyrir sér. Ég er með 4 PET skannar sem sanna það. Þegar ég var þungur á olíunni
voru æxlin mín að hverfa eins og vitlaus. Þegar ég þurfti að minnka skammtinn minn, þá eru þeir stöðugri en að
minnka. Ég hef sýnilegar vísbendingar um að efnið virki. “ María

„Hljómar eins og blekking til að græða peninga. Heldurðu virkilega að lögin muni leyfa mér að rækta hampi til
að búa til olíu? Fáðu alvöru kall. Ég fékk hvítblæði og ég trúi ekki orði af því sem þú segir. Þú helvítis svindlari
sem  biður  um sjúka  ætti  að  vera  fangelsaður.  Ef  þú  ert  svo  viss  um að  þetta  virki  skaltu  gera  nokkrar
raunverulegar klínískar rannsóknir. Nóg af löndum mun leyfa þér að gera þau, ekki nota einhverja Lame Ass
FDA afsökun! “Steven

-  Steven,  því  fyrr  sem þú  kemst  á  olíuna  því  betra  fyrir  þig.  Ekki  kenna  mér  um skort  á  vísindalegum
rannsóknum um olíuna, í raun. Ef lækningakerfið gerði virkilega það sem þeim er ætlað að gera, hefðu þessar
áttatíu  vitnisburðir  einir  verið þeir  sem þeir  þyrftu að sjá til  að framkvæma allar  þessar tugir  eða hundruð
þúsunda rannsókna sem þarf að framkvæma.

Við Rick höfum í raun ekki efni á að stunda allar þessar rannsóknir, það er langt umfram fjárhagsáætlun okkar,
plús að við getum ekki framkvæmt það löglega og hvernig við viljum haga því, svo það er í raun annarra að
vinna vinnuna sína núna. Eftir því sem ég veit eru til ríki þar sem marijúana í læknisfræði er leyfilegt, ég veit
ekki hvers vegna þeir gerðu ekki rannsókn ennþá. Til dæmis um húðkrabbamein,  það væri gert á nokkrum
mánuðum, með staðbundinni notkun olíunnar. En það virðist ekki gerast, eða ég veit ekki um slíkar rannsóknir.

En það eru vísindalegar vísbendingar til að styðja við allt sem við erum að segja, gerðu bara rannsóknir þínar,
athugaðu PubMed og tengdu punktana fyrir sjálfan þig.

Ég vona að það muni fullnægja vísindalegum þörfum þínum og ég vona að þú farir á olíuna áður en læknar þínir
fá  tækifæri  til  að drepa þig með efnaeitri  sínu,  sem hefði  aldrei  verið leyft  ef  það væri  prófað í  réttri  og
siðferðilegri læknisfræðilegri rannsókn. JB
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„Rannsakendur ályktuðu:„ Gögnin sem greint er frá hér eru þau fyrstu sem við erum meðvituð um til að sýna
mikilvæga hlutverk CB1 (kannabínóíð) viðtaka og endókannabínóíða í orsökum PTSD hjá mönnum. Sem slíkir
veita þeir grunn til að þróa og staðfesta upplýsandi lífmerki PTSD varnarleysi, svo og að leiðbeina skynsamlegri
þróun næstu kynslóðar gagnreyndra meðferða við PTSD.

En ekki  búast  við  því  að sambandsfulltrúar  hjálpi  til  við að  koma þessu ferli  áfram.  Árið  2011 hindruðu
alríkisstjórar  rannsóknarmenn  við  háskólann  í  Arizona  í  Phoenix  frá  því  að  framkvæma  FDA-samþykkta
lyfleysustýrða  klíníska  rannsókn  til  að  meta  notkun  kannabis  hjá  50  sjúklingum  með  PTSD.  Vísindaleg
heilindi? Ekki þegar kemur að marijúana. Ekki langt í land. “

- Vinsamlegast ekki kenna okkur um skort á læknisfræðilegum rannsóknum á kannabisolíu. Því fyrr sem þú
áttar þig á því að já, það er hópur fólks sem raunverulega stjórnar þessum heimi og að þeir munu einfaldlega
gera  allt  til  að  tefja  endurkomu  kannabis  því  betra  fyrir  þig.  Það  þýðir  ekki  að  við  munum  ekki  ýta
kannabislyfjum í gegn, það þýðir aðeins að það mun taka lengri tíma en nauðsynlegt er eða búist var við. JB

„Ég trúi fastlega á olíuna. Sonur eiginmanns míns var með hvítblæði, læknarnir gáfu honum 4 mánuði. Hann
lifði í 2,5 ÁR allt vegna olíunnar sem hann innti í eplasósu. Þökk sé Rick Simpson !!! Guð blessi þig." Terri

„4  dagar  án  þess  að  fá  nýtt  starf.  Engar  aukaverkanir,  afturköllun  og  að  bíta  ekki  höfuð manna!  Það eru
rannsóknir þínar, lol. Dreifðu orðinu! Við þurfum þetta. Við skuldum mannkyninu að gera heiminn að betri
stað. Þetta er byrjunin :) “Christina

„Í apríl síðastliðnum, eftir að hafa verið fimm ár laus við brjóstakrabbamein, greindist ég aftur. Að þessu sinni
var það stig 4, endanlegt með mettum í hrygg, rif, eitla, bringubein og brjóst. Mér var í grundvallaratriðum
boðið upp á líknarmeðferð og sagt að þeir myndu reyna að forða mér frá of miklum sársauka ... að fara heim og
redda málum mínum. Ég var með mikla verki og þeir héldu áfram að ávísa fleiri og fleiri eitruðum verkjalyfjum
með MJÖG viðbjóðslegum aukaverkunum, (Percocet, hydromorphone og dexýmetasón). Ég gæti ekki virkað á
þessum.

Maðurinn minn byrjaði að lesa þetta á netinu og ég var vægast sagt efins en fann að ég hafði bókstaflega engu
að tapa með því að prófa það. Að tyggja mjög lítið magn af White Widow 3x daglega. Í síðustu viku fékk ég
þær fréttir  að beinmælingarnar  mínar væru alveg horfnar. Í dag var mér sagt að Hafrannsóknastofnun sýni
MIKILVÆG rýrnun á mjúkvefjaæxlum. Ekki svo efins núna og líður frábærlega, enginn sársauki. Júlía

„Það læknar krabbamein, ég er lifandi sönnun. 4. stig bein og lifur mætast með ótal æxlum, notaði olíuna og er
nú krabbameinslaus. Laura

„Hæ Jindrich, í gær var ég búinn að lesa bók Rick. Góðir hlutir! Í hreinskilni sagt þarf ég í raun ekki fleiri
sönnunargögn  um  sannarlega  galdrakraft  olíunnar!  Ég  hef  líka  gert  nokkrar  tilraunir  og  á  hverjum  degi
uppgötva ég eitthvað nýtt sem þetta lyf getur gert! Æðislegur!

Því miður þó ég sé sannfærður um það og þó að kærastan mín sé sannfærð um að mamma hennar geti einhvern
veginn ekki „sleppt“ alveg…

Ég er stöðugt að reyna að koma fram með góð rök en ég get ekki ákveðið fyrir hana! Hún er krabbameinssjúk
og hún er sú eina sem getur ákveðið hvað hún á að gera við líf sitt.

Ég veit  að hún mun lækna hvort sem er í lokin því við munum fylla í hana svo mikla olíu að það verður
ómögulegt fyrir hana að deyja. En samt finnst mér það svo heimskulegt og svo hættulegt að leika sér með þessi
helvítis efni, sérstaklega þegar þú hefur aðgang að náttúrulyfjum sem sannað hefur verið að lækna krabbamein!

Ég las um reynslu þína af krabbameini og lækningakerfi ... mér þykir mjög leitt að þú missir ... og nú skil ég
betur afstöðu þína til hefðbundinna svokallaðra „lyfja“! ” Luigi

- Hæ Luigi, takk fyrir falleg orð þín um bókina og það er synd að þú þurfir að ganga í gegnum það. Það er
hennar val hvaða meðferð hún velur en ég myndi ekki fara nálægt lyfjameðferðinni - lestu bara sögu mömmu
fyrir  hana,  kannski  fattar  hún að  eitrun  er  aldrei  góð hugmynd,  sérstaklega  þegar  það er  ekki  rökstutt  né
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nauðsynlegt. Líkur hennar á því að lifa aðeins af lyfjameðferðinni munu stórbatna ef hún tekur olíuna, en aftur,
af hverju að valda enn meiri skaða á sjúka líkama hennar? Það meikar engan sens. Bestu kveðjur, Jindrich

„Þetta er bardaginn sem margt gott fólk þarf að takast á við, fávís læknir sem heldur að hann/hún viti meira án
þess að fara nokkurn tíma fram á nýjar og þróaðar upplýsingar um kannabisefni, kannabisefni þess og getu til að
drepa krabbamein án þess að skaða sjúklinginn. Hversu geðveik frá sjónarhóli okkar að þeir myndu krefjast
eiturs yfir einhverju svo öruggu, hvers vegna? Er það fáfræði eða eru þeir hræddir?

Ég hef hitt lækni Einu sinni á 5 árum síðan ég lærði þessa olíu fyrir IBS og það var fyrir eitthvað sem ég gat
ekki gert sjálfur. Pinkie og ég notaði olíuna til að smitast aldrei, fjarlægðu saumana án þess að þjást og í hvert
skipti sem ég notaði hana hvarf sársaukinn samstundis vegna þess að bólga var fjarlægð. Það læknaðist að fullu
á 2 1/2 til 3 mánuðum í stað sjúkraþjálfunar og um 9 mánuði til árs til lækninga. Ég hef séð með eigin augum
hvað eftir annað og enginn getur tekið það frá mér. Covey

„Læknar eru EKKI vísindamenn né stunda vísindi. Ef þeir gerðu það, myndu þeir krefjast þess að stjórnvöld
leyfðu þeim aðgang að marijúana. Ástæðan er nú sannaður hluti líkamans, endókannabínóíðkerfið, hefur verið
hunsað algjörlega af bandarísku læknasamfélagi.  Þó að önnur lönd séu að gera fleiri  og fleiri  rannsóknir á
marijúana  og  sérstaklega  krabbameinsmeðferð,  er  bandarísk  læknastofnun  rekin  af  Big  Pharma,  stórum
tryggingum og stórum peningum. Læknarnir  hafa stjórnað handverki sínu fyrir  þá sem ekki eru læknar og
stjórnmálamenn sem eru óttaslegnir.  Þeir  munu eyða árum saman í að reyna að finna valkosti  undir  stjórn
einkaleyfalögfræðinga, en ógna hugsanlegum lækningum.

Ef marijúana væri falið í einhverjum djúpum frumskógi, stjórnað af einhverjum ólæsum ættbálki,  væri Big
Pharma fyrstur til að stjórna framleiðslu þess, hefði einkaleyfi á 64 mismunandi kannabínóíð efnasamböndum
og sneri sér síðan til lækna til að „ávísa“ því. En stærsti ættkvísl Bandaríkjanna er þegar farinn að hrópa upp
sannleikann. Verst fyrir Big Pharma að þessi ættkvísl er ekki til sölu. Bryan

„Þessar  sannanir  eru  hjá  okkur.  Og við  erum að deila  því.  Læknahópurinn  [ekki  lengur  meðhöndlaður  af
virðingu] lyfjaþrjótara, sem vinna fyrir hvatningu, eru afhjúpaðir. Þeir eru að þvælast fyrir í veskinu. Þeir eru
meðvitaðir um hvað er að gerast og leikfélagi þeirra, FDA, fer niður með þeim. Ekki öðruvísi en hvers kyns
harðstjórn sem við höfum lent í áður en við samþykktum að þessu sinni er það innlent. Við erum að gera þetta
fyrir  okkur  sjálf.  Það er  lækning  fyrir  krabbameini,  það  er  engin  lækning fyrir  því  hvernig  lækningum er
þvingað á okkur um þessar mundir nema við kjósum með vasa okkar og atkvæðaseðlum! Thielman

„Ég hef horft á ættingja, vini, hnigna og deyja svo hratt eftir að hafa neyðst til að eyða tugum þúsunda dollara til
að drepast hægt þegar lækningin vex beint úr móður jörð. Komdu núna, vaknaðu og finndu lyktina af kjaftæði.
Ekki stökkva á staðalímyndir og gera nokkrar REAL rannsóknir. Amy Jane

„Ég veit að ég vil frekar hafa RSO en krabbameinslyfjameðferð ... fyndið hvernig sumt fólk getur hringt í RSO
þegar aukaverkanir af öllu öðru geta skilið eftir mjög lítil lífsgæði. Kerry

„Það þarf að vera auðvelt að fá það. Það ÞARF að vera tiltækt „Því meira sem ég les, því meira heillast ég.“
Shelley

„Öll krabbamein eru stjórnlausar frumur. Það þarf bara að stjórna frumunni. Ef líkami hans getur ekki stjórnað
krabbameinsfrumunum  þá  gætu  krabbameinsfrumurnar  brotið/skemmt  CB  viðtaka.  Þegar  fýtó-kannabínóíð
(phyto = plant-based) kemst í snertingu við stjórnlausa frumu getur það gefið krabbameinsfrumunni merki um
fleiri hlið en bara CB 1/2 viðtaka. Þannig tekst fýtókanabínóíð þar sem innrænt kannabínóíð bilar.

Hér eru nokkrar athugasemdir um ferlið hvernig kannabisefni stjórna krabbameinsfrumum: Krabbamein

1) Krabbamein er stjórnlaus fruma. 
2) Framkalla apoptosis Stýrir krabbameinsfrumunni. 
3) Kannabisefni valda apoptosis í frumum. 

Krabbamein  er  skilgreint  sem  „breiður  hópur  ýmissa  sjúkdóma,  sem  ALLIR  fela  í  sér  ÓREGLUÐA
frumuvöxt.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
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Sp  .:  Hvernig  stjórnum  við  frumum?  A:  Via  Apoptosis.  Apoptosis:  http://en.wikipedia.org/
wiki/Apoptosis#Process  “Apoptosis  (pron  .:/ˌæpəˈtoʊsɪs/also  pron  .:/ˌeɪpɔːpˈtoʊsɪs/)  [2]  [3]  er  ferlið  við
forritaða frumudauða (PCD) sem geta komið fyrir í fjölfrumum lífverum. [4] Lífefnafræðilegir atburðir leiða til
einkennandi frumubreytinga (formfræði) og dauða.

„Ferli  blóðfrumnafæðar  er  stjórnað með margvíslegu úrvali  frumumerkja,  sem geta átt  uppruna annaðhvort
utanfrumu (utanaðkomandi hvata) eða innanfrumu (innra hvata). Utanfrumu merki geta verið eiturefni,  [13]
hormón, vaxtarþættir,  nituroxíð [14] eða cýtókín, sem annaðhvort þurfa að fara yfir plasmahimnu eða fara í
gegnum til að hafa áhrif á svörun. Þessi merki geta haft jákvæð (þ.e. kveikja) eða neikvæð (þ.e. bæla niður,
hamla eða dempa) hafa áhrif á fósturláti.

Hvernig getum við látið krabbameinsfrumu ganga í gegnum apoptosis?

Við þurfum kannabínóíða/endókannabínóíða til  að gefa kannabínóíðviðtökum (CB1R, CB2R) merki  um að
valda apoptosis (lengi hefur grunur verið um að það séu fleiri en 2 viðtakar):

Hvað er CBR? (Kannabínóíðviðtaka):

„Kannabínóíðviðtökur  eru  virkjaðar  af  þremur  stórum  hópum  bindla,  endókannabínóíða  (framleiddir  af
spendýrum), kannabisefnum plantna (eins og THC, framleitt af kannabisplöntunni) og tilbúnum kannabisefnum
(eins og HU-210). Öll endókannabínóíð og kannabínóíð plantna eru fitusækin, þ.e. fituleysanleg, efnasambönd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor

Geta kannabisefni gefið CBR merki um að valda apoptosis?

„Rannsóknir  á  þessum  sjúkdómslíkönum  ásamt  mörgum  in  vitro  tilraunum  sýna  að  kannabisefni  hafa
ónæmisbælandi  eiginleika  sína  á  fjóra  megin  vegu:  (1)  örvun  apoptosis,“
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3005548/

Autophagy - Ef ég hef rangt fyrir mér, vinsamlegast leiðréttu mig en út frá því sem ég skil:

Autophagy er ferli þar sem hægt er að gera við eða endurvinna klefa. Venjulega með krabbameinsfrumur eru
þau bara forrituð til að deyja en Autophagy getur samt átt sinn þátt í þessu ferli.

Það er eins og þú sért með endurvinnsluílát og sorpílát og þú ert að safna ýmsum úrgangi og skipuleggja það í
gámana 2. Stundum þarftu að endurvinna, stundum þarftu bara að farga einhverju. Scott

„Í nýju rannsókninni uppgötvuðu Chen og teymi hans að Δ9-THC meðferð olli aukningu á ensími sem kallast
cyclooxygenase-2 (COX-2) í hippocampus mús, heilasvæði sem tekur þátt í námi og minni. Lyf eða erfðatækni
sem dró úr COX-2 stigum í músum kom í veg fyrir minnisvandamál og taugafrávik af völdum endurtekinnar
Δ9-THC útsetningar. Vegna þess að COX-2 er hamlað af verkjalyfjum á borð við íbúprófen benda niðurstöður
til auðveldrar stefnu til að koma í veg fyrir aukaverkanir marijúana.

Rannsakendur  uppgötvuðu  einnig  að  Δ9-THC  meðferð  minnkaði  taugaskemmdir  í  músarlíkani  af
Alzheimerssjúkdómi og þessi jákvæð áhrif héldu áfram þegar dýrin voru samtímis meðhöndluð með COX-2
hemli. „Það eru engin áhrifarík lyf til staðar til að koma í veg fyrir og meðhöndla Alzheimer -sjúkdóminn eða
stöðva framvindu sjúkdómsins,“ segir Chen. „Niðurstöður okkar benda til þess að hægt væri að útrýma eða
minnka óæskilega aukaverkanir kannabis með því að viðhalda jákvæðum áhrifum þess með því að gefa COX-2
hemil  ásamt  Δ9-THC  til  meðferðar  á  óbærilegum  sjúkdómum  eins  og  Alzheimerssjúkdómi.  http:  //
www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/cp-pmm111413.php

„Ný ríkisstyrkt kannabis-/krabbameinsrannsókn HÆFUR vísindasamfélagið ...

THC, aðal  geðlyfja  kannabisefni,  getur  í  raun breytt  erfðafræðilegum kóða manna til  að  koma í  veg  fyrir
krabbamein og bólgusjúkdóma. Hvað?!!!! Hvað hvað!!!????

Rick Simpson og yfirálfur hans, tékkneski aðgerðarsinninn Jindřich Bayer, hafa sagt þetta í marga mánuði, og
ég var kurteis en grínaðist leynilega með hugmyndina, því þetta hljómaði eins og fullt af hókus-fókus fyrir mig
(og vegna annarra minni háttar tæknilegra ágreiningur sem ég hef haft um sjónarhorn þeirra). . . Lyf geta ekki
breytt DNA, ekki satt? RANGT, greinilega! HEILIGT [SVEFI]! ” Alan Gordon
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„Bakgrunnur:  Kannabínóíð  valda  öflugum  mergfrumum  bælandi  frumum  (MDSC)  in  vivo.  Niðurstöður:
Hagnýtur  MDSC af völdum THC sýnir  sérstakt  miRNA tjáningarmynstur.  Ályktun:  Sérstakt  miRNA getur
gegnt  mikilvægu  hlutverki  í  þróun  og  starfsemi  MDSC  með  því  að  stjórna  markgenum  sem  taka  þátt  í
aðgreiningu mergfrumna. Mikilvægi: Valið miRNA gæti verið mikilvæg sameindamarkmið til að vinna með
MDSC  virkni  í  krabbameini  og  bólgusjúkdómum.
http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1

-  Allt  í  lagi,  hvað sem þetta  þýðir,  þetta  er  utan  þekkingarsviðs  míns.  Það segir  líklega  eitthvað  eins  og
kannabisefni geta læknað krabbamein og þeir gera það með genabreytingu, einhvern veginn. Og að frekari
rannsókna sé þörf, eins og alltaf.

Það eina sem ég segi er að sjálf hugsun máls er minnsta agni málsins og olían getur lagað hugsanir líka. Genin
eru enn of stór. Rannsóknin ætti að einbeita sér að því hvað kannabisefni gera við minnstu agnir líkama okkar,
atóm, kvarka, strengi osfrv. Þar byrja vandamálin, í minnstu agnunum, það er það sem þú þarft að laga ef þú vilt
virkilega laga vandamálin. JB

Upplýsingar um lækningu annarra sjúkdóma Húðsjúkdómar

„Af reynslu minni með hamp snyrtivörur mínar sem nú eru bannaðar, þar sem við notuðum olíu úr 
iðnaðar hampi, sem er mun veikari í samanburði við olíuna sem þú framleiðir, þá komumst við að því að 
hampur er í grundvallaratriðum lækning vegna þess að það er hægt að nota það á næstum hvaða ástand. 
Getur þú staðfest þetta?

Sagan kallar hampi til lækninga, sem þýðir að lækna allt og áður var það notað til að meðhöndla mikið úrval af
læknisfræðilegum vandamálum. Af reynslu minni af því að sjá hampolíu notaða við ýmis læknisfræðilegar
aðstæður kalla ég líka hampi sem lækna allt. Hampi er gagnlegt við meðferð á nánast hvaða sjúkdómi sem er;
það stuðlar að heilun líkamans án þess að valda skaða. Svo fyrir mig og marga aðra, þetta er orðið fullkomið lyf
og ég trúi staðfastlega að það sé ekkert betra.

Í heiminum sem við lifum í í dag eru margir jafnvel hræddir við að fara út í sólina en þetta lyf blandast vel við
húðkrem og sólbrúnkukrem, svo hvers vegna að fela sig í myrkrinu? Væri ekki gaman að fara út í sólina aftur
og njóta lífsins án þess að hafa áhyggjur af hlutum eins og húðkrabbameini? Þú veðja að það myndi gera og nú
getur þetta frábæra efni gert þetta allt mögulegt. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Brennur

„Ég veit af eigin reynslu að það er ekki til betri meðferð við alvarlegum brunasárum en hampiolía. Ef olía er
borin á bruna tekur það sársaukann í burtu innan nokkurra mínútna og flýtir græðandi ferli mjög. Ef sjúkrahús
myndu nota hampolíu í brennslueiningum sínum gæti dregið verulega úr þjáningum manna.

Þegar ég byrjaði að framleiða olíuna neytti ég margra skaðlegra lyfja sem læknar höfðu ávísað sem höfðu áhrif
á rökhugsunarhæfileika mína, þannig að hugsun mín var ekki mjög skýr. Þetta breytta ástand olli því að ég var
nokkuð kærulaus og þetta leiddi til sprengingar og elds sem varð til þess að hægri hönd mín brenndist alvarlega.

Þegar ég segi alvarlega, þá meina ég alvarlegur, þrír fjórðu hægri handar minnar höfðu bókstaflega bráðnað og
hékk núna í hnotskurn. Leah kærastan mín kom niður og eftir að hún horfði á brunann tók hún skæri og skar af
öllu dauða holdinu. Ég veit að þetta hljómar hræðilegt, en það sem hún fjarlægði var dautt, svo í raun og veru
fann ég ekki fyrir neinu.

Á ellefu dögum var hönd mín algjörlega gróin og ég skildi ekki eftir ör. Eina leiðin til að sjá að ég hefði meira
að segja meiðst var að öll nýja bleika húðin var sýnileg og jafnvel hársekkirnir óx aftur.
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Sjáðu nú hvað gerist í þessum brunaeiningum sem lækningakerfið okkar veitir. Börn og fullorðnir sem hafa
þjáðst af alvarlegum brunasárum munu komast að því að brunaeiningar eru lítið annað en pyntingarhólf, sem
virðast ekki binda enda á þjáningarnar. Þessir sjúklingar eru með sýkingar, margar sársaukafullar aðgerðir sem
fela í sér húðígræðslu og að lokum eru þær venjulega ennþá mjög örar.

Ilmkjarnaolía hampplöntunnar er náttúruleg deyfilyf og náttúrulegt sýklalyf. Þegar þú setur olíuna frá hampi
álverinu beint á bruna, innan 5 mínútna er sársaukinn horfinn og lækningin hefst. Miðað við það sem ég hef séð
þetta efni gera til að lækna bruna sem ég varð fyrir og öðrum sem hafa orðið fyrir svipuðum meiðslum, trúi ég
staðfastlega að þetta ótrúlega lyf gæti hugsanlega vaxið andlitið eða aðra hluta líkamans fyrir þá sem hafa orðið
fyrir alvarlegum brenna.

Ef olían getur vaxið hönd mína aftur og skilur ekki eftir sig ör, hvers vegna þá ekki fótur eða jafnvel andlit? Svo
ef þeir sem reka brunaeiningar myndu virkilega vilja hjálpa sjúklingum sínum og létta þjáningu þeirra, þá er
kannski bara kominn tími til að þeir byrji að nota eitthvað sem virkar. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Ég  fékk  3.  gráðu  sjóðandi  olíubruna  á  fingrum  mínum  á  sunnudagsmorgun.  Stórar  þynnur  og  mjög
sársaukafullar. Ég mundi eftir því að lesa RSO er ótrúlegt til að lækna brunasár og því reyndi ég það. OMG gott
fólk, bruninn er alveg horfinn á aðeins 40 klukkustundum. Alls engin merki um það. Ég bar meira magn af RSO
á þynnurnar, flak af fersku Aloe Vera og sárabindi. Endurtekið 12 tímum síðar. Engin þörf á þriðju umsókninni.
” Bobbi

„Tengdadóttir mín var að steikja svínakótilettur og dýfði í raun fingrunum í sjóðandi heitu olíunni upp að fyrsta
hnúi og þeir urðu hvítir eins og eldaður kjúklingur. Við settum RSO á þá og verkirnir voru horfnir eftir um það
bil mínútu eða svo, hún húðaði þá 2x á dag með RSO. Þeir gróu mjög hratt á örfáum dögum og það var ekkert
húðlos eða ör. Það er ótrúlegt að við geymum nú lítið í eldhússkápnum þannig að ef einhver verður brenndur
(sérstaklega börnin) munum við nota RSO strax, það er óþarfi að finna fyrir slíkum sársauka þegar við erum
með náttúrulega plöntu sem mun sjá um það . ” Debra

„Notaði það við alvarlega sólbruna.  Virkaði frábærlega,  ég hef séð það gróa hnífsár á innan við viku. Það
læknar líka halitosis. Ég hef notað það í sex mánuði eða svo og losnaði alveg við flogalyf. Þegar ég hljóp fékk
ég smá flog. Ég er heppinn að fá svona lyf, ég mæli með því við taugaverkjum. Jack

„Ég nota viðarofn til að hita þannig að brunasár á úlnliðnum hafa fylgt mér í kaldari mánuði. Skrapp djúpt í
fyrrahaust, ekki enn vakandi. Ég fékk RSO olíu áður en ég setti smá klút, huldi brunann og á tveimur dögum var
svæðið bleikt, hreint plástur, alls ekki þynnupakkning eða bruna! Ég er seldur 100%! ” Janine

Ör

„Ég hef séð brunasár gróa með notkun þessarar olíu sem hefði átt að skilja eftir sig hræðileg ör. En eftir á var
allt eftir heilbrigða bleika húð og samkvæmt lækningakerfinu ætti slíkt ekki að vera hægt. Í gegnum söguna
hefur hampur alltaf haft orð á sér fyrir að geta læknað sár en skilur eftir sig litla sem enga ör.

Ég hef afhent marga þessa olíu sem var með slæma yfirbragð og örvandamál í andlitinu. Eftir meðferð með
olíunni var batnandi yfirbragð þeirra ótrúlegt. Jafnvel ör sem hafa verið þar í mörg ár er hægt að fjarlægja alveg
eða að mestu með því einfaldlega að meðhöndla viðkomandi svæði með olíu.

Þetta er hægt að gera á svipaðan hátt og maður myndi meðhöndla húðkrabbamein: einfaldlega bera olíuna á örin
og hylja með sárabindi. Haltu áfram að endurtaka þetta þar til örin hverfa og með tímanum mun svæðið sem var
meðhöndlað blandast inn í vefinn í kring.

Ég komst í snertingu við mann í Tékklandi sem var með skelfilegt ör í andliti sem leit út fyrir að vera af völdum
sverðs. Eftir að hann meðhöndlaði svæðið með olíu átti ég mjög erfitt með að segja til um hvar örin hafði verið.
Frá mínu sjónarhorni er hægt að hjálpa þeim sem hafa afskræmst af hræðslu og meðferðin er sársaukalaus,
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þannig að ef þú ert með viðbjóðslegt ör þá veistu hvernig þú átt að bregðast við því. Rick Simpson, hampi:
mesta lyfjaplöntan

Sár, vörtur, mól

„Hægt er að lækna sár í líkamanum með því að neyta olíunnar. Óheilsusár, vörtur og mól á líkamanum er hægt
að fjarlægja með því einfaldlega að bera á olíu og hylja þær með sárabindi. Olían fer á eftir óheilbrigðum eða
stökkbreyttum  frumum  og  eyðir  þeim  sársaukalaust  í  flestum  tilfellum.  Oft  geta  vörtur  og  mól  orðið
heilsuspillandi og þá verða þær venjulega dökkari á lit og byrja að vaxa. Ef þú hefur eitthvað slíkt til að takast á
við geta læknar oft fjarlægt vandamálið, en í mörgum tilfellum kemur það bara aftur. Prófaðu þetta lyf til að
losa líkamann við slíkt á skynsamlegan hátt.

Í fortíðinni hef ég jafnvel meðhöndlað fólk sem þjáðist af plöntuvörtum á fótum og þessi tegund af vörtu þróar
rætur, sem venjulega er aðeins hægt að útrýma með umfangsmikilli aðgerð. Frekar en að láta lækningakerfið
skera fæturna í tætlur, einfaldlega berðu dropa af olíu á höfuðið á vörtunni og hylja með sárabindi. Reyndu að
hafa sárabindið á sínum stað í um þrjá daga, notaðu síðan olíuna og aðra sárabindi. Venjulega, eftir að hafa gert
þetta þrisvar til fjórum sinnum, hafa rætur vörtunnar eyðilagst og hausinn á vörtunni dettur bara af. Þegar olían
er notuð til að meðhöndla þetta ástand fer allt þetta sársaukalaust fram, svo ef þú ert með plöntuvörtur, hvers
vegna að fara í gegnum pyntingarnar sem lækningakerfið hefur í huga fyrir þig, læknaðu þig á skynsamlegan
hátt. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Liðirnir mínir glíma við fingur mína og voila, nudda smá olíu á, verkir eru farnir. Brenndi mig á brunatunnunni
í  síðustu viku, 3 tommur af svörtu,  suðandi húð innan á úlnliðnum. Lítið magn af olíu,  sárabindi,  tveimur
dögum síðar, ótrúlega bleik húð. Notað aftur, sama, tveimur dögum síðar og það var gróið ... UPP af Mi. ~
Þakka þér fyrir !!!!! ” Janine

„Ég hef notað olíu í RSO stíl á nornavörtu í andlitinu. 2 umsóknir huldar með plötusnúða og það er næstum
horfið! ” Leslie

„Ég hef notað ólífuolíu með kannabis á bruna og skurði og þau gróa innan nokkurra daga. Aldrei séð annað
eins. Ég veit að RSO væri jafnvel betra. Kannabis var notað til að meðhöndla allt áður en ríkisstjórn okkar varð
gráðug. Davíð

„Ég brenndi mig á útblástursrörinu ágætlega og setti kannabisolíu með vínberjakjarnaþykkni og það gróði á
innan við viku og varla sársauki eða ertingu og EKKI ör! Daníel

„Ég er mjög hrædd við húðsjúkdóm sem ég fékk skelfileg lyf í næstum 6 mánuði. Ó óvart! Nokkrum vikum
eftir meðferð er húðin aftur slæm. Þetta er gott að vita. Ég var skíthrædd við lyfin sín, skaplaus, þurr flagnandi
húð, sviti, guð minn, þetta var hræðilegt. Mun ekki sjá doktorsnemann aftur. ” Nikki

„Kæri  herra,  ég  er  gamall  hippi  frá  sjötta  áratugnum og bý í  nr.  Kaliforníu.  Hef  verið  að  blanda ýmsum
lestarslysum og hvítri ekkju í 8-9 ár með frábærum árangri. Ég sá að Rick hefur notað White Widow líka.

Ég er núna að aðstoða Hospice sjúkling við endurheimt, hver var/er? deyja á síðustu stigum MRSA samkvæmt
fyrirmælum gamla læknisins míns, Dr. Ronald Sand ... Ég byrjaði á veigum sem ég hef verið að búa til og gaf
smákökur úr bæði vatni til útdráttar og aðeins smjördrætti fyrir fjórum mánuðum.

Annar ræktandi bróðir vinur sem ég mæti í einingarkirkjuna og sendi mig inn á vefsíðuna þína fyrir aðeins
þremur vikum síðan. Hef byrjað Jason á 'GLEÐI GREASE' og hann hefur farið í gegnum sína fyrstu túpu og er
nú  á  sínu  öðru.  Fyrir  rúmum mánuði  síðan  voru  kúlurnar  hans  á  stærð  við  mjög  stóra  melónu  stærri  en
mjúkbolta ... Síðan hann borðaði bakkelsið mitt og núna beint úr „Magic Grease“, þá batnar hann með hverjum
deginum og kynkirtlarnir hans hafa næstum farið aftur í venjulega stærð ... Þeir segja að það sé engin lækning
fyrir MRSA ???

86



LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

Jason hefur verið með mjög slæmar stórar sár á bakinu þar sem hann getur hvorki legið á hlið né maga. Hann
segir mér núna að þeir séu að minnka og þegar læknirinn okkar mætti  með annað teymi í eftirdragi gátu þeir
ekki  allir  skilið  hvers  vegna hann var  ekki  dauður  eða hvers  vegna honum batnaði.  Ég hef  ekki  enn sagt
lækninum frá meðferð minni/hampi á olíu en mun bráðum gera það daglega ... ég vil virkilega leyfi læknisins til
að meðhöndla sárin núna með olíunni staðbundið, ertu ekki sammála ??? Ef við getum stöðvað MRSA hjá
sjúklingi sem hafði aðeins mánuði til að lifa, hugsaðu þá aðeins um hvað þetta gæti eða ætti ég að segja ÆTTI
að segja við læknasamfélagið. Friður og virðing, Craig “

„Maðurinn minn var með 30 ára ör vegna brunasárs sem krafðist húðígræðslu ... Svo ég hugsaði, aha, annar
staður til að gera tilraunir með þessa mögnuðu vöru. Jæja, hann hafði minna en núll trú á að það myndi gera
hvað sem er ... Eftir nokkrar umsóknir er það morphing, hann hefur nú litarefni þar sem það hafði ekki verið.
Hárvöxtur þar sem enginn hefur vaxið á 30 árum. Rebecca

„Ég fékk brunasár af annarri gráðu út um allt andlit mitt og handleggi vegna elds í húsinu. Ég setti RSO blandað
með kakósmjöri út um allt í mánuð og þú getur varla sagt að ég hafi nokkurn tíma verið brennd. Það er ótrúlegt
hversu hratt það virkar og það er besta verkjalyf sem ég hef fengið. ” Amerískt

„Ég var með mól í hársvörðinni sem byrjaði að klæja nýlega. Ég smurði dúk einu sinni á dag í nokkra daga og
mólin byrjaði í raun að minnka! Talaðu um ótrúlegt. ” Amanda

„Ég er trúaður ... lagar þvagsýrugigt ... það hlýtur að koma jafnvægi á yin og yang vegna þess að ég hélt að ég
væri hamingjusamur áður en undanfarið finn ég hamingjutilfinningu djúpt innan frá ... Takk Rick Simpson.
Irving

„Síðan ég var 11 ára (ég er næstum þrítugur) hef ég verið að þróa eins konar svepp á húðinni,  aðallega í
kringum hálsbrjóstið og bakið. Þessir rauðu kringlóttu blettir birtast á húð minni á hverju ári og ég hef tekið allt
sem þarf til að meðhöndla húðsjúkdóm minn. Lyfin sem húðsjúkdómafræðingar mæla með taka 5-6 daga að
fjarlægja þessa bletti og aðra 5 daga til að útrýma þeim algerlega.

Um daginn tók ég eftir því að þessir blettir voru farnir að birtast enn einu sinni, EN í þetta skiptið ákvað ég að
setja kannabisolíu á það ... og það var sannarlega töfrar !!! Ég notaði það aðeins 2 sinnum og blettirnir eru
ALLIR farnir. Ég trúði ekki mínum eigin augum! Ekki fleiri pillur og krem og sérstakt sjampó fyrir mig! Núna
bjó ég til kókosolíu með kannabisolíu og ég mun halda áfram að bera hana í aðra viku eða svo til að ganga úr
skugga um að blettirnir birtist ekki aftur. Þakka þér kærlega RS & JB fyrir alla hjálpina og upplýsingarnar, ég
mun vera ævinlega þakklátur. Ioanna

„Árið 2002 lenti ég í hræðilegu slysi. Ég var með blöðrur út um allt og missti hluta beins í handleggnum. Eftir
húð- og beinígræðslu var ég nánast gróin og fékk sýkingu í handlegginn. Reyndist vera bein sýking og þurfti að
byrja upp á nýtt. Vegna þess hvenær sem ég fæ skurð/brunasár (ég er suðurmaður) myndu þeir alltaf smitast.
Síðastliðið ár fékk ég skelfilega brunasár af gufulínu í vinnunni á maganum. Með því að halda því hreinu og
nota olíuna læknaðist það með aðeins snertingu á VIKU! Litla suðubrennslan mín gæti varað í 4-6 vikur. Ekki
lengur með olíuna mína. Skrúfaðu Neosporin, ég nota OLíu! Chris

„Poison ivy á handleggnum á mér ... Útbrot og brunasár eru farin innan 5 mínútna… Engin högg, engin útbrot,
enginn sársauki… Ég notaði eitt korn af RSO með smá kókosolíu ... FARIÐ á fimm mínútum !!!” Estelle

„Ég fékk eitur eik í andlitið á mér, eftir seinni daginn var það frá enninu á hálsinn á mér, miklir kláði í blettum,
hrár og einhver blæðing frá klóra. Ég blandaði smá olíu með smá kókosolíu til að auðvelda dreifingu. Ég setti
það á mig og létti strax af kláða og verkjum, innan við klukkustund var hráleiki og bólga horfin, morguninn eftir
var það ekki sýnilegt nema þú hafir virkilega litið.  Það lyfti vissulega nokkrum augabrúnum og loks fengu
sumir efasemdamenn að sjá hvað ég er alltaf að tala um. Lækningamáttur kannabis! ” Cindy-lee

„Liðagigt psoriasis á innan við mánuði ... J“ Giulliana

„Psoriasis mín hvarf eftir að ég byrjaði að borða olíuna ... Að nota olíuna staðbundið var ekki að hjálpa mínum
mikið- hvarf ekki alveg fyrr en ég byrjaði að nota hana til inntöku. Það hefur ekki skilað sér ennþá. Ég er á
viðhaldsskammti núna, svo ég VONA að það sé nóg til að halda psoriasis í burtu. Ég hef ekki fengið nein merki
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um það í næstum 4 mánuði. Læknarnir sögðu mér að það myndi aldrei hverfa alveg og að eina skiptið sem það
myndi „skýrast“ væri þegar ég væri virkilega veik og ónæmiskerfið mitt hefði annað að berjast við. Jæja ... mér
líður ekki illa, og vitleysan er farin! “ Lindsay

„Læknaði einnig sinabólgu á nokkrum dögum. Jafnvel 7 mánaða gömul meiðsli. Nuddaðu aðeins pottasmjör
eða RSO á sársaukafulla svæðið einu sinni á dag. Ótrúlegt skítkast. Ég notaði RSO á 3. stigs bruna síðastliðinn
sunnudag-þriðjudag, engin merki um brunann eftir 40 tíma meðferð. Vissulega vildi ég að ég hefði notað það í
annað sinn sem það gerðist. Það hefði sparað mér klukkustundir af miklum sársauka og haldið ís á því. Bobbi

„Hvað getur það ekki hjálpað? Með námi mínu eru möguleikarnir endalausir. Ég er með blöðru hægra megin á
kinninni á andliti mínu. Fimm daga frá því að olían var tekin (inntaka) skrapaði blöðrunni hratt. Olían var gerð
úr frosnum laufblöðum og lítilli  brum sem var í bleyti í sífellt tærri. Blandan sat í 2 vikur. Fyrstu nóttina á
olíunni fékk ég náladofatilfinningu. Fimm dögum síðar farinn. Olían virkar. Það er alltof mikið af sönnunum og
vísindin á bak við þetta allt eru mögnuð. Það eru efnasambönd þarna úti sem bregðast við öllum viðtökum
okkar í taugakerfinu er náttúruverk. Ótrúlega hluti er að það er allt að finna í einni plöntu. CANNABIS. Það er
kominn tími til að sjá hversu langt fólk getur gengið. Það er kominn tími til að þróast. Dr. Dank ”Jeremy

„Í fyrsta skipti sem ég gerði olíuna (innrennsli í  kókosolíu) var til  staðbundinnar meðferðar á baki aldraðra
nágranna. Hún var með sár út um allt sem klæddi illa. Útilokað er að rúmgalla, svo var með hrúður, flótta,
skeeters og þessháttar vegna þess að hún varð fyrir áhrifum hvergi annars staðar en bakið og engin merki eru
um starfsemi critter á rúmi hennar. Veistu hvað sonur hennar gerði ??? Hann úðaði dýnunni þungt með efni til
að losna við galla sem voru ekki til. Ég gaf henni nýja dýnu með skýrum leiðbeiningum um að það á EKKI að
úða. Hún þurfti að fara inn á sjúkrahús vegna blæðandi sárs og meðan hún var þar, tjáði hún um bakið og þú
veist  hvað læknarnir  sögðu henni að gera ??? Þvoðu hárið og líkamann fyrir lús,  hún hefur enga lús.  Svo
hverjum heldurðu að ég ætli að hlusta á til að hjálpa henni? Læknarnir? NEI. Ég gerði olíuna, meðhöndlaði hana
aftur og það er framför og lækning í gangi. Michele

„Skotinn í morgun, talaði við systur mína í gærkvöldi og hún segir að hún sé öll læknuð !!!!! Lyfið læknaði
ristill hennar :) Hún segist líða dásamlega. Vildi bara vera 100% viss áður en ég skrifaði þér. Þakka þér kærlega
fyrir hjálpina. ”

„Stúlkan með ristillinn hafði eitthvað annað að gerast og hún sagði fjölskyldunni aldrei hvað væri að. Hérna er
þetta, hún sendi mér það bara:

„Hæ  aftur,  komst  bara  að  því  í  gær  að  systir  mín  hafði  þroskast  af  skjaldkirtli  fyrir  ári  síðan  en  sagði
fjölskyldunni okkar það ekki. Svo virðist sem læknirinn hafi sagt henni að þeir myndu hafa auga með því og ef
það stækkaði, þá myndu þeir aðgerð. Það var ekki nógu stórt til að fá vefjasýni af því. Engu að síður hafði hún
tíma hjá lækni í síðustu viku og komst að því að æxlið er hætt að vaxa. Hún telur að lyfið stöðvaði vöxtinn. Eru
þetta ekki dásamlegar fréttir? Hún heldur áfram að taka því í von um að næsta skipun hennar muni sanna að
olían drepi æxli. Læt þig vita meira þegar það gerist. ” Skoti

„Í gær byrjaði ég konu á lyfinu. Þetta er skýrsla hennar frá fyrsta degi. Einfaldlega ótrúlegt! Hérna er skýrsla
mín frá fyrsta degi:

Vaknaði með exem á vörinni í gærmorgun og setti smá olíu á það. Brjóstið stöðvaðist á um það bil 10 mínútum.
Eymsli voru horfin á 30 mínútum. Bólga var niður á nokkrum klukkustundum. Þynnur á vörinni eru um það bil
hálf farnar í dag - það tekur venjulega 2 vikur áður en þær gróa. Að anda gufunum úr olíunni á vörinni. Tók eftir
verkjum sem hafa verið í hægri sinus í nokkrar vikur hafa hætt og nefið hætt að hlaupa. Hef aðeins hnerrað einu
sinni síðan í gær Tók eftir þreytu minni var ekki eins djúp og venjulega. Tók eftir því að mér fannst ég slaka á
og að kvíðinn brún væri horfin. Tók eftir minnkuðum verkjum í líkamanum á kvöldin - Venjulega er ég með
svo  mikinn  verk  í  líkamanum  um  kvöldið  að  ég  get  ekki  setið  kyrr  (ökkla  tauga-  og  vöðvaverkir,
hné/öxl/olnboga/úlnliði/þumalfingri minnkaði verulega).

Einnig fæ ég mjög léttan ljóma með hverjum skammti. Er ekki í erfiðleikum með að vinna eða einbeita mér og
myndi ekki hika við að keyra. Ég er mjög skýr í hausnum þó ég gleymdi að taka Citicoline í morgun. Ég er að
jafngilda um það bil hálfu korni af olíu á Craisen og tek því þannig. “
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Sp. Hæ JB! Mig langaði að spyrja þig um eitthvað, ég var að velta því fyrir mér hvort RSO myndi hjálpa bruna
móður minnar af geislun? Hún ákvað að halda áfram með „hefðbundna“ meðferðina og nú er brjóstið á brjósti
hennar, skortur á öðrum orðum. Það er sárt bara að horfa á það. Ég man að annaðhvort brenndir þú eða Rick
einu sinni, held ég við undirbúning RSO og sýndum myndir af því hvernig olían virkar líka á bruna. Svo, myndi
það gera eitthvað gagn fyrir hana?

A. Hæ Enrique, nuddaðu auðvitað olíunni eða hampasalvunni á bringuna og bakið. Auðvitað ætti hún að borða
olíuna og vera í burtu frá læknum og öllum öðrum slíkum óþarfa skemmdum. JB

„Mamma mín (72) hefur verið með sársaukafullan sprungna húð á flestum fingurgómum í um það bil 2 ár
núna ... mjög sársaukafullt. Læknirinn segir: „Já, það kemur með aldrinum. Dufuss !!! Við blönduðum mjög
litlu magni af olíunni við aquaphor ... eina meðferð, yfir nótt ... farin! Sársaukafullar sprungur hennar eru grónar
og halda áfram að vera góðar í meira en viku núna! ÆÐISLEGUR!" Dolly

„Ég notaði olíuna á nýtt opið skurðaðgerð. Í september 2012 lét ég fjarlægja 2 Basal Cell Carcinoma æxli úr
andliti mínu. Eitt var stórt og var fóðuræxlið sem var að dreifa því. Eins var innra æxli í kinninni skrapað fyrir
vefjasýni. Þegar ég kom heim og afhjúpaði sárið mitt, var ég með gíg í andlitinu.

Fyrstu 4 dagana blandaði ég Sheasmjör og olíu og bar það á. Ég skipti síðan yfir í beina olíu og hef ekki hætt.
Þegar ég fór í tíma eftir aðgerðina var læknirinn sem hélt að ég væri að fara í lýtaaðgerð hissa á lækningu minni.
Ég  ákvað  að  segja  henni  sannleikann,  að  ég  hefði  ekki  notað  lyfseðilinn,  að  ég  hefði  læknað  hana  með
kannabisolíu. Hún hafði heyrt um Rick Simpson og Phoenix Tears, hún dæmdi mig ekki og sagði að halda
áfram góðu starfi.

Á einum mánuði fer ég í aðra aðgerðina, aðgerðaáætlun til að lækna þetta sár ...

Kannabisolía. Á ég að segja þessum skurðlækni? Á Post Post tíma minn! Í ást og ljósi. ” Patti-Jo

- Patti, það þarf ekki aðgerð ef þú heldur áfram með olíuna. Eða fresta um 60g til viðbótar ef þörf krefur, en
vertu í burtu frá skurðaðgerð og læknum, ef mögulegt er. Það er sorgleg forsenda fyrir árangri meðferðarinnar í
mörgum tilfellum. JB

„RSO hefur gert psoriasis minn nánast ekki til. Ég hef neytt viðhaldsskammts í þrjú ár núna og húðin er tær,
hugurinn er skýr og ég hef aldrei verið heilbrigðari. Erica

„Ég hef séð einhvern nálægt mér nota olíu Rick við slæma bruna sem hefði skilið eftir sig viðbjóðslegt ör og
innan viku eftir að olían var sett á var hún horfin og engin merki um ör eða að hún hefði brunnið. Janice

„Við erum með dóttur mína á olíunni núna. Hún er með psoriasis á báðum olnboga, framhandleggjum og öðru
hné. Tók myndir í upphafi. Hingað til eru þurru hreistruðu svæðin horfin. Húðin er rauð en slétt í staðinn fyrir
upphækkun og bólgu. Minni svæði að utan hafa hreinsast alveg. Við erum sannfærð um að þetta mun ganga.
Við erum að taka myndir annan hvern dag eða þegar merkjanleg framför er. Allt þetta á innan við viku með því
að nota olíuna staðbundið. Þakka þér kærlega fyrir að vekja athygli á þessu lyfi sem mun að lokum lækna þjóðir
Rick og JB. Ég er að deila færslum á hverjum degi og segja öllum sem vilja hlusta. Það er farið að sökkva inn. ”
Ron

Sp. Virka þessar blöndur fyrir unglingabólur? 

A. Jennifer, olían virkar fyrir „alls konar húðsjúkdóma“. Það þýðir að innihalda unglingabólur. Bestu kveðjur,
JB

„(Ég fann um olíuna) Fyrir þremur mánuðum leitaði ég á netinu að lækningu við unglingabólur og rósroða. Það
hreinsaði það strax! Ég set ísóolíu í kókosolíu til að nota hana á andlitið og á hálsinn einu sinni á dag. Maðurinn
minn segir að ég sé 15 árum yngri! Takk kærlega fyrir að deila þessum upplýsingum. Guð blessi ykkur öll.
Haltu áfram góðu starfi. " Toni

„Það virkar líka fyrir inngróin hár í andliti. Ég notaði það á 23 ára son minn með góðum árangri í 2 forritum.
EIN ÁST." Patti-Jo
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„Charlie er að ganga. Engin verkjalyf. Hann stendur hátt. Skref hans eru bein og breið. Hann getur hlaupið
hoppað og leikið. Hálsinn er næstum 90 prósent gróinn. Þetta hefur ekki litið svona út í tvö ár. Hann borðaði
banana, pizzu, hálfa samloku, steikt hrísgrjón, jógúrt og fleira í gær. Hann hefur ALDREI borðað svona mikið.
(…)

Hægra hné Charlie, var verst. Það er um 50 prósent betra. Sá vinstri er nánast gróinn að fullu fyrir utan það að
hann klæddi hana um nóttina og þynnist aftur. En ekkert stórt ... Stærsta breytingin er sárið á hálsi hans og undir
handarkrika. Hálsinn er nánast gróinn alveg eins vel og handarkrika hans.

Ég nota lítinn dropa af olíunni í g-túpuna hans fyrir bað. Það hefur einnig hjálpað við hnéverki. Ef hné hans
meiðist fær hann þann dropa. Ég bæti ekki við neinu týlenóli eða íbúprófeni. Það gerir brelluna. Ég geri líka
mína eigin smyrsl. Ég er með vatnsvél sem síar vatn og skilur basískt vatn frá súru. Þar sem súrt súrefnisríkt
vatn er svo gott fyrir húðina og er einnig sýklalyf, þá fer ég í súrt vatn og blanda því saman við metóselúllósa til
að búa til smyrsl.

Ég bæti þykkninu við til að búa til salve sem er eins og samkvæmni vaselíns. Ég smyr dressingar hans með
þessu og nota það á sárin. ÞETTA eitt gerir ótrúlegan mun á verkjum, kláða og lækningu. Ég sendi þér myndir
fljótlega. Ég hef tekið þeim við hverri breytingu. Ég held að olían endist í annan mánuð en þar sem þetta er í
fyrsta skipti sem ég geri þetta er ég ekki viss. Ég er hrifinn. Matarlyst hans hefur aldrei verið jafn góð. Hann
borðaði meiri mat í gær en hann hefur gert allt árið. Trisha

„Hey Rick og vinir, ég á vin sem hefur verið með þennan sársauka (u.þ.b. 2 tommur við tommu í þvermál) á
vinstra öxlblaðinu í 4 ár núna, með sýkingu án þess að hafa hrúður á staðnum, bara hreint hrár opnun, undir
yfirborðinu gætirðu fundið fyrir hörðum baseball stærð sem er viðkvæmur fyrir snertingu.

Hann hefur staðbundið borið olíuna 8 sinnum á 7 mánuðum með um það bil 2 helgar við innri notkun líka.

Hrúður og örklumpur er horfinn, opið sár ört og vinur minn finnst blessaður að hafa fengið tækifæri til að nota
olíuna. Rebecca

„Í gær skar ég fingur minn á blandara í vinnunni. Klukkan 3 vaknaði ég við hamrandi fingur að ég prófaði ís,
peroxíð, neosporín. Ekkert virkaði. Var ennþá að slá. Ég mundi þá eftir því að heyra olíu myndi hjálpa frumu
endurnýjun og stöðvaði sársauka og læknaði ör n húðvandamál svo hvers vegna ekki að prófa það. Svo ég tók
dropa og dreifði honum um allan fingurodda minn. Innan 1 mínútu var verkurinn 80% horfinn. Innan 30 mín.
Ég gat sveiflað fingrinum með aðeins smá eymslum en engum sársauka. Ég er seldur. Tólf tímum síðar sótti ég
aftur um og hef ekki fundið fyrir neinum verkjum síðan. Rebecca

„Hey Rick, ég vil halda nafni mínu leyndu ef þú birtir þetta (sem mér er ekki sama). Kærastan mín hafði mjög
gróft uppeldi og gripið til þess að klippa úlnliðina þegar hún varð þunglynd, þetta vandamál er ár og ár á eftir
okkur en nokkur ansi viðbjóðsleg ör á úlnliðnum eru enn eftir. Það er ákaflega sýnilegt og kúgar frekar mikið
út, það er það fyrsta sem margir taka eftir þegar þeir hitta hana fyrst, hún vildi ekkert frekar en að losna við þau.

Svo spurning mín er hvort olían hjálpi til við að losna við örin? Eða að minnsta kosti hjálpa til við að gera þau
minna  sýnileg?  Ég elska  það sem þú ert  að  gera  og  ég  vildi  að  ég  vissi  um olíuna  þegar  afi  veiktist  af
krabbameini, þú ert hetja fyrir allt lífið sem þú hefur hjálpað til við að bjarga!

- Kæri XXX, byrjaðu að bera olíuna staðbundið á örin, þau hverfa líklega innan vikna eða mánaða. Ég myndi
líka fá hana á olíuna líka, það mun hjálpa með áfallastreituröskun hennar frá öllum þeim minningum um það
sem hún gekk í gegnum, það mun einnig bæta svefngæði hennar. Taktu myndir og myndbönd ef þér er sama,
örin hverfa í raun - annaðhvort alveg eða þau sjást varla. Bestu kveðjur, Jindrich Bayer

„Hey Rand, ég er í sömu vandræðum með fótasárin. Fyrst vegna þess að ég var með sykursýki. En ég komst að
því að ég er mjög viðkvæm fyrir galla- og moskítóbitum. Ég setti olíuna á þær og setti plástur yfir á nóttina og
bitin gróu. Michelle

- Það sem olían getur gert fyrir moskító- eða tikbit er einfaldlega ótrúlegt. Prófaðu það og þú munt sjá hvers
vegna við segjum að enginn ætti að yfirgefa húsið sitt nema hafa olíuna á sér. Olían hefur svo marga notkun að
það er ábyrgðarlaust að reyna að lifa án hennar. JB
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„Borðaðu olíuna ... ég er búinn að taka olíuna í tvo mánuði, psoriasis mín er næstum 80% tær og ég þarf alls
ekki að nota lyf ... Og tók liðagigtina líka ...“ Giuliana

„Ég hef notað kannabis ólífuolíu blöndu og á viku byrjaði psoriasis mín að skýrast. Því miður hafði ég bara smá
og ég hafði ekki nóg til að taka það meira bæði að innan sem utan. ATHUGIÐ, ég var ekki einu sinni með
raunverulegt RSO, heldur kannabisolíu úr ólífuolíu. Teemu

- Við skulum vona að þú fáir meiri olíu fljótlega, Teemu. Það er best að nota það staðbundið til að stjórna
einkennunum og einnig til að borða olíuna, þú vilt líka fjarlægja undirliggjandi orsök vandans. Bestu kveðjur,
JB

„Það virkar vel á moskítóbit og tannpínu líka. Dóttir mín var bitin, ekki að grínast, að minnsta kosti 50 sinnum
af moskítóflugum á 15 mínútum MEÐ OFF! Deep Woods gallaúði á. Ég prófaði bananahýði, deodorant, aloe
vera, dermaplast & hydro-cortisone. Ekkert af því kom bólgunni niður (hún er með ofnæmi fyrir moskítóbitum,
þau bólga illa) eða veitti henni léttir. Í örvæntingu skrapp ég plastefnið úr vaporizer, blandaði því aðeins með
kókosolíu svo það dreifðist auðveldara og „smurði“ fótleggina niður með því. Innan um það bil hálftíma var öll
bólga niðri  & meðan hún var enn með rauða punkta þar sem bitin  voru voru þau ekki að angra hana,  ég
forðaðist að gefa henni Benedryl.

Ég fékk ígerð í  munninn og ég pakkaði plastefninu úr gufunni í kringum sýktu tönnina og aftur innan um
hálftíma fór bólgan niður og ég gat læknað hana, engin vandamál með hana síðan. Ég pakkaði því þó í tvo daga
til að vera viss. Nú get ég sagt að þegar ég pakkaði plastefninu (ef þú ert með Vapir No2 inni í keilunni þar sem
þú breytir skjánum safnast næstum hreinn kjötkássa, einbeittur líka.) Í kringum tönnina varð ég ótrúlega hár,
líklega hærri en ég hef nokkru sinni verið á ævinni .

Ég  sendi  jafnvel  manninum  mínum  skilaboð  úr  stofunni  til  að  biðja  hann  um  aðstoð  við  að  komast  í
svefnherbergið.  Sub-lingual  lyf  virka  þó  betur  og  þess  vegna  úða  þeir  nítrói  undir  tunguna  ef  þeir  gruna
hjartaáfall. Allt er í lagi núna, ég dó ekki úr of stórum skammti, ég vaknaði ekki hræðilega hungover og það
besta af öllu ... ég þurfti ekki að taka mikið magn af Tylenol eða Advil og valda enn meiri skaða á mér maga og
lifur.

Ég veit að plastefni er ekki áhrifaríkasta leiðin og ég var ekki einu sinni viss um hvort það myndi virka en það
var það sem ég þurfti að vinna með þar sem ég bý í ólöglegu ástandi. Ég hélt að það gæti samt ekki skaðað. Ég
get ekki beðið eftir að búa í ástandi þar sem ég get frjálslega ræktað mitt eigið lífrænt upphafsefni í hæsta
gæðaflokki, búið til mína eigin olíu og læknað mig og alla fjölskylduna mína ... þar á meðal næstum tveggja ára
dóttur mína sem hefur verið farið í gegnum helvíti síðasta árið því enginn getur fundið út hvað er að henni.

Þeir halda nú að hún sé með próteinröskun en það er bara annað sem þeir henda í kring því þeir hafa ekki
hugmynd um hvað er í raun og veru rangt. Að fá hana á olíuna gæti bara bjargað lífi hennar.

Þó að ég myndi elska að fá nákvæma greiningu svo ég viti hvað ég er að meðhöndla en aðalatriðið er að ég vil
bara að barninu líði betur og ef það þýðir að skemma hefðbundið samfélag þá er það það sem ég mun gera. Sara

„Þakka þér fyrir er ekki nóg fyrir það sem þú hefur gert. Ég sit hér með olíu á eitur eikinni minni. Ég hefði
ALDREI reynt án þín. Það varði í meira en 2 mánuði og snerti næstum 100% af líkama mínum á síðasta ári
vegna þess að einhver byrjaði á burstaeldi svo ég mun nú ná því alls staðar og það verra er að þeir segja að við
byggjum ekki upp friðhelgi þessa.

Fyrir degi síðan poppaði það upp. Svo, olían í gærkvöldi stöðvaði alls ekki kláða. Hins vegar sé ég það lækna ör
daglega svo ég hef trú. Í morgun, sólarhring eftir fyrstu notkun, sé ég að það virkaði og er að lækna slasaða húð
frá klóri mínu. Þannig að með einhverju sinkoxíð líma yfir olíuna mína tel ég að ég hafi kannski bara fundið 1#
hjálpartækið fyrir eitur eik.

Ég get í raun ekki beðið eftir næsta tímabili  til  að sjá hvort olían græðir kannski til  að gera við þetta mál
ævilangt. Ég læt þig vita. Væri það ekki frábært? Enn og aftur Takk fyrir allt sem þú gerir. ” Rebecca

- Olían getur lagað það líka. Það er lækning eða eftirlit með öllum læknisfræðilegum vandamálum. Því fyrr sem
því er beitt því fyrr mun það laga það sem þarf að laga, það er allt sem þarf að gera. JB
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„Ég vil að fólk viti að RSO hreinsaði upp stóra þynnupakkningu sem maðurinn minn fékk á hælinn á meðan
hann lá í rúminu svo lengi frá því að vera svona veikur. Ég setti olíuna á hana og innan við viku var hún horfin.
Ég var alveg hrædd um að það myndi þróast í eitthvað miklu alvarlegra. Það huldi allan hælinn á honum. Þakka
þér Rick Simpson fyrir allt sem þú gerir. ” Susan

„Sem vélvirki hef ég notað olíuna á nokkuð slæmar skurðir og þú hefur 100% rétt fyrir sér ... Það læknar húðina
hraðar en nokkuð annað. Cory

„Læknaði HPV minn á tveimur vikum með aðeins þremur staðbundnum forritum. Mílur

„Ég er að vinna í því núna að meðhöndla viðbjóðslega mól sem hefur orðið svart. Á hverjum morgni ber ég
rausnarlega upphæð beint á mólinn og hyljið síðan með plástur. Eftir 3 vikur sé ég sjónrænt að mólinn minnkar.
Það  virkar.  Ég  borða  líka  smá  daglega  ...  þvílíkur  munur  á  orkustigi.  LYFSLYKJA  Í  gegnum
CANNABIS !!!!!!! ” Beau

„Ég viðurkenni það ... ég er klaufalegur ... ég hef slæma vana að stinga tindunum á gafflinum í fótinn á mér.
RSO beint á staðnum, hylja með plástur, sársauki farinn á sekúndum, gróinn á 3 dögum. Heiði

„Ég  hef  séð  miklu  minna  öfluga  smyrslútgáfu  af  olíunni  eyðileggja  psoriasis  á  dögum,  minnka  bólgu  í
eggjastokkum á fyrsta degi blæðinga á 20 mínútum og koma í veg fyrir ör og sársauka þegar það er borið strax á
minniháttar brunasár. Sannarlega fær mig til að velta fyrir mér hvað olían gæti gert ... “Beres

„Ég var með eitt versta tilfelli íþróttafótar þegar ég var 10 ára, ég vildi að ég hefði olíuna. En ég hef það núna.
Allt er í lagi 47 árum síðar. Læknar flest allt. ” Donald

„Tengdadóttir mín var að steikja svínakótilettur og dýfði í raun fingrunum í sjóðandi heitu olíunni upp að fyrsta
hnúi og þeir urðu hvítir eins og eldaður kjúklingur.

Við settum RSO á þá og verkirnir voru horfnir eftir um það bil mínútu eða svo, hún húðaði þá 2x á dag með
RSO. Þeir gróu mjög hratt á örfáum dögum og það var ekkert húðlos eða ör.

Það er ótrúlegt að við geymum nú lítið í eldhússkápnum þannig að ef einhver verður brenndur (sérstaklega
börnin) munum við nota RSO strax, það er óþarfi að finna fyrir slíkum sársauka þegar við erum með náttúrulega
plöntu sem mun sjá um það . ” Debra

„Ég var með smá mola á olnboga, meðhöndlaði þá með olíunni ... Viku seinna er olnboginn sléttur og engin
högg ... ég held að þetta hafi verið vörtur en vegna þess að ég trúi ekki á lækna gæti ég ekki ekki segja þér það
örugglega. ” Carla

- Sama hvað er að húðinni þinni, berðu einfaldlega á olíuna, hyljið hana með plástur og smyrjið olíunni aftur á
hverjum degi eða tveimur eða þegar plásturinn dettur af. Bruna, vörtur, exem, psoriasis - olíunni er alveg sama
hvað hún er og mun laga hana, gefðu henni bara tíma og olíu. JB

„Vinur minn var með blöðru í andliti og eftir að hafa tekið olíuna í nokkra daga var hún horfin. Og hann var að
neyta þess án þess að nota það staðbundið. Jónatan

„Ekki krabbameinssjúklingur en ég var með sýkingu í hælnum sem svaraði ekki meðferð. Ég hef meira að segja
fengið sársauka tæknilega vinnu við það ... hann fékk sýkinguna til að hætta að dreifa sér en hún myndi samt
ekki gróa. Ég smurði olíuna á hana og á EINN degi var roðinn minni. Dagur tvö og roði farinn. Dagur þrjú og
sýkingin lítur út eins og húð aftur! Dásamleg græðandi olía! ” Tammie

„Ég vann hjá sundlaugar- og heilsulindarfyrirtæki ... ég er ljóshærð, úti allan daginn. Ég var með brjálaða bletti
á andliti mínu, höfði og handlegg sem voru alltaf út um glugga ökumanns. Olían hreinsaði þá bletti strax á
nokkrum vikum! Ég neyti nú 5 grömm af hreinu THC á hverjum degi til að berjast gegn veikindum og halda
ónæmiskerfi mínu sterku. BTW aldrei flensuskot! Engin flensa síðan ég var krakki. ” Jay

„Ég veit að krakkarnir hér eru alltaf að segja að nota hreina RSO og ég er mjög mikill aðdáandi af því. Hins
vegar vil ég bara láta fólk vita að innrennsli  af kókosolíu úr sykurblöðunum hefur algjörlega skipt út fyrir
neosporín fyrir okkur, ég hef ekki þurft að kaupa það í 2 ár. Það virkar betur og hraðar og ég get slattað því um
hendur og andlit fólks og ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því að það veikist ef það borðar það óvart. Tina
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- Tina, ekkert virkar betur og hraðar en hreint RSO en ég veit hvað þú ert að reyna að segja. Auðvitað geta síður
öflug kannabislyf  gert  kraftaverk.  Vandamálið  er  að árangurinn er  ekki  eins áreiðanlegur  og með óþynntu
öflugustu RSO.

Kannabis snyrtivörur munu skipta fljótlega út flestum snyrtivörum sem nú eru fáanlegar,  nefnilega eftir  að
konur  komast  að  því  hvað  olían  getur  gert  fyrir  fegurð  sína.  Hampfræolía,  kókosolía  og  sheasmjör  eru
uppáhalds burðarefnin mín en maður getur notað það sem er vinsælt á staðnum þar sem þeir búa og bætt olíunni
við það. 20-30% RSO í kremum gerir kraftaverk en 0,01-1% getur einnig verið til mikilla bóta fyrir alvarlegri
aðstæður og daglegt viðhald. JB

„Kærastan mín er með mjög ofnæmi fyrir moskítóbitum og í gærkvöldi var hún með eitt í musterinu ... það var
risastórt,  ég mælti samt með því að fá plástur og setja RSO sem við höfðum búið til úr kannabisblöðum á
bitann. Í morgun þegar við vöknuðum var hökkið alveg horfið. ”

- Þakka þér fyrir, Jimmy. Ég er viss um að þessar upplýsingar munu hjálpa mörgum. Moskítóvertíðin er hér. Og
olían virkar líka sem fráhrindandi, prófaðu það. Það er alltaf betra að koma í veg fyrir að vandamál komi upp þó
svo auðvelt sé að laga þau með olíunni. Olíuna má nota staðbundið á allt sem klæjar, brennur eða særir. Því fyrr
sem þú notar olíuna því fyrr geta vandamálin horfið. Mundu það. JB

Sp. Hversu lengi getur olían endist? Að eilífu? Hver er besta geymslan, ísskápurinn, frystirinn, búrið? Takk.

A. Í sprautu og ef hún er geymd á dimmum köldum stað mun olían endast í mörg ár, sérstaklega ef þér tekst að
vernda olíuna gegn gestum og fjölskyldu, nefnilega konum, vegna þess að þeim virðist líkja meira við inntöku
olíunnar en körlum. 

Um leið og konur í fjölskyldu þinni fá að vita um endurnærandi áhrif olíunnar og hvað hún gerir við hrukkur
þarftu ekki að hafa áhyggjur af því hversu lengi olían endist, hún verður alltaf étin eða notuð staðbundið mjög
hratt. Ef þú vilt varðveita framboð þitt á olíunni, ekki segja konum að snyrtivörur með 20-30% af olíunni muni
gera kraftaverk fyrir yfirbragð þeirra og láta þær líta út eins ungar og líkamlega mögulegt er, annars taka þær
það einfaldlega frá þér nei skiptir máli hvað þú munt reyna að segja eða gera og þú þarft ekki að hafa áhyggjur
af því hversu lengi olían endist.

Þetta  er ekki  (meint sem) kynferðisleg athugasemd,  ég er aðeins að upplýsa um það sem ég hef séð gerst
margoft, þetta er aðeins athugun og tilraun til að vekja athygli á því hvað olían getur gert fyrir húðlit þitt óháð
kyni. JB

„Ef  konur  vissu  að  það sneri  við  öldrun húðarinnar  og  lagfærði  skemmda húð (eins  og  í  tilfelli  þessarar
manneskju) myndi stuðningur við lögleiðingu kannabis fara í gegnum þakið! Allt hagkerfið hefur dafnað vegna
þess að þetta ótrúlega náttúrulyf hefur verið bælt niður og við munum öll horfa á það hrynja saman þegar fleiri
og fleiri verða upplýstir og byrja einfaldlega að lækna sjálfir. Gil

Sp. Berið það á andlitið til hrukkumeðferðar> eða takið það til inntöku eða bæði? Toni

A. Bæði til að ná sem bestum árangri, en staðbundin notkun getur aðeins gert mikið líka. JB

„Las ég hrukkur? Það hjálpar HÖNKUR? : 0 ”Margie

Langvarandi verkir

„Ef þú ert með réttar afbrigði til að búa til olíuna úr, þá er ekkert betra við langvarandi verkjalyf en hampolíu.
Olíurnar úr mörgum tegundum af hampi eru yndislegt náttúrulegt  verkjalyf sem er ekki ávanabindandi eða
skaðlegt.  Lækningakerfið veitir  langvinnum verkjum sem eru hættuleg,  ávanabindandi og skaðleg lyf til  að
stjórna sársauka þeirra. Ég viðurkenni að slík lyf eru nokkuð áhrifarík en í rauninni eina sem þau gera er að fela
sársaukann en hafa enga læknandi áhrif. Þegar þú ert að taka hampolíu við langvarandi verkjum, þá dregur það
ekki aðeins úr sársaukanum, það gengur í raun og veru til að reyna að lækna orsök þjáningar þinnar. Fyrir alla
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sem þjást af langvarandi sársauka er hampi olía lang besta meðferðin, þar sem hún er ekki ávanabindandi og
skaðar ekki restina af líkamanum.

Ég hef séð fólk með bein krabbamein í kvalum þegar morfín og öll önnur verkjalyf sem lækningakerfið notar
gat ekki drepið sársauka þeirra. En hampolían kom henni í skefjum á nokkrum klukkustundum og þeim tókst að
losna mjög hratt við þessi skaðlegu efni með fáum fráhvarfseinkennum. Ég hef einnig veitt mörgum sjúklingum
með langvinna verki þetta lyf og sumar niðurstöðurnar hafa verið sannarlega ótrúlegar. Það var ekki óvenjulegt
að ég fengi skýrslur frá fólki strax daginn eftir og sagði mér að það þjáðist ekki lengur.

Eins og ég sagði, hampi olía hefur getu til að útrýma sársauka, en það fer einnig að verki til að lækna orsök
þess. Aftur, hugmyndin er að losna við þessi hættulegu ávanabindandi lyfjameðferð eins fljótt og auðið er og
skipta um notkun þessarar olíu. Í raun og veru er enginn samanburður á milli hampolíu og lyfja. Flest verkjalyf
sem lækningakerfið okkar veitir eru hættuleg, ávanabindandi og banvæn, en hampiolía er engin fíkn eða hætta
fyrir sjúklinginn.

Ef sjúklingur er að taka morfín eða önnur ópíöt til  að stjórna sársauka sínum, legg ég til að þeir byrji með
skammtastærðum á stærð við stykki af stuttkornuðum þurrum hrísgrjónum. Auka síðan magnið sem þú ert að
neyta eins hratt og mögulegt er, en minnka inntöku þessara efna þar til þú þarft alls ekki frekari þörf fyrir lyfin.
Það er mikill fjöldi fólks sem hefur tekið lyf sem læknarnir hafa ávísað í mörg ár og þeir hafa lítið eða ekkert
gert  til  að  hjálpa.  Ef  þú  vilt  vita  hvernig  það  er  að  líða  vel  aftur,  prófaðu  þá  olíuna  og  skildu  geðveiki
lækningakerfisins eftir. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Bakverkur, hryggskekkja

Hefur þú fengið sjúklinga sem upplifðu léttir af bakverkjum eða hryggskekkju?

„Framleiðandi  heimildarmyndarinnar  okkar„  Run  From  the  Cure  “Christian  Laurette  hafði  þjáðst  af
hryggskekkju í mörg ár. Fyrir um þrettán árum bauðst lækningakerfið að fara í aðgerð en það myndi aðeins gefa
Christian 50/50 möguleika á að ganga aftur. Með líkum eins og þessum fannst honum eina valið vera að lifa
með sársaukanum. Nær daglega myndi hann hrynja í kvalum af hryggskekkjunni og hann hafði meira og minna
sannfært sjálfan sig um að ekkert gæti hjálpað. Ég útvegaði honum hampolíu og innan nokkurra klukkustunda
tilkynnti hann að hann hefði ekki fundið fyrir frekari bakverkjum.

Ég útskýrði fyrir honum að hann hefði lifað lífi sínu með ástandi sem myndi ekki leyfa honum að æfa eins og
venjulegur maður ætti að gera, þess vegna voru bakvöðvarnir mjög veikir. Eins og búist var við, eftir að hafa
tekið olíuna samkvæmt fyrirmælum, starfar Christian nú venjulega án sársauka, bakvöðvarnir hafa styrkst og
hann getur nú verið án olíunnar í lengri tíma. Christian er bara einn af mörgum með bakvandamál sem hafa
fundið árangursríka lækningu eða stjórn með því að nota þetta lyf til að draga úr óþægindum. Að mínu mati er
engin þörf fyrir neinn til að fara í gegnum lífið í stöðugri kval. Ef þú ert með bakvandamál af einhverjum toga
er ég viss um að notkun þessa lyfs mun gagnast flestum sem eru með þessar aðstæður. Rick Simpson, hampi:
mesta lyfjaplöntan

Sykursýki

„Sykursjúkir sem hafa nýlega verið greindir eru venjulega frekar auðveldir við lækningu og fljótlega eru þeir oft
lausir við sjúkdóminn. En hjá sjúklingum sem hafa verið með þetta ástand í langan tíma og hafa orðið fyrir
áhrifum sjúkdómsins í mörg ár mun það oft taka lengri tíma. Jafnvel hjá alvarlega skemmdum sjúklingum, ef
hágæða olía er tekin á réttan hátt, þurfa þeir ekki lengur insúlín innan sex vikna. Því miður getur skaðinn sem
þessi sjúkdómur veldur innan líkama okkar tekið töluvert lengri tíma að gróa, en með tímanum er hægt að gera
við mest af þessu líka.
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Olían virðist oft hafa tilhneigingu til að yngja brisi nokkuð hratt, svo hún getur aftur virkað sem skyldi. Við
gátum fyrst sannað þetta fyrir sykursýki sem ég hafði meðhöndlað vegna krabbameins. Að krabbameinsmeðferð
lokinni fór hann alveg úr olíunni í tíu daga. Það kom mér á óvart að blóðsykurinn var eðlilegur og hann borðaði
margt sem sykursjúkur ætti ekki að gera. Þessi maður var með sykursýki í yfir þrjátíu ár og hann hafði tekið
tvær insúlínsprautur á dag. Svo eftir að hann hafði ekki tekið neina olíu í tíu daga og blóðsykurinn var eðlilegur
varð augljóst að brisi hans hlýtur að virka aftur sem skyldi.

Ég segi alltaf við sjúklinga að ég er ekki læknir, en ég held að það væri þeim fyrir bestu ef þeir gætu losað sig
við efnafræðileg lyf sem þeir nota við aðrar aðstæður. Oft geta ákveðin lyf hindrað árangur olíumeðferðarinnar
og notkun olíunnar mun venjulega skipta um þessi lyf samt.

Ég hef fengið skýrslur frá sjúklingum sem þjáðust af sykursýki af tegund 1 og tegund 2 sem sögðu að olían
hefði meðhöndlað þá með góðum árangri. Til dæmis hef ég rekist á sjúklinga sem hafa sprautað insúlín í þrjátíu
ár og eftir að olían var byrjuð þurftu þeir ekki lengur að taka þessar sprautur innan sex vikna. Á sama tíma
sögðu aðrar skýrslur sem ég fékk frá sumum að þeim hefði aðeins tekist að minnka insúlíninntöku. En þeir
fullyrtu einnig að með notkun olíunnar gerði það einnig aðra frábæra hluti sem bættu heilsu þeirra almennt.

Hvernig ég lít á það, losna við insúlín og láta brisi stjórna blóðsykri einu sinni enn er markmiðið. Samt, jafnvel
þó ekki sé hægt að ná þessu að fullu, munu áhrif olíunnar samt vera mjög hagstæð fyrir líkama sjúklingsins. Þar
sem þessi sjúkdómur veldur blóðrásarvandamálum og öðrum fylgikvillum er oft ómögulegt að lækna sýkingu
vegna  meiðsla  með  því  að  nota  svokallaðar  hefðbundnar  aðferðir  við  lækningakerfin.  Til  dæmis,  ef
sykursjúklingur fær sýkingu á fótinn og hann neitar að gróa almennilega, að lokum er svar lækniskerfisins að
fjarlægja fótinn eða að minnsta kosti þann hluta sem hafði smitast.

Ég hef  vitað  um sykursjúka  persónulega  sem lét  gera  þetta  og fljótlega  þurfa  þeir  að  fjarlægja  meira  því
sýkingin heldur áfram að koma inn. Þvílíkar hræðilegar horfur fyrir sykursjúka að horfast í augu við og það sem
gerir það enn verra er sú staðreynd að þessar aðgerðir eru algjör óþarfi.

Á þessum tíma vissi ég ekkert um græðandi hæfileika hampplöntunnar og ég gat ekki annað en horft á kvalirnar
sem þessir sjúklingar þurftu að ganga í gegnum; en síðan hef ég loksins lært sannleikann. Ef olían er notuð
utanaðkomandi læknar hún sykursýki á mjög stuttum tíma, þannig að þú getur ímyndað þér ávinninginn sem
sykursjúkur fær þegar þetta efni er neytt. Ég hef gert þessar upplýsingar aðgengilegar í mörg ár en samt kjósa
læknar að hunsa notkun þessa lyfs og halda áfram að limlesta sjúklinga sína. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því
að ég hef ekki not fyrir lækningakerfið og alla þessa svokölluðu lækna sem nærast á þjáningum okkar.

Eftir  að hafa tekið olíumeðferðina hegða margir sykursjúkra sem hafa verið á takmörkuðum megrunarkúr í
mörg ár eins og krakki í sælgætisverslun. Skyndilega geta þeir aftur borðað mat sem sykursýki ætti ekki að gera
og sumir sjúklingar hafa tilhneigingu til að ofnota sjálfa sig. Með tímanum getur olían snúið við skaða sem
hefur  orðið á líkum sykursjúkra,  svo sem slæmri  blóðrás o.s.frv.  vitni,  hágæða hampi olía  er  áhrifarík  við
meðferð á öllum tegundum sykursýki. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Olían  yngir  brisi  og  trúir  því  eða  ekki,  þá  byrjar  hún  oft  að  framleiða  insúlín  jafnvel  eftir  margra  ára
aðgerðarleysi. Margir sjúklingar geta hætt að skjóta insúlín eftir nokkrar vikur á olíunni. Olían hjálpar einnig til
við að lækna eða stjórna öllum öðrum vandamálum sem tengjast sykursýki í líkamanum.

Ég myndi borða olíuna og/eða nota hana í stungulyf. Reykingar eða uppgufun getur einnig hjálpað til við að
lækka blóðsykur, en áhrifin eru mjög takmörkuð í  samanburði við inntöku olíunnar. Ég myndi nota olíuna
staðbundið fyrir sykursýki, bara bera olíuna á, hylja hana með sárabindi og endurtaka þetta á þriggja daga fresti
þar til  sárið er gróið. Ég myndi blanda hampfræolíu við útdráttinn og nota það í nudd, sem mun stuðla að
blóðrás og hjálpa til við að koma í veg fyrir bólgu og önnur óþægindi. Ég myndi líka innihalda hampfræ og
hampfræolíu í mataræðinu. JB

Hjarta, blóðþrýstingur
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Hefur þú fengið góðar skýrslur um hampolíu og hjartasjúkdóma?

„Fyrir þá sem eru með hjartasjúkdóma sem eru að hefja meðferð með olíunni, ættu þeir að vera meðvitaðir um
að olían getur oft aukið hjartslátt sjúklingsins þar til þeir verða ánægðir með notkun þess. Hjartsláttartíðni er
venjulega aðeins lítil, en mér finnst að sjúklingurinn ætti að vita að það getur gerst.

Þetta lyf er áhrifaríkt til að draga úr kólesterólmagni og bætir blóðrásina, þannig að það væri í sjálfu sér mikið
gagn fyrir hjarta sjúklingsins. Vissulega er hjartað lífsnauðsynlegt líffæri og af reynslu okkar getur hampolía
yngst mikilvæg líffæri. Þó ég hafi aldrei sagt fólki að hætta að nota hjartalyf, hafa margir gert það án þess að
hafa skaðleg áhrif. Mér finnst áhrif hampiolíu á hjartasjúkdóma krefjast meiri rannsókna, en af  því sem við
höfum séð virðist þetta lyf vera mjög gagnlegt fyrir hjartað.

Getur olían stjórnað blóðþrýstingi?

Hampolía  getur  stjórnað  blóðþrýstingi.  Ég  nota  það  sjálfur  til  að  hjálpa  mér  að  sofa  og  stjórna  eigin
blóðþrýstingi. Þegar ég hef meðferð með hampi olíu, segi ég sjúklingum sem þegar eru að taka lyf við þessu
ástandi til að fylgjast vel með blóðþrýstingnum. Flestir sem notuðu lyf til að stjórna blóðþrýstingi þurfa ekki
lengur á því að halda með meðferð með hampi olíu.

Þar sem hampolía dregur úr blóðþrýstingi munu allir sem reyna að halda áfram að nota lyfjablóðþrýstingslyf sín
líklega finna að samsetningin af þessu tvennu mun knýja blóðþrýstinginn of lágt niður. Það er góð hugmynd að
forðast þetta ástand og með því að nota færanlega blóðþrýstingsmæla sem eru fáanlegir í dag er auðvelt að ná
þessu.

Getur það hjálpað við aðra innri líffærasjúkdóma?

Eftir því sem ég hef séð með notkun á hampi olíu er hægt að stjórna eða lækna mörg innri líffæraskilyrði og
tilheyrandi vandamál. Þegar innra líffæri yngjast og gróa getur það aftur hafið skyldur sínar innan líkama okkar.
Persónulega held ég að það sé miklu skynsamlegra að yngja upp okkar eigin mikilvægu líffæri með notkun
þessarar olíu, frekar en að fara í gegnum líffæraígræðslu með öllum tilheyrandi hættum og eyða síðan restinni af
lífi þínu í að taka lyf svo að líffærið geri það ekki verið hafnað. Í sumum tilfellum gæti líffæraígræðsla verið
eina svarið, en ef þetta lyf væri notað á réttan hátt til að yngja lífsnauðsynleg líffæri held ég að miklu minni þörf
væri á ígræðslu. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Hjarta er innra líffæri og olían endurnærir mikilvæg líffæri. Þegar sjúklingar byrja að nota olíuna lækka þeir
venjulega skammtana af hjartalyfjum sínum í helming og flestir hætta að nota lyfin um leið og þeim finnst þeir
geta hætt að nota þau. Olían er mjög gagnleg fyrir hjartað.

Olían  getur  stjórnað  blóðþrýstingi  og  hjartsláttartruflunum  mjög  auðveldlega.  Það  lækkar  venjulega
blóðþrýsting, þannig að þeir sem nota blóðþrýstingslyf ættu að fara varlega með notkun olíunnar þar til þeir
venjast því. Samsetning blóðþrýstingslyfja og olíunnar getur ýtt þrýstingnum alltof lágt og því er góð hugmynd
að fylgjast með blóðþrýstingi með blóðþrýstiprófi. Í mörgum tilfellum eykur olían hjartslátt örlítið.

Þetta svæði krefst miklu meiri rannsókna, þannig að sjúklingar ættu að fylgja skynsemi sinni þegar þeir byrja
með olíuna, en þeir ættu einnig að vera í sambandi við lækninn til að ganga úr skugga um að hjartað sé.

Hjartasjúklingar ættu að athuga raflagnir á heimili sínu eða vinnu.

Hjartað vinnur með rafsegulhvöt og því ættu þau að forðast að dvelja á rafsegulsviðum eins mikið og mögulegt
er.

Ég myndi borða olíuna og ég myndi líka nota hana í stólum. Hvað varðar staðbundna notkun, þá skemmir það
aldrei en ég get ekki sagt hve gagnlegt það er í raun og veru í augnablikinu. Eins og alltaf myndi ég nota hampi
á allan mögulegan hátt. Ég myndi líka innihalda hampfræ og hampfræolíu í mataræði mínu, vitað er að bæði fræ
og olía hafa mjög jákvæð áhrif á mörg hjartasjúkdóma.
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Ef ég væri læknir og myndi framkvæma hjartatengda skurðaðgerð eða ígræðslu o.s.frv., Myndi ég reyna að
yngja líffærið með að minnsta kosti 60g af olíunni. Ef 60g myndi ekki koma sjúklingnum í nægilegt heilsufar
myndi ég samt halda áfram að gefa þeim olíuna. JB

Astmi

„Jafnvel reykingapottur er gagnlegur fyrir marga astmasjúklinga, en að neyta olíunnar eða gufa upp er mun
áhrifaríkari  og læknandi  leið til  að meðhöndla þetta  ástand.  Notkun olíunnar  í  stunguformi er einnig mjög
áhrifarík fyrir þá sem eru með öndunarerfiðleika og því gæti þessi aðferð líka verið til góðs. Við þekkjum marga
sem eru með astma sem hafa verið hjálpaðir við notkun þessa lyfs og ég get með sanni sagt að ég veit ekki um
neina meðferð við þessu ástandi sem er skilvirkari. Jafnvel þeir sem þjást af slíku eins og langvinna lungnateppu
hafa orðið vitni að ótrúlegum framförum í getu þeirra til að anda almennilega með notkun þessa lyfs. Ef þú ert
með einhverjar öndunarerfiðleikar skaltu prófa olíuna og ég er viss um að þú munt ekki sjá eftir því. Rick
Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Maður gæti búist við því að gufa upp olíuna sé besta meðferðin við astma eða öndunarerfiðleikum. Það kom á
óvart að við komumst að því að hampolíu setur eru afar duglegar við að opna öndunarveg. Venjulega, innan 30
mínútna eftir að sjúklingur hefur tekið stungulyf, tilkynna þeir að þeim finnist eins og lungun þeirra hafi opnast
og þeir geti andað miklu auðveldara. Auðvitað, eins og með öll önnur veikindi, myndi ég taka inn venjulegan 60
g skammt á þremur mánuðum og þá myndi ég halda mig á grammi á dag þar til mér myndi líða alveg heilbrigt.
Svo myndi ég að sjálfsögðu halda mig í viðhaldsskammti það sem eftir er ævinnar. Ég myndi nota olíuna til
inntöku, staðbundið á háls og bringu og í formi stungulyfja. JB

Börn og olían

Sérstaklega munu mæður hafa áhyggjur ef óhætt er að gefa börnum olíu. Er það þá öruggt?

„Ég tel hampolíu vera fullkomlega öruggt við meðferð barna á öllum aldri sem þjást af krabbameini og öðrum
sjúkdómum. Ég veit í raun ekki hvernig læknar sem meðhöndla lítil börn á krabbameinsdeildum geta lifað með
sjálfum sér. Vita þeir ekki skaðann sem þeir valda þessum litlu börnum með geislun sinni, lyfjameðferð og
öðrum skaðlegum, eitruðum efnum?

Allir sem hafa lært læknisfræði þekkja áhrif slíkra meðferða og eru meðvitaðir um þá staðreynd að þeir eru mun
líklegri til að framleiða dauða með því að nota þessar meðferðir, frekar en lækningu. Ef foreldrar myndu aðeins
gefa sér tíma til að gera sér fulla grein fyrir því hvað lækningakerfið ætlar að gera börnum sínum, þá er ég viss
um að flestir vilja frekar að þeir fái meðferð með hampi, því það er náttúrulegt efni sem er óhætt að nota og
veldur engu skaða barnið.

Vegna þess að ég vissi hvað ég gerði varðandi lækningakerfið, myndi ég aldrei leyfa þeim að hafa hendur í
neinu barni mínu. Ef einhver reyndi að þvinga mig til annars myndi ástandið strax verða mjög ljótt.

Ég held að það sé eðlilegt að hvaða foreldri sem er vilji vernda börnin sín og forða þeim frá skaða. Ef ég teldi að
lækningakerfið væri hættulegt sem foreldri barnsins, þá myndi mér finnast að ég ætti að hafa rétt til að velja
aðrar meðferðir. Nýlega í Bandaríkjunum og Kanada hafa komið upp tilfelli þar sem yfirvöld tóku börn og
neyddu þau til að fara í krabbameinslyfjameðferð gegn bæði vilja barnsins og foreldranna sjálfra. Það virðist
sem  við  fullorðnir  höfum  rétt  til  að  hafna  geðveikri  meðferð  en  börnin  okkar  gera  það  ekki.  Þar  sem
krabbameinslyfjameðferð er einfaldlega eitur, ef einhver myndi fara gegn vilja mínum og gefa barni mínu slíkt,
gæti líklega verið sagt að þeir ættu ekki mjög bjarta framtíð.

Að mínu mati er hver sem myndi gera slíkt án samþykkis foreldra sekur um morðtilraun og ef barnið myndi
deyja, þá væri það ábyrgt fyrir dauða þeirra. Mér er alveg sama hvernig þú velur að horfa á það, eitur er eitur og
ef læknir gefur þessi efni þá eru þau alveg jafn sek og ég ef ég myndi gera það sama. Bara vegna þess að læknar
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klæðast hvítum úlpum þýðir það ekki að þeir hafi rétt til að skaða sjúklinga sína; í raun stríðir það gegn þeirra
eigin hippókratíska eiði. Ef ég væri þeir, myndi ég byrja að stunda læknisfræði á réttan hátt áður en einhver
tengdur sjúklingunum sem þeir hafa skaðað ákveður að leita refsingar gegn þeim.

Hvernig er hægt að nota hampolíu í forvarnir gegn sjúkdómum? Enn og aftur, væri líka óhætt að gefa 
börnunum olíuna?

Ég veit ekkert betra en hampolía til að koma í veg fyrir sjúkdóma og ég tel þetta lyf vera fullkomlega öruggt við
meðferð barna. Ég hef oft lýst því yfir að ef börn fengju pínulitla skammta af hampi olíu væri hægt að koma í
veg fyrir að sjúkdómar eins og sykursýki, MS, krabbamein og margir aðrir kæmu upp í flestum tilfellum.

Ef litlum skömmtum af olíu er gefið börnum mun THC og tilheyrandi kannabínóíð þess safnast upp í kerfum
þeirra og koma í veg fyrir sjúkdóma. Ég er ekki að tala um að fá börn hátt; þetta snýst um að veita börnum eða
fólki á öllum aldri skaðlaust, ávanabindandi lyf til að koma í veg fyrir læknisfræðileg vandamál í framtíðinni.

Það er engin rökrétt ástæða fyrir því að við ættum að koma í veg fyrir að við vaxum og framleiðum okkar eigin
lyf til að meðhöndla þau sem við elskum. Eiga börnin okkar eða jafnvel við sjálf að þjást og deyja vegna þess að
lyfjafyrirtæki vilja græða meira? Þegar náttúruleg lyf eru til staðar til að auðvelda læknisfræðileg vandamál
okkar sem flestir eiga í litlum vandræðum með að framleiða? Það er kominn tími til að kyssa lyfjafyrirtækin
bless og komast að því hvað Móðir náttúra getur veitt til að halda okkur og börnum okkar heilbrigðum.

Hvernig á að skammta hampi olíu fyrir börn?

Hvað varðar skammta þá eru börn ekkert frábrugðin fullorðnum og þau hafa öll mismunandi þol gagnvart þessu
lyfi. Til að koma í veg fyrir sjúkdóma hjá börnum væri aðeins þörf á lágmarksskömmtum einu sinni á dag um
klukkustund fyrir svefn, þannig að líkurnar á því að fá barn hátt yrðu mjög fjarlægar. Aftur veldur hampolía
ekki skaða, svo ég veit ekki af hverju einhver myndi hika við að gefa börnum sínum það. Að auki, ímyndaðu
þér öll dagleg meiðsli sem eiga sér stað sem við gætum nú meðhöndlað okkur ef olían væri til staðar. Hægt er
að  meðhöndla  hluti  eins  og brunasár,  skurði,  rispur,  sár,  sýkingar,  skordýrabit  osfrv svo auðveldlega  og á
áhrifaríkan hátt með staðbundinni notkun þessarar olíu.

Eftir  reynslu mína af  þessu lyfi  væri það það fyrsta  sem ég myndi gefa barninu mínu vegna innri  og ytri
aðstæðna.  Samt  myndi  ég  örugglega  hika  og  hugsa  mig  tvisvar  um  áður  en  ég  leyfði  þeim  að  neyta
efnafræðilegra lyfja. Í raun og veru, vitandi hvað ég geri varðandi læknisiðnaðinn, myndi ég ekki einu sinni
íhuga slíkt.

Það þarf reynslu af græðandi áhrifum hampolíu til að komast að þessum hugsunarhætti, en eflaust, eftir að þú
hefur séð hvað það getur gert, muntu líka breytast. Ég trúi því staðfastlega að ef börn og fólk á öllum aldri
myndu taka litla skammta af þessari olíu reglulega, gætu þau öll lifað lengur og verið miklu heilbrigðari. Rick
Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Sp. Er einhver aldur til að þeir geti byrjað á þessu? Sonur minn er þriggja ára og er með slæmt exem og kalt er
góðan hluta ársins hér. “ Roxanne

A. Roxanne, það er algerlega öruggt að gefa börnum olíuna, jafnvel nýfæddum, sérstaklega þegar hún er notuð
staðbundið í blöndu með hampfræolíu eða sheasmjöri. Það er góð stefna að blanda hampfræolíu við olíuna (1%
af olíu dugar, en 20-30% væri tilvalið) og bættu svo nokkrum dropum af henni í baðið á hverjum degi. Það mun
skilja eftir þunna filmu um allan líkamann og það er venjulega allt sem þarf (eða að minnsta kosti til viðhalds).
Taktu myndir og myndbönd, framförin verður mjög mjög fljótleg. Kláði og erting hverfur á sekúndum eða
mínútum og exemið ætti einfaldlega að hverfa innan viku eða meira. Bestu kveðjur, JB

„Þessi reykur er EKKI hollur fyrir börn eða mömmur ...  heimsk mamma og hvað ertu að segja börnunum
þínum? Olía eða nada! Sérstaklega fyrir börn! ” Naia
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- Ég myndi ekki vera svona róttækur, reykingar eða gufa hafa einnig jákvæð áhrif, til dæmis gegn ógleði hjá
barnshafandi konum. Það mun ekki skaða krakkann. JB

„Reykur er ekki svo mikill ... sérstaklega ef þú hefur tilhneigingu til ofnæmis ... bara að segja. Ég þoli ekki
reyk! Einnig geta börn ekki vitað hvenær á að hætta ... hvort sem það er sykur, koffín, matur o.s.frv. Þú verður
að  vera  leiðsögumaður  þeirra.  Ég  held  að  það  sé  ekki  góð  hugmynd  fyrir  unglinga  að  tala  fyrir
kannabisreykingum. Bara að segja. Bara mín skoðun út frá því sem ég hef séð. Gæti líka truflað skólastarf og
mikilvæg málefni. Naia

- Ég truflaðist líka frá skólastarfi og mikilvægum málum og við höfðum alls ekki kannabis í boði. Það eina sem
þurfti fyrir mig var að sjá flotta stúlku einhvers staðar í kring og það var það fyrir skólastarfið og málefni sem
voru mikilvæg fyrir aðra en ekki fyrir mig.

Ef þú hefur stjórn á því hversu mikið te börnin þín drekka, að sjálfsögðu, haltu áfram að stjórna því hversu
mikið kannabis þau taka eða neyta. Gangi þér vel með það. Þetta er hégómlegt átak en ég er viss um að það mun
halda mörgum uppteknum næstu árin þar til þeir átta sig á því hve kannabis er öruggt og að það er í raun og
veru ómögulegt að ofskammta það banvænt.

Svo hverjum er ekki sama hversu mikið það neytir neins? Ég geri það ekki. Mér er ekki einu sinni sama hversu
marga bolla af te eða kaffi fólk drekkur á dag, ímyndaðu þér það. Afhverju ætti ég? Það er ekkert mál mitt. Og
það kemur engum við, hve mikið af þessum björgunar- og fyrirbyggjandi lyfjum er neytt.

Því meiri olía sem þú hefur í þér og því oftar því betra fyrir heilsuna. Það er eina reglan sem raunverulega gildir.
Til fólks á öllum aldri, þar með talið barna og barnshafandi mæðra. Ef þér líkar ekki við þessa hugmynd, farðu
yfir hana, lærðu að lifa með henni, það er það besta sem þú getur gert. Engin reglugerð um kannabis mun virka,
það er einfaldlega ekki hægt að stjórna því hvort sem er. Auk þess er engin ástæða til að stjórna því. JB

„Ég er svo ánægð að geta loksins tilkynnt að yndislegi drengurinn minn notar kannabis til  að berjast  gegn
aukaverkunum lyfja og geislunar OG til að tryggja að hann vaxi ekki fyrir nýjum æxlum! Þetta lyf hefur hjálpað
honum gríðarlega. Áður en hann var að fá þetta lyf var hann stöðugt að kasta upp, hann myndi ekki borða, hann
var mjög slappur og pirraður ... nú er hann að borða, hann heldur matnum niðri, hann þyngist og allir sem hafa
verið í kringum hann vita hversu algerlega hamingjusamur er hann. “

- Jæja, án eitursins í líkama hans myndi krakkinn standa sig mun betur. Það er í raun ekkert vit í því að nota lyf
og geislun ásamt olíunni, það er eins og að gefa sjúklingnum mótefni meðan hann dælir eitri í æð. Olía aðeins til
að ná sem bestum árangri. Læknar ættu að vita þetta, það er ekki svo erfitt að skilja að það er ekki góð hugmynd
að gefa börnum eitur þegar það er ekki nauðsynlegt. JB

Sp. „Ég er 29 ára einstæð móðir. Sonur minn er núna 8 ára og býr með í meðallagi einhverfu. Ég myndi ekki
breyta litlu mér fyrir neitt í þessum heimi, nema til að gera líf hans aðeins auðveldara. Ég var að velta því fyrir
mér hvort þú hafir fengið einhverja aðra foreldra til þín að spyrja um olíuna? Eða einhverjar velgengnissögur
með einhverfu/Asperger? Ef ég myndi ákveða að fara þessa leið, hvers konar skammta myndi ég horfa á? Ég
þakka allar upplýsingar! Þakka þér fyrir. Frá svekktri mömmu og litlum dreng.

A. „Olían er um það eina sem gæti virkað,“ sagði Rick þegar ég las þetta fyrir hann. Leiðbeiningar um skammta
og aðrar upplýsingar um hvernig á að framleiða og nota olíuna er á síðunni okkar og í rafbók Rick. Ég hef áður
hjálpað allnokkum einhverfum börnum og þetta lyf gerir kraftaverk fyrir þau.

Börn elska að taka þetta lyf, þau eru ekki með fordóma, þau vita ekki að þau eru „að gera eitthvað rangt“ og
foreldrar njóta þess mikið þegar þeir hafa tíma fyrir sjálfan sig. Til að ná sem bestum árangri, eins og alltaf,
myndi ég byrja með venjulegri 60 g meðferð, engar pillur, og þá myndi ég halda krakkanum í viðhaldsskammti
að upphæð að eigin vali það sem eftir er ævinnar langa og friðsælu ævi. Og krakkinn úr myndbandinu ætti að
gera nákvæmlega það sama, ef það er mögulegt. Bestu kveðjur, JB

Sp. Konan mín er með verulega bakverki vegna þess að hún er 7 mánaða ólétt, hún lýsir því sem taugaveiklun
sem er  afar  sársaukafull.  Ég reyndi  að  skoða  mig  um á  síðunni  þinni  og  hér.  Mun RSO verulega  hjálpa

99



LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

sársaukanum? Ertu með krækju á fyrra efni um þetta efni? Ég hef áhyggjur ef þeir setja hana á kódín mun það
skaða barnið

A. Ég myndi láta hana neyta örlitla skammta af olíunni og bera olíuna staðbundið á bakið. Gefðu henni nudd
með blöndu af olíu og hampfræolíu. Já, það eru miklar líkur á því að kódín gæti skaðað barnið. Olían getur ekki
og mun ekki skaða barnið á nokkurn hátt. JB

„Hver  er yngsta manneskjan sem þú ert  meðvituð um að sé meðhöndluð með RSO? Er til  siðareglur fyrir
meðferð barna? Þó að við höfum ekki náð árangri hingað til að sveifla skoðun ömmu og getað læknað afa. Ég er
með tveggja ára gömul með óþekkt magakvilla (já hún hefur verið í „læknisfræðilegri“ meðferð í meira en ár og
allar pillur, krem, húðkrem og stór lyfjadrykkir hafa ekki borið árangur. Þeir halla sér nú að próteinsjúkdómi.
Augljóslega er 25lb barn getur ekki höndlað sama skammt og 175lb karl, svo mælirðu með því yfirleitt fyrir
börn? "Sara

- Þungaðar mæður ættu að nota olíuna og auka síðan skammtinn þegar þær fæða. Eftir fæðingu ættu mæður að
borða litla skammta af olíunni til að tryggja að barnið þroskist sem best.

Þannig að ef þú spyrð mig var yngsti sjúklingurinn minn mínus átta mánaða og stendur sig ennþá vel, hann er
best þróaði krakkinn á leikskólanum sínum og byrjaði að tala fyrr en flestir aðrir. Móðir hans notaði olíuna áður
en hún fæddi hann og krakkinn fékk olíuna líka eftir bólusetningu með hexavaccine til að ganga úr skugga um
að hættulegu efnunum verði skolað úr líkama hans eins fljótt og auðið er.

Kannabisolía er öruggt lyf fyrir fólk á öllum aldri. Ef þú átt í vandræðum með að átta þig á þessu skaltu sjá hvað
olían gerir við exem eða bleyjuútbrot og koma svo aftur og segja mér að þú myndir aldrei gefa barni þínu
kannabis. Það eina sem þú myndir heyra frá mér er að foreldri sem myndi ekki gefa kannabis sem lyf fyrir
barnið sitt er annaðhvort illa upplýst, eða þeir eru sálrænir sadistar sem njóta þess að horfa á aðra þjást.

Veistu hversu áhrifarík olían er gegn tannpínu? Myndir þú gefa barninu olíu til að berjast gegn sársaukanum í
tengslum við tennur vaxandi? Ég myndi. Án hik yfirleitt.

Skammtar fyrir börn eru í grundvallaratriðum þeir sömu og fyrir fullorðna þegar þú ert að meðhöndla eitthvað
alvarlegt. Byrjaðu á lágmarksskammti þrisvar á dag, venjið sjúklinginn, aukið skammtinn á fjögurra daga fresti
eða eftir því sem hentar og reyndu alltaf að fá eins mikið af lyfjum í sjúklinginn eins fljótt og auðið er og á
meðan þú tryggir að þeir haldist í þægindarammi þeirra. JB

„Hjúkrunarfræðingur notaði það á bleyjuútbroti á stigi 3, farin á einni nóttu! Alice

- Fyrir þá sem halda að börn ættu ekki að nota kannabis. Hvaða önnur lyf myndir þú vilja gefa þeim ef ekki
þetta elsta, öruggasta náttúrulyf sem hefur verið notað í þúsundir ára? Eða ætlarðu að horfa á þig krakkana þjást
af  öllum  þessum  exemum  og  útbrotum  að  ástæðulausu?  Þetta  er  ekki  sniðugt  að  gera,  myndi  ég  segja.
Sérstaklega þegar það er svo einföld lausn á öllum þessum húðvandamálum.

Er í lagi að horfa á börnin þín öskra af sársauka þegar þú gætir einfaldlega gefið þeim dropa af olíunni og þau
væru án verkja? Hm? JB

„Taugaskurðlæknirinn skoðaði nýjasta segulómskoðun Spencer og sagði:„ Stóra æxlið, sem er á furukirtli, og
það er enginn vafi  á því að þetta  var stórt  æxli,  er horfið !!!!  “ Síðan sagði hann: „Æxli heilastofnsins  er
algerlega kalkað !! Það er mjög ólíklegt að það vaxi, aldrei! ” Næst sagði hann: „Ég trúi EKKI að hann sé með
nein æxli á hryggnum, þessir litlu ljósblettir líkjast mér EKKI eins og æxli.

Ég komst að því að ástæða þess að andleg staða Spencer hefur batnað svo gífurlega er vegna þess að æxli í furu
er farin !!! Taugakrabbameinið reyndi að segja að þetta væri lyfjameðferð, en ég benti á að æxlið væri samt
algjörlega óbreytt, 30 dögum EFTIR að við hættum lyfjameðferð !! Svar hans? „Jæja, ég býst við að hann sé
heppinn krakki, en æxlið hvarf á GALDINNI !!!“

Galdrar?  Nei  Chemo?  NEI,  og  við  getum  sannað  það.  Ég  nefndi  ekki  kannabisolíu.  Hann  var  MJÖG
kröfuharður um að við gerum strax aðra segulómun til  að staðfesta skoðanir hans. Hann sagði að hringja í
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skrifstofu sína strax í annað sinn sem við bókum tíma fyrir Hafrannsóknastofnun. Svo, þarna hafið þið það gott
fólk! Taugasérfræðingur staðfesti, CANNABIS DREPUR ÁKVARP Krabbamein! Corrie

„Getur stjórnandinn vinsamlega upplýst hvers konar skammta á að gefa 8 ára unglingi sem hefur verið sendur
heim til að deyja? Ricardo

- Byrjaðu á litlum skammti,  sjáðu hvernig krakkinn bregst við og hækkaðu síðan skammtinn eins hratt  og
krakkinn getur tekið hann. Þrisvar sinnum á dag. Venjulega eru þeir fullir af pillum þegar þeir eru sendir heim
til að deyja, svo þú vilt afeitra þær fyrst vegna þess að þú veist ekki hvað samspilið mun gera, venjulega er það
ekki mjög gott hvað samspilið við þessi banvænu efni gerir. En það er vegna þess að olían er að reyna að þrífa
borðið þannig að það gæti byrjað að virka.

Eða, ef þú hefur engu að tapa, getur þú líka byrjað með miklu magni af olíunni og sett sjúklinginn í stjórnað dá
þannig. Það er það sem ég myndi líklega gera, en það er undir foreldrum komið hvaða stefnu þeir velja.

Allt sem ég veit er að meðhöndla á árásargjarnan sjúkdóm með árásarhneigð. Og ég veit líka að almennt, því
meiri olíu sem þú kemst í sjúklinginn og því hraðar sem þú gerir það, því meiri líkur eru á árangri og lifun. En
ég veit líka að skammtaleiðbeiningar eru nefndar af ástæðu.

Ef það væri krakki minn myndi ég fylla hann fullan af olíunni, ég veit það fyrir víst. Krakkinn væri að synda í
henni og ég myndi líklegast ekki láta neinn lækni koma nálægt honum. En það er ég og ég veit hvað ég á að
gera. Bestu kveðjur, JB

Stuðlar

Stuðlar með Rick Simpson olíunni (RSO) eru blessun fyrir allar konur með PMS-tengd vandamál sem og alla
sem eru með gyllinæð, Crohns, þörmum og þörmum o.s.frv. flensueftirlit.  Þeir framleiða mjög skemmtilega
langvarandi tilfinningu í líkamanum. Ég hef ekki enn séð neinn sem líkaði ekki að taka þá eftir að þeir sigruðu
fyrstu hikanir sínar. JB

HVERNIG Á AÐ GERA UPPLÝSINGAR?

Bræðið kakósmjör, bætið við olíu, um það bil 1-2g af olíu á 100g af bræddu kakósmjöri til að byrja með. Aukið
síðan skammtinn á fjögurra daga fresti þar til sjúklingurinn notar um 0,33 g af olíunni í hverri setu.

1 g (heildarþyngd) stíll fyrir börn, 2 g fyrir fullorðna, 3 g (kúlur) fyrir leggöng.

0,01-0,02g af olíu í hvert stungulyf mun virka vel fyrir byrjendur. Ef þú byrjar einhvern með 0,05 g í máltíð, þá
mun þeim líklega ekki finnast það mikið heldur, en það er betra að byrja með litlum skammti (fyrir þá sem hafa
aldrei prófað hampi áður o.s.frv.). Allt að 0,005 g skammtar af THC þolast venjulega án nokkurra eða varla
einkenna.

Raunveruleg  RSO  er  mjög  öflug  og  þú  veist  aldrei  hvernig  sjúklingur  mun  bregðast  nákvæmlega  við
(blóðþrýstingur osfrv.), En stungulyf væru góð leið til að venja fólk við olíuna.

Það áhugaverða við stungulyf  er  hvernig þau virðast  opna lungun og auðvelda öndun innan 20 mínútna  -
draumur að veruleika fyrir marga með langvinna lungnateppu eða astma o.fl. Sjúklingar hafa einnig notað þau
til að meðhöndla psoriasis, háan blóðþrýsting, Crohns, PMS krampar osfrv.

Þú getur líka bætt öðrum náttúrulegum olíum við stungulyfið, það fer eftir því til hvers þú vilt hafa þær og hver
tilgangurinn er. Einfaldlega til sumra náttúrulækningasvæða og lestu hvað mismunandi ilmkjarnaolíur gera og
þú getur gert tilraunir eins mikið og þú telur nauðsynlegar.

Einnig eru suppositories frábær leið til að meðhöndla sjúklinga sem geta ekki borðað olíuna eða geta ekki haft
hana í maganum af einhverjum ástæðum.
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Hvað mig varðar að dæma eftir áhrifunum, þá er að taka olíuna í stungulyf bestu og skemmtilegustu leiðina til
að nota hampi. Það hljómar og lítur fyndið út í fyrstu, ég viðurkenni það, en þeir sem hafa reynt eru sammála.
Kannski opnar það orkustöðvarnar frá grunni, hver veit, en það líður vissulega frábærlega.

Konur myndu elska að taka stungulyf - þær hjálpa einnig við alls konar bakteríusýkingar og veirusýkingar,
„skipti á örverufræðilegum upplýsingum“, ofnæmi fyrir smokkum og smurefnum sem notuð eru í þær o.s.frv.
Nefndi ég hversu mikið olían sér um ( stig) hormónaójafnvægi? Bestu kveðjur, Jindrich Bayer

„Mælitæki  með RSO geta  einnig  verið  notuð við  alls  konar  vandamál  í  leggöngum,  þar  á  meðal  en ekki
takmarkað við ger sýkingar, HPV, condylomata, herpes og marga aðra sjúkdóma eða sýkingar sem maður þarf
ekki endilega að þjást af. Sérstaklega þegar hægt er að sjá um þau svo auðveldlega með notkun olíunnar. JB

„Geturðu gefið mér ráð um hvort hampolía sé óhætt að nota á meðgöngu? Það er ekki mikið af upplýsingum
þarna úti sem ég get fundið. Vinkonu minni hefur nýlega verið sagt að hún sé með naflablöðru sem getur valdið
blóðtappa sem leiðir til þess að barnið hennar deyi. Ég hef séð áhrif hampiolíu og það góða sem það getur gert,
ég er bara ekki viss um hvort það sé öruggt á meðgöngu. Kristín

- Kæra Christine, auðvitað er óhætt að nota það, hampi hefur verið notað á meðgöngu og vegna verkja líka um
aldir. Ég mæli með því að hún geri suppositories með 0,01-0,06g af olíu í hverjum og einum (byrjaðu með 1-2g
af olíu á 100g af kakósmjöri). Blöðruna hverfur innan nokkurra vikna, eða venjulega. Þrisvar á dag, og engar
áhyggjur, olían mun ekki skaða barnið. Bestu kveðjur, JB

„JB, ég er sammála stoðpottinum en hvaða tegund af kakósmjöri ertu að nota? Ætti ég að fá óunnað hreint
óbleikt kakósmjör? Mun kókosolía einnig virka sem stoðgrunnur? Sara

- Jæja, það er undir þér komið hvaða tegund eða kakósmjör þú ferð eftir. Kókosolía gæti verið of rennandi.
Kakósmjör virkar betur sem stoðgrunnur. JB

„Vill  einhver  hafa hugmyndir  um hvernig á að gefa hampolíu til  einhvers í  gegnum fóðrarslöngu? Ég hef
blandað því saman við ólífuolíu til að gera það ekki eins þykkt en ég er samt hræddur um að það stífli slönguna.
Einhverjar hugmyndir?" Steven Havre

- Steven, það er alltaf best að finna leið til að gefa óblandaða olíu, það er besta leiðin. Þegar þú finnur ekki leið
geturðu blandað því saman við mat sjúklingsins og látið þá borða það þannig. Já, það gæti stíflað slönguna,
nefnilega ef olían er þykk. Sumar olíur eru þykkar, aðrar eru rennandi. En þegar þú hitar þá upp að líkamshita
ættu þeir að vera nógu rennandi til að stíflast ekki í slöngunni.

Önnur leið er að gefa sjúklingum í stólum með kakósmjöri. Samt er að borða olíuna ákjósanlegri leið til að taka
þetta  lyf,  hvenær  sem  það  er  mögulegt.  Það  eru  margar  leiðir  til  að  gefa  olíuna  og  hún  er  oft  mjög
einstaklingsbundin, svo reyndu að finna leið sem hentar sjúklingnum best. Bestu kveðjur, JB

„Einmitt!  Ég  er  að  meðhöndla  móður  mína,  hún  er  með  krabbamein  í  hálsi  og  hef  gefið  það  í  gegnum
fæðuhólkinn í röð, hitað það aðeins og ég blanda því saman við kókosolíu! Hef aldrei stíflað slönguna! ” Steve

„Ég gef syni mínum það í gegnum fóðrarslönguna sína þegar hann gleypir það ekki - ég hella mjög heitu vatni á
olíuna í bolla, þá dreifist það, þá bæti ég við köldu vatni (ekki of mikið) svo vatnið ekki of heitt, helltu því síðan
í  rörið.  Það hefur  virkað ágætlega  þó að olía  líni  stundum svolítið  í  rörið en  það hefur  aldrei  verið  læst.
Leyndarmálið að hella því niður á meðan það er enn mjög heitt. Angela

„Ég veit  að það hljómar hræðilega,  en smá kókakóla í  gegnum túpuna til  að skola það eftir  að hafa gefið
seigfljótandi efni, eða bara til að þrífa stíflur almennt virkar vel. Gamall biðstöð RN. “ Ellen

Skurðaðgerð eða olía?

"Þú myndir aldrei taka brjóstin á mér þegar ég get neytt RSO !!" Chloe
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„Hugmyndin  um  að  brjóstakrabbamein  sé„  prósentaáhætta  “er  algjör  lygi.  Í  raun  og  veru  eru  allir  með
krabbameinsæxli í líkama sínum, þar á meðal ég sjálfur. Krabbamein er ekki sjúkdómur sem þú bara „fær“ eins
og þú verður fyrir handahófi með eldingum. Það er eitthvað sem þú verður að „stjórna“ eða „koma í veg fyrir“
dag  frá  degi,  máltíð  fyrir  máltíð,  með  lífsstílsvali  sem  felur  í  sér  viðbót  D-vítamíns,  næringu,  ofurfæði,
grænmetissafa og forðast krabbameinsvaldandi efni og geislun. Svo þegar læknir segir að þú hafir „möguleika“
á að fá krabbamein, þá er það sem hann gefur í skyn að þú hafir enga stjórn á krabbameini, og það er beinlínis
lygi. Krabbameinsskekkja, með öðrum orðum. “

- Þegar þú átt „möguleika“ á að fá krabbamein, farðu einfaldlega á olíuna. Það er miklu heilbrigðari og öruggari
kostur. ” JB

„Horfðu á krabbamein eða annan alvarlegan sjúkdóm eins og það væri eldur. Því stærri sem eldurinn er því
meiri kraft þarf til að slökkva hann.

Svo, viltu frekar nota hundrað fötu af vatni (RSO) eða glasi af vatni (aðrar olíutegundir) ef þitt eigið hús logaði?
Eða viltu  sjá  faglega  slökkviliðsmenn  koma og hjálpa  þér  með  það?  Það er  það  sem ég myndi  kjósa,  en
núverandi slökkviliðsmenn, það er að segja læknar, mega ekki einu sinni nota vatn til að slökkva alla þá elda og
þeir vita ekki einu sinni hvernig þeir eiga að nota það eftir alla þessa áratugi af innrætingu, heilaþvotti  og
notkun ekki kannabis í lyf.

Er skynsamlegt fyrir þig að einhver myndi senda sérfræðinga til að slökkva eld í borginni og leyfa þeim ekki að
nota vatn, þ.e. grundvallar og hefðbundnasta form baráttu gegn eldi? Ekki mér. En samt er það einmitt það sem
valdhafarnir gerðu við lækningakerfið sem við höfum í dag.

Mikill eldur, ekkert vatn, þ.e. mikil aukavinna fyrir slökkviliðsmenn/lækna sem geta ekki sinnt starfi sínu eins
vel og þeir gátu. Þannig ætti það ekki að vera, held ég. Þeir ættu að hafa besta búnaðinn og bestu verkfærin í
starfi sínu, er það ekki? Það væri það sem ég myndi gera ef ég væri stjórnandi þeirra/ríkisstjórn. Er eitthvað að
því að horfa á þetta svona? Ég held ekki. ” JB
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PMS, tíðahvörf

„Þetta er eitt sem hampi og hampi olía er sérstaklega það besta sem til er, engin. Þú finnur einfaldlega ekkert
sem gæti eða myndi hjálpa betur en hampi. Það mun hjálpa til við að endurheimta hormónajafnvægi og taka
brúnina af árásargirni, skapbreytingum osfrv.

Ef ég sæi konu byrja að haga sér undarlega vegna hormónajafnvægis sem tengist PMS í líkama hennar, myndi
ég gefa henni hampi strax á alla vegu eða í öllum þeim stærðum eða gerðum sem til eru. Ég sé ekki ástæðu fyrir
því að einhver ætti að þjást að óþörfu. Svo ekki sé minnst á að þegar einn þjáist, þá þjást allir í kringum þá af
því, eins og allir sem hafa þurft að fást við fyrir tíða konu geta staðfest. Ég myndi láta hana borða olíuna, nota
hana í stungulyfi og ég myndi ekki vanrækja staðbundna notkun á maga og baki. Henni mun líða vel vegna þess
að það mun fjarlægja sársauka og bæta húðina á þeim hlutum. Ég myndi líka reykja olíu með henni svo að hún
vissi að hún væri „ekki ein“ og að einhverjum væri sama.

Með hampi þarf tíðir ekki að vera pirrandi og óþægileg reynsla fyrir alla sem taka þátt. “JB

Q. Fjandinn hafi það, JB ... hún var að standa sig frábærlega, þangað til skotin gegn estrógeni. Þeir gera hana
banvæna.

A. Hissa, óvart, Valerie. „Vertu í burtu frá læknum“ er leikreglan um þessar mundir. Við segjum það ekki af
ánægju, það er staðreynd. Sjúklingarnir gera venjulega vel á olíunni þar til sérfræðingar í læknisfræði grípa inn í
og  klúðra  henni  með  einhverjum óþarfa  efnafræðilegum lyfjum og tilraunum.  Svo þangað  til  læknar  læra
hvernig á að nota þetta lyf á réttan hátt,  þá er í raun öruggast að vera í burtu frá þeim (ef aðstæður leyfa,
auðvitað). Hún þarf ekki skotin, hún þarf að neyta eins mikillar olíu og hún getur eins hratt og hún getur til að
afturkalla skemmdirnar frá fyrri læknismeðferð og fá stjórn á ástandi hennar. Ef olían hjálpar ekki er mjög
ólíklegt að eitthvað annað myndi gera það. JB

Reglugerð um líkamsþyngd

„Hampolía er frábært afeitrunarefni og það er ekki óvenjulegt að fólk sem er of þungt missi mörg kíló meðan á
meðferð stendur. Það er næstum eins og olían viti hvað þú ættir að vega og með tímanum mun það koma líkama
þínum á það stig. Í mínu tilfelli tók olían um 30 kíló af mér, en ég hef séð marga missa miklu meira.

Þegar þú ert að neyta hampi olíu er það ekki eins og að vera í megrun. Þú getur borðað eins mikið og þú vilt og
hvað sem þú vilt. Olían virðist náttúrulega hamla matarlyst of þungrar manneskju og ég veit ekki um betri eða
öruggari leið til að léttast. Að auki getur það örvað matarlyst einstaklings sem þarf að þyngjast.

Það er bara eins og ég sagði, olían vill koma líkamanum aftur í heilbrigða þyngd, sama hvort þú ert undirvigt
eða of þung. Ef þú vilt fara í einhverskonar mataræði, þá er það þitt val, en ég fyrir mitt leyti myndi helst ekki
borða kanínamat allan tímann.

Að auki finn ég á mínum aldri í raun enga gleði í því að gera alls konar æfingar, þannig að ef ég vildi léttast
væri þetta ekki valkostur. Ef ég vil losna við nokkur kíló, þá veit ég hvernig á að gera það án mataræðis eða
hreyfingar og nú ertu líka meðvitaður um hvernig þetta er hægt að gera sjálfur. Þegar þessi dásamlega olía
verður aðgengilegri, á stuttum tíma, munu þeir sem eru nú of þungir eða undirþyngd líklega ekki vera það lengi.
Ofþyngd getur valdið snemma dauða, svo ef þú ert með nokkur kíló aukalega, þá veistu hvernig þú átt að takast
á við vandamálið.

Ertu að meina það alvarlega að það getur tekið úr þyngd án hreyfingar?

Já, hampolía getur þyngst án hreyfingar og ég er lifandi sönnun. Ef ég fer úr treyjunni, þá lít ég út eins og
einhver sem hefur unnið mikið og líkami minn er í réttri þyngd fyrir mann á hæð minni.
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Þegar ég var yngri stundaði ég mikið sund, en núna síðan ég missti þá þyngd sem ég var með þá geturðu séð
alla magavöðvana aftur. Ég er ekki einu sinni með ástarhandföng, bara vöðvaband á hvorri hlið og geri engar
æfingar. Ef þú vilt upplifa það sama, þá þarftu ekki annað en að fylgja fordæmi mínu og brátt mun líkami þinn
líta út eins og hann ætti að gera. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Sonur minn notar Simpson olíu fyrir Crohns en ég heyri að það getur hjálpað til við að léttast. Ef svo hvernig?
" Krystal

- Já, það getur, borðaðu olíuna og þú léttist ef þú ert of þung og þyngist þegar þú ert undir kjörþyngd. Ekki
spyrja mig hvers vegna, ekki spyrja mig hvernig það er hægt, ég veit ekki svarið. Það gerist einfaldlega. Ég
missti sjálf 50 kíló á olíunni og trúðu mér að ég reyndi mitt besta til að afsanna Rick. En mér mistókst og olían
endurnýjaði vöðvana líka. Það var skrítið og erfitt að trúa því, ég viðurkenni það. En ég nenni því ekki að ég
missti alla þyngdina án þess að svitadropa og án hreyfingar. Í raun var þetta mjög ánægjulegt og mér var ekki
sama um góðan svefn sem kom eina merkilega aukaverkunin af því að nota olíuna. JB

Kvíði, ofsóknaræði

„Ég held að kvíði og ofsóknaræði við notkun þessa lyfs gæti minnkað verulega ef kerfið myndi bara hætta að
handtaka fólk fyrir að nota það. Þegar ég hef meðferð með olíunni segi ég sjúklingum: „Ef olían er að gera þig
syfju, ekki berjast gegn henni.

Sumt fólk getur orðið kvíðið meðan það reynir að sigrast á slakandi áhrifum þessa lyfs þegar það sem þeir ættu í
raun að gera er að slaka aðeins á og ekki berjast gegn þessum áhrifum. Margir hampafbrigði hafa mjög litla
möguleika á að valda kvíða, en það eru nokkrar stofnar sem gera það. Ef sjúklingum finnst óþægilegt með
olíuna sem þeir eru að reyna að nota í slíkum tilvikum, þá ráðlegg ég þeim oft að búa til lyfið úr stofni sem
veldur minni vandamálum.

Ef notkun þessa lyfs væri aðeins lögleg, þá er ég viss um að það myndi fjarlægja mikinn kvíða í tengslum við
notkun þess. Sumir stofnar geta einnig valdið meiri kvíða en aðrir, þannig að ef þú ert með slíkar tilfinningar
gæti einfaldlega skipt um stofna útrýmt vandamálinu. Mörgum finnst notkun á efni eins og dökkt súkkulaði og
cayenne pipar vera mjög áhrifarík til að hjálpa til við að draga úr kvíða og minnka hjartslátt. Það mikilvægasta
sem þarf að muna með notkun þessa lyfs er að hafa í huga að það er öruggasta lyfið á jörðinni.

Notkun þessa efnis veldur engum skaða og ef sjúklingurinn upplifir kvíða stafar það af sjúklingunum sjálfum
oft vegna þess að þeir vinna allt upp að ástæðulausu. Eða oft lyf sem sjúklingur er óþarflega að reyna að neyta
gæti valdið vandamáli sem getur gefið þeim einkenni kvíða. En þetta er auðveldlega leiðrétt í flestum tilfellum
með því einfaldlega að losna við þessi skaðlegu efnalyf. Að auki er einnig náttúrulegt efni sem líkamar okkar
framleiða sem kallast sítíkólín sem á að vera áhrifaríkt til að meðhöndla kvíða líka. Mér er sagt að sítíkólín sé
fáanlegt í 70 löndum, þannig að ef þú ferð bara á internetið ættirðu ekki að eiga í erfiðleikum með að finna það
sem þú þarft.

Það tekur smá tíma að venjast áhrifum hampolíu og byrjendur geta fundið fyrir kvíða. En á stuttum tíma verða
flestir  ánægðir með notkun þess og kvíðinn hverfur bara.  Í raun og veru, þegar sjúklingar eru orðnir vanir
áhrifum olíunnar, hlæja þeir oft að því hvernig hún hafði hrætt þá svo illa í upphafi.

Oft er enn haft samband við mig af sjúklingum sem reyndu að nota sativa stofn til að framleiða lyfin sín og oft
geta áhrif sterkrar sativa valdið kvíða. Þetta heldur áfram að gerast þó ég hafi margoft fullyrt að ekki ætti að
nota slíka stofna vegna þess að þeir eru of orkugefandi.

Þú vilt ekki að sjúklingur fái orku, þú þarft að nota sterka róandi vísbendingu til að hjálpa honum eða henni að
slaka á og gróa meðan þú sefur. Ég hata að sjá fólk sóa tíma sínum og peningum í að reyna að framleiða olíu úr
röngum stofnum, en það er oft það sem gerist þegar leiðbeiningum okkar er ekki fylgt. Með smá fyrirhöfn er ég
viss um að við getum þróað góð lyfafbrigði sem valda engum kvíða. En þetta er ekki hægt að framkvæma á
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réttan hátt fyrr en við höfum frelsi til að gera einfaldar rannsóknir sem krafist er. Rick Simpson, hampi: mesta
lyfjaplöntan

Þunglyndi

„Mér hefur fundist bæði sativa og indica stofnar vera áhrifaríkir við meðferð á þunglyndi. Samt nota ég sjaldan
sativa stofna til að meðhöndla fólk vegna orkugefandi áhrifa þess. Flestir sjúklingar sem koma til mín eru með
alvarlegan sjúkdóm og ég vil ekki að þeir fái orku meðan á lækningunni stendur.

Mér finnst svefn og hvíld sem góð indica olía veitir vera gagnlegust fyrir langflestar sjúkdómar. Olía úr góðri
indica  fjölbreytni  er  mjög áhrifarík  við meðferð  á  þunglyndi  og getur  oft  útrýmt  þessu vandamáli  á  mjög
skömmum tíma. Flestir sem hafa komið til mín voru í þunglyndi vegna annarra aðstæðna sem þeir þjáðust af.
Þegar ástandið er læknað eða stjórnað, hverfur þunglyndi sem það upplifði bara. “ Rick Simpson, hampi: mesta
lyfjaplöntan

MS -sjúkdómur

Hver er reynsla þín af lækningu MS? Margir vita nú þegar að hampi getur hjálpað, en veit ekki hvernig á að
nota það.

„Nýlega fengum við skýrslu frá konu sem þjáðist af MS og innti tvo aura af hágæða hampi olíu fyrir ári síðan
vegna ástands hennar. Áhrif olíumeðferðarinnar voru mjög farsæl og þrátt fyrir að hún hafi ekki neytt olíu á
síðasta ári er hún við góða heilsu. Af minni reynslu er MS -sjúkdómur oft læknanlegur, en fyrir fólk sem hefur
þjáðst af þessu ástandi í mörg ár mun það taka tíma að afturkalla tjónið sem sjúkdómurinn hefur valdið. Margir
MS  -sjúklingar  reykja  hampi  til  hjálpar,  en  að  nota  hampi  með  þessum  hætti  mun  ekki  lækna  þá  og
sjúkdómurinn heldur áfram að þróast.

Eina leiðin sem ég veit til að meðhöndla MS og skaðann sem tengist þessum sjúkdómi á áhrifaríkan hátt er að
neyta olíunnar reglulega þar til henni er læknað eða komið í skefjum. Ef þú ert með MS skaltu gera þér greiða
og prófa þetta lyf. Lífið á að snúast um að lifa, ekki þjást, svo hvers vegna ætti sjúklingur að leyfa þessu ástandi
að eyðileggja líf sitt þegar hægt er að meðhöndla það á áhrifaríkan hátt? Ég veit um sjúklinga með þessa röskun
sem gátu ekki lengur gengið almennilega, en eftir aðeins nokkrar vikur að neyta olíunnar gátu þeir aftur gengið
eðlilega. MS er aðeins ein af mörgum sjúkdómum sem læknar segja að ekki sé hægt að lækna, í staðinn segja
þeir okkur að þeir geti aðeins stjórnað einkennunum á meðan sjúkdómurinn sjálfur heldur áfram að taka sinn
toll. Ef þú vilt sanna að læknirinn hafi rangt fyrir þér skaltu prófa olíuna og byrja að lifa til tilbreytingar og
þegar þú gerir það, Ég er viss um að þú munt átta þig á því að strákurinn í hvítu úlpunni hefur ekki alltaf öll
svörin. Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Fíkn

„Ég  sá  mjög  nýlega  að  banvæn  krabbameinssjúklingur,  sem  var  háður  morfíni,  fór  úr
morfíni„  KALDTYRKLAND “.  Þegar  hún  var  komin  af  morfíni  varð  hún  hungursneyð;  var  ekki  lengur
hægðatregðu; svaf mjög vel og stjórnað var verkjum hennar mun betur.

Hún verður líka samheldin enn og aftur. ÆÐISLEGUR. Ef ég hefði ekki séð þessa 180 gráðu breytast sjálfur,
hefði ég ALDREI trúað því. Ég hef aldrei áður verið marijúana, en þessi persónulega athugun gerði mig að
trúuðum. Janice
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„Eitt hef ég tekið eftir núna þegar ég hef tekið RSO í 3 mánuði núna, það losnaði næstum við þrá minni eftir
áfengi. Ég var vanur að drekka eða 2 á hverju kvöldi en núna langar mig sjaldan í drykk og þegar ég geri það
drekk ég ekki eins mikið, ég tók líka eftir því að buxurnar mínar hafa verið mun lausari. Ég hef misst 10 kíló.
Það eina sem ég geri minna af er að drekka áfengi.

Ég borða enn það sama og narta enn í blandaðar hnetur, smákökur o.s.frv á kvöldin þegar ég er með nammið og
ég gæti jafnvel borðað meira en fyrir olíuna. Já olían getur gert þig svangan.

Þannig að annaðhvort skortur á áfengi eða olíu hefur valdið því að ég léttist um 10 kg á 3 mánuðum. Og ég var í
raun ekki of þung, 5 '10 “og um 198 kg. Þegar ég var yngri var ég alltaf um 186 lbs og hraust. Núna er ég
kominn niður í 187lb síðast þegar ég athugaði. Hvort heldur sem er, olían eða áfengisleysið varð til þess að ég
léttist. Bara ánægjuleg aukaverkun. ” Scott

„Ópíöt gera mig hægðatregða, ógleði, erfitt er að fá réttan skammt til að ná árangri. Þeir gera mig „woozy“, gera
það ótryggt að keyra og halda áfram. Marijúana gerir það ekki. Nóg sagt." Fred

„15 ára ópíatfíkn sem læknast af olíunni. Ég hefði ekki reynt það ef það væri ekki fyrir Rick. Svo ég verð að
segja að ég skulda honum líf mitt svo ég er núna einn stærsti stuðningsmaður hans. Ég hafði alltaf reykt en það
hjálpaði aldrei við sársaukann sem ég myndi fá af því að vera á pillum. Mig langaði bara til að deyja svo oft því
ég var ekki lengur stjórnandi á lífi mínu. Ég get sagt vegna RSO. Ég er EKKI á morfíni, oxí, perc, vic, eða
suboxine ... það losnaði við mig allt !!!!! Og ég er 40 n feel 20 aftur. Gigtin sem ég fann fyrir á hverjum morgni
er nú BORNA. Ég hef tekið olíuna innvortis 10 sinnum og líf mitt er byrjað aftur. Það eru engin orð til að lýsa
því hvað ég er þakklát. Ef þú ert á pillum byrjaðu á því að taka olíuna þína á nóttunni nema þú hafir viku til að
sofa, þá myndi ég fara þá leið. Pm mig ef einhverjar spurningar. ” Rebecca

„Kannabis kom mér af Benzo eftir yfir 30 ára fíkn fyrir meira en 158 árum síðan, án þess að ég hefði haldið
áfram eins og ég var, hefði ég verið dauður núna ...“ Phil

„Ég er hætt við öllum verkjalyfjum og get núna virkað - ég vildi að fleiri gætu treyst krafti náttúrunnar! Sue

Svefn, svefnleysi

„Hvað svefnleysi varðar, þá er ekkert betra en rétt framleidd olía úr góðri vísitölu stofni til að gefa manni svefn
sem hann þarfnast. Áhrifin af höfuðmeiðslum mínum skildu eftir mig með því sem best er hægt að lýsa sem að
stillingargaffli hafi klikkað í hausnum á mér. Þetta háa hljóð gerði það að verkum að ég gat ekki sofið og ég gat
ekki fengið hvíldina sem ég þurfti. Lækningakerfið gaf mér mörg mismunandi lyf við þessu ástandi en ekkert
virkaði. Oft var ég eftir með skelfilegar aukaverkanir af notkun þessara lyfja sem ollu mér meiri vanlíðan en
ástandið sem ég þjáist af.

Ég fann að með því að reykja hampi fékk ég meiri hvíld en allar pillurnar sem lækningakerfið gaf mér. Síðan
þegar ég byrjaði að neyta hampolíu fékk ég enn meiri léttir og það var ekkert óeðlilegt að ég fengi átta til tólf
tíma samfleytt svefn.

Í mörg ár áður en ég tók olíuna, reis ég þreyttari upp en þegar ég var farin að sofa og ég var mjög lítið að hvíla
mig á nóttunni. Svo allt í einu eftir að hafa tekið olíuna byrjaði ég að vakna á morgnana vel hvíld og hress.

Þegar  mörg  okkar  eldast  byrjum  við  að  upplifa  svefnvandamál  og  þetta  getur  haft  mjög  skaðleg  áhrif  á
heildarheilsu okkar og líðan. Læknarnir  geta gefið þér svefnlyf,  en ef þú vissir virkilega úr hverju þær eru
gerðar, efast ég um að þú myndir vilja hafa þær í líkama þínum.

Góður nætursvefn er ekki eitthvað sem er bara gott að hafa, það er nauðsyn ef þú vilt vera virkur og heilbrigður
og það er ekkert betra en hampolía til að gefa líkama þínum hvíldina sem þú þarfnast. Rick Simpson, hampi:
mesta lyfjaplöntan

“Aaryn: Ég held að ég hafi borðað aðeins of stórt stykki ... en það er ekki slæmt! Það er kannski bara kominn
tími til að fara að sofa.
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- Hvernig var svefninn, Aaryn? JB

Aaryn: Frábært! Ég hvíl enn! Ég kemst að því að það hjálpar þegar við þunglyndi og kvíða. Olían fær mig til að
hlæja, lol.

Ég var með annan sjúkling hérna sem ég var að sýna hvernig á að gera olíuna og hann er líka með kvíða. Hann
var líka að hlæja. Það var frábært.

Ég er að borða hrísgrjón að stærð 4 sinnum á dag síðustu 2 daga og hef þurft að anda inn lyfinu sjaldnar og er
með lágmarks verki.

- Þannig ætti meðferð alvarlegra sjúkdóma að líta út, er það ekki? Sjúklingurinn sefur, vaknar endurnærður,
hlær mikið um sjálfan sig og heimsku í allri aðstæðunni, finnur ekki fyrir streitu, kvíða eða aukaverkunum af
efnafræðilegum lyfjum o.s.frv. Ég persónulega myndi vissulega vilja þetta mikið. JB

„Ég er á hampolíunni við nokkrar aðstæður og ég hef aldrei sofið svona vel eða liðið svo vel ... Þakka þér Rick
Simpson og JB fyrir að koma þeim skilaboðum á framfæri að þessi planta gerir kraftaverk fyrir allt sem hægt er
að hugsa sér !! Gerðu það bara fólk og sjáðu sjálfir !! Það er eina leiðin til að þú munt verða sannur trúaður,
treystu mér !! ” Val

- Þakka þér fyrir, Val. Það er rétt að ekkert slær persónulega reynslu af því sem olían getur. Þegar þú hefur
prófað það, til dæmis á bruna eða moskítóbit og kláði og sársauki hverfa á nokkrum sekúndum, geta allir sagt
þér hvað þeir vilja og þú munt vita að þeir geta sagt þér hvað þeir vilja en olían verður samt besta lyf sem til er.
Og þú munt vilja hafa fötu af því heima, bara ef eitthvað gerðist.

Þú þarft ekki að treysta orði sem við segjum, bara búa til olíuna, finna einhvern með bruna, húðkrabbamein,
sykursýki, nota það síðan staðbundið og horfa á hvað gerist. Mundu síðan að það sama mun gerast inni í líkama
þínum þegar þú neytir olíunnar, og það er um það eina sem þú þarft að vita, í raun. JB

„Sumir eru bara fáfróðir og hræddir ... Vegna Rick Simpson hef ég sjálfur getað lækkað verkjalyfin töluvert, ég
meina ég var að taka 60mg af OxyContin 3 á morgnana og 3 fyrir svefninn og hafði tekið þau í meira en 8 ár ...
Það var ömurlegt!

Núna, síðan ég byrjaði á olíunni, tek ég aðeins 1 að morgni og 1 um kvöldið! Talaðu um kraftaverk að minnsta
kosti þannig sé ég það! Læknarnir sögðu mér að ég myndi aldrei geta farið niður eða getað hætt að taka þau.
Drengur, gerði „Rick Simpson“ og ég sanni að læknarnir mínir hafi rangt fyrir sér.

Ég er að gera það og mér líður betur en ég tók þessar helvítis eiturpillur! Þrátt fyrir að ég væri í svo stórum
skammti af OxyContin, þá fann ég enn fyrir verkjum, dag út og dag inn, sofnaði ekki og borðaði ekki ...

Í dag er ég sársaukalaus, sef venjulega og borða meira! Og ég stoppa ekki leitina að því að losna við þessar
töflur og ég vona að þegar ég hef verið á olíunni í mánuð verði ég alveg slöpp! Óskaðu mér til hamingju!
“Nancy

Ég er í raun með geðklofa og ég nota kannabis til lækninga vegna aukaverkana sem tengjast ástandi mínu, svo
sem kvíða og svefnleysi. Lyfið virkar, síðan ég byrjaði að lækna oftar hef ég getað sofið, sem ég gat ekki áður.

Mörg einkenni koma fram þegar ég skorti svefn. Aldrei hef ég upplifað raddir meðan ég var á kannabis, mér
finnst það í raun vernda mig fyrir þeim ... “Jose

- Ég er sammála, Jose, svefnleysi er orsök margra andlegra aðstæðna. Alveg rökrétt, þegar maður hefur ekki
fengið nægan svefn, líður manni ekki eins vel og hann/hún myndi gera eftir tíu tíma hressandi svefn eftir að
hafa borðað olíuna. JB

„Því meira róandi því betra. Ég nota það á kvöldin áður en ég fer að sofa og það virkar. Ég sef núna 8 tíma beint
út. Hvíld hefur verið það besta fyrir mig. 80% og hærri styrkur tekur smá tíma fyrir þig að venjast því en þú
kemst þangað. Byrjaðu með 0,01 ml eins og mælt er fyrir um og vinndu þaðan. Ég prófaði 0,025 til að byrja ...
næst tók ég aðeins 0,01 ml. 0,025 ml setti mig í sófanum í 10 klukkustundir. Vertu varkár en mundu að taka því.
Eins og ég sagði Nætur tími er rétti tíminn fyrir mig. Getur virkað á daginn og REST á nóttunni. John
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„Ég er að gefa unnusta mínum (Jason) olíuna og hann er ekki tekinn mikið og það er að gera hann svo þreyttan.
Hann sefur mest allan daginn. Ég ætla að taka hann af honum í einn dag eða tvo bara til að sjá hvaða breytingar
það gerir ... þá kannski gefa honum örlítið eins og 1/2 hrísgrjón (að minnsta kosti það sem við höfum lesið)
kannski við gerðum það fljótt fyrir hann. “ Jason

- Jason, syfju tilfinningin er í lagi og þú vilt að sjúklingurinn sofi eins mikið og mögulegt er. Róandi áhrifin
munu líða innan fárra vikna en það er ekkert óæskilegt, þvert á móti. Bestu kveðjur, JB

Sp.: Búðu til nokkrar í dag fyrir mann sem hvítu yfirhafnirnar hafa sagt að hann eigi tvær vikur eftir að lifa og
það sé ekkert meira sem þeir geta gert fyrir hann. Ég vona að ég fái góðar fréttir fyrir alla fljótlega. Reynir líka
að fá hann til að hætta að reykja og breyta mataræðinu og fleira til að gefa ónæmiskerfi hans baráttumöguleika.
Þakka þér Rick og JB fyrir þekkingu þína og að gefa okkur raunverulega lækningu.

A: Dave, leyfðu honum að reykja, það skiptir engu máli hvort hann borðar olíuna. Einnig ætlar hann að sofa
mikið, svo hann mun reykja svo mikið hvort sem er.

Hvað varðar breytt mataræði núna, þá ætti hann að breyta því með sanngjörnum hætti en ekki verulega, láta
hann borða það sem honum finnst. Ekki endilega pylsa, heldur eitthvað sanngjarnt, Hækkaðu sýrustig líkamans,
láttu hann borða fræ úr tveimur eplum á hverjum degi. Það mikilvægasta er að fá eins mikla olíu í hann og hægt
er  eins  fljótt  og  auðið  er.  Það er  enn  möguleiki.  Sameinaðu  að  borða  olíuna,  suppositories,  gufa  upp  og
staðbundna  notkun  til  að  ná  sem bestum árangri.  Jafnvel  þótt  hann  nái  því  ekki  mun  hann  lifa  hámarks
lífsgæðum allt til enda, og það er líka mjög mikilvægt. Ég er viss um að það verða meira en tvær vikur, en við
sjáum til. Læknar hafa ekki alltaf rétt fyrir sér með spár sínar þegar olían kemur við sögu. Bestu kveðjur, JB

„Ég sef rótt og lengur en venjulega. Þegar ég hef vaknað finnst mér ég vera mjög hvíldur, ekki þreytandi eins og
þegar ég reyki. Terry

„Ég sef vel og dreymi en ég vakna grátandi. Tekur margar klukkustundir að koma og svo varir það lengi, lengi.
Ég nota það á hverju kvöldi. Það fjarlægir liðagigtarsárin og lætur mig sofa. Katrín

„Ég er með krabbamein og kæfisvefn. Ég fæ ekki bara ótrúlegan svefn, ég vakna ekki við hitakóf. Það er
blessun. ” Stephanie

„Það líður eins og að vera hamingjusamlega dauður! Mal

„Hugur minn án þess er eins og umferðarteppa í New York. Með því - það auðveldar það í Zen -garðástandi en
starfar enn á eðlilegu stigi. Andris

„Ég hef verið með svefnröskun í 20 ár, RSO olía hefur hjálpað mér að sofa í fyrsta skipti og ég er sársaukalaus
þegar ég vakna! Jamm! ” Bonnie

„Ég er með herniated disk sem þrýstir á heila taugina sem veldur miklum sársauka frá neðri bakinu niður vinstri
fótinn að tánum. Ég var að taka 3 íbúprófen á fjögurra tíma fresti bara svo ég gæti farið upp úr rúminu og getað
gengið. Ég byrjaði að taka olíuna fyrir tæpum tveimur vikum vegna verkja og bólgu. Ég þarf nú ekki íbúprófen,
ég sef betur en ég hef nokkurn tímann gert, vinnufélagar mínir hafa tjáð sig um betra skap mitt og almenna
hamingju. MÉR LÍÐUR VEL!" Jennifer

Búin að gefa 14 ára Pit mínum olíuna í 4 vikur núna vegna krabbameins. Hún verður stundum svolítið „kippt“
og drukkin þegar ég gef henni of mikið, en þegar álagið dregur úr, sefur hún eins og hvolpur.

Hún neitaði að taka dýralækni svo við fengum olíu í staðinn. Enn árdagar en ég er að skrá framvindu hennar.
Það tók um það bil viku fyrir hana að venjast olíunni og fá matarlyst aftur. Ég er öfundsjúkur, þar sem við
höfum á þessu stigi aðeins efni á olíunni fyrir fallegu sögurnar hennar Elsku allra! ”

„Ég er með félagsfælni (betur kölluð félagsleg kvíðaröskun), þunglyndi og svefnleysi. Aldrei tekið olíuna, því
ég finn hana ekki hér þar sem ég bý, get heldur ekki ræktað og dregið hana út sjálf ... en ég reykti um tíu
sinnum, mér fannst að eftir fyrsta skiptið gæti ég sofna núna hvenær sem ég var þreyttur, ég var með „allan lífið
án þunglyndis“, hef aldrei verið jafn hamingjusamur (ekkert þunglyndi) og með allri þeirri lífsorku jafnvel að
taka sterkustu lyfin (sem leiða mig til annarra heilsufarsvandamála ) fyrir það, minnkaði félagsfælni mín (fælni)
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mikið og ég þurfti ekki að vera „há“ til að finna það, ef ég hefði reykt 1 eða jafnvel 2 daga áður en ég þyrfti að
fara út og tala við annað fólk , vertu á opinberum stað (það sem þessi röskun gerir ómögulegt), NÚ GET ég gert
það, fannst ég lifa aftur sem „venjuleg manneskja“, ekkert lyf gerði það. Vandamálið er, vegna laga, forgangs
jurtarinnar, auk félagslegrar forgangs og vanþekkingar á plöntunni, ég get ekki einu sinni reykt hana lengur, vil
ekki verða „há“, vil bara lifa aftur án þeirra lífshindrandi mála. Það er margt nafnlaust fólk sem býr eins og ég
með einhvers konar fælni og aðrar truflanir og ég held að olían gæti verið lausnin. “ Pablo

„Þú getur spurt Rick og eða JB, við höfum komist að því að notkun á vöru sem er 20-30% sativa er ein besta
samsetningin fyrir kvíðatengd vandamál. Brewster

- Okkur finnst gaman að vinna með indica dominant sativa krossum með 20%THC eða meira, einmitt af þessum
ástæðum. Áhrif bestu olíanna eru afar öflug og róandi, en samt euphoric og jafnvel betri ástardrykkur. Þegar þú
gefur sjúklingi lyf með slíkum áhrifum geturðu verið næstum viss um að þeir munu njóta þess að taka það. Hver
myndi ekki? Þú sefur vel, þú vaknar vel hvíldur, gleðilegur og fullur af löngun til að gleðja einhvern. Hver
myndi ekki vilja það? JB

„Ég þakka fyrir að læra um RSO á hverjum degi og hvað það hefur gert fyrir fólk/ dýr. Ef þessi olía gerir það
sem þeir segja, þá þarf að hrópa hana frá hæsta fjallinu - ekki þagga niður. Ég hef ekki haft persónulega reynslu
af því, en myndi örugglega gera það ef ég eða einhver sem mér þótti vænt um að við þyrftum á því að halda.

Í millitíðinni las ég eins margar færslur og ég get. Ég á ekki eftir að lesa færslu þar sem segir: „Takk Rick
Simpson - ég varð alveg steinhissa, það var flott, náungi.

- Þakka þér fyrir stuðninginn, Debbie Nolan, ég er viss um að þú munt skrifa færslu sem mun segja nákvæmlega
það mjög fljótlega. Tilfinningunni í líkamanum þegar maður neytir rétts skammts af réttu RSO fyrir þá er aðeins
hægt að lýsa sem „mjög svölum“. Eða einstaklega flott. Eða kannski ótrúlega flott. Þetta er ein skemmtilegasta
tilfinning sem maður getur upplifað, hún er mjög náttúruleg, róandi og róandi.

Eins og við segjum, bestu olíurnar hafa mjög róandi en samt euphoric áhrif við inntöku. Svo þú sefur vel og
vaknar svo flissandi eins og krakki. Og þegar þú sefur vel og vaknar að flissa, þá er líklegra að þér líði vel og
hvílist en þegar þú sefur ekki vel og vaknar ekki að flissa. Og þegar þér líður vel og hvílir, mun líkaminn lækna
rökrétt og standa sig betur. Engin eldflaugavísindi, eins og alltaf með kannabislyf. JB

„Þrátt fyrir að endókannabínóíðkerfið hafi áhrif á margs konar líffræðilega ferla (svo sem matarlyst og svefn),
telja sérfræðingar að heildarhlutverk þess sé að stjórna homeostasis.

Homeostasis  er  lykilatriði  í  líffræði  allra  lífvera  og er  best  lýst  sem hæfni  til  að viðhalda  stöðugum innri
aðstæðum sem eru nauðsynlegar til að lifa af. Sjúkdómur er einfaldlega afleiðing af einhverjum þáttum bilunar í
því að ná homeostasis, sem gerir endókannabínóíð kerfið að einstöku markmiði fyrir læknisfræðilega notkun.

-Með öðrum orðum, þetta snýst allt um jafnvægið. Ekkert nýtt. JB

Gláka, endurheimt sjón

„Í flestum tilfellum er hægt að ná stjórn á gláku og áhrifum hennar þar sem mörg hampafbrigði eru áhrifarík til
að draga verulega úr augnþrýstingi. Það er ekki óalgengt að sá sem þjáist af gláku sem notar hampi olíu sjái
verulega framför í sjón sinni. Margir sjúklingar þurfa meira að segja að skipta um gleraugu vegna þess að
gömlu lyfseðilslinsurnar eru nú of sterkar.

Heldurðu að það sé skynsamlegt að augnlæknar nefni ekki einu sinni kannabis þótt vitað hafi verið að það hafi
skilað árangri síðan að minnsta kosti 1800?
Aftur er hampolía úr réttum stofnum mjög áhrifarík meðferð við gláku og ég veit ekkert betra eða öruggara til
að draga úr augnþrýstingi. Áhrif hampi á augnþrýsting hefur verið þekkt í mjög langan tíma, en lækningakerfið
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reynir að forðast að ræða jafnvel notkun hampa við gláku. Því miður virðist sem margir læknar í dag snúist
miklu meira um peninga en um lækningu. Ég get ekki útskýrt hvernig augnlæknir getur setið þar og horft á
sjúkling verða hægt og rólega blinda og ekki sagt sjúklingnum hvað hampi getur gert fyrir ástand sitt. Allt of
oft,  að lokum, missa sjúklingar sjónina algjörlega vegna þess að þeir  treystu í blindni ráðleggingum lækna
sinna. Að láta sjúkling missa hæfileikann til að sjá rétt virðist ekki skipta miklu máli fyrir marga augnlækna.
Strax, Mér finnst það sem þeir eru að gera vera skammarlegt og ég vorkenni þeim sem hafa verið rænt sjón
sinni að ástæðulausu öðru en græðgi. “ Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

„Ég bjó til skammt af„ hampi olíu “fyrir nokkrum kvöldum og smjöri. Ég hef verið að gefa heilaæxlissjúklingi
olíuna, áður en hún tók olíuna var hún næstum blind, eftir mánuð eftir að hafa tekið olíuna hefur sjón hennar
verið næstum að fullu endurreist. Þú myndir ekki fá sömu niðurstöður úr smjöri. Þú færð lækninganiðurstöður
úr smjöri, en olían er miklu einbeittari lyf og hún virkar fyrir næstum hvað sem er, efni er bara ótrúlegt. “Dion

„Að taka munnlega er að endurheimta sjón móður minnar. Hún er löglega blind á vinstra auga. Meiðsli létu
hana vera án linsu og nokkrar skurðaðgerðir skildi hana eftir með gláku. Hún hefur verið í RSO í eitt og hálft ár
núna- notar það daglega. Hún tók aldrei eftir því hversu mikil sjón var að koma aftur fyrr en hún var að setja
upp augnförðun. Hún hefur verið blind á þessu auga í 40 ár og því hefur hún þjálfað sig í að bera augnförðun
með lokuð augun. Það var eina leiðin sem hún gat beitt því á góða augað hennar var að loka góða augað og
skilja hana eftir alveg blinda. Jæja, síðast þegar hún lokaði góða augað, byrjaði hún í raun að sjá og einbeita sér
út frá blinda augað. Hún er aðeins með farða af og til þannig að hún er ekki alveg viss um hvað það var langt
áður en sjónin byrjaði að koma aftur, en eftir að hafa verið á olíunni í rúmt ár getur hún nú gert myndir, liti, og
jafnvel lesa ákveðna hluti úr vonda auga hennar! Ég hélt uppi poka af Lays Chips og þvert á borðið gat hún
lesið leggur. Hún heldur að ef hún væri með nýja linsu myndi sjónin verða að fullu endurreist. Til að fá nýja
linsu verður hún að vera sett á líffæragjafalista- ég er ekki viss um að tryggingar hennar nái yfir neitt slíkt
þannig að í bili- Þessi olía hefur veitt henni kraftaverk- kraftaverk þar sem einu sinni var myrkur ! Þannig að ég
myndi segja að engar dropar þurfi- bara stöðugt framboð! Nú, farðu að gróðursetja lækninguna þína! Ó já- hún
hefur EKKERT VITNI fyrir GLAUCOMA HVERRIG! ” Lindsay Til að fá nýja linsu verður að setja hana á
líffæragjafalista- ég er ekki viss um að tryggingar hennar nái yfir neitt slíkt svo í bili- Þessi olía hefur veitt henni
kraftaverk- kraftaverk þar sem einu sinni var myrkur ! Þannig að ég myndi segja að engar dropar þurfi- bara
stöðugt  framboð!  Nú,  farðu  að  gróðursetja  lækninguna  þína!  Ó  já-  hún  hefur  EKKERT  VITNI  fyrir
GLAUCOMA HVERRIG! ” Lindsay Til að fá nýja linsu verður hún að vera sett á líffæragjafalista- ég er ekki
viss  um að  tryggingar  hennar  nái  yfir  neitt  slíkt  þannig  að  í  bili-  Þessi  olía  hefur  veitt  henni  kraftaverk-
kraftaverk þar sem einu sinni var myrkur ! Þannig að ég myndi segja að engar dropar þurfi-  bara stöðugt
framboð! Nú, farðu að gróðursetja lækninguna þína! Ó já- hún hefur EKKERT VITNI fyrir  GLAUCOMA
HVERRIG! ” Lindsay

Sjaldgæfir eða ekki svo algengir sjúkdómar og sjúkdómar

Sp. Halló Rick/JB, hefur þú einhvern tíma heyrt um sjaldgæfan sjúkdóm Porfýríu? Ef svo hefur þú meðhöndlað
einhvern með RSO og hver var árangurinn?

A. Nei, ég hef ekki. En miðað við það sem ég hef lesið um það, þá sé ég ekki ástæðu fyrir því að olían ætti ekki
að hjálpa til við að lækna hana eða koma henni í skefjum. Það mun örugglega hjálpa við einkennum þessa
sjaldgæfa og vissulega mjög óþægilega ástands.

Ég myndi fylgja samskiptareglunum á síðunni okkar, ég myndi borða olíuna og nota hana í stólum (þannig fer
hún beint í blóðrásina). Ég myndi nota olíuna staðbundið í veig eða salve fyrir húðsjúkdóma/birtingarmyndir
(það mun fjarlægja allan kláða og önnur óþægindi).

Ég myndi borða að minnsta kosti 60g á tveimur eða þremur mánuðum, ég myndi ekki nota nein efni, ég myndi
einfaldlega fylgja leiðbeiningum Rick Simpson. Ef 60g myndi ekki lækna það eða koma því í skefjum myndi ég
borða 120g í viðbót. Og ef það myndi ekki skila fullnægjandi árangri, þá myndi ég einfaldlega byrja að slá
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olíuna í mig, eitt tvö þrjú grömm á dag eða jafnvel meira ef ég gæti tekið hana, og ég myndi einfaldlega borða
eins mikið og ég hefði eins fljótt og auðið var . Hvers vegna? Vegna þess að þegar olían hjálpar þér ekki er
alveg ólíklegt að þú finnir eitthvað annað sem mun gera það. Einnig ætti að meðhöndla árásargjarn sjúkdóma
með árásarhneigð. Bestu kveðjur, JB

“Svo  góðar  fréttir  JB  &  RICK  !!!  Ég  fór  til  lækna  í  dag  til  að  fá  niðurstöður  úr  prófunum  mínum!
Skjaldkirtillinn minn sem var vanvirkur og lyfjameðferð í 22 ár er nú virkur! Ég hef aðeins neytt RSO í fullu
starfi sjálfur í mánuð, ég nudda líka veig beint í hálsinn á mér og ég gufa upp RSO líka! Ég er svo himinlifandi
ánægð með þetta!

Hann er virkilega flottur læknir sem hefur verið til staðar og stutt mig í gegnum þetta allt og veit vel, ég er í
raun að nota RSO OLÍU! Þar sem hann er læknirinn vill hann samt gera öfgafullt hljóð á skjaldkirtli mínum til
að athuga hvort það sé hnútar! Hvað finnst þér um ultra hljóðið?

Ég ætla alltaf að taka þessa olíu með stolti það sem eftir er daganna, mér finnst þetta rétt, það er tilgangurinn
með öllu! Lyfseðilsskyld lyf eru EVIL! Ég er líka með mörg heilsufarsvandamál sem ég er að meðhöndla núna
með þessari frábæru olíu! Chiari vansköpun gerð 1 af heilastofninum líka ég er með alvarlega úlnliðsgöng og
margt fleira!

Ég er 45 ára ungur í  dag, finnst ég ekki vera sleginn og sár eins og ég var vanur! Nefndi ég að ég fór í
heilaskurðaðgerð fyrir 7 mánuðum síðan og hef ekki notað neina fíkniefni eftir aðgerðina vegna lifrarbilunar af
lyfjunum! Ég er sannarlega sönnun þess að þessi olía er frá Guði! Þetta er allt sem við ættum að neyta sem lyf!

Þakka þér JB og Rick fyrir allt sem þú gerir frá hjarta mínu! Ekki fleiri skjaldkirtilslyf, YAY !!!!!!!! ” Margene

- Til hamingju, Margene. Hvað varðar ómskoðun, þá held ég að þú vitir svarið. Því minni skannanir því betra,
það er það eina sem ég get sagt.

Ég persónulega myndi ekki nálgast neinn sem myndi ekki segja mér frá olíunni í 22 ár en ef þú heldur að þetta
fólk hafi enn eitthvað að segja þér, ekki hika við að tala við það, nefnilega ef þú hefur virkilega áhuga á því sem
það hefur að segja um lyf. En það er það eina sem ég myndi leyfa þeim að gera, aðeins tala, þannig að þeir geta
ekki skaðað þig eins mikið og þeir myndu tala þeirra var þýtt í „þörf“ fyrir að neyta einhverra pillna að eigin
vali.

Bestu kveðjur og haldið ykkur frá þeim sem eyddu 22 árum í að gefa ykkur rangar ráðleggingar. Vertu ánægður
með að þú lifir af „meðferðum“ þeirra, aðrir voru ekki svo heppnir. JB

„Er hægt að nota kannabisolíu til að meðhöndla hundaæði? Aami

- Aami, já, en það mun líklega þurfa að setja sjúklinginn í dá í nokkurn tíma, með mjög stórum skömmtum af
olíunni, sérstaklega í háþróuðum tilfellum. JB

„Umönnunaraðili  minn er með sjúkling sem er  greindur  með Lupus og kvikasilfurseitrun  um allan líkama
hennar. Eftir um það bil ár með því að nota heimabakaða olíu hennar, hefur kvikasilfurseitrun alveg horfið og
Lupus er fjandinn næstum farinn. Hársekkir hafa verið teknar á tveggja vikna fresti til að sjá nákvæmlega hvað
og hversu mikið eiturefni eru í líkama hennar til að uppfæra árangur hennar. Það er í raun ótrúlegt hvað hægt er
að lækna náttúrulega. Kostar svolítið, en samt heilbrigðara og þess virði! “ Jesse

„Ég greindist með aðal myeloid fibrosis, fékk lyf sem hjálpuðu en var ekki ánægð vegna aukinna sársauka og
matarlyst og blóðfall, aukin milta, svefnleysi. Eftir að hafa tekið þetta lyf í eitt ár og ekki fundið fyrir neinum
raunverulegum grundvallarbreytingum ákvað ég að prófa RSO, aðeins 1 mánuð á olíunni,  verkir  mínir  eru
engir, matarlystin er komin aftur, blóðtala er að aukast, sofandi eins og klettur. Aguae

„Ég nota það til að meðhöndla læknisfræðilega frávik mitt ... nokkrir sjúkrahús á mínu svæði segja að það ætti
ekki að vera hægt… en RSO er ótrúlegt ... ég hafna VP stað í líkama mínum, ég er með bandvefssjúkdóm og
nokkra önnur sjaldgæf vandamál ... 4 heilaskurðaðgerðir á 36 dögum og ég neitaði að fylla fíkniefni ... eingöngu
læknisfræðilegt marijúana,  RSO og öndun ...  ég hef aldrei læknað svo hratt á ævi minni ...  jafnvel eins og
rannsóknarstofur mínar sýna líkami minn er svo ruglaður að verkir mínir eru í raun ekki svo slæmir ... “Katie
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„Eftirfarandi  er  frá  herramanni  sem  lenti  í  alvarlegu  bílslysi  árið  1977.  Hann  þjáðist  af  lömun  í  andliti,
táragangur virkaði ekki, hann þurfti að nota smurefni í augu, sjónskerðingu að hluta í öðru auga. Að auki var
hann með höfuðáverka sem leiddi til minnisvandamála, talmála. Hann gekk með reyr og eyddi öllum síðustu
árum í sársauka. Þetta er úr skilaboðum sem hann sendi. == „Olían er að gera mig við farsíma. Allur örvefurinn
til hægri á mér er horfinn! Ég hef nú hreyfingu á hægra auga mínu. Ég get meira að segja brosað, nú er lömun í
andlitinu að hverfa. Allt hefur þetta gerst á síðustu 6 mánuðum. Einu sinni vegna sársauka frá æxlinu jók ég
skammtinn í gramm og 11/2 grömm á dag skammtaðan allan daginn. Fyrir nokkrum mánuðum var ég að horfa á
sjónvarp og ég áttaði mig á því að ég sé hægri hlið nefsins. Í fyrsta skipti sem ég hef séð það síðan 1977. Ég
byrjaði að æfa það. Ég hef nú fulla hreyfingu. ” Kannabisolía ... ekki bara fyrir krabbamein Peeps. Corrie

Dýr - Vitnisburður

„Ég meðhöndlaði æxli hundsins míns á eyra með RSO ... Þetta var STÓRT og nú er það VEGNA !!!!“ Andrea

„Hundurinn minn er með ostersarcoma (bein krabbamein). Ég lét aflima fótlegginn fyrir viku síðan og hann á að
byrja á lyfjameðferð eftir viku. Með krabbameini hans dreifist það venjulega til lungna, 95% hunda deyja úr
lungnakrabbameini  innan  árs.  Ef  það  væri  hundurinn  þinn,  myndir  þú  byrja  á  olíunni  núna  en  samt  gera
krabbameinslyfjameðferðina, eða enga chemo og beina olíu? Hjá mönnum byrjar þú með hrísgrjónakorni, með
70 lb hund, myndir þú byrja með þriðju af því tvisvar á dag? Takk fyrir að lesa þetta og ég bíð spennt eftir svari
þínu. ” Eda

„Eda,  olían  bjargaði  dýrmæta  hundinum okkar  Sophie.  Hún  var  að  deyja.  Gefðu  hundinum þínum olíuna
ASAP ... Chemo drepur hana. Bænir með þér ... “Brewster

„Ég fékk bara frábærar fréttir um hund vina minna sem ég varð bara að deila! Fyrir nokkrum mánuðum var
pitbull Maximus hennar með æxli innan í öðrum fótleggjum sem óx úr böndunum. Dýralæknirinn sagði vini
mínum að hún þyrfti að borga meira en 3 þúsund krónur til að láta taka fótinn af honum, annars myndi hann
breiðast út og hann myndi deyja innan árs. Þetta var fyrir um 4 mánuðum. Þegar ég sá stöðu hennar varðandi
fyrirhugaða skurðaðgerð sendi ég henni skilaboð og stakk upp á því að gefa honum kannabisolíu í staðinn. Hún
fann að hún myndi prófa náttúrulega meðferðina áður en hún gerði eitthvað róttækt og óafturkallanlegt eins og
aflimun.  Til  allrar  hamingju  fyrir  hana  (og  Maximus)  var  hún þegar  með  Cannabis  kort  síðan  hún býr  í
Kaliforníu. Svo hún fór í kannabisstofu og sótti eitthvað. Hún gaf honum 1 dropa af olíu á stærð við ertu, tvisvar
á dag með máltíðinni. Strax sagðist hún hafa tekið eftir því að hann var með minni verki og leið miklu betur.
Auk þess fóru matarvenjur hans aftur í eðlilegt horf. Eftir nokkrar vikur gat hann jafnvel hlaupið án þess að
haltra, svo hún hætti við aðgerðina og hélt sig við náttúrulega meðferðina. Hún kom heim úr dýralæknisskoðun
í dag og komst að því að æxlið hans er fullkomlega horfið. Engin ummerki um æxlið hafa verið skilin eftir.
Dýralæknirinn var virkilega hneykslaður þegar hún sagði honum hvernig hún læknaði hann.

FYII: Þetta er þriðji hundurinn sem ég veit um sem hefur verið bjargað með kannabisolíu. Ég þekki líka fullt af
fólki sem hefur verið bjargað líka. Ef þú heldur ENN að kannabis lækni ekki krabbamein, þá hefurðu ekki veitt
því gaum. Ég hef þekkt sannleikann í  mörg ár núna og hef aldrei  fundið neinn, hvorki dýr né menn, sem
kannabisolíu hefur bjargað. Lara

„Sumt krabbameins eitilæxli T-frumu CLCT-1 er farið! Við munum aðeins fara til dýralæknis til að prófa CBC
á þriggja  vikna  fresti  til  að  mæla  kalsíumgildi  og FNA til  að  fylgjast  með  rauð-hvítum blóðkornum fyrir
krabbameinsfrumur. Hún þarf ekki lengur ávísað lyf en við munum geyma hana á Rick Simpson olíunni sem
læknaði krabbameinið á hverjum degi það sem eftir er ævinnar. Við erum þakklát fjölskylda. ” Sum krakki þarf
kraftaverk

“Ótrúleg  saga!  Ég  geri  og  tek  RSO  til  heilbrigðisviðhalds  þar  sem  fjölskylda  mín  hefur  fengið  mikið
krabbamein. Ég byrjaði að gefa hundunum mínum það eins vel og þeir eru báðir með lítil æxli og Shetland
fjárhundurinn minn er með Discoid Lupus, mynd af hundalúpu. Það er ótrúlegt! Á nokkrum vikum hefur annað
æxli hundsins minnkað um 70% og hinn hundurinn með lupus stendur sig ótrúlega vel! Í fyrsta skipti í mörg ár
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er rauða, bólgna og sársaukafulla nefið hennar að gróa! Ég hef prófað lyfseðla, stera, mataræði og ekkert hefur
hjálpað. RSO er að lækna lupus hundsins míns, ég veit að það getur hjálpað mönnum líka! „Ashley

„Kötturinn minn fékk 1/4 -1/3 korn hrísgrjón í stærð 2-3 sinnum á dag til að meðhöndla og sæta langvinnan
bólgusjúkdóm í bláæðasótt þegar margar umferðir af vökva, sýklalyfjum og lyfjum gátu ekki, settu hann líka á
hráfæði og hann er ekki fengið það aftur. Auðvitað fyrir krabbamein myndirðu nota stærri skammt. Almennt
reyni ég að finna skammtinn sem virðist ekki hafa mikil áhrif á þá of mikið - það mun aldrei meiða þá en
eigandi myndi taka eftir syfju, þvagleka, hugsanlega smá ölvun. Auðvitað er þér alveg sama um krabbamein -
bara að vinna þau upp eins hratt og þú getur í stærri skammta smám saman.

Þetta er til „viðhalds“ - til dæmis hundurinn minn sem hafði fjarlægt auga úr gláku (og er að gera FRÁBÆRT) á
á hættu að annað augað fái gláku þannig að ég skammta hana að minnsta kosti tvisvar á dag með smá olíu og
hef fundið gott skammtur sem veldur ekki þvagleka osfrv. en hún er samt að fá olíuna sína. Ég lét hana taka
meira fyrir augað enuc fyrir verki. Mér finnst sannarlega eins og olían hafi hjálpað henni meira en hefðbundin
verkjalyf eftir aðgerðina líka - fyrsta daginn eða 2 þá fékk hún 1-2 skammta af dýralækni, þá fór ég aðeins í
RSO, daginn eftir aðgerðina var hún þegar langaði að spila bolta aftur og var & er ánægð stelpa. Chloe mun í
raun sleikja RSO af fingrinum á mér - ólíkt köttnum mínum sem hatar það. LOL (…)

Mér finnst RSO ekki valda kvíða hjá dýrum - hægt er að taka eftir ljósnæmi með stærri skömmtum.

Ég notaði meira að segja RSO á frettinum mínum - hann var mjög gamall og vaknaði einn daginn við að hann
var allt í einu mjög veikburða, kannski fékk hann heilablóðfall. Ég gaf honum pínulitla skammta af RSO út
daginn til að halda honum bara sofandi - um kvöldið virtist hann vera að vakna - hrista höfuðið og láta eins og
hundarnir mínir gera þegar þeir borða kannabis, ég lét hann sofa sofandi hvað sem líkami hans ætlar að gera
gerðu það að minnsta kosti að hann er ekki með verki eða þjáningu - ég hafði hálfa hugmynd um að hann myndi
vakna allt í lagi - því miður lést hann en lífsgæði hans þar til síðasta daginn var frábær svo mér finnst RSO gefa
honum besta síðasta daginn mögulegt. Ég veit að hann var ekki sársaukafullur og hann svaf mjög friðsamlega
og ég veit að það var ekki of mikið RSO þar sem hann hafði verið skammtur að morgni og snemma síðdegis þá
ekkert & ég hafði athugað hann mjög seint um kvöldið að hann var bara að sofa - hann gæti vaknað en hann
vildi bara sofa.

Whitney - Bestu lífsgæði allt til enda, það er það sem skiptir líka miklu máli þegar olían á í hlut. Þakka þér fyrir,
JB

„Í gær greindist Chloe, 8 ára gamall kvenkyns Heeler refurterrier, með gláku á öðru auga. Þrýstingurinn var
mjög hár í 1 auga hennar og hún gæti verið blind í því varanlega. Við fórum í bráðameðferð með IV vökva og
mannitóli og hún er á nokkrum lyfjum. Þrýstingurinn minnkaði sumt en ekki mikið og hún nýtur ekki aðlögunar
að lífinu hálfblind núna. Ég vil koma fram við hana með RSO þar sem það hefur verið ótrúlegt fyrir sársauka
minn og ég og ég trúi virkilega á olíuna og sögurnar sem fólk segir hér eru ótrúlegar. Ég vil ekki að Chloe fái
gláku á annað augað og ég vil lækna allt sem ég get í augað sem er fyrir áhrifum. Ég skil að mörg gæludýr hafa
verið hjálpuð af olíunni og ég væri svo ánægð ef Chloe gæti endurheimt sjónina eða jafnvel sjón í viðkomandi
auga ... Takk fyrir hjálp eða ráð!

- Whitney, fáðu hana einfaldlega á olíuna. Sumar olíur eru betri við gláku en aðrar. Auðveldasta leiðin til að
komast að því hversu áhrifarík það gæti verið er að taka skammt og horfa á augun á morgnana. Ef þeir eru
hreinir skaltu leita að öðrum stofni eða blöndu af stofnum, ef þú hefur mikið af efni til  að þrífa á þeim er
líklegast gott álag til að lækka augnþrýsting. Bestu kveðjur, JB

„Takk JB! Í gær hélt ég að við værum að taka ótrúlegum framförum, augað var skýrt (ég dró kípu úr þeim allan
daginn) og nemandinn var ekki að fullu útvíkkaður & þó að það passaði ekki við nemandann á öðru auganu hélt
ég að það væri að bregðast við ljósi, en í morgun lítur allt út fyrir að vera skýjað aftur. Kannski í ljósinu eins og
í gær mun það líta betur út ... Hversu mikið og hversu oft mælið þið með því að ég skammti hana? Hingað til
hef ég verið að gera mjög lítinn skammt af baunastærð, hún er aðeins 30# og það virðist hafa áhrif á hana, þessir
hundar elskuðu alltaf að borða stilkur og lauf eða kakkalakka, fá mér reyk o.s.frv svo ég get sagt hvenær hún er
fyrir áhrifum með olíunni líka og það virðist hafa áhrif á hana svolítið svipað og ef hún borðaði stilkar, það
hefur samt ekki áhyggjur af mér, mér finnst það svolítið eins og að það þýði að það „virki“. Whitney
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- Whitney, ég myndi gefa henni það með einhverju góðu tvisvar til þrisvar á dag. Því meira sem þú kemst í hana
og  því  hraðar,  því  betra.  Jafnvel  hún  þurfti  að  sofa  í  einn  dag  eða  tvo,  hverjum  er  ekki  sama.  Lítið
hampaframleiðandi dá getur ekki skemmt. JB

"Hljómar vel! Ég mun gera það í dag. Hún var líka frekar brjáluð í gær. Takk fyrir svo hröð viðbrögð JB! ”
Whitney

„Hundurinn minn borðaði hluta af plöntu í gær vegna þess að hann vissi að það myndi hjálpa maganum eftir að
hann hafði fengið afgang af kjúklingamatfitu og borðað fullt af henni sem hún gekk mikið og síðar upp og síðan
hvílt þægilega. Giska á hvað var í puke hennar - pottublöð. Snjall hundur. ” Donna

„Hæ JB, ég gef hestunum mínum RSO. Reyndar var ég með skelfingu í síðustu viku með geldinginn minn sem
hefur verið veikur, ég gaf honum um 1/3 af grammi af ISO olíunni okkar og hann var svo STOENED !! Hann
var róaður. Svo ... það virkar á hesta og ef 1/3 af grammi er það róandi á hesti, ímyndaðu þér þá græðandi
eiginleika.  Það tók hann um sólarhring að losna við áhrifin.  Ég minnkaði  skammtinn til  inntöku í tæplega
hrísgrjón til viðhalds. Heiði

„Held að það hafi verið á sjötta áratugnum sem FDA tilkynnti fyrst að kannabis drepði krabbameinsfrumur ...
allt  sem ég veit  er  að magakrabbamein kattarins míns virðist  vera horfið,  hún borðar núna vel,  þyngist  og
hleypur eins og nýr kettlingur ...“ Tony

„Ég hef gefið nítján ára gömlu köttnum mínum decarboxylized kannabis síðan í desember 2011. Hún var mjög
slapp, hlaupandi kúk, merki um kyngervi katta ... kunningi sem starfaði hjá dýralækni stakk upp á að ég gæfi
henni 1/4 aspirín, 1/ 4 t metamucil ... gerði það í nokkra daga og ákvað síðan að prófa kannabisið ... ég strái lítið
magn af blautfóðri hennar á tveggja daga fresti ... hún er enn hjá okkur !!! ” Lori

„JB, við höfum búið til hana nokkra skammta þar sem við gerum henni nýjan skammt á 2 mánaða fresti þar sem
hún er  að taka  1cc  á  dag.  Við  höfum notað  2 mismunandi  stofna.  Hún notar  þessa  lotu  eins  og  læknaði
krabbamein kattarins míns. Charlie

„Ég verð að þakka þér. Elskulegi kötturinn minn til 14 ára greindist 1. júní með flöguþekjukrabbameini. Ég
læknaði hann með RSO á einni viku! Dýralæknirinn segir að þetta sé kraftaverk. Ég fór með hann aftur til hans
8. júní og hann spurði mig hvort þetta væri sami kötturinn, því æxlið í munni hans var næstum horfið og hann
bjóst alveg við því að ég væri kominn aftur til að hann myndi leggja hann niður. Nú er hann nánast búinn að
jafna sig að fullu.  Ég elska hann innilega og varð að þakka þér fyrir  að deila  því hvernig á að gera lyfið
almennilega FRÍTT! ”

„Kötturinn minn greindist með„ hratt vaxandi, árásargjarnan, ómeðhöndlaðan, óstarfhæfan “krabbamein í júní
síðastliðnum, flöguþekjukrabbamein í septum sem er eins ljótt og það hljómar. Hann fékk max 1-3 mánuði og
dýralæknirinn lagði varlega til að ég „leyfði honum að fara núna“. Ég grét, hugsaði um það og ákvað að ég gæti
bara ekki horft á hann deyja. Ég fór á netið,  uppgötvaði að það eru til  margar lækningar við krabbameini.
Byrjaði á að gefa honum fjölda fæðubótarefna o.s.frv. Hann var í lagi, en krabbameinið var enn að aukast og
hafði áhrif á öndunina. Æxlið byrjaði loksins að vaxa hinum megin við nefið og í desember var hann farinn að
fara niður á við. Ég hugsaði, ok, kominn tími til núna.

Þá uppgötvaði ég kannabis og hvernig það getur drepið krabbamein. Lang saga stutt, Ted hefur tekið RSO síðan
í desember núna. Það var svolítið ástand í upphafi að fá réttan pínulítinn skammt, því hann er köttur. Og miklu
minni en maður. Hann sefur MIKLU betur, öndunin er betri þegar hann sefur, matarlystin er komin aftur, þó
ekki eins og áður. Þetta er allt ferðalag í gangi og ég veit ekki hvernig það mun enda.

Hins vegar virðist æxlið vera að fletja út, þó mjög hægt. Ég held að ef þetta hefði ekki verið svo viðbjóðslegt
krabbamein hefði hann líklega verið læknaður fyrir mánuðum síðan. Dýralæknirinn minn er ánægður og hrifinn
af því hvernig honum gengur. Þannig að ég tek þetta bara dag frá degi og er ánægður með að flestir þessir dagar
virðast vera góðir dagar. Hámarksgildistími hans var í september síðastliðnum þannig að honum líður vel. “
Anne-Marie Leidl
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“Jamm !!!! Ég á kannabis kisu líka. Hágæða kannabisolía bjargaði mér frá því að þurfa að borga 4800 dollara til
dýralækna til slátrara ... ég meina ... gera aðgerð á eyra kattarins míns til að fjarlægja æxli. Húrra fyrir kannabis
kettlingum og kanínum! LinZy

„RSO-ish efni bjargaði 40 punda hundi-etýlútdráttur olía að öðru leyti eins og RSO var notuð til að bjarga
hundinum mínum sem hafði drukkið frostnám nágrannans. Dýralæknirinn sagði í síma að hún væri búin of seint
og myndi líklega ekki lifa af 40 mínútna aksturinn til að verða aflífaður og mér var ráðlagt að láta henni líða vel.

Traustur félagi minn var froðufelldur við munninn, fékk oft krampa, var mikið ofhitnað og hálsinn svo bólginn
að hún gat varla andað, hrapaði inn og úr meðvitund. - dey örugglega, ekki spurning.

Þegar ég reyndi að auðvelda hana úr þessum heimi hitaði ég 1/2 grömm af olíu í teskeið af smjöri og stakk því
bókstaflega niður í hálsinn á henni með fingri mínum og ýtti opi í bólginn háls hennar. Innan tíu mínútna var
hún ekki lengur froðuköst, hitinn hafði brotnað, hún andaði venjulega, öll krampar og krampar voru hættir.

Hún  drakk  vatn  ákaft,  lagðist  síðan  til  svefns  í  12  klukkustundir  og  vaknaði  í  virðist  fullkomnu  ástandi,
hlaupandi og lék sér innan nokkurra mínútna frá því að hún vaknaði. Ég sagði dýralækninum mínum frá því og
bað hana um að birta atburðinn í tilviksrannsókn og hún neitaði því og fullyrti að kannabis væri eitrað fyrir
hunda! Alan

„Við notum það á 14 ára chihuahua okkar sem fær flog. Fyrir nokkrum mánuðum héldum við að hún ætlaði
ekki að endast lengi, svo ég hugsaði af hverju ekki að prófa olíu? Innan dags var hún eins og nýr hundur! Hún
var að borða betur og leið hress og langaði til að leika! Þetta efni virkar í raun fyrir margt! “ Mindy

„Við fengum hvolp sem mjög stór manneskja hafði traðkað á. Hún er leikfang chihuahua, hún var með fjögurra
til fjögurra tommu hníf sem náði yfir allan neðri hluta hennar. Hún varð mjög slæm og byrjaði að verða kalt,
svo ég ákvað að reyna tárin gæti ekki skaðað hana of mikið.

Þegar ég skammtaði hana fyrst gat hún varla hreyft höfuðið. Ég er hins vegar einstaklega ánægð með að segja
þér að eftir viku af tárum þrisvar á dag, er hún glöð, heilbrigð og hrikalega lítil rassgat. Takk Rick og JB fyrir að
afhjúpa okkur fyrir sannleikanum. Konan mín og ég trúum því að tárin hafi bjargað henni.

Við skulum ekki gleyma því að ég var að skammta leikfang chihuahua sem var minna en kíló með grammi af
RSO, 3 sinnum á dag. Það eru 3 grömm á dag fyrir hvolp sem vó innan við kíló og var við dauðans dyr vegna
þess að drengur hans var yfir 300 lbs. Ef kannabis væri örugglega eitrað, þá væri kaimana ekki enn með okkur,
hlaupandi brjálaður og hoppandi fyrir illgresi. ”

„Gaf það 13 ára gömlu okkar að hjálpa henni með liðagigt í bakfótum og mjöðmum ... óvart, við fengum ekki
bara fjaðrandi hund heldur líka 4 hvolpa. Engin leið að hún hefði átt að geta enn verið með lítra og öll eru
heilbrigð og standa sig frábærlega! Elsku RSO! ” Julie

„Hundurinn  minn  var  með  húðvandamál  (útbrot  sem ollu  því  að  hann rifnaði  úr  skinninu)  og  endurtekin
eyrnabólga. Ég var ekki með RSO en gaf honum veig sem vinur minn bjó til. Feldurinn hefur vaxið aftur og
eyrnabólga hefur lagast. Ef veigin virkaði þetta vel, ég er að hugsa með RSO að ég gæti alveg læknað hann. Svo
ég myndi segja að já, RSO myndi vinna á krabbameini hunda eins vel og það gerir á menn. Blessaður þú Rick
og þú líka, JB. Bette

- Þakka þér fyrir, Bette. Hugsun þín er rökrétt og rétt. Dýr hafa hraðari efnaskipti og því læknar olían þau miklu
hraðar en hún læknar menn. Það er ánægjulegt að lækna dýr með olíunni, þeir elska að taka hana. JB

„Ég nota það á hundana mína. Bara töluvert minna en við myndum gera. Ég er með 12 ára barn sem var keyrt á
og þurfti að láta fjarlægja mjöðmina. Ekki skipt út ... fjarlægt! 4 vikur í ...

Ekkert  ör  eftir  aðgerðina,  gengur,  enn  með  halt  en  kemst  ágætlega  í  kring  og  ég  notaði  olíuna  í  stað
verkjalyfja ... Þetta virkaði frábærlega! (…) Ég er með 9 ára gamla Rotty sem er með hjartaorm, hræðilegt
ofnæmi, mjög litla orku og missir hárið á skottinu. Byrjaði á honum í dag ... Bjargaði bara 10 ára Chihuahua
sem er með 3 æxli og ég veit að þetta mun laga hana strax !!! “Dolly Durbin
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„RSO OIL hundakökur og með staðbundinni smyrsli á krabbameinsárunum á fótleggnum var hún 1/2 stærð
dollara seðils. Hún var farin að gráta þegar hún stóð upp og hristingurinn var slæmur. Ég vissi að RSO myndi
virka ... Strax daginn eftir stóð hún upp án þess að gráta og hrista og hún hljóp um garðinn nokkrum dögum
síðar með litla félaga sínum Nugget, rottuhunda. Það var fyrir 6 mánuðum síðan. Hún er eins og 6 ára hundur
núna, ekki 12 ára. Þetta er ein af svo mörgum sögum sem ég hef orðið vitni að á síðustu 2 árum.

Sagan mín er miklu lengri ... RSO bjargaði lífi mínu. Ekki fleiri ópíatar. Og mjög lítill sársauki oftast. Þakka þér
Rick Simpson ... Friður sé með þér. “ Ron Youngblood

Q. Kæru vinir, vona að þetta finnist ykkur vel. Ég er að gefa 8 ára gamla, 40 lb. hundinum mínum RSO fyrir
æxlin sem vaxa hægra megin á líkama hans. Í dag er fyrsti meðferðardagurinn hans og hann er sleginn út og
sofandi. Ég gaf honum um það bil magn af hrísgrjónum. Er þetta of mikið? Hversu lengi og hversu oft myndir
þú mæla með

Ég gef honum olíu? Ég er sjálfur á olíunni. Eftir því sem tíminn líður er ég farinn að venjast því „háa“. Ég verð
að fara í aðgerð í næsta mánuði og ég ætla að nota RSO fyrir verki og bata. Ef ég get unnið það mun ég vera á
því það sem eftir er ævinnar. Blessun ~ Kærar þakkir

A. Catherine, ég myndi fresta aðgerðinni ef það er mögulegt þar til þú borðar 180 g af olíunni í grammi á dag
(eða meira) í þremur skömmtum. Gefðu hundinum helminginn af því ef þú heldur að hann sé ekki sáttur við það
sem hann fékk núna. Svefn er hluti af lækningarferlinu, það er ekkert til að hafa áhyggjur af og það er merki um
að olían sé róandi, það er það sem þú vilt. Því öflugri og róandi, því betra. Bestu kveðjur, JB

„Sendi þér uppfærslu á því að hundurinn minn sé greindur með krabbamein í beinum. 1. júní hafa verið sjö
mánuðir,  síðustu röntgengeislar  sýna enga útbreiðslu til  lungna. Þeir fundu ósnortið brot nálægt æxlisstað í
fótleggnum, þeir vita ekki hvað þeir eiga að gera við það. Venjulega verða þessir hundar sem hafa hlé, að leggja
þá niður. Þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu að mánaðarlega innrennsli af lyfinu sem heitir Zometa heldur því
ósnortnu svo þau halda henni áfram í rannsókninni en hún mun fá mánaðarlega innrennsli af Zometa. En enginn
krabbamein dreifist og þeir geta ekki tekið upp æxlið sem var þar fyrir 7 mánuðum. Hélt bara að þú myndir vilja
vita það. Þetta árásargjarna krabbamein tekur venjulega líf hundsins innan 4-6 mánaða frá greiningu. Hérna er
hún, 7 mánaða, EKKERT krabbamein dreifðist. Ósnortið beinbrot en samt að ganga eins og ekkert sé að. “
Linda

„Eftir 9 vikur er húðkrabbamein á hundinum mínum alveg horfið !! Viðhaldsskammtur núna fyrir lífsins próf.
Sem mér finnst að verði nú ekki aðeins þægilegra fyrir hann heldur einnig lengra líf. BLESSINGAR RS & JB !!
> ;-) ”Goblin

„Hundurinn minn átti 3 vikur til að lifa. Fjöldafrumuæxli um allan hreinræktaða pit bull líkama hans ... Eftir 3
vikur minnka æxlin á ISO/RSO. Ég sver. Hann hefur nokkrum sinnum pissað á sig sjálfur sem var drukkinn en
ég vissi að það var til hins betra. Hann er ennþá á því. Jafnvel þegar þeir hverfa ætla ég samt að gera hann að
lækni. Elska þig, JB og Rick. ” Bocaj

„Hef verið að gefa 14 ára Pit mínum olíuna í 4 vikur núna vegna krabbameins. Hún verður stundum svolítið
„kippt“ og drukkin þegar ég gef henni of mikið, en þegar álagið dregur úr, sefur hún eins og hvolpur. Hún
neitaði að taka dýralækni svo við fengum olíu í staðinn. Enn árdagar en ég er að skrá framvindu hennar. Það tók
um það bil viku fyrir hana að venjast olíunni og fá matarlyst aftur. Ég er öfundsjúk, þar sem við höfum á þessu
stigi aðeins efni á olíunni fyrir hana. Elska fallegar sögur allra! ” Janine

„Ég hef séð áhrifin af því að hundur tók RSO ... Fyrstu dagana var Ruby (12 ára gamall hundur) veikur og
hristist svolítið, áhyggjufull einkenni ef þú ert efins um efnið en ég get fullvissað þú 1 mánuður í meðferð og
hundurinn er að hoppa um af lífi af því að hlaupa upp stigann stökkandi upp á rúmið og stólarnir fullir af orku
allan tímann mjög fjörugur aftur. Augun voru áður vatnskennd og með gráa þekju núna alveg aftur í eðlilegt
horf. Ruby hafði frekar mikinn vöxt að innanverðu á fæti hennar verið þar í mörg ár og núna eftir að hafa
borðað olíu datt það næstum af !!!
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Þökk sé Rick Simpson xxx blessi þessa olíu, hún virkar í raun, hvers vegna er EKKERT vitnisburður að segja
að hún geri það ekki ..? Brett

„Í dag er dagur 3 til meðferðar á hundinum mínum með RSO (Rick Simpson Oil) sem er kannabisþykkni til
lækninga við mörgum alvarlegum kvillum. Hún er 13 ára og fyrir um það bil 7 mánuðum fékk hún eitthvað sem
olli  mikilli  snótri,  miklu slími og suma daga var  hún dauf.  Fletti  því  upp á netinu,  sagði „hundahósti  eða
hundatilfinningu“ svo ég fékk sýklalyf hér og byrjaði á námskeiði. Hjálpaði alls ekki svo við fórum með hana til
dýralæknis.

Auðvitað vildu þeir gera blóðvinnu, röntgengeislun og slímskimun. Um það bil 500 í reikningum dýralæknis, ég
afþakkaði svo við byrjuðum hana á breiðu sýklalyfi sem snerti það ekki heldur á mánuði. Tók hana aftur inn og
fékk tvö sterkari sýklalyf til viðbótar, fór í mánuð á þau trúarlega. Snerti það ekki heldur!

Svo þá reyndi dýralæknirinn sveppalyf ... EN HEFÐI EKKI SJúkdóma hennar !! Það er erfitt að ákveða hvað er
réttlætanlegt að eyða í 13 ára hund ... Svo ég hætti öllum lyfjum fyrir um mánuði síðan til að láta líkama hennar
jafna sig og byrjaði á RSO fyrir aðeins 3 dögum, alls 6 meðferðir og hún er alveg nýr hundur!

Engin snot, engin hósti, hún er með nammið og almennt höfum við séð MARKAÐA framför. Ótrúlegt í raun.
Af persónulegri reynslu minni get ég staðfest að þetta er æðislegt súrrealískt lyf. Þakka þér frá hjarta mínu! ”
Lifun

„Hundurinn minn er 13 ára belgískur hirðir.  Fyrir nokkrum árum birtist  lítill  moli  á hlið hans. Það byrjaði
skyndilega að vaxa með ógnarhraða fyrir nokkrum mánuðum. Því miður greindist hann með krabbamein ... en
ekki bara eina moluna. Við skoðun hafði hann marga. Hann var líka með önnur vandamál ... Aðallega liðagigt
og mjaðmagrind. Skurðaðgerð var ekki valkostur þar sem það var vafasamt að hann myndi lifa af deyfingunni.
Ég þoldi ekki að horfa á hann þjást ... hann gat varla gengið og var hættur að borða. Ég ákvað að reyna að gefa
honum kannabisolíu sem síðustu tilraun til að hjálpa honum. Við félagi minn, Pat og ég, gáfum honum örlítið
magn (um það bil á stærð við hrísgrjón) á kex. Það hafði virkilega áhrif á hann ... hann var óstöðugur á fótum og
svaf tímunum saman.

Við breyttum skammtinum næstu daga og tókum eftir því að matarlystin batnaði strax. Hann byrjaði líka að
hreyfa sig mun auðveldara og viðhorf hans var miklu bjartara. Þegar líða tók á dagana jukum við skammtinn
rólega. Það eru liðnar 3 vikur og ég þekki hann varla sem sama hund. Hann er ánægður! Að veifa halanum,
fjörugur,  borða  og  það  besta  af  öllu  er  að  æxlið  er  helmingi  stærra  en  það  var  áður  en  við  byrjuðum á
olíunni !!!! Ég mun halda áfram meðferð hans (við erum svo heppin að geta útvegað okkar eigin olíu) og látið
þig vita. Ég býst við að sjá þessi æxli hverfa alveg !!!!!!!! ” Josie

„Ég á nágranna sem tókst að fjarlægja æxli í hundinum sínum innan mánaðar með því að gefa henni lyfið. Haltu
áfram og já mjög litlir skammtar þar sem Rick hefur lýst því yfir að efnaskipti þeirra séu mjög mikil svo þau
batni mun hraðar en við. “ Covey

„Ég  læknaði  fretta  okkar  af  insúlínæxli  sem  skapaði  krabbamein  í  brisi.  Vertu  með  það  peeps,  'loðna
fjölskyldan' þín þarfnast þín. Hérna er Flower meðan á meðferðinni stendur, hún er svolítið krossgáfuð hér og
tilbúin fyrir afslappaðan svefn ..! ” Hempy

„Já, ég læknaði köttinn minn af krabbameini í júní þegar dýralæknirinn sagði að hann ætti að leggja hann niður.
Fóðraði honum bara olíuna og innan 10 daga var banvæna æxlið horfið! Dýralæknirinn sagði að þetta væri
kraftaverk! Charlie

„GUDD blessi JB og Rick Simpson fyrir tryggð þína við fólkið sem þarfnast þín mest. Ég mun búa til mitt eigið
þegar ég get til að hjálpa fólki sem ég þekki sem þarfnast þess sárlega. Dóttir mín gerði lítið úr snyrti fyrir æxli
á hundinum sínum. Fjögurra daga notkun sagði hún að það leit út fyrir að það væri að detta af. Ég bíð enn eftir
endanlegum niðurstöðum. GUÐ fyrir efnafræðingi! ” Greg

Lífsgæði
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Gæti hampolía bætt lífslíkur?

„Ef við tökum öll reglulega litla skammta af hampi, þá er ég sannfærður um að við myndum lifa lengur og
verða miklu heilbrigðari. Lengri líftími væri mjög gagnlegur fyrir mannkynið, þar sem það myndi gera þeim
sem búa yfir dásamlegum hæfileikum kleift að afreka svo miklu meira. Allt of oft í heiminum í dag, maður
verður bara góður í því sem þeir eru að gera og þeir verða fyrir barðinu á læknisfræðilegum vandamálum sem
binda enda á feril þeirra.

Við fengum öll þessa reynslu sem kallast líf til að víkka hæfileika okkar og sjóndeildarhring svo að tegundir
okkar geti þróast á hærra stig. Að auki fengum við þessa frábæru plöntu til að varðveita og vernda líkama okkar
fyrir sjúkdómum. Ég get ekki skilið að mannkynið gæti hunsað lækningarmöguleika þessarar plöntu lengur.
Núna þegar sannleikurinn um lækningarmátt hampa er fyrir hendi, þá værum við svolítið óánægðir með skyldur
okkar gagnvart okkur sjálfum og ástvinum okkar ef við krefjumst þessarar lyfs um ókeypis notkun strax.

Ef þú eða einhver á þessari jörð viljir lifa lengur í góðu ástandi til að ná hámarks möguleikum sem við erum fær
um, þá sé ég ekki hvernig einhver gæti fundið að þeir hafi rétt til að leggja vilja sinn á okkur eða reyna að neyða
hvern sem er til að forðast lækninganotkun þessarar plöntu. Þar sem lífið á að snúast um að lifa og nú hefur þú
fundið leið til að forðast allar óþarfa þjáningar, þá óska ég ykkur öllum langrar og heilbrigðrar tilveru.

Þú hlýtur að hafa heyrt svo marga segja þér: „Þetta getur ekki gengið, ekkert mun hjálpa. Læknirinn sagði 
að ég myndi þjást af þessu alla ævi ... “

Mikill  fjöldi  sjúklinga  hefur  leitað  til  mín  með sjúkdómsástand sem læknarnir  höfðu engan árangur  af  að
meðhöndla og þeim fannst ástand þeirra vonlaust. Oft hefur fólk ekki einu sinni greiningu á því hvað sé í raun
og veru athugavert við það vegna þess að í raun og veru gætu læknar ekki veitt  þeim svar. Flestir þessara
sjúklinga  sem  ég  útvegaði  olíu  töldu  ekki  að  hampi  gæti  hjálpað  aðstæðum  þeirra  fyrr  en  þeir  reyndu
meðferðina. Ég hef verið í sambandi við þúsundir einstaklinga sem voru alveg hissa á því hvað þetta lyf gerði
fyrir aðstæður þeirra. Ef hampi olía getur ekki læknað ástand þitt, þá muntu líklega finna að þessi olía er lang
besta stjórnin sem völ er á.

Læknum finnst gaman að segja okkur að margir sjúkdómar og aðstæður séu ólæknandi, en þetta lyf tekur lítið
mark á skoðunum lækna og vinnur oft það sem telst læknis kraftaverk. Ef þú ert í læknisfræðilegu vandamáli
skaltu prófa olíuna og það eru miklar líkur á að þú sjáir kraftaverkin sem hún getur valdið þér.

Er skynsamlegt að útvega fólki ekki hampalyf?

Það þýðir nákvæmlega ekkert að banna lyfjanotkun hampa fyrir almenning og í raun hefur enginn rétt til að gera
slíkt. Eina ástæðan fyrir því að hampi var alltaf bannað í fyrsta lagi var vegna þess að það stafaði raunveruleg
hætta af mörgum stórum áhyggjum af peningum. Að takmarka lyfjanotkun lyfjaplöntunnar á jörðinni við þá
sem búa á þessari plánetu gæti aðeins verið kallað glæpur gegn mannkyninu. Svo virðist sem stjórnvöld séu enn
fús til að láta auðuga vini sína sem eiga lyfjafyrirtækin hafa sinn gang en að lokum munu þeir ekki geta haldið
aftur af sannleikanum um þetta lyf.

Þegar hampi snýr aftur til almennra lækninga mun það eyðileggja alla spillingu sem nokkru sinni stóð gegn
ókeypis notkun lyfsins. Þessi planta er fljótt að verða viðurkennd enn og aftur sem stærsta græðandi plantan sem
til er og lyf sem framleidd eru úr henni munu breyta andliti lækninga að eilífu. Fljótlega mun almenningur hafna
efnunum og eitrunum sem við köllum nú lyf og þeir munu krefjast þess að þetta náttúrulega efni sé notað svo
þeir geti læknað sig skynsamlega.

Heldurðu að fólk í löggæslunni geri sér ekki grein fyrir því að það gæti þurft þetta lyf fyrr eða síðar?

Margir í löggæslu vita örugglega að hampalyf virka og þeir ættu allir að átta sig á því að þeir hafa engan rétt til
að trufla lyfjanotkun þess. Í raun og veru hef ég veitt þessum lyfjum fjölda þeirra sem þjóna sjálfum lögreglunni
í samfélaginu okkar. Yfirmenn RCMP hafa meira að segja sent sjúklinga til mín í meðferð, sem voru að deyja
úr krabbameini,  svo margir  lögreglumenn eru meðvitaðir  um að þetta náttúrulega efni virkar.  Lögreglan er
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ekkert  öðruvísi  en við þegar  kemur að sjúkdómum, hún er líka hrædd við krabbamein og aðrar alvarlegar
aðstæður.

Samt virðist lögreglan eiga mjög erfitt með að átta sig á því að stefna stjórnvalda okkar gagnvart hampalyfjum
er að drepa þá og fjölskyldur  þeirra  líka.  Flestir  lögreglumenn reyna að eyða misgjörðum sínum varðandi
árásirnar  sem þeir  framkvæma gegn þeim sem nota hampalyf  með því að segja að þeir  séu bara að vinna
vinnuna sína. En það er sama lína og þeir sem unnu í dauðabúðum Hitlers notuðu og það réttlætti ekki hegðun
þeirra þá, né réttlætir það hegðun lögreglunnar í dag.

Það er kominn tími til að lögreglan vakni við raunveruleikann hvað hún er að gera. Telja lögreglumenn að það
sé rangt að almenningur rækti sem mest lækningajurt á jörðinni til að framleiða þetta lyf? Eða myndu þeir sjálfir
ekki vera að leita að þessari olíu ef þeir ættu ástvin sem væri að deyja og þyrfti meðferð? Ég býst við að þeir
myndu gera það, svo kannski er kominn tími til að lögreglan byrji að beina byssum sínum að raunverulegum
glæpamönnum.

Að neita almenningi um notkun hampalyfja er glæpur og lögreglan verður að hætta að framfylgja lögum sem
sett voru gegn notkun hampi til lækningaþarfa. Hampi er einfaldlega náttúruleg skaðlaus græðandi planta. Svo
hvernig  gæti  lögreglan  eða  einhver  annar  haldið  að  þeir  hafi  rétt  til  að  svipta  einhvern  með  alvarlegt
læknisvandamál frá því að fá að nota þetta efni ókeypis? “Rick Simpson, hampi: mesta lyfjaplöntan

Hvers vegna er það kallað RSO?

„Rick byrjaði ekki að kalla þetta RSO, aðrir gerðu það. Það er gott hugtak, þar sem það leiðir fólk til upplýsinga
Rick um aðferðir og efni. Rick hefur með réttu áhyggjur af því að fólk hringi í olíu sem er ekki framleidd með
aðferðum hans og mælti með upphafseiginleikum Phoenix Tears eða RSO. Hann veit hvað virkaði af mikilli
reynslu hans af meðferð sjúklinga og hann vill ganga úr skugga um að mjög veikt fólk fái það sem hann veit
virkar, en ekki eitthvað sem „gæti verið eins gott“ með sama nafni ... ”Matthew

„Án Rick og myndbands hans hefði ég ekki vitað að það læknar krabbamein ... þó að ég hafi verið notandi og
ræktaður í um 27 ár vissi ég ekki að það hefði þessa eiginleika í því ... nú þakka ég Rick Simpson. .. og án
áræðni hans og hreinskilni þá myndum við öll lifa í myrkrinu varðandi það ... þess vegna held ég að RSO sé gott
nafn á olíuna ... en RSO verður að gera samkvæmt leiðbeiningum RS ... ekki einhver lykt hugmynd um hvað er
best ... ef það er ekki brotið - ekki laga það. “ Pétur

„Jack Herer byrjaði að kalla það Rick Simpson Oil eða RSO. Rick vildi ekki kalla þetta þannig og það tók
nokkurn  tíma  að  sannfæra  hann  um  að  það  væri  í  raun  góð  hugmynd.  Trikkið  er  að  það  eru  margar
hampi/kannabisolíur þarna úti og það eru margar leiðir til að framleiða olíu eða þykkni og margir sjúklingar
hafa verið blekktir til að kaupa olíur eða útdrætti af óæðri gæðum.

RSO er framleitt með sérstakri aðferð, úr tilteknum efnum og á sérstakan hátt, þannig að það ætti að heita það
sem það er - RSO. RSO er ekki BHO (bútan hunang olía), RSO er dekarboxýlerað og mjög öflugt og róandi.
Besta RSO er 95-98% THC, 1-2% CBD og afar öflugt og róandi. Flestar aðrar útdráttargerðir munu einfaldlega
ekki  framleiða  olíu  sem  er  dekarboxýleruð  og  svo  öflug  og  krefst  mikillar  aukinnar  vinnu.  Við  vinnum
venjulega mikið magn af kannabis og aðferð Rick er mjög skilvirk og straumlínulaguð til að vinna mikið magn
af kannabis. Þú getur unnið pund af kannabis og framleitt olíuna á innan við tveimur klukkustundum með því að
nota búnað sem auðvelt er að finna í flestum heimshornum. Aðalatriðið er að gera lyfið eins fljótt og auðið er
svo að sjúklingurinn þyrfti ekki að bíða. “JB

„Mér er alveg sama hvað það heitir !!! Vinsamlegast kallaðu það hvað sem þú vilt en ekki farga rusli við mann
eins og Rick sem hefur bjargað þúsundum mannslífa og gefið allt líf sitt til að dreifa orðinu. Það er bara ekki
rétt !! ” Donna

„Ég kalla það„ hampolíu “allan tímann, því það er það sem það er, það er í orðabókinni, bara annað orð yfir
kannabis. Það er gamaldags hugtak, en rétt hugtak ekki síður. Við vitum öll um hvað hann er að tala. " Dion
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„Galdurinn er í kúluhausi þríhyrningsins. Hvergi annars staðar er THC til á plöntunni. Álverið framleiðir THC
til að vernda æxlunarhluta þess. Því nær sem þú kemst að þessum hlutum, buds, því fleiri trichomes. Þess vegna
hafa buds flest lyf í boði. Það eru vísindi, ekki vangaveltur. Takk aftur Rick fyrir að hvetja mig til að búa til
bestu olíu sem ég get. Falleg tær gulbrún olía. ” Toni

„Eins mikið og maís? Við erum öll ósammála JB. Ódýrara væri fínt en komdu núna. ” Rick

- Rick, ef hass væri ræktað á þúsundum hektara akra, hversu mikið myndir þú vilja borga fyrir það? 20 dalir
kílóið? Eða minna?

Þú verður virkilega að byrja að hugsa í  tonnum af kannabis frekar en grömmum. Eftirspurnin eftir  olíunni
verður svo mikil að ekki verður hægt að rækta alla plöntuna aðeins í „lækningagróðurhúsum“. Öflugustu og
róandi stofnarnir verða að rækta á milljónum hektara lands um allan heim.

Til dæmis, þegar konur hafa raunverulega fattað hvað olían getur gert með húðinni og hrukkunum, munu þær
krefjast 20-30% af bestu olíunni í öllum snyrtivörum sínum og allt í einu verður eftirspurn eftir milljónum tonna
af  besta  olían  aðeins  fyrir  snyrtivörur.  Bættu  síðan  við  nokkur  hundruð  milljónum  tonna  af  olíunni  fyrir
sjúkrahús.

Þú þarft 5-8 kíló af þurrum brum til að framleiða kíló af olíunni. Eitt kíló af olíunni mun framleiða 5 kíló af
snyrtivörum - það er að segja 100 krukkur með 50g af salve/rjóma/húðkrem/varalit/andlitsrjómi/sjampó. Og
hundrað  krukkur  af  hampasalfum/kremum/húðkremum/varalitum/andlitsrjómi/sjampó  er  ekkert,  þú  getur
auðveldlega gefið það frá þér á einum degi, þú munt alltaf finna einhvern sem gæti notað þau.

Svo aftur, byrjaðu að hugsa í tonnum, ekki í grömmum. Ég veit að núverandi verð er miklu hærra. Ég er ekki
ánægður með þá og ég mun gera allt sem ég get til að fá verðið á þurrum útiknippi af velli í um 10-20 dalir
kílóið. Vegna þess að það verð myndi veita milljónum bænda um allan heim atvinnu og góða vinnu. Og það
myndi valda mjög jákvæðri breytingu á lífi okkar allra. JB

„Leyfðu mér að draga saman flest það sem er að gerast í kringum Rick Simpson olíuna. Leiðbeiningarnar segja
fólki A, B, C og D. Fólk les þær og spyr - ef ég geri ekki A, mun B, C og D samt virka? Ef ég geri ekki B, munu
A, C og D samt virka? Ef ég geri ekki C, mun A, B og D virka? Hvað ef ég geri ekki D, munu A, B og C enn
virka? Og hvað ef ég geri A, B, C og D á annan hátt, mun það samt framleiða raunverulegan hlut?

Almenna svarið er: nei, það mun ekki. Ef þú vilt framleiða RSO skaltu fylgja leiðbeiningunum við orðið. Ef þú
vilt framleiða eitthvað annað skaltu fylgja öðrum leiðbeiningum. En vinsamlegast ekki gera okkur ábyrga þegar
þú framleiðir annars konar olíu og meðferðin mistekst og endar með óþarfa dauða sjúklings.

Ef þú gerir A, B, C og D mun olían virka sem best. Þess vegna eru leiðbeiningarnar til staðar. Ef þú gerir það
ekki, þá virkar það eða gæti ekki virkað. Það er eins einfalt og það, er það ekki?

Hvað myndir þú persónulega vilja fá ef þú þyrftir lyfið? Eitthvað sem hefur reynst svo vel eða eitthvað annað,
bara svo að hver sem gerði olíuna gæti sannað eða afsannað tilgátu sína eða „aðferð“? Það er líf þitt sem er í
húfi. Svo vertu varkár, hugsaðu sjálfur og lærðu af þeim sem hafa gengið þessa leið á undan þér.

Bestu óskir til þín. Jindrich Bayer ”
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Við vonum að þessi bók hafi hjálpað þér. 
Nú er komið að þér að hjálpa okkur að hjálpa öðrum.

Að búa til  þessa bók og miðla upplýsingunum er kærleiksverk. Því miður
borgar ástin ekki reikningana.

Við erum að vinna að því að þýða þessa bók á 300+ tungumál og skrifa 10
fleiri mismunandi bækur um efnið.

Við treystum á stuðning frá fólki eins og þér til að aðstoða við kostnað við
þýðingar, rannsóknir osfrv.

Vinsamlegast  hjálpaðu  núna  með  því  að  fara  aftur  á  vefsíðuna  á
http://www.hempcures.work og smelltu á HÆGTU með PayPal hnappinum
hér fyrir neðan og gefðu það sem þér finnst þess virði fyrir þig og ástvini
þína.

Að  öðrum  kosti  geturðu  notað  PayPal  til  að  senda  framlag  beint  til
DONATE@HEMPCURES.WORK eða þú getur gefið með BitCoin til: 

1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisfDJm

 

Við þökkum stuðninginn og óskum þér og ástvinum þínum heilbrigt og 
hamingjusamt hampalegt líf.

122

mailto:DONATE@HEMPCURES.WORK
http://www.hempcures.work/


LÆÐA FYRIR Krabbamein: RICK SIMPSON PROTOCOL

123


	Upplýsingar um skammta
	Er einhver siðareglur fyrir meðferðina?

	Hvers vegna eru viðhaldsskammtar svona mikilvægir?
	Aðrir náttúrulegir hlutir sem þú getur gert sem gætu hjálpað
	Viðbótarráðleggingar fyrir lungnakrabbameinssjúklinga
	Leiðir til stjórnsýslu
	Með hvaða lyfjagjöf olíunnar mælið þið og hverjir eru kostir þeirra?

	Staðbundin notkun
	Heldurðu að hampa veig gæti hugsanlega verið jafn öflug og hampolía þín?
	Hver eru aðalnotkunin fyrir staðbundna notkun og hefur þú orðið vitni að ofnæmisviðbrögðum við olíunni?

	Getur þú sameinað ýmsar gerðir af gjöf olíunnar?
	Vísindaleg bókmenntir segja að líkaminn geti ekki unnið THC nema hann sé leystur upp í dýrafitu. Væri ekki hagkvæmara að nota olíuna þannig?

	Að reykja kannabis
	Getur þú borið saman læknisfræðilegt gildi þess að reykja og borða hampi?
	Til hvers er reykt marijúana gott frá læknisfræðilegu sjónarmiði?

	Á hverju ættu rannsóknir að einbeita sér?
	Rick Simpson ferlið við að framleiða hampolíu
	Önnur útdráttarform
	Hefur þú fundið aðrar leiðir til að framleiða olíuna?
	Hvaða önnur útdráttarform er þá hægt að nota?
	Hvað er dekarboxýlering?
	Er einhver leið til að gera olíuna öflugri?
	Er eitthvað sem ég get gert þegar olían sem ég framleiddi eða keypti er ekki nógu öflug?

	Framleiða hágæða olíur sem mögulegt er
	Hampi eða marijúana?
	Hvaða stofn eða stofni ætti ég að nota til að búa til olíuna?
	Hvaða álag ættu sjúklingar þá að leita að?
	Að hverju þarf að horfa þegar þeir velja eða kaupa plöntur til að framleiða olíuna?

	Hvernig á að ákvarða hvaða upphafsefni á að kaupa?
	Hvers vegna mælir þú með því að fólk geri olíuna úr pundi eða meira af upphafsefninu? Gætu þeir framleitt það úr eyri af þurrkaðri hampi? '
	Hversu sterkar og öflugar eru plönturnar sem þú notar til að búa til olíuna?

	Cannabis Sativa á móti Cannabis Indica
	Hver er aðalmunurinn á kannabis sativa og kannabis indica í meðferð?
	Ég hef prófað olíur úr mörgum stofnum og samsetningum af stofnum. Ég man eftir einni olíu sem gaf mér næstum nirvana. Hvernig myndir þú lýsa hinni fullkomnu olíu sem myndi skila sjúklingunum ánægjulegri upplifun?
	Indica, Sativa eða Ruderalis?

	Utandyra gegn innandyra
	Er munur á olíum frá plöntum innanhúss og utanhúss?

	Hvaða tegund af gerviljósi nærðu bestum árangri með?
	Hvað þurfa sjúklingar að vita til að rækta hampi?
	Eru einhverjar stofnar sem hafa ekki áhrif gegn krabbameini?
	Geymsla
	Hversu lengi er hægt að geyma olíuna?

	Væri betra eða öruggara að framleiða olíuna með áfengi í matvælum?
	Er hægt að nota hampolíu ásamt áfengi?

	Leysiefni og leysiefni í olíunni
	Hátt THC eða mikið CBD olía?
	Er óhætt að nota olíuna?
	Hvernig þolist olían venjulega?
	Eru einhverjar aukaverkanir sem maður ætti að hafa áhyggjur af?
	Margir neyta mikils fjölda lyfja á hverjum degi. Getur það verið gott fyrir líkamann?
	Hvernig bera sjúklingar saman aukaverkanir hampi olíu við þær frá efnafræðilegum lyfjum?
	Er hægt að bera saman áhrif allopathic og empiric lyfja?
	Er einhver ástæða til að hafa áhyggjur af fíkn í THC?

	Skipt um lyf
	Heilun krabbameins með olíunni
	Miðað við athuganir á fjölda sjúklinga sem þú hefur meðhöndlað, er olían áhrifarík fyrir allar tegundir krabbameina, eða er þér kunnugt um einhverjar tegundir krabbameina sem það hjálpar ekki við?

	Er hægt að nota olíuna ásamt krabbameinslyfjameðferð og geislun?
	Árangurshlutfall krabbameinssjúklinga?
	Hversu margir sem þú veist um hafa læknað sig með olíunni?

	Er það of seint að byrja að nota olíuna?
	Er sumt fólk erfiðara að lækna en annað?
	Hvítblæði
	Meðhöndla húðkrabbamein
	Hversu margir hafa læknað húðkrabbamein með því að nota hampolíu þína?
	Geturðu líkt þessari meðferð við venjulegar aðgerðir?
	Hverjir eru helstu kostir þessarar meðferðar í samanburði við krabbameinslyfjameðferð, geislun eða önnur efnafræðileg lyf?
	Getur notkun olíunnar komið í stað geislameðferðar?
	Viltu lýsa því hvernig THC verkar á krabbameinsfrumur á móti heilbrigðum frumum?

	Vísbendingar
	Upplýsingar um lækningu annarra sjúkdóma Húðsjúkdómar
	„Af reynslu minni með hamp snyrtivörur mínar sem nú eru bannaðar, þar sem við notuðum olíu úr iðnaðar hampi, sem er mun veikari í samanburði við olíuna sem þú framleiðir, þá komumst við að því að hampur er í grundvallaratriðum lækning vegna þess að það er hægt að nota það á næstum hvaða ástand. Getur þú staðfest þetta?

	Brennur
	Ör
	Sár, vörtur, mól
	Langvarandi verkir
	Bakverkur, hryggskekkja
	Hefur þú fengið sjúklinga sem upplifðu léttir af bakverkjum eða hryggskekkju?

	Sykursýki
	Hjarta, blóðþrýstingur
	Hefur þú fengið góðar skýrslur um hampolíu og hjartasjúkdóma?
	Getur olían stjórnað blóðþrýstingi?
	Getur það hjálpað við aðra innri líffærasjúkdóma?

	Astmi
	Sérstaklega munu mæður hafa áhyggjur ef óhætt er að gefa börnum olíu. Er það þá öruggt?
	Hvernig er hægt að nota hampolíu í forvarnir gegn sjúkdómum? Enn og aftur, væri líka óhætt að gefa börnunum olíuna?
	Hvernig á að skammta hampi olíu fyrir börn?

	Stuðlar
	HVERNIG Á AÐ GERA UPPLÝSINGAR?

	Skurðaðgerð eða olía?
	PMS, tíðahvörf
	Reglugerð um líkamsþyngd
	Ertu að meina það alvarlega að það getur tekið úr þyngd án hreyfingar?

	Kvíði, ofsóknaræði
	Þunglyndi
	MS -sjúkdómur
	Hver er reynsla þín af lækningu MS? Margir vita nú þegar að hampi getur hjálpað, en veit ekki hvernig á að nota það.

	Svefn, svefnleysi
	Gláka, endurheimt sjón
	Sjaldgæfir eða ekki svo algengir sjúkdómar og sjúkdómar
	Dýr - Vitnisburður
	Lífsgæði
	Gæti hampolía bætt lífslíkur?
	Þú hlýtur að hafa heyrt svo marga segja þér: „Þetta getur ekki gengið, ekkert mun hjálpa. Læknirinn sagði að ég myndi þjást af þessu alla ævi ... “
	Er skynsamlegt að útvega fólki ekki hampalyf?
	Heldurðu að fólk í löggæslunni geri sér ekki grein fyrir því að það gæti þurft þetta lyf fyrr eða síðar?

	Hvers vegna er það kallað RSO?
	Við vonum að þessi bók hafi hjálpað þér.
	Nú er komið að þér að hjálpa okkur að hjálpa öðrum.

